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สปสช. เปิด “ตู้ห่วงใย” 
แพทย์ทางไกลเชิงรุก

ใช้สิทธิ “30 บาทรักษาทุกที่” 
ตรวจรักษา 42 โรค 

คณุภาพชวีติ

3 7

มท.1 มอบรางวัล
ส�าเภาทองให้ผู้ว่าฯ 22 คน

เผยตั้งรองผู้ว่าฯ คุม
ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

ท้องถ่ินไทย
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กระทรวงพลังงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและบริหารจัดการพลังงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานในขบวนการผลิต สร้างงาน  
สร้างโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ และยกระดับการเรียนรู้ด้านพลังงานให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

นายวีรพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟ ู รองปลดักระทรวงพลงังาน และ นายจกัรพนัธ์ กิง่แก้ว พลงังาน

จังหวัดสงขลา น�าคณะสือ่มวลชนเย่ียมชมโครงการตดิต้ังระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ของกลุ่ม

อนรุกัษ์เพาะฟักลกูปแูละสตัว์น�า้ กลุม่พังสาย ต.กระดังงา อ.สทงิพระ จ.สงขลา ซึง่เป็นความร่วมมอื

ระหว่างชมุชน หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกระทรวงพลงังานวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

ก.พลังงานหนุนชุมชนใช้พลังงานทดแทน
ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“สุริยะ” ดูโมเดล “ตุรกี” ผลิตขบวนรถไฟ-หัวรถจักรใช้เอง 
สัง่ สทร.-รฟท.บรูณาการ ก.อตุฯ ศกึษาเทคโนโลยต่ีอยอดประยุกต์ใช้ 
ในไทย หวังผลติรถไฟเอง ทดแทนการน�าเข้า ลดต้นทนุ เผยแผนสร้าง
รถไฟทางคู-่ไฮสปีด ดนัความต้องการเพิม่หนนุไทยตัง้โรงงานได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวง
คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ตุรกี และ  
H.E. Mr. Osman Boyraz, CEO บริษัท ทูราซาช (TÜRASAŞ) 
รฐัวิสาหกจิภายใต้ก�ากับของกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานตรุกี  
ณ เมอืงซากายา สาธารณรัฐตุรกี และได้เยีย่มชมแนวทางการออกแบบ ผลติ  
และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติรถไฟภายในประเทศด้วย

ท้ังนี ้บรษิทั TÜRASAŞ มีความร่วมมือในการพฒันาเทคโนโลยผีลติรถไฟกบับรษิทัชัน้น�าด้านเทคโนโลยกีารขนส่งทัว่โลก  
เช่น HYUNDAI ALSTOM และ SIEMENS ภายใต้แผนพฒันาที ่11 ของรฐับาลตรุก ีEleventh 
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“สุริยะ” ปลุกแผนผลิตขบวนรถไฟ-หัวจักร
สั่ง สทร.-รฟท. ศึกษาเทคโนโลยีออกแบบ

แพทยสภาฟ้อง สปสช.-สภาเภสัชกรรม
สะท้อนปัญหาระบบสาธารณสุขไทย?!

อนุทิน ชาญวีรกูล

สทนช.มุ่งแก้ปัญหาน�้าข้ามพรมแดน
เล็งปรับตัวชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัย

สทนช.น�าคณะผู้แทนประเทศจีน ศึกษาดูงานพื้นที่
ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดเชียงราย หารือการด�าเนิน
โครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะ
อุทกภัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในแม่น�า้สาย-แม่น�า้รวก ซึง่อยูร่ะหว่าง 
การขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 
ปี 68 มุง่แก้ปัญหาน�า้ข้ามพรมแดน 

ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังานทรัพยากรน�า้ 
แห่งชาต ิ(สทนช.) เปิดเผยว่า แม่น�า้สาย-แม่น�า้รวก ซ่ึงเป็นแม่น�า้ทีก่ัน้ชายแดนระหว่างไทยและเมยีนมา  
ในช่วงฤดฝูนจะประสบปัญหาน�า้ท่วมชุมชนเมอืงโดยรอบทัง้ 2 ฝ่ังของประเทศ และบริเวณพ้ืนทีท่�าการ
เกษตร แต่เมือ่ถึงฤดูแล้งจะประสบปัญหาไม่มนี�า้ส�าหรับเกษตรกรรม โดยท่ีผ่านมา สทนช. ได้ด�าเนนิ 
โครงการวจิยัร่วมเพือ่การบรหิารจดัการน�า้ข้ามพรมแดน ด้านอทุกภยัและภยัแล้งในพืน้ทีลุ่ม่น�า้สาย-น�า้รวก  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
แม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ปี 61 แต่โครงการไม่สามารถด�าเนนิได้ตามแผน 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
จงึต้องมปีรับเปลีย่นงบประมาณและแผนการด�าเนินงาน 13

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ธอส.ปล่อยสินเชื่อแล้ว 1.8 แสนล้านบาท
ไตรมาส 4 ปล่อยเพิ่มอีก 5 หมื่นล้านบาท

ในช่วง 10 เดอืนทีผ่่านมา ธอส.สามารถปล่อยสินเช่ือ
ได้ 1.8 แสนล้านบาท คาดว่าไตรมาสที ่4 จะปล่อยสนิเช่ือ 
ได้อีกไม่น้อยกว่า 5 หม่ืนล้านบาท โดยเฉพาะเดือน
พฤศจกิายนมยีอดรอโอนกว่า 1 หมืน่ล้านบาทและเดอืน
ธันวาคมอกีกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้ทัง้ปี 2567 
ธอส.จะปล่อยสินเช่ือได้ 2.3 แสนล้านบาท

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อ�านวยการ 
ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ (REIC) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาด 
ทีอ่ยูอ่าศยัทัว่ประเทศในไตรมาส 2-3 ของปี 2567 ยงัคงตดิลบ 
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กมลภพ วีระพละ

สุรสีห์  กิตติมณฑล

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่ตดิลบน้อยกว่าไตรมาสแรก สะท้อนถงึตลาดมสีญัญาณการฟ้ืนตวัขึน้  
หลงัได้รบัแรงสนบัสนนุจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านภาคอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนียมโอน 
และจดจ�านองเหลอื 0.01% ให้กบัท่ีอยูอ่าศยัราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ท�าให้ยอดโอนกรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศยัราคา
ไม่เกนิ 7 ล้านบาท ขยายตวัเพ่ิมขึน้ โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของอาคารชดุต�า่กว่า  
7.5 ล้านบาท ในขณะทีแ่นวราบลดลง เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน
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พลันที่ศาลปกครองสูงสุดรับค�าฟ ้อง 

ของแพทย์สภาทีย่ื่นฟ้อง สปสช.และสภาเภสชักรรม 

กรณีให้ประชาชนซึ่งมีภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย 

ใน 16 กลุ่มอาการ สามารถรับยาจากเภสัชกร  

ในโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ตามนโยบาย 

“30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”  

เพราะผู ้ป ่วยยังไม ่ได ้ผ ่านการตรวจวินิจฉัย 

จากแพทย์ ก่อนการจ่ายยา กลายเป็นประเด็น 

ที่น่าสนใจยิ่ง เรื่องจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไร?!
สารี อ๋องสมหวังนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
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ไม่ใช่ทกุคนจะสะดวกไปรบับรกิารทีโ่รงพยาบาล ขณะทีแ่พทย์
มีจ�านวนจ�ากดั” 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กรณี พ.ร.บ.หลักประกัน
สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 หน่วยบรกิารสภาวชิาชพีสามารถ
เป็นหน่วยบรกิารในระบบได้ นอกจากนี ้เครือข่าย ทัง้วิชาชพี  
ทั้งโรงพยาบาล ท้ังแพทย์ หากวิชาชีพใดมีปัญหาสามารถ 
ส่งต่อโรงพยาบาลได้ ยกตวัอย่าง ร้านยาคณุภาพทีร่่วมโครงการ 
หาก 72 ชัว่โมง เมือ่โทรตดิตามอาการแล้วอาการดขีึน้ถอืว่า
ปกต ิแต่หากแย่ลงกต้็องรบีส่งต่อเครอืข่ายตามล�าดบั ขัน้ตอน 
หาก รพ.แห่งใดไม่ยอมรับส่งต่อก็จะขดักฎหมาย

“ผมขอยืนยันว่า ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองยังสามารถ 
ไปใช้บริการ รบัยาทีค่ลนิกิใกล้บ้านทีม่อียู่ประมาณ 2,000 กว่าแห่ง 
ได้ตามปกติ และหากศาลปกครองสูงสุดมีค�าตัดสินออกมา
อย่างไร กจ็ะแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารบัตรทองทราบโดยเรว็ เพือ่จะได้ 
ปฏบัิตติามค�าสัง่ศาลต่อไป” นพ.จเดจ็ กล่าว

 สภาเภสชักรรมระบทุ�าถกูต้องตาม พ.ร.บ.ยา 
 และ พ.ร.บ.วชิาชพี

ในส่วนของสภาเภสชักรรมได้ออกแถลงการณ์ เม่ือวันท่ี 
19 พ.ย. 2567 โดยระบวุ่า การท�างานตามโครงการของสภา
เภสชักรรมเป็นไปตาม พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.วชิาชพี กรณทีี่
เกดิขึน้สภาเภสชักรรมได้เตรยีมข้อมลูและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
พร้อมทัง้รวบรวมทมีนกักฎหมาย เพ่ือเตรยีมการด�าเนนิการ 
หากมีการนัดหมายจากศาลฯ ตอนนี้ขอให้เภสัชกรท่ีร่วม 
โครงการปฎิบตัไิปตามปกต ิโดยมีหลกัส�าคญัอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ 
1. โครงการดแูลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ยงัคงด�าเนนิการตาม
ปกต ิจนกว่าศาลจะมคี�าวนิจิฉัยเป็นอืน่ 2. ในการด�าเนนิการ
ทุกโครงการขอให้ท�าตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ตามก�าหนดและ 3. ขอให้เภสชักรแสดงบทบาทการท�างาน
อย่างเตม็ที ่เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน

หลงัจากนัน้ ยงัได้ออกจดหมายเปิดผนกึ ฉบบัที ่2 ต่อเนือ่ง 
โดยมสีาระส�าคญัดังนี ้

1. การด�าเนนิการในโครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเลก็
น้อยๆ โดยเภสชักรในร้านยาคณุภาพ เป็นไปอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมาย : แพทยสภา สปสช. และสภาเภสัชกรรม  
ซึง่เป็นตวัแทนในคณะกรรมการด�าเนนิการของ สปสช. ได้มกีาร

พดูคยุ หารอื ประเดน็งานบรกิารดแูลอาการเจ็บป่วยเลก็น้อย  
ในประเดน็ทีแ่พทย์บางท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องเภสัชกร
ร้านยา ไม่เข้าใจว่า เภสชักรจ�าเป็นต้องซักประวตั ิข้อมูล เพ่ือ
คดักรองอาการของผูป่้วย ตามบทบาทหน้าทีข่องเภสชักร 
ตาม พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมิได้
เป็นการก้าวล่วงวชิาชพีเวชกรรมแต่อย่างใด โดยก่อนทีจ่ะมี
การฟ้องศาลปกครอง แพทยสภา สภาเภสัชกรรม และ สปสช.  
ได้มีการหารอืในประเด็นทีท่างแพทยสภามปัีญหาว่า โครงการนี ้
เป็นการก้าวล่วงวชิาชพีเวชกรรม ซึง่สภาเภสชักรรมกไ็ด้ชีแ้จง
แล้วว่า การด�าเนนิการดงักล่าว ร้านยาท�ามานานแล้ว ไม่ได้
ก้าวล่วงวชิาชีพเวชกรรม การซักประวตัขิองเภสชักร เพือ่การ
เลอืกสรรยาทีถู่กต้องกับอาการเจ็บป่วย 

อีกทั้ง เป็นการด�าเนินการเฉพาะร้านยาคุณภาพ ที่
สภาเภสัชกรรมรับรอง ไม่ใช่ร้านยาทุกร้าน แต่มีกรรมการ
แพทยสภาท่านหนึง่เสนอว่า อย่างน้อยก็อยากให้ขอความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีาจะได้เกิดความชัดเจน ซึง่แพทยสภา 
สภาเภสัชกรรม และ สปสช. ได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการ
กฤษฎกีา คณะท่ี 10 ท้ายสดุคณะกรรมการกฤษฎีกามหีนงัสือ
แจ้งกลบัมาว่า เหน็ควรไม่รับข้อหารือไว้พิจารณา แต่ได้ให้ความ
เหน็ว่า “เรือ่งดงักล่าวเป็นประเด็นปัญหาการด�าเนนิการของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของตน ภายใต้กรอบกฎหมายของ
แต่ละวิชาชีพ เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา 
สภาเภสชักรรม และส�านกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
จะต้องร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตการด�าเนินการของ
แต่ละวิชาชพี และเสนอแนวทางแก้ไขทีเ่หมาะสม เพือ่ให้เกดิ
ความร่วมมอืในการปฏบิตังิานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุและความปลอดภัยของประชาชน
เป็นส�าคญั 

นอกจากน้ี ได้มีการชี้แจงต่อกรรมาธิการสาธารณสุข 
วฒุสิภา ซ่ึงกรรมาธิการสาธารณสุขก็ไม่ได้มปีระเด็นอะไร และ
ยงัมคีวามเหน็ว่า ยินด ีที ่สปสช. จดัให้มโีครงการดแูลอาการ
เจ็บป่วยเลก็น้อย 16 อาการ ทีร้่านยา เพราะได้สนใจศกึษา
เรื่องการบริการปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าร้านยา 
มีบทบาทในการให้บริการปฐมภมูมิาตลอด ตอนนีไ้ด้มส่ีวนร่วม
ในการให้บรกิารในสทิธิบตัรทอง กเ็ป็นสิง่ทีด่ี 

2. เภสชักรรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในการดแูล
อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและการใช้ยาของประชาชน : 
บคุลากรด้านสขุภาพทกุวชิาชพี ล้วนให้ความส�าคญัเร่ืองความ
ปลอดภยัของประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนั ในการดแูลอาการ
เจ็บป่วยเลก็น้อยนัน้ ประชาชนอาจเลอืกดูแลตนเอง อาจพบ
เภสชักรเพ่ือขอค�าปรกึษาตามโครงการนี ้ซึง่เป็นบรกิารของรฐั
ทีใ่ห้กบัประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจเลือกพบแพทย์ 
กไ็ด้ ดงันัน้การเพิม่โอกาสการเข้าถงึการดแูลอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย 
ของประชาชน โดยเภสัชกรที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องยาโดยตรง  
จงึเป็นสิง่ส�าคญั มปีระโยชน์ และเป็นการเพิม่คณุภาพชวีติของ
ประชาชนให้ดขีึน้ โดยวชิาชีพเภสชักรรมกม็กีระบวนการและ
มาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการจ่ายยาให้กับ
ผูป่้วย เพือ่ให้เกดิการใช้ยาท่ีถกูต้อง สมเหตสุมผล และไม่เกดิ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา การด�าเนินการในโครงการ
ดแูลอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อยนี ้ จงึมไิด้เป็นการลดมาตรฐาน
ความปลอดภยัแต่อย่างใด แต่เป็นการเพิม่ทางเลอืกทียั่งคง
รกัษามาตรฐานด้านความปลอดภยัอกีทางหนึง่

3. เภสชักรเป็นผู้ทีม่คีวามรูด้้านยาเป็นอย่างด ี: วชิาชีพ
เภสชักรรมเป็นหลกัสตูรการศกึษา 6 ปี มคีวามรู้เรือ่งยาในทกุ
มติ ิสามารถผลติยา ควบคมุและประกันคณุภาพยา เลือกสรรยา  
จ่ายยาและให้การบรบิาลทางเภสชักรรม ให้ค�าแนะน�าการใช้
ยาทีส่มเหตสุมผล ตลอดจนการตดิตาม อาการทีไ่ม่พงึประสงค์

จากการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภค มีการควบคุมก�ากับ
ดแูลด้านจรรยาบรรณอย่างเข้มงวด ในการประกอบวชิาชพี  
โดยสภาเภสัชกรรม อกีทัง้ในโครงการดูแลอาการเจบ็ป่วยเล็กน้อย 
โดยร้านยาคณุภาพ ก็มกีารควบคมุ ก�ากับ ติดตามโดยสภา
เภสชักรรมและ สปสช. เพือ่ให้มัน่ใจในคณุภาพของการดแูล 
ผูป่้วย และความถกูต้องของกรอบการด�าเนนิงานของ “ร้านยา 
คณุภาพ” และประชาชนได้รบัยาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
เภสชักรในโครงการร้านยาคุณภาพ ยงัได้ตดิตามผลการใช้ยา 
เมือ่ครบ 72 ชัว่โมง หากมปัีญหาใดๆ กส็ามารถส่งต่อ ผูป่้วยไปยงั 
โรงพยาบาลในเครือข่ายเพือ่รักษาต่อได้ เภสัชกรในโครงการฯ  
ยงัมมีาตรฐานในการจ่ายยา อาท ิยาทีจ่่ายเป็นแผงระบชุือ่ยา 
ความแรง วนัหมดอาย ุมฉีลากยาครบถ้วน ซึง่ถอืว่ามาตรฐาน
ดทีีส่ดุ ท�าให้ประชาชนทราบข้อมลูของยาทีไ่ด้รับอย่างชดัเจน 
สามารถตรวจสอบ และตรวจสอบย้อนกลบัได้

4. โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเภสัชกร 
เป็นรูปแบบบริการสาธารณสุขที่ใช้กันอย่างได้ผลและ
ปลอดภัยในระดับนานาชาติ : รูปแบบการให้บริการนี้
สอดคล้องกับทศิทางการบริการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ 
เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ภาครัฐมีการด�าเนินการ
โครงการ “Pharmacy first” เพือ่ให้ประชาชนพบเภสชักร
เพ่ือรับยากรณีการเจ็บป่วยเล็กน้อย คล้ายคลึงกับโครงการ
ของประเทศไทย และยงัสามารถจ่ายยาปฏชิวีนะ ซึง่ถอืเป็น
ยาควบคมุพเิศษของประเทศสหราชอาณาจกัรได้อกีด้วย ซึง่
สามารถดูรายละเอียดและกรอบของโครงการได้ เพื่อให้ได้
รับข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง https://www.fip.org/
file/5624 ซึ่งของประเทศไทย เภสัชกรร้านยาคุณภาพ  
จ่ายเฉพาะยาอันตรายที่เภสัชกร สามารถจ่ายยาเองได้  
โดยไม่ต้องมีใบส่ังยาจากแพทย์ และแนวโน้มของประเทศ
ต่างๆ ก็เป็นไปในทศิทางเดียวกัน อาทเิช่น ประเทศออสเตรเลีย 
แคนาดา นวิซแีลนด์ และอกีหลายประเทศ อกีทัง้ยงัมกีารให้
บรกิารทีก่ว้างขวางขึน้ ฯลฯ

5. การประเมินผลการให้บริการในโครงการนี้ พบว่า 
เป็นทีน่่าพอใจและให้ผลดกีบัระบบสุขภาพของไทย : ในการ
ให้บรกิารตามโครงการน้ี ตัง้แต่ 31 ตลุาคม 2566 ถงึ ปัจจบุนั 
ได้มีการการด�าเนินการอย่างรอบคอบ และค่อยๆ ขยาย
พืน้ทีใ่นการให้บรกิาร มีผู้ทีไ่ด้รบับรกิารแล้วท้ังส้ินจนถงึวนัที่  
17 พฤศจกิายน 2567 จ�านวน 1,771,758 คน และ 4,912,114 คร้ัง  
ไม่มปีระชาชนคนใดเสยีชวีติจากการให้บรกิารจากโครงการ
ดแูลอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อยโดยร้านยาคณุภาพแต่อย่างใด  
และสภาเภสัชกรรมได้ตรวจสอบการให้บริการแล้วว่า
ประชาชนปลอดภัย ได้รับประสิทธิภาพการดูแลอาการ  
ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในทกุกรณ ี

ทัง้นี ้สภาเภสัชกรรมได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ทีร่บับรกิารในโครงการน้ีพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทีส่ดุ จงึได้มกีารขยายกรอบโครงการจากทีค่รอบคลุม 16 กลุ่ม
อาการ เป็น 32 กลุ่มอาการเพ่ือให้บริการทีดี่ขึน้ ซึง่ข้อมลูนี้ 
สอดคล้องกับผลการส�ารวจความเหน็ของประชาชนต่อเภสชักร 
ซึง่เป็นโครงการวจิยัร่วมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัย
พะเยา และสภาเภสชักรรม ทีพ่บว่าประชาชนให้ความเชือ่ถอื 
และมัน่ใจในการปรึกษาปัญหายากบัเภสัชกรอย่างมาก 

“สภาเภสัชกรรมมคีวามเหน็โดยสุจริตว่า ในการด�าเนนิการ 
ใดๆ สภาเภสชักรรมจะค�านงึถงึ พระราชด�ารสัของพระราช
บดิาทีว่่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นทีส่อง ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นส�าคัญ และ ทางสภา
เภสัชกรรม ขอความร่วมมือสมาชิกเภสัชกร ร่วมกันสร้าง
บรรยากาศอันดี มีการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์
อย่างสภุาพ มุง่เน้นการสร้างความร่วมมอืระหว่างวชิาชพี อนั
จะเป็นประโยชน์สูงสดุแก่ผูป่้วยและประชาชน” 

 บรกิารรบัยา 16 อาการกลุม่โรค เพิม่เป็น 32 อาการ
 กลุม่โรค

จาก 16 กลุ่มอาการโรค ปัจจุบัน สปสช.ได้ขยายสิทธ ิ
เพิม่เป็น 32 อาการโรค ผูป่้วยสามารถไปรบัยาได้ท่ีคลนิิกใกล้บ้าน  
หรือร้านยาคณุภาพ ซึง่เป็นหน่วยบริการนวตักรรม ทีใ่ห้บรกิาร
สิทธิบัตรทองตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการทาง
เภสชักรรมปฐมภมู ิ ประกอบด้วย 1. เวยีนศรีษะ 2. ปวดหวั 
3. ปวดข้อ/ปวดกล้ามเนือ้ 4. ปวดฟัน 5. ปวดประจ�าเดอืน  
6. ปวดท้อง 7. ท้องเสยี 8. ท้องผกู/รดิสดีวงทวาร 9. ปัสสาวะ
แสบขดั 10. ตกขาว 11. แผล 12. ผืน่ผวิหนัง 13. อาการทางตา  
14. อาการทางหู 15. ไข้ ไอ เจบ็คอ 16. ติดเชือ้โควดิ 17. น�า้มกู 
คัดจมูก 18. มีแผลในปาก 19. ตุ่มน�้าใสที่ปาก 20. แผล 
น�า้ร้อนลวกไม่รุนแรง 21. อาการคันผิวหนงั/ศรีษะ 22. อาการ
จากพยาธิ 23. อาการจากหิด เหา 24. ฝี หนองที่ผิวหนัง  
25. อาการชา/เหนบ็ชา 26. อาการนอนไม่หลบั 27. เมารถ 
เมาเรอื 28. เบือ่อาหารโดยไม่มีโรคร่วม 29. คลืน่ไส้ อาเจยีน 
30. อาการแพ้ยา/แพ้อาหารเลก็น้อย/แมลงกดัต่อย 31. อาการ
เจบ็ป่วยจากการสบูบหุร่ี และ 32. เหงอืกอักเสบ/มีกลิน่ปาก

 “สมศกัดิ”์ อาสาไกล่เกล่ีย จะจบลงด้วยดี
 หรอืจบทีศ่าลตดัสิน 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสขุ กล่าวถงึกรณทีีแ่พทยสภาฟ้องต่อศาลปกครองว่า 
เรือ่งนีไ้ม่หนกัใจอะไร ตนจะช่วยเจรจาให้ เพราะเป็นเรือ่งของ
คนทีม่คีวามรูกั้นทัง้นัน้ ไม่น่าจะมปัีญหา กรณนีีเ้กิดขึน้ก่อนที่
ตนจะมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จะพยายามพูดคยุทัง้สองฝ่ายเพ่ือหาทางออกร่วมกนั เรือ่งนี ้
เป็นเร่ืองพ่ีน้องมีปัญหากัน ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคนเก่ง ต่าง
ก็มีกฎหมายคนละฉบับ ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องร้อนแรง 
ซเีรียส ตนจะพยายามเจรจา ซึง่เร่ืองเข้าศาลกต้็องจบทีศ่าล 
ถ้าได้ข้อสรปุร่วมกนักไ็ปแถลงต่อศาลกจ็บ แต่ถ้าไม่จบกว่็ากนั
ต่อไปในทางคดี 

“ผมได ้พูดคุยกับนายกแพทยสภาและเลขาธิการ
แพทยสภา พบว่ามแีนวโน้มทีด่ ี แพทยสภาเองก็ไม่ได้กีดกัน
การรับยาทีร้่านยาซึง่มเีภสัชกร แต่มบีางโรคทีเ่ขาห่วงใย อยาก
ให้แยกแยะเพิม่เตมิ จากนีผ้มจะเชญิทุกฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน มา
พูดคยุกัน และผมจะพูดคุยด้วย คยุแล้วจบหรอืไม่จบกไ็ม่เป็นไร 
แต่คดิว่าน่าจะดีขึน้ เดินต่อไปได้” นายสมศักดิ ์กล่าวในทีส่ดุ

 สภาองค์กรของผู้บรโิภคเสนอให้แพทยสภาถอนฟ้อง
ทางด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กร

ของผูบ้รโิภค ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เมือ่วนัท่ี 22 พ.ย. 2567 ความ
ว่า ข้อเสนอของสภาผูบ้รโิภค แพทยสภาควรถอนฟ้อง สปสช. 
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ยา จากร้านขายยาได้โดยตรง ส�าหรบัอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย 
การที่ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงยาจากร้านขายยา 
นบัเป็นการเพิม่โอกาสให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสนิใจเก่ียวกบั
สขุภาพของตนเอง ช่วยลดภาระของระบบสาธารณสขุ และ
เพ่ิมความสะดวกสบายในการเข้าถงึบริการสขุภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในพ้ืนทีห่่างไกล หรือในช่วงเวลาทีโ่รงพยาบาลมผีูป่้วย
จ�านวนมาก

แม้ว่าแพทยสภาจะมคีวามกงัวลเร่ืองความปลอดภัยของ
ผูป่้วย ในการรับยาจากร้านขายยา แต่การมีระบบการควบคมุ
คณุภาพยาทีเ่ข้มงวด และการให้ความรูแ้ก่ประชาชนเก่ียวกบั
การใช้ยาอย่างถกูต้อง จะช่วยลดความเสีย่งดงักล่าวได้ หาก
แพทยสภาชนะคด ี อาจส่งผลให้ประชาชนสญูเสยีสทิธใินการ
เข้าถึงยาจากร้านขายยา และต้องกลับไปพึ่งพาการรักษาที ่
โรงพยาบาลเพยีงอย่างเดยีว ซึง่อาจท�าให้เกิดความไม่สะดวก
และเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน

แพทยสภาฟ้อง สปสช.-สภาเภสชักรรม
สะท้อนปัญหาระบบสาธารณสุขไทย?!

 ศาลปกครองสงูสดุรบัฟ้อง กรณแีพทยสภาฟ้อง สปสช.
 และสภาเภสชักรรม 

เมือ่วนัท่ี 31 ตลุาคม ทีผ่่านมา ศาลปกครองสงูสดุ ออกค�าส่ัง 
ที่ 1101/2567 เร่ืองคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองออกกฎโดยไม่ชอบ ซึง่แพทยสภาฟ้องร้องต่อส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสภาเภสัชกรรม โดยศาล
พิจารณาว่า คดีนี้เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรอืไม่ โดยพเิคราะห์แล้วเหน็ว่า 
ผู้ฟ้องคดีเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 ... และมวัีตถุประสงค์เพือ่ควบคมุการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมและคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน ซึง่
มกีารอ้างว่าการด�าเนนิงานตามประกาศของ สปสช. อาจก่อให้
เกดิอันตรายแก่ผูป่้วยทัว่ประเทศท่ีเข้าใช้สิทธฯิ

ศาลเหน็ว่า ผูฟ้้องคดนี�าคดมีาฟ้อง เพือ่ขอให้เพกิถอนการ
ประกาศดงักล่าว เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับการควบคุม
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมและการคุม้ครองความปลอดภัย
ของประชาชนทีเ่กดิจากการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนัอยู่
ในอ�านาจหน้าท่ีของผู้ฟ้องคดี การฟ้องคดีนี้จึงเกี่ยวกับการ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ การอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดฟัีงขึน้ 
จึงมีค�าสัง่กลับค�าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้น เป็นให้รับค�าฟ้อง
ไว้พจิารณาพพิากษาต่อไปตามรปูคดี

ทัง้นี ้แพทยสภาได้ออกแถลงการณ์ประเดน็ของการฟ้องร้องฯ  
ความว่า โครงการทีใ่ห้ประชาชนซึง่มีภาวะเจบ็ป่วยเลก็น้อย 
ใน 16 กลุ ่มอาการ ไปรับยาจากเภสัชกรในโครงการ  
“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” แม้จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์กับ
ประชาชนในแง่การได้รับยาได้รวดเรว็ และช่วยลดความแออดั 
ในโรงพยาบาลได้ แต่แนวทางดังกล่าว แทนท่ีประชาชนส่วนหน่ึง 
ท่ีเจ็บป่วยจะได้รบัการตรวจ รกัษา บ�าบดั เยยีวยา อย่างถกูต้อง 
และตรงตามสมมติฐานของโรคอันแท้จริง แต่อาจก่อให้เกิด
ความเสีย่ง จากการให้ยาตามอาการแต่อาจไม่ตรงกบัโรค ท�าให้
โรคซับซ้อนข้ึน แพทยสภามคีวามตระหนักถงึผลกระทบดงักล่าว 
จึงมีความจ�าเป็นต้องขออ�านาจศาลปกครองเพื่อให้เกิดการ 
“หยดุและทบทวน” เพือ่คุม้ครองประชาชน

 ยนัผูป่้วยบตัรทองรบัยาจากร้านยาใกล้บ้านได้ 
 จนกว่าศาลจะมคี�าส่ัง

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอาร ีเลขาธกิารส�านกังานหลักประกนั
สขุภาพแห่งชาติ กล่าวกับ อปท.นวิส์ ว่า ไม่ขอก้าวล่วงในทาง
กฎหมายระหว่างสภาวชิาชพี แต่วตัถุประสงค์ของการน�าหน่วย
บรกิารของวชิาชพีต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ลดความแออดั
ของโรงพยาบาล เนือ่งจากข้อมลูของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
ท่ีมกีารส�ารวจสขุภาพประชาชนทกุ 2 ปีว่า “เม่ือเจ็บป่วยเบือ้งต้น 
ท�าอย่างไร” พบว่า 40% ไปร้านยา บอกอาการและซื้อยา 
รับประทาน สปสช.จึงน�าข้อมูลตรงนี้มาปรับใช้ในระบบ  
โดยให้อยู่ในสิทธบิตัรทองและมกีารตดิตามอาการโดยเภสชักร 
หากรุนแรงขึ้นจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาล โดยตัวเลข 40%  
ดงักล่าว หากมาใช้บรกิารตรงหน่วยบรกิารวิชาชพีก็จะลดความ
แออดัในโรงพยาบาลได้

“ขณะนี ้ สปสช.ยงัคงให้สทิธผิูเ้จ็บป่วยเลก็น้อย ไปรับยา
จากร้านยาใกล้บ้านได้ตามเดมิ ตราบเท่าท่ีศาลปกครองยงัไม่มี
ค�าสัง่เดด็ขาดให้ด�าเนนิการอะไร ทาง สปสช.จงึต้องขออนญุาต
ด�าเนนิการต่อ เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน เน่ืองจาก

>> ต่อจากหน้า 1 <<

ก.พลังงานหนุนชุมชนใช้พลังงานทดแทน
ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงพลังงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
เทคโนโลยพีลงังานทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย เพือ่
ให้เกิดการใช้พลังงานและบริหารจัดการพลังงานได้
อย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายพลงังาน
ในขบวนการผลติ สร้างงาน สร้างโอกาสในการแข่งขนั 
เพิม่รายได้ และ ยกระดบัการเรยีนรู้ด้านพลงังานให้กบั
ประชาชนในชมุชน 

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง
พลังงาน และ นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัด
สงขลา น�าคณะสือ่มวลชนเยีย่มชมโครงการตดิต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ของกลุม่อนรัุกษ์เพาะฟัก
ลูกปูและสัตว์น�้า กลุ่มพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา ซึง่เป็นความร่วมมือระหว่างชมุชน หน่วยงาน

ระหว่าง ประชาชน-รฐั-เอกชน เพือ่ให้การบรหิารจดัการ
พลงังานของท้องถิน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ
และผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทน เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบั
สนิค้าเกษตรในกลุม่ชมุชน

ก่อนหน้านี้ กลุ่มวิสาหกิจประสบปัญหาเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ใน
กระบวนการผลติน�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ ซ่ึงต้องตากแห้ง 
กากมะพร้าว 2-3 วนั ท�าให้การผลติขาดช่วงในช่วงฤดฝูน  
ส่วนการต้มสีย้อมส�าหรับผ้ามัดย้อม แต่เดิมใช้เตาฟืน
ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพต�่า ต้นทุนเช้ือเพลิงสูง ต่อเม่ือ 
ส�านกังานพลงังานจงัหวดัสมทุรสงครามได้เข้ามาสนับสนุน 
งบประมาณและเทคโนโลยีพลงังานทดแทน เพือ่พฒันา
คณุภาพของสนิค้าและเพิม่ก�าลงัผลติ โดยใช้ระบบอบแห้ง
พลงังานแสงอาทติย์ขนาด 2 x 2 เมตร จ�านวน 18 ระบบ  
และขนาด 3 x 4 เมตร จ�านวน 1 ระบบ เตาชีวมวล
ประสทิธภิาพสงู (เตามณฑล) 2 กระทะ ซ่ึงให้ความร้อนสงู 
และสามารถใช้วสัดธุรรมชาตใินพืน้ที ่ เช่น ทางมะพร้าว
เป็นเชือ้เพลงิทดแทนฟืนได้ รวมทัง้ชดุครอบหวัเตาแก๊ส  
2 ชดุ ซึง่ช่วยควบคมุประสทิธภิาพการใช้เชือ้เพลิงให้ดยีิง่ขึน้  
และรถเข็นสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด  
340 วตัต์ จ�านวน 1 ระบบ เพือ่ใช้ส�าหรบัเกษตรกรรม
ของกลุม่ 

“ปัจจุบันกลุ ่มวิสาหกิจฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการผลติลงได้ 50% โดยประหยดัค่าก๊าซ LPG 
และฟืน คิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาทต่อปี ทีส่�าคญั 
ท�าให้ชมุชนมรีายได้เพิม่จากเดมิ 2-4 แสนบาทต่อปี ขยบัเป็น  
5 แสนบาทต่อปี” นายสนุทร กล่าว

วีรพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟู 

ภาครฐั และหน่วยงานเอกชน โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก
กระทรวงพลงังาน

ที่ผ่านมา ชาวประมงจับปูม้าท่ีมีไข่นอกกระดอง ขาย
เป็นปเูนือ้ ท�าให้โอกาสในการขยายพนัธุข์องปมู้าลดลง โดย
แม่ป ู1 ตวั สามารถมไีข่ได้ตัง้แต่ 5 แสน ถงึ 1 ล้านฟอง และ
มีโอกาสรอดชวิีตไปเป็นตัวเต็มวัยได้ร้อยละ 10 ชมุชนชาว
ประมงในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้รวมตัวกันจัดต้ัง
กลุ่มอนรุกัษ์ชายฝ่ัง และรเิริม่จดัท�าโครงการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่การอนุรกัษ์สตัว์น�า้ 
โดยรับจ�าน�าปูที่มีไข่นอกกระดอง มาอนุบาลในบ่ออนุบาล
และเพาะฟักออกเป็นลกูป ู ก่อนน�าไปปล่อยให้เจรญิเติบโต
ตามธรรมชาติได้ เพื่อให้การประมงในพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในการอนุบาลปูม้าต้องสูบน�้าทะเลขึ้นมาใช้ในบ่อ
อนบุาล และต้องเตมิออกซเิจนในบ่อตลอดเวลา โดยใช้ไฟฟ้า
เป็นพลงังานหลกั แต่เพราะกระแสไฟฟ้าตก-ดบับ่อย ท�าให้
ไม่สามารถเติมออกซิเจนในบ่ออนุบาลได้ตลอดเวลา ลูกป ู
มอีตัราการรอดชวีติน้อย 

กระทรวงพลงังาน โดยส�านกังานพลงังานจังหวดัสงขลา 
จงึได้สนบัสนุนเทคโนโลยผีลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพือ่
ใช้ผลิตออกซิเจนในการอนบุาลสตัว์น�า้ ขนาดไม่ต�า่กว่า 2.4 Kw  
และระบบกกัเก็บพลงังาน ขนาด 5 KWh ซึง่สามารถรองรับ
การใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง ท�าให้สามารถท�างานได้อย่าง
ต่อเนือ่ง และเพิม่อตัราการรอดชวีติของลกูปไูด้เป็นอย่างดี 

โดยกระทรวงพลงังานได้สนบัสนนุการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ให้กบักลุม่ชาวประมงและกลุม่อนรุกัษ์
สตัว์น�า้ในจงัหวัดสงขลา จ�านวน 9 แห่ง ได้แก่   

1. ศูนย์เพาะฟักลูกปูกลุ่มปากบางเทพา ต.ปากบาง 
อ.เทพา 2. กลุม่ธนาคารปบู้านพงัสาย ต.กระดงังา อ.สทงิพระ 
3. ศนูย์เพาะฟักลกูปมู้าบ้านพงัเคม็ ต.วดัสน อ.ระโนด 4. กลุม่
ประมงอนรัุกษ์กุง้ก้ามกรามและพฒันาชายฝ่ัง ม.6 ต.เกาะ
ใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ 5. กลุ่มเขตฟาร์มทะเลและอนุรักษ์
ทรพัยากรประมง ม.8 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสนิธุ ์ 6. กลุม่
ธนาคารปบู้านหวัคุง้ ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด 7. กลุม่ธนาคาร
ปมู้าชมุชนบ้านท่าเขน็ ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด 8. กลุม่ 
อนรุกัษ์ทรพัยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม ม.8 ต.ม่วงงาม อ.สงิหนคร  
9. กลุม่ธนาคารปมู้าบ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.สทงิพระ

นายหมาน จันทร์ลิหมัด หัวหน้ากลุม่อนรุกัษ์เพาะฟัก
ลกูปแูละสตัว์น�า้ กลุม่พังสาย กล่าวว่า ระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการลดค่าใช้จ่าย 
จากปกตเิสยีค่าไฟฟ้า เดอืนละ 1,800-1,900 บาท เหลอืเพยีง
เดอืนละ 800-900 บาท ท�าให้ต้นทนุในการเพาะฟักลกูปู 
ลดน้อยลง และลดปัญหาไฟตกไฟดบั นอกจากนัน้ ระบบผลติ
ไฟฟ้าทีติ่ดตัง้ไว้ ยงัสามารถใช้ประโยชน์ส�าหรบัการชาร์จไฟ
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้พาะฟักสตัว์
น�า้ส�าคญัของจงัหวดัสงขลาอกีด้วย

“กลุ่มพังสาย มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการอนุรักษ ์
และอนุบาลสตัวน�า้ในท้องถิน่ อย่างปูม้า และขยายผลไปถงึ  
กุ้ง หมึก หอย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  
ทั้งท้องถิ่นที่มีความตั้งใจขับเคลื่อนกลุ่มให้มีความย่ังยืน  
สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดย่ิีงขึน้ โดยภาคเอกชนสนบัสนนุ 

โครงสร้าง อปุกรณ์ เครือ่งมอืต่างๆ ภาคการศกึษาสนบัสนนุ
องค์ความรู้ให้ชุมชน และการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ ภาครัฐ 
ช่วยผลกัดนัสนบัสนนุให้กลุม่เข้าถงึงบประมาณและเครือ่งมอื 
ต่างๆ ขณะที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ซึง่ทัง้หมดนี ้เป็นส่วนส�าคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิของชมุชนและเศรษฐกจิของจงัหวดัสงขลาได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื” นายวรีพฒัน์ กล่าว

 ส่งเสรมิวสิาหกิจชมุชน จ.สมทุรสงคราม 
 ใช้พลังงานทดแทน

นายสนุทร อษุาบรสิทุธิ ์พลงังานจงัหวดัสมทุรสงคราม 
เผดิเผยว่า กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรสวนนอก ต.บางยีร่งค์ 
อ.บางคนท ี จ.สมทุรสงคราม ได้รบัการสนบัสนนุเทคโนโลยี
พลังงาน ส�าหรับใช้ในกระบวนการผลติและเพิม่มลูค่าให้กบั
ผลติภัณฑ์สนิค้าเกษตร อาท ิน�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ ผ้ามดั
ย้อมสีธรรมชาตจิากเปลอืกมะพร้าวและใบล้ินจี ่ กระดาษสา
จากก้านกหุลาบ เพือ่สร้างรายได้ให้กับชมุชน โดยส�านกังาน
พลังงานจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความส�าคัญกับการ
วางแผนพลงังานชมุชน ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการเชือ่มผสาน

สนุทร อุษาบรสิทุธ์ิ

สมศักดิ ์เทพสทิุน



ปีที่ 19 ฉบับที่ 441 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2567 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

3. การวางยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการเติบโต 
ในอนาคตอย่างยัง่ยนื 

ส�าหรบัผูว่้าราชการจงัหวดัทีไ่ด้รบัรางวลัผูว่้า
ราชการจังหวัด “ส�าเภาทอง” ประจ�าปี 2567 
ได้แก่ 1. นายสมชาย หาญภกัดปีฏิมา ขณะด�ารง
ต�าแหน่ง ผวจ.กระบี ่2. นายชาธปิ รจุนเสร ีผวจ.
ก�าแพงเพชร 3. นายมนต์สทิธิ ์ไพศาลธนวฒัน์ ผวจ.
จนัทบรุ ี 4. นายชลธ ี ยงัตรง ขณะด�ารงต�าแหน่ง 
ผวจ.ฉะเชงิเทรา 5. นายธวชัชยั ศรทีอง ผวจ.ชลบรุี 
6. นายวนัชยั จนัทร์พร ผวจ.นครพนม 7. นาย 
ขจรเกยีรต ิ รักพานชิมณ ี ผวจ.ฉะเชิงเทรา ขณะ
ด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.นครศรธีรรมราช 8. นายทวี  

มท.1 มอบรางวลัส�าเภาทองให้ผูว่้าฯ 22 คน
เผยต้ังรองผู้ว่าฯ คมุด้านเศรษฐกจิโดยเฉพาะ

“อนุทิน” มอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด
ส�าเภาทอง ปี 2567  แก่ผูว่้าราชการจงัหวดั รวม 
22 คน พร้อมรบัสมดุปกขาวจากหอการค้าไทย
ที่เสนอ 3 ข้อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ย�้า 
จะใช้กลไกผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ อ�านวย 
ความสะดวกให้กบัภาคเอกชน โดยตัง้รองผู้ว่าฯ 
ด้านเศรษฐกจิ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิ
ในพืน้ท่ีให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.
มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า 
เมือ่วันที ่24 พ.ย. 67 นายอนทิุน ชาญวรีกูล รอง
นายกรฐัมนตรแีละ รมว.มหาดไทย ได้เป็นประธาน
มอบรางวัลส�าเภาทองในการสัมมนาหอการค้า 
ทั่วประเทศ คร้ังที่ 42 ของหอการค้าไทยและ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ณ NICE HALL 
สวนนงนุช จ.ชลบรุี 

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้มอบรางวัล 
ผูว่้าราชการจงัหวดัส�าเภาทอง ปี 2567  แก่ผู้ว่า 
ราชการจังหวัด รวม 22 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัล
ทั้งหมดนั้น เป็นผู้ที่มีผลงานการขับเคล่ือนด้าน
การปรับปรุงกระบวนการท�างานภาครัฐในพื้นท่ี 
ที่สามารถอ�านวยความสะดวกแก่เอกชน ดูแล
ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างโดดเด่น จากน้ันได้
กล่าวปาฐกถาในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรี
และรฐับาล พร้อมรบัสมดุปกขาวหอการค้าไทย ปี 
2567 จาก นายสนัน่ องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

อนุทิน ชาญวีรกลู ปลดั กทม. ขึน้รบัโล่เชดิชเูกียรติ
จากสมาคมนกัศึกษาเก่า มช.

ปลัดกรุงเทพมหานคร ขึ้นรับโล่เชิดชู
เกยีรตจิากสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า 
ทีส่ร้างคณุปูการแก่สงัคมและประเทศชาติ

เมือ่วันที ่23 พ.ย. 67 พญ.วนัทนย์ี วฒันะ 
ปลดักรงุเทพมหานคร ขึน้รบัโล่เชดิชเูกยีรตจิาก
สมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่
ยกย่องเชดิชเูกยีรตศิษิย์เก่าทีส่ร้างคณุปูการแก่
สงัคมและประเทศชาต ิในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ณ อาคารไอราวตัพฒันา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง) โดย
ปลดักรงุเทพมหานคร ได้กล่าวแสดงความยนิดี
กบัศษิย์เก่า มช. ทุกท่านทีข้ึ่นรบัโล่เชิดชเูกียรติ 
พร้อมยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืทกุคนอย่างเตม็ความ
สามารถ

ด้วยปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก่อต้ังขึน้ครบรอบ 60 จงึถือเป็นวาระพิเศษทีมี่ 
ความส�าคัญ และมีคุณค่าต่อจิตใจศิษย์เก่า 
มช. กอปรกับระยะเวลา 60 ปีท่ีผ่านมา มี 
ศษิย์เก่า มช. ได้สร้างช่ือเสยีงและคณุปูการต่อ 
มหาวิทยาลยั สงัคม และประเทศชาตเิสมอมา 
ทั้งท่ีอยู่ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
หรือภาคประชาสังคม สมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ในฐานะ 
ศนูย์รวมศษิย์เก่า จงึได้จดักิจกรรมยกย่องเชดิชู
เกียรติศิษย์เก่าท่ีสร้างคุณูปการแก่สังคมและ
ประเทศชาติ เพือ่เป็นขวญัก�าลังใจต่อศษิย์เก่า
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่
ขบัเคลือ่นสงัคมน�าพาประเทศชาตสิูค่วามเจรญิ
งอกงามต่อไป

อ.ส.ท.อนมุตัเิงนิกู้ให้ 20 เทศบาล
กว่า 474 ล้าน ผ่อน 5 ปี และ 10 ปี
เมื่อเร็วๆ นี้ ส�านักงานเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ออกประกาศ  
ว่าในการประชุมอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริม
กจิการเทศบาล (อ.ส.ท.) ครัง้ที ่ 8/2567 เมือ่
วันท่ี 28 ตุลาคม 2567 อ.ส.ท.ได้อนุมัติให้
เทศบาลกู้เงิน รวมจ�านวน 20 แห่ง เป็นเงิน 
474,509,890.39 บาท ดงันี้

1. กู ้เงินเพื่อด�าเนินกิจการอื่น จ�านวน  
14 แห่ง เป็นเงนิ 154,509,890.39 บาท โดย
เสยีดอกเบีย้ ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ก�าหนดส่ง 
ช�าระหนีภ้ายในระยะเวลา 10 ปี

2. กูเ้งนิเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนกิจการสถาน
ธนานบุาล จ�านวน 6 แห่ง เป็นเงิน 320,000,000 
บาท โดยเสยีดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี 
ก�าหนดส่งช�าระหนีภ้ายในระยะเวลา 5 ปี

 รายละเอยีดเงินกูข้องเทศบาล 20 แห่ง
1. เทศบาลต�าบลสงเปลือย อ.นามน 

จ.กาฬสินธุ ์ เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงาน
เทศบาลต�าบลสงเปลือย จ�านวน 9,500,000 
บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้10 ปี

2. เทศบาลต�าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบรุ ีเพือ่ก่อสร้างปรบัปรงุอาคารส�านกังาน
เทศบาลต�าบลกระจบั จ�านวน 44,997,990.39 
บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้10 ปี

3. เทศบาลต�าบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด เพื่อด�าเนินโครงการต่างๆ รวม  
39 โครงการ จ�านวน 19,874,000 บาท ระยะเวลา 
ช�าระหนี ้10 ปี

4.  เทศบาลต�าบลนามน อ.นามน จ.กาฬสนิธุ์ 
เพื่อด�าเนินโครงการต่างๆ รวม 17 โครงการ 
จ�านวน 9,122,900 บาท ระยะเวลาช�าระหนี้ 
10 ปี

5. เทศบาลท่าก้อน อ.อากาศอ�านวย 
จ.สกลนคร เพื่อด�าเนินโครงการต่าง ๆ รวม  
10 โครงการ จ�านวน 6,993,000 บาท ระยะเวลา 
ช�าระหนี ้10 ปี

6. เทศบาลต�าเมอืงไพร อ.เสลภมู ิจ.ร้อยเอด็ 
เพือ่ปรบัปรงุผิวจราแอสฟัลตกิคอนกรตี โดยวธีิ 
Overlay รวม 9 โครงการ จ�านวน 11,687,000 
บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้10 ปี

7. เทศบาลเมอืงล้อมแรด อ.เถนิ จ.ล�าปาง 
เพือ่ด�าเนินโครงการงานตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) จ�านวน 4,400,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้3 ปี

8. เทศบาลต�าบลคเูมอืง อ.คเูมอืง จ.บรุรีมัย์ 
เพื่อซ้ือครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ จ�านวน 
7,963,000 บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้10 ปี

9. เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่ เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ 
จ�านวน 11,100,000 บาท ระยะเวลาช�าระหนี้  
10 ปี

10 .  เทศบาลต� าบลหนองหญ ้ า ไซ 
อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี เพือ่ซือ้ครภุณัฑ์ รวม 
2 รายการ จ�านวน 10,895,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้10 ปี

11. เทศบาลต�าบลนาหนองทุม่ อ.นากลาง 
จ.หนองบวัล�าภู เพือ่ซ้ือรถเกลีย่ดนิ ขนาด 150 
แรงม้า จ�านวน 7,375,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้10 ปี

12. เทศบาลต�าบลสามหนอง อ.ลืออ�านาจ 
จ.อ�านาจเจรญิ เพือ่ซือ้รถยนต์บรรทกุตดิตัง้เครน
ไฮดรอลกิ พร้อมกระเช้า จ�านวน 2,500,000 
บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้10 ปี

13. เทศบาลต�าบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรธีรรมราช เพ่ือซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ 
(รถกระบะ) จ�านวน 1,302,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้10 ปี

14. เทศบาลต�าบลล�าคลอง อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ 
จ.กาฬสนิธุ ์เพือ่ซือ้รถดบัเพลงิ ชนดิถงัน�า้ถงัโฟม 
ในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
จ�านวน 6,800,000 บาท ระยะเวลาช�าระหนี้ 
10 ปี

15. เทศบาลเมืองก�าแพงเพชร อ.เมือง
ก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร เพื่อ เป ็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จ�านวน 
90,000,000 บาท ระยะเวลาช�าระหนี ้5 ปี

16. เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบรูณ์ เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนกจิการสถาน
ธนานบุาล จ�านวน 90,000,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้5 ปี

17. เทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ีอ.เมืองสโุขทัย 
จ.สุโขทัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถาน
ธนานบุาล จ�านวน 80,000,000 บาท  ระยะเวลา 
ช�าระหนี ้5 ปี

18. เทศบาลต�าบลนาเฉลียง อ.หนองไผ่ 
จ.เพชรบรูณ์ เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนกจิการสถาน
ธนานบุาล จ�านวน 30,000,000 บาท  ระยะเวลา 
ช�าระหนี ้5 ปี

19. เทศบาลเมอืงปทมุธาน ีอ.เมอืงปทุมธานี 
จ.ปทุมธาน ีเพ่ือเป็นทนุหมนุเวยีนกจิการสถาน
ธนานบุาล จ�านวน 20,000,000 บาท  ระยะเวลา 
ช�าระหนี ้5 ปี

20. เทศบาลเมอืงเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี 
จ.ลพบุรี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถาน 
ธนานบุาล จ�านวน 10,000,000 บาท ระยะเวลา
ช�าระหนี ้5 ปี

ซึ่งได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะจากงาน
สมัมนาหอการค้าทัว่ประเทศ ระหว่างวนัที ่22-24 
พ.ย. 67 และท�าเป็นสมดุปกขาว เสนอแนวทางให้
รฐับาลน�าไปขบัเคลือ่นและน�าพาประเทศไปสูก่าร
เตบิโตอย่างยัง่ยืน 

นายอนุทนิ กล่าวว่า ขณะนีร้ฐับาลอยูร่ะหว่าง
การขับเคล่ือนพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก 
สบาย การพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
เอกชนผู้ผลิตสามารถส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่ายได้
ทัว่โลก ภายใต้กฎกตกิาใหม่ๆ 

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย�้าให้
ทางผู้ว่าราชการจงัหวดั ได้ตระหนกัถงึการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการสนับสนนุเอกชน ให้
ได้รบัความสะดวกในการประกอบธรุกิจ ส่งเสริม

ให้มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท�าได้ แต่ละจังหวัดมีคลัสเตอร์ที่จะต้องผลักดัน
ขับเคลื่อน รวมถึงการมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ จากปัจจุบันที่ผู ้ว่าฯ 
ต้องดแูลในภาพรวมเองทัง้หมด ดงันัน้รองผูว่้าฯ 
ด้านเศรษฐกิจที่จะมาดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในพืน้ทีจ่งึมีความส�าคญั โดยเฉพาะในช่วงทีป่ระเทศ 
ก�าลงัต้องการฟ้ืนฟ ูอย่างทีห่อการค้าระบวุ่าต้องโต 
อย่างน้อย 3% การสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็น
ส่วนส�าคญั 

“แม้กระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นหน่วยงานที่
ดแูลด้านเศรษฐกจิ รับผดิชอบตัวเลขโดยตรง แต่

ไปหมนุเวยีนทางธุรกจิ เช่น จ่ายผูร้บัเหมา จ่าย
แรงงาน จงึเป็นเรือ่งทีด่ทีีวั่นนีเ้รือ่งช�าระหนีก้้อน
ดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทุกอย่าง
ตกผลึก จนผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความ
มัน่ใจว่าสามารถจ่ายช�าระหนีก้้อนนีไ้ด้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วย
ว่า ในส่วนของส�านวนที ่ ป.ป.ช. ส่งมาให้กทม.
นั้น ห้ามมิให้เปิดเผยส�านวนการไต่สวน โดย
เฉพาะชื่อผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซ่ึง
เป็นพยาน หรอืการกระท�าใดๆ อนัให้ทราบถงึ
รายละเอยีด ตามมาตรา 36 พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 ดงัน้ัน กทม. 
จงึยังไม่สามารถส่งส�านวนให้ศาลปกครองสงูสดุ
พจิารณาได้ เนือ่งจาก ป.ป.ช. ยงัไม่อนญุาต แต่
ข้อกังวลเรื่องนี้ก็ตกไปเนื่องจากศาลปกครอง
สูงสุดได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้ว จนน�ามา
ซึง่การมคี�าสัง่ให้ กทม .จ่ายเงนิช�าระหนีค่้าจ้าง
เดนิรถฯ 14,549,503,800 บาท ดงัน้ันในส่วน
ของการด�าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัย
และอาญา จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ตามค�าสั่ง
ของ ป.ป.ช.

“ขณะนีเ้รามองไปถงึอนาคต ทีย่งัมหีนีอ้กี  
1 ก้อน ที่อยู ่ในกระบวนการพิจารณาของ 
ศาลปกครอง รวมถงึสมัปทานทีใ่ห้เอกชนด�าเนนิ
การเดนิรถฯ ทีจ่ะหมดลงในปี 2572 ท�าให้การ
เดนิรถ BTS ช่วงไข่แดง (ช่วงหมอชิต-อ่อนนชุ 
และช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน 
ระยะทางรวม 23.5 กม. 24 สถาน)ี ก็จะกลบั
มาเป็นของ กทม. ทัง้หมด ทัง้ส่วนของรายได้
และตวัโครงสร้าง กทม.จงึต้องเตรยีมวางแผน
เรือ่งจ้างทีป่รึกษาฯ ตามพระราชบญัญตักิารร่วม
ลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนต่อไป โดยต้องผ่าน
กระบวนการคิดร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร
ให้รอบคอบตามประเดน็ข้อบญัญตัต่ิางๆ ของ
กฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดเป็นคดีความต่อไป 
ในอนาคต” ผูว่้าฯ ชชัชาต ิกล่าวในตอนท้าย

“ชชัชาต”ิ ย่ืนสภา กทม. ขอช�าระหนี ้BTS 
กว่า 14,000 ล้าน มัน่ใจรอบคอบแล้ว

ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พ.ศ. .... ต่อสภา
กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้พจิารณาอนุมตักิาร
ช�าระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบ�ารุงให้กับ 
BTS ตามค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสดุ 
จ�านวน 14,549,503,800 บาท โดยจ่ายจาก
เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร ระบุ
การจ่ายหน้ีก้อนน้ียงัเป็นการกระตุน้ GDP ใน
ช่วงปลายปีอกีทางหนึง่ด้วย เนือ่งจากเมือ่ภาค
เอกชนได้รับการช�าระหนี้ก้อนนี้ไปก็จะน�าไป
หมนุเวยีนทางธรุกจิต่างๆ ด้วย

เรว็ๆ น้ี นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานคร ประชมุสภากรงุเทพมหานคร 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)  
ประจ�าปีพทุธศักราช 2567 โดยม ีนายสรุจติต์ 
พงษ์สิงห์วทิยา ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
เป็นประธานการประชมุ พร้อมด้วยสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการกรงุเทพมหานคร ร่วมประชมุ ณ  
ห้องประชมุสภากรงุเทพมหานคร อาคารไอราวตั 
พัฒนา ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ดนิแดง

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้เสนอร่าง
ข้อบญัญัตกิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความ
ประสงค์ช�าระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบ�ารุง
ตามค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตาม
ความจ�าเป็นท่ีหน่วยงานเสนอ เป็นค่าจ้างเดนิรถ
และซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว โดย
จ่ายขาดจากเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาให้
กรุงเทพมหานครต้องช�าระหน้ีค่าจ้างเดินรถฯ  

ชัชชาต ิสิทธิพนัธ์ุ

ภายใน 180 วนั ครบก�าหนดวนัที ่21 มกราคม 2568 
และขณะนี้ระยะเวลาได้ผ่านล่วงมาแล้ว มีผลให ้
กรุงเทพมหานครต้องช�าระดอกเบี้ย อันเกิดจาก
ความล่าช้าในการช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาศาล 
เพือ่ไม่ให้เกดิความเสยีหายกบักรงุเทพมหานคร จงึ
เห็นควรเสนอร่างข้อบัญญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร กล่าวว่า ฝ่าย
บริหารของกรุงเทพมหานครนั้น พิจารณาเรื่อง
การช�าระหนี้ฯ เป็นไปตามขั้นตอนทุกประการ 
เพือ่ให้เกดิความรอบคอบทีส่ดุ โดยไม่มีการเร่งรดั
กระบวนการเพราะความกังวลเร่ืองเสียค่าปรับ จึง
อยากให้พีน้่องประชาชนเข้าใจและม่ันใจว่า กทม.  
จะดูแลเงนิภาษขีองประชาชนอย่างดทีีส่ดุ ส่วนตวั 
จึงไม่กังวลในเร่ืองของมาตรา 157 ผู ้ใดเป็น 
เจ้าพนักงาน ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏบิติัหน้าที่ 
โดยมชิอบฯ เนือ่งจาก ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

ด�าเนินการตามขั้นตอนทุกประการ และผ่าน
การพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสภา
กรงุเทพมหานคร

ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อ
ไปว่า ขณะนี้ กทม. มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 
50,000 ล้านบาท จึงมีเงินพอจ่ายหนี้ก ้อน 
ดงักล่าว 14,549,503,800 บาท โดยจ่ายจากเงิน
สะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรงุเทพมหานครมคีวามประสงค์ช�าระหน้ีค่าจ้าง 
เดินรถและซ่อมบ�ารุงตามค�าพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคาดว่าน่าจะจ่ายหนี้ก้อน
ดงักล่าวได้ภายในปีนี ้ ก่อนก�าหนดทีศ่าลปกครอง
สงูสดุตัง้ไว้ตามค�าพพิากษา คอื กทม. ต้องช�าระ
หนี้ค่าจ้างเดินรถฯ ภายใน 180 วัน ก่อนวันที่  
21 มกราคม 2568 ซึง่การพิจารณาช�าระหนีก้้อน
ดังกล่าว ได้พิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านแล้ว
และได้สอบถามหน่วยงานที่เก่ียวข้องครบถ้วน
แล้ว เน่ืองจากผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ปกป้องเงินภาษีของ
ประชาชนให้รอบคอบทีส่ดุ 

นอกจากนี้ หากสภากรุงเทพมาขอพิจารณา
เงนิก้อนนีจ่้ายหนีไ้ป ยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ 
กระตุน้ GDP ในช่วงปลายปีอกีทางด้วย เนือ่งจาก
เมือ่ภาคเอกชนได้รบัการช�าระหนีก้้อนนีไ้ปกจ็ะน�า

 สน่ัน อังอุบลกลุ (คนซ้าย) มอบสมุดปกขาวให้ มท.1

เราเป็นเกตเวย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผู้รบัผดิชอบ
ทกุๆ ด้านอตุสาหกรรม การผลิต แรงงาน นโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาล การเงนิการคลงั ขอยนืยนัว่าเรา
พร้อมให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที ่ เมือ่ได้รบัสมดุ 
ปกขาวหอการค้าไทยแล้ว จะได้น�าไปเป็นส่วนหนึง่ 
ของภารกิจของผู ้ว ่าราชการจังหวัดต่อไป”  
นายอนุทนิ กล่าว  

น.ส.ไตรศลุ ีกล่าวว่า สมดุปกขาว หอการค้าไทย
ปี 2567 ได้ต้ังเป้าหมายเศรษฐกจิปี 2568 จะโต 
ไม่ต�า่กว่า 3% และมข้ีอเสนอ 3 ข้อเสนอหลกัเพ่ือ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน คือ 1. การสร้าง 
ความเชือ่ม่ันทัง้ในและต่างประเทศ 2. การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และ 

เสรมิภกัดกีลุ ผวจ.พษิณโุลก ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ. 
นครสวรรค์ 9. นายสธุ ีทองแย้ม ขณะด�ารงต�าแหน่ง 
ผวจ.นนทบรุ ี10. นายนฤชา โฆษาศรวีไิลซ์ อธบิดี สถ.  
ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.บรุรีมัย์ 

11. นายรณรงค์ นครจนิดา ขณะด�ารงต�าแหน่ง 
ผวจ.ปราจนีบรุ ี 12. นางนศิากร วศิษิฏ์สรอรรถ 
ผวจ.สมทุรสงคราม ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.พทัลงุ  
13. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.มหาสารคาม  
14. นายวรญาณ บญุณราช ผวจ.มกุดาหาร 15. นาย 
ชรนิทร์ ทองสขุ ผวจ.เชยีงราย ขณะด�ารงต�าแหน่ง 
ผวจ.ยโสธร 16. นายไตรภพ วงศ์ไตรรตัน์ ผวจ.
ระยอง 17. นายเกยีรตศัิกดิ ์ตรงศริ ิผวจ.นนทบุรี 
ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.ราชบรุ ี18. นายอนพุงศ์  
สขุสมนติย์ ผวจ.ศรสีะเกษ 19. นายสมนกึ พรมเขยีว  
ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.สงขลา 20. นาย 
พจิติร บญุทนั ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.สรุนิทร์ 
21. นายวนัชยั คงเกษม ขณะด�ารงต�าแหน่ง ผวจ.
อดุรธาน ีและ 22. นายศิริวฒัน์ บปุผาเจริญ ผวจ.
อตุรดิตถ์
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อปท.นิวส์ ฉบบัที ่ 441 ประจ�าวนัที ่ 1-15 ธนัวาคม  เหมอืนตดิปีกให้กบัอดีตนายกร�ฐมนตร ี “ทกัษณิ 
ชินวตัร” หลงัศาลรฐัธรรมนญูตตีกทัง้ 6 ทกุค�าร้องที ่“ธรียทุธ สุวรรณเกษร” นกัร้องเรยีนยืน่ให้ศาลรฐัธรมนญู 
พิจารณาทั้งประเด็นการล้มล้างการปกครอง ว่ากันว่าหลังจากนี้ จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอดีตนายกฯ  
อกีหลายระลอกทัง้การออกมาชีใ้ห้เหน็นโยบายของพรรรคเพือ่ไทยทีอ่ยูภ่ายใต้ปีกของลกูสาวคนเลก็ “อุง๊อิง๊ - 
แพทองธาร ชนิวัตร” การปทูางให้อดตีนายกฯ “ป ู -  ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” เดนิทางกลบัเข้าสูป่ระเทศไทย และทีแ่น่ๆ 
คอื การเรียกคนื “ศรทัธา” จากคนเสือ้แดงทีห่วบูหายไปอย่างน่าใจหาย หลงัตระบดัสตัย์ยอมโดดข้ามขัว้ไปจบัมอื 
ตั้งรัฐบาลกับกลุ่มการเมืองรัฐบาลเก่าท่ีเป็นฐานของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในทุกสมรภูมิหาเสียงที ่
จะเกดิขึน้ตามมาในอีกไม่ช้าจากสนามการเลอืกตัง้ท้องถิน่  ขณะสภาผูแ้ทนราษฎร จะยงัคงเป็นเรือ่งส�าคญั 
ทีท่กุฝ่ายจบัจ้องอยู่มาก คอืเรือ่งการแก้ไขรฐัธรรมนญู ทีเ่วลานีม้นัพนัเข้าไปกบัร่างกฎหมายประชามติทีถ่กูขวาง
แน่นๆ จากฝากฝ่ัง สว.สายสนี�า้เงนิ ท่ีกร็ูก้นัว่ามท่ีีมาท่ีไปอย่างไรกบัพรรคภูมใิจไทยทีม่ ี“เสีย่หน-ูอนทุนิ ชาญวรีกลู”  
นัง่เก้าอ้ีหัวหน้าพรรค ภายใต้เงาของ “เนวนิ ชดิชอบ” พ่อมดแห่งเมอืงบรุรีมัย์ ขณะท่ีการอ้างเหตผุลของแกนน�า
พรรคภมูใิจไทยต่อเรือ่งนีด้จูะฟังไม่ขึน้ เพราะอ้างแต่ว่าต้องท�าอย่างรอบคอบ ขณะทีก่ร็ูว่้าทีไ่ปทีม่าของรฐัธรรมนญู
ฉบับน้ีมาจากกการสบืทอดอ�านาจของกลุม่ทหารและข้าราชการชัน้สงูทีม่ ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นตวัน�า 
เนือ้หาหลายส่วนไม่เป็นประชาธปิไตยแถมอกีหลายส่วนเป็นกฎกตกิาทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่ขดัขวางกระบวนการพฒันา
ประชาธปิไตยของประเทศไทยอย่างเหน็ได้ชดั จงึมองเป็นอืน่ไปไม่ได้นอกจากพรรคภมูใิจไทยเลอืกทีจ่ะยนือยูฝ่ั่ง
กลุม่อ�านาจนยิมเก่าเป็นไอ้เข้ขวางคลองส่งผลให้การแก้ไขรฐัธรรมนญูไม่สามารถด�าเนนิการได้ทนัสภาผูแ้ทนฯ ชดุน้ี 
ค่อนข้างแน่นอนแล้ว เหลอืก็แต่เพยีงความพยายามเฮอืกสดุท้ายไปทีก่ารจดัตัง้ สภาร่างรฐัธรรนญู หรอื สสร. 

ให้ได้ทันสภาผู้แทนฯ ชุดนี้ทิ้งไว้เท่านั้น ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป  มาดูการเมืองท้องถิ่นกันบ้าง ก็ต้องขอ 
แสดงความยนิด้วยกบัว่าที ่นายก อบจ. 4 จงัหวดั ทีมี่การจดัเลือกตัง้กันไปเมือ่วันเสาร์และอาทติย์ท่ี 23-24 พ.ย.  
ที่ผ่านมา โดยที่สุรินทร์จัดลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. ผลคือ “ธัญพร มุ่งเจริญพร” ได้รับเลือกตั้งให้เป็น  
นายก อบจ.สรุนิทร์ โดยได้คะแนนเสยีงมาเป็นอนัดบัหนึง่ 222,724 คะแนน พร้อมประกาศนโยบายเร่งด่วนคอื การ
ผลกัดันราคาข้าว ราคาววั รวมถึงนโยบายน�า้ประปาสะอาดดืม่ได้ และส่งเสรมิการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุการพฒันา
หมูบ้่านช้าง ส่วนนโยบายเดมิทีด่อียูแ่ล้วก็จะยงัคงไว้ และเพิม่เติมให้มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการบ้านยากจน ทัง้นี ้
เชือ่ว่าหากได้ด�าเนนิโครงการในช่วง 4 ปี นบัจากนีจ้ะท�าให้ชวีติชาวสรุนิทร์ดขีึน้  ขณะทีว่นัที ่24 พ.ย. มกีารเลอืกตัง้  
นายก อบจ. อีกใน 3 จงัหวดั คอื ทีเ่พชรบรุ ีนครศรธีรรมราช และอดุรธาน ีโดยทีเ่พชรบรุ ี“ชยัยะ องักนินัทน์”  
อดตีนายก อบจ.เพชรบุร ีหลายสมัย ในนามกลุม่รวมใจเพชร หมายเลข 1 ได้นัง่เก้าอีอี้กครัง้ ด้วยคะแนนรวมสงูสดุ 
170,171 คะแนน ..... ส่วนทีน่ครศรธีรรมราช เป็นการปักธงของพรรคภมูใิจไทย เพราะ “วารนิ ชณิวงศ์”  
อดีตประธานหอการค้าจังหวัดและคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นสมาชิก
พรรคภูมิใจไทย ชนะขาดที่ 328,078 คะแนน ได้นั่งเก้าอี้ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช   
ขณะทีส่นามดเุดือดทีส่ดุคอืที ่อดุรธาน ีเพราะเป็นการขับเคีย่วกันระหว่างสองพรรคใหญ่คอื พรรรค

เพ่ือไทยและพรรคประชาชน ซ่ึงต่างฝ่ายต่างขนขนุพล
ออกเวทปีราศรัยกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะงานนีอ้ดตี
นายกฯ “ทักษิณ” ลงทุนเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้อย่าง 
จริงจัง ผลปรากฎว่า หมายเลข 2 “ศราวธุ เพชรพนมพร”  
พรรคเพ่ือไทย ชนะหมายเลข 1 “คณิศร ขุริรัง”  
จากพรรคประชาชน ด้วยคะแนนเสยีง 327,487 คะแนน 
ต่อ 268,675 คะแนน ทิง้ห่างกัน 5.8 หม่ืนเสียง อย่างไร
กต็าม แม้พรรรคประชาชนจะพ่ายแพ้ ในขณะทีค่่อนข้าง
จะหมายมัน่ป่ันมอืเป็นอย่างมาก แต่ตวัเลขของคะแนน 

ทีไ่ด้มากลบัมนียัเพิม่ขึน้จากการเลอืกตัง้ครัง้ก่อน ท�าให้มองเหน็ไปถงึการเลอืกตัง้ สส.ในคร้ังต่อไปพรรรคมีลุ้นเป็น
อย่างมากท่ีคาดว่าจะได้ 3-4 ทีน่ัง่จากเดมิทีไ่ด้อยูเ่พียง 1 ทีน่ัง่เท่านัน้ พร้อมกับประกาศลงชงิสนามท้องถิน่ในต�าแหน่ง 
นายก อบจ.อกี 12 จังหวดั ชนูโยบาย 5 ด้าน ยนัไม่มขีายฝัน แต่ท�าได้จริง ประกอบด้วย ทีเ่ชยีงใหม่ ส่ง “พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์”, 
 ล�าพนู ส่ง “วรีะเดช ภู่พสิฐิ” มกุดาหาร ส่ง “สพุจน์ สุอรยิพงษ์”, หนองคาย ส่ง “อรุยุศ เอยีสกลุ”, ตราด  
ส่ง “ชลธ ี นุ่มหนู”, ภเูก็ต ส่ง “นพ.เลอศกัดิ ์ ลีนะนิธกิลุ”, สรุาษฎณ์ธาน ี ส่ง “นพ.จิรชาต ิ เรอืงวชัรนิทร์”,  
พงังา ส่ง “สทุธโิชค ทองชมุนมุ”, สงขลา ส่ง “นรินัดร์ จนิดานาค”, สมทุรสงคราม ส่ง “นนัทยิา ลิขติอ�านวยชัย”, 
สมทุรปราการ ส่ง “นพดล สมยานนทนากลุ” และนนทบรีุ ส่ง “เลศิมงคล วราเวณุชย์” ถอืเป็นการเดมิพนั 
คร้ังใหญ่อกีคร้ังของพรรคประชาชน โดยรอบนีน่้าจะเป็นการเลือกตัง้ตามวนัเวลาที ่กกต.ก�าหนด คือ ทัง้นายก อบจ.  
และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั (ส.อบจ.) ใน 47 จงัหวดั คือ 20 ธ.ค. 2567 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

ของนายก อบจ. และ ส.อบจ. ใน 47 จังหวัดสิ้นสุดลง 23-27 ธ.ค. 2567 : เปิดรับสมัครฯ  
และไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 1 ก.พ. 68  ยกเว้น จ.ก�าแพงเพชร จะมเีลอืกตัง้ นายก อบจ. 1 ธ.ค. 67, 
 จ.ตาก 15 ธ.ค. 67, จ.เพชรบรูณ์ 22 ธ.ค. 67 และ จ.อุตรดติถ์ 22 ธ.ค. 67

ศราวุธ เพชรพนมพร ชยัยะ อังกินันทน์  ธัญพร มุ่งเจรญิพร  อนุทิน ชาญวีรกูล ทกัษิณ ชนิวตัร 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ผูว่้าฯ มกุดาหาร รบัรางวลัผูว่้าฯ ส�าเภาทอง ประจ�าปี 2567
เมือ่วนัที ่24 พ.ย. 67 วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัด

มุกดาหาร (ซ้ายมือ) เข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดส�าเภาทอง 
ประจ�าปี 2567 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
โดยมี อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวลัผูว่้าราชการจงัหวดัส�าเภา
ทอง ให้แก่ผูว่้าราชการจงัหวดัทีไ่ด้รับรางวัลฯ โดยพธีิมอบรางวัลจดัขึน้ 
ในการสมัมนาหอการค้าทัว่ประเทศ ครัง้ที ่ 42 “สร้างไทยให้เตบิโต  
สู่อนาคตที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตนิงนุช

 ผู้ว่าฯ โคราชเร่งวางแผนรบัมือภยัแล้ง “เข่ือนล�าตะคอง” 
เมือ่วันท่ี 25 พ.ย. 67 ทีศ่าลากลางจงัหวัดนครราชสมีา ชยัวฒัน์ 

ชืน่โกสุม ผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธานการประชมุ
กรมการจงัหวดันครราชสมีาและหวัหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชมุ
ในการประชมุประจ�าจงัหวัดนครราชสมีา ครัง้ที ่ 11/2567 ประจ�า
เดอืนพฤศจกิายน 2567 พร้อมทัง้ได้มอบนโยบาย ข้อสัง่การ รวมทัง้ 
ติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะในเรือ่งของสถานการณ์น�า้ในอ่างเกบ็น�า้ต่างๆ 
ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน�้า 
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนในปี 2569

 เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้ายกระดับการศึกษา
เมือ่วนัที ่25 พ.ย. 67 เทศบาลนครเชยีงราย น�าโดย วนัชยั จงสทุธานามณี  

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  
ได้ประกาศนโยบายส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้
แนวคดิ “การศึกษาพฒันาคน คนพัฒนาเมอืง เมืองพฒันาคน” เพือ่
ยกระดบัเชยีงรายให้เป็น “เมอืงแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ” ส่งเสรมิให้
ประชาชนในทกุช่วงวยัมีองค์ความรูร้อบด้าน พร้อมทัง้สร้างนวตักรรม
ทางการศกึษาเพ่ือพัฒนานกัเรียนและเยาวชนให้มคีวามรูคู่้คุณธรรม 
เป็น “คนเก่งและคนด”ี

 ธอส.รับโล่ผูส้นบัสนนุจดังาน “เดิน วิง่ ป่ัน ป้องกนัอัมพาต คร้ังที ่10”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุผู้สนบัสนนุการจัดงานโครงการ

เดนิ วิง่ ป่ัน ป้องกันอัมพาต ครัง้ที ่10 เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาส
พระราชพธีิมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมองศริริาช

 MEA/ธพ./กกพ./PEA ร่วมมอืเร่งมาตรฐาน EV Station ในป้ัมน�า้มัน 
ภัทรา สวุรรณเดช รองผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย สราวธุ แก้วตาทพิย์ 

อธบิดีกรมธรุกิจพลังงาน (ธพ.) พลูพัฒน์ ลสีมบตัไิพบลูย์ เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
กจิการพลงังาน (กกพ.) ประสทิธิ ์จนัทร์ประสทิธิ ์รองผูว่้าการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ร่วมลงนาม 
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) เรือ่งการก�าหนดกรอบระยะเวลาในการอนุมัตอินุญาต และ
จดัท�ามาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าของสถานีอดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging 
Station) ภายในเขตสถานบีรกิารน�า้มันเชือ้เพลงิ สอดคล้องกับนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

 สถาบันพระปกเกล้า รบัรางวัลประกาศเกียรตคิณุเป็น “ค่าของแผ่นดนิ” 
วทิวสั ชยัภาคภมิู เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ศรณัยุ หม้ันทรัพย์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมผู้แทนพนักงานของสถาบันฯ เข้ารับรางวัลประกาศ
เกยีรตคิณุเป็น “ค่าของแผ่นดนิ” ประจ�าปี 2566 ด้านการพฒันาสังคมและส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 
ภายใต้โครงการส่งเสรมิความเป็นพลเมือง: ปฏบิติัการของภาคพลเมอืงและการมส่ีวนร่วมกับภาครัฐ  
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี  
โดยได้รบัเกยีรตจิาก แพทองธาร ชินวตัร นายกรฐัมนตรี เป็นผูม้อบรางวลั

 กทพ.ร่วมงาน 2024 ASEAN IRON AND STEEL FORUM
สรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย รชันยั เปรมปราคนิ  

ผูอ้�านวยการส�านกัผูว่้าการ อธวิฒัน์ บญุเจรญิ ผูอ้�านวยการกองวศิวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายวศิวกรรม 
ก่อสร้าง นายศุภพัฒน์ มหาดไทย ผู้อ�านวยการกองพัฒนาโครงการทางพิเศษ ฝ่ายพัฒนา 
โครงการพิเศษ ร่วมงาน 2024 ASEAN IRON AND STEEL FORUM ของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

 “คปภ. เพือ่สงัคม” น�าความรู้ประกันภยัส่งต่อกลุม่ผู้เปราะบางทางการเงนิ
 ชฉูตัร ประมลูผล เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 

(เลขาธิการ คปภ.) ลงพ้ืนทีร่่วมกบัสมาคมประกนัชวีติไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย สมาคม
ตวัแทนประกนัชีวติและทีป่รึกษาการเงนิ และสมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย เพ่ือถ่ายทอดความรู้
เรือ่งการประกันภยัภายใต้โครงการ “คปภ. เพือ่สังคม” สงัคมผูเ้ปราะบางทางการเงนิ

 ธนาคารออมสนิ คว้ารางวัลชนะเลศิกองทุนส�ารองเลีย้งชพีดีเด่น 2 ปีซ้อน 
วิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน และนายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็น

ประธานเปิดงานและร่วมแสดงความยนิดีกับหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวลัในงานประกาศผลการประกวด
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีดเีด่น ครัง้ท่ี 12 ประจ�าปี 2567 โล่พระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ซึง่ ธนาคารออมสนิ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
ประเภทกองทนุเดีย่ว (Single Fund) กองทุนส�ารองเล้ียงชพี กลุม่หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ต่อเนือ่ง 
เป็นปีที ่2 โดยม ีนงนชุ ภูพพิฒัน์ผล รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสิน เข้ารบัโล่พระราชทานฯ 

 แถลงข่าวแผนงานมอบสญัญาเช่าทีร่าชพัสด ุโครงการ “ธนารักษ์เอือ้ราษฎร์” 
เผ่าภมู ิ โรจนสกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธานแถลงข่าวแผนงานมอบ

สัญญาเช่าทีร่าชพสัดุ ภายใต้โครงการธนารักษ์เอือ้ราษฎร์ “สัญญาเช่าทีดิ่น พลิกชวีติประชาชน” 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยม ีสมมาตร มณหียัน นฤชา วราทร รองอธบิดกีรมธนารกัษ์ 
และผูบ้รหิารกรมธนารกัษ์ เข้าร่วมงาน

 “ดร.เฉลมิชยั” หารือความร่วมมือ ไทย-ญ่ีปุ่น ส่งเสริมคาร์บอนเครดติ 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้า 

คณะผู้แทนไทย เข้าร่วมหารือทวภิาคกัีบ Yutaka Matsuzawa, Vice Minister for Global  
Environmental Affairs กระทรวงสิง่แวดล้อมแห่งประเทศญีปุ่น่ ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  
สมยัท่ี 29 (COP 29) โดยม ีอภริตัน์ สคุนธาภริมย์ ณ พทัลงุ เอกอคัรราชทตูไทยประจ�าสาธารณรฐั 
อาเซอร์ไบจาน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
ดร.พรุิณ สยัยะสทิธิพ์านิช อธบิดกีรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม ร่วมหารอื

 BAM คว้ารางวลัเชดิชูเกยีรต ิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
วภิาศิร ิแสงวชัระกลุ ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทับริหารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ 

จ�ากดั (มหาชน) หรือ BAM เป็นตวัแทนบรษิทัฯ เข้ารบัเกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรตโิดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถยีร  
รองผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย จากความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิความรูด้้านความยัง่ยนื
แก่บคุลากรทกุระดับ ภายใต้ “โครงการ ESG DNA”
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แฉ ผอ.รร. โกงเงินค่าอาหารเด็ก
ร้อนถงึ ป.ป.ช.นครศรฯี-สพฐ.

เพจร้ายกาจ ออกมาแฉกรณผีูอ้�านวยการ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แสบ แอบฉกเงนิค่าอาหารเทีย่งเดก็นกัเรียน เข้า
กระเป๋า ป.ป.ช.นครศรธีรรมราช ทราบเรือ่งแล้ว
อยูร่ะหว่างการสอบสวนข้อเท็จจรงิ

ล่าสุดเพจฯ ดังกล่าวน�าคลิปเสียงการ 
ประชมุคณุคร ูเมือ่วนัที ่27 มถินุายน ขอไม่ให้จด
บนัทกึการประชมุ โดยเพจฯ ได้น�าพฤตกิรรมของ 
ผอ.โรงเรยีนในจงัหวดันครศรธีรรมราช ทจุรติเงนิ
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนมาแฉอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงจากคลิปเสียงที่ได้ฟังไป เป็นการประชุมครู 
เมือ่วันที ่ 27 มิถนุายนทีผ่่านมา สรปุใจความได้
ว่า โรงเรยีนอืน่หกัค่าอาหารกลางวนั 5 บาท แต่
โรงเรียนเราขอหัก 3 บาท เพ่ือเป็นค่าน�า้ค่าไฟ ซึง่
การถูกฟ้องคร้ังนีเ้กดิจากคนภายใน ทางออกคือ
เราต้องตอบค�าถามผูใ้หญ่ให้ได้ เวลาทีโ่ดนต้อน
ถาม เราขอหวัละ 3 บาท คดิเป็นค่าน�า้ค่าไฟ ให้
เขาบรจิาคไปเลย ว่าจะคยุกบัผูใ้หญ่ด้วย ว่าเรา
เปลีย่นระบบใหม่ 

ล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  หรือ 
ป.ป.ช.นครศรธีรรมราช รบัทราบเรือ่ง ผอ.โรงเรียน
หักเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนแล้ว ตอนนี้

ก�าลงัเข้าสูก่ระบวนการสอบสวน และรวบรวมข้อมลู
เข้าสูก่ระบวนการทกุอย่างจะเป็นไปตามข้อเท็จจรงิ 
เบือ้งต้นพบว่า เรือ่งนีมี้มลู 

เพจร้ายกาจ โพสต์คลปิแฉ ผอ.โรงเรยีนบอกกบั
ครวู่าจะไว้ซ่อมหลอดไฟ สายไฟ ทีจ่รงิแล้วเอาไปท�า
แฟ้มประเมนิตวัเอง ใส่น�า้มนัรถ ใส่ซองงานศพ เหตุ
เกดิทีโ่รงเรยีนแห่งหนึง่ใน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
โดยระบุว่า ผอ.ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งเม่ือปี 2566 
หลังเปิดเทอมเมือ่เดือนมถินุายน 2567 ประชุมส่ัง 
หกัค่าข้าวเดก็ หวัละ 3 บาทต่อวนั อ้างไว้ซ่อมหลอดไฟ  
สั่งก�าชับว่าเรื่องนี้ไม่ให้ลงในบันทึกการประชุม 
โรงเรยีนดังกล่าวเป็นโรงเรยีนขยายโอกาส อยูพ้ื่นที่
ห่างไกลของฉวาง มีเด็กอนุบาลและเด็กประถม 
135 คน ม.ต้น 22 คน รวม 157 คน เดก็ ม.ต้น ก็
กนิอยู่ในงบของน้อง สภาพคือค่าข้าวของ 135 คน 
เลีย้ง 157 ปาก ค่าข้าวเดก็ 22 บาท เหลอื 19 บาท 
ผอ.ชกัไปวนัละ 382 บาท เหลือโอนให้แม่ครวัวันละ 
2,588 บาท ส่วนทีเ่อาไปนัน้ให้แม่ครัวเขยีนบริจาค
โรงเรียน ครกูารเงนิ มอืขวาของ ผอ.เป็นคนถอื ทัง้
เทอมลกัไป 76,400 บาท

โดยน�าเงินไปใช้ส่วนตัว ขณะทีเ่ด็กกนิไม่อิม่ มี 
ไม่พอจะเตมิ ท้ายๆ ข้าวหมกไก่ ได้ข้าวหมกเปล่า  
พอข้าวไม่พอเดก็ ขูแ่ม่ครวัจะหกัเงนิ นอกจากนี ้ยงัแฉ 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 ที่ศาลากลางจังหวัด
พษิณุโลก ชาวบ้าน อ.นครไทย กว่า 300 คน ได้ร่วมกัน 
คัดค้านการประกันตัวของ นายสมศักดิ์ นายก 
อบต.นาบวั พร้อมพวก 15 คน ซึง่เกีย่วกบัความผิด  
โครงการเกีย่วกับการออมเงินมาหลอกลวงชาวบ้าน 
ในพืน้ท่ี จ.พษิณโุลก โดยม ีนายรณณรงค์ แก้วเพช็ร์  
ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม 
ในสงัคม ทนายความร่วมเดนิทางมาด้วย โดยชาวบ้าน 
รวมตวักนัขอเข้าพบ นายอัครโชค สุวรรณทอง 
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก คัดค้านการประกันตัว 
ของนายสมศกัดิ์

ทั้งน้ี นายสมศักดิ์ถูกกล่าวหาว่า หลอกลวง
ชาวบ้านในพื้นที่ให้มาออมเงิน โดยเสนออัตรา 
ค่าตอบแทนต่อปีสงูถงึ 15% ท�าให้ชาวบ้านหลงเชือ่ 
จ�านวนมาก ชักชวนกันเปิดเป็นธนาคารชุมชน 
กนัหลายต�าบลในอ�าเภอนครไทย สดุท้ายไม่ได้น�าเงนิ 
ไปลงทนุ ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ มมูีลค่า 
ความเสยีหายกว่า 500 ล้านบาท เป็นเหตใุห้ชาวบ้าน 
ต้องไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ และต�ารวจได้ 
เข้ามาสบืสวนขยายผล ก่อนศาลจะอนุมัตหิมายจบั 
ผู้ต้องหาทีเ่กีย่วข้อง และสามารถจบักมุตวัได้เมือ่
วนัท่ี 16 พ.ย.ทีผ่่านมา

ทางกลุ่มชาวบ้านทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน ทราบ 
ว่ากลุ ่มผู ้ต ้องหามีการติดต่อทนาย เพื่อน�า 
หลกัทรพัย์มายืน่ขอประกนัตวั ในวงเงนิสงูประมาณ  
25 ล้านบาท ตามระเบยีบหลกัเกณฑ์ของต�ารวจ ซึง่
ไม่เกิน 25 เปอร์เซน็ต์ของทนุทรัพย์ความเสียหาย 
เนือ่งจากคดน้ีีมมีลูค่าความเสยีหายอยู่ทีห่ลายร้อย
ล้านบาท มคีวามผดิฐานร่วมกนัฉ้อโกงประชาชน 
และร่วมกันให้กูยื้มเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน 
โดยการโฆษณา หรือประกาศ หรือกระท�าด้วย 
ประการใดๆ ให้ปรากฏแก่บคุคลตัง้แต่สิบคนขึน้ไป 
ในการรูย้งับคุคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินในอัตราที่ 
สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่สถาบันการเงิน 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้มืของสถาบนั 
การเงนิจะพงึจ่ายได้ ซึง่ตนรูห้รอืควรรู้อยูแ่ล้วว่า 
ตนหรือบุคคลนั้นจะน�าเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินราย
น้ัน หรอืรายอืน่มาจ่ายหมนุเวยีนให้แก่ผู้ให้กูยื้มเงิน  
หรอืโดยทีต่นรูห้รอืควรรูอ้ยูแ่ล้วว่า ตนหรือบคุคลนัน้ 
ไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ โดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียง 
ทีจ่ะน�ามาจ่ายในอตัรานัน้ และในการนัน้เป็นเหตุให้ 
ตนหรอืบคุคลใดได้กูเ้งินไป

ทนายรณณรงค์ กล่าวว่า ความจริงแล้วตดิตาม
คดีนีต้ั้งแต่ 1 เดือนทีผ่่านมา วันนีช้าวบ้านพากนั
มาค้านประกนัตวั และขอให้ขยายผลไปถงึผู้ร่วม
ขบวนการคนอืน่ท่ีเกีย่วข้องทัง้หมด และยดึอายดั

จับนายก อบต.กับพวก โกงธนาคารชุมชน
หลังยืดเยื้อมา 3 ปี เงินหายกว่า 500 ล้านบาท

นางกองเกนิ อาย ุ61 ปี ชาวบ้านหมู ่8 ต.นาบวั 
อ.นครไทย จ.พษิณโุลก ตนเริม่ฝากต้ังแต่ปี 2550 
อยากออมไว้กนิตอนแก่ ส่งลกูเรยีน เหน็คนไปกนั
เยอะ แรกได้ร้อยละ 14 บาท ปีต่อมาลดเหลอื 12 
เหลอื 10 และเหลอื 5 เม่ือประมาณปี 2565 พอ
มาปี 2566 ถงึปัจจบัุนไม่ได้แล้ว รวมแล้วตนมเีงนิ
อยูป่ระมาณ 6 แสนกว่าบาท ลกูตายไปเม่ือ 2565 
ไปขอเบิกเงินมาท�าศพก็ไม่ได้ ต้องยืมเพื่อนบ้าน 

มาจดังานศพให้ลกู วนันีม้าเพราะอยากได้เงนิคนื 
คาดหวงัว่ายงัจะได้เงินคนื

นางสาวมล ิ ชาวบ้าน ม.17 ต.หนองกระท้าว 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หรือแม่น้องเอิร์น เด็ก
พกิารโรคสมองฝ่อตัง้แต่ก�าเนดิ ทีเ่คยเป็นข่าวเมือ่ 
ปี 2558 หลังจากเป็นข่าวมีคนบริจาคเงินมา 
ช่วยเหลอื ตนน�าเงนิไปฝากกองทนุหมูบ้่านไว้ รวมถงึ 
เบีย้คนพกิารของลกูด้วย หวงัว่าเวลาจะใช้ค่อยถอน
ออกมาดูแลลูกๆ ทั้งน้องเอิร์นและลูกอีก 2 คน 
ทีก่�าลงัเรยีนอยู่ แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเดือดร้อน 
ไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้ จนกระทัง่ 4 พฤศจกิายน  
2567 น้องเอร์ินเสยีชวีติลง และฌาปนกจิเมือ่วนัที่  
7 พ.ย.ทีผ่่านมา ไปถอนเงนิก็ไม่ได้ ตอนนีมี้เงนิอยู่

ทรพัย์ตามกฎหมายฟอกเงิน เรือ่งน้ีชาวบ้านได้รบั
ความเดอืดร้อนมาประมาณ 3 ปีแล้ว ร้องเรยีนไป
ยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในจังหวดัพิษณโุลกหลาย
หน่วยงาน แต่ไม่มีความคืบหน้า หลังจับกุมตัว 
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ซ่ึงจะต้องจับตาดูต่อไปว่า 
จะไปถงึไหน

ขณะน้ี มีผู้เสียหายแสดงตนแล้ว 1,400 คน 
และยอดเงินที่รับความเสียหายเกือบ 500 ล้าน
บาท แต่ไม่มีใครออกมายอมรับ ซึ่งพบว่ามีเงิน
หมุนเวียนประมาณ 1,000 ล้านบาท และยังมี
ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความอีกมาก ระบบการ
ฝากเงินท�าไม่เรียบร้อย ไม่สามารถเช็กยอดเงิน
ทีแ่ท้จรงิได้เลย

“มีการข่มขูช่าวบ้าน ซ่ึงเป็นผูเ้สยีหาย ตลอด 
3 ปีท่ีผ่านมา เร่ืองพวกนีน้ิง่กนัมาได้ยงัไง คนเฒ่า
คนแก่ตายไปแล้วก่ีศพ กว่าจะมายืนอยู่ตรงจุดน้ี 
ซึง่ผูเ้สยีหายส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรวย ยดึอาชพีท�าไร่
ท�านา หาเช้ากนิค�า่ทัง้นัน้ มเีงนิก็น�ามาเก็บมาฝาก  
หวังได้ดอกเบี้ยปันผลมากินมาใช้ วันนี้เรื่องแดง
ออกมาขนาดน้ี ผู้เสยีหายเยอะขนาดนี ้วงเงนิความ 
เสยีหายไม่ใช่น้อย เชือ่ว่าต้องมคีนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ต้องมี 
เทวดาทีห่นนุอยูข้่างหลงั มนัเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่รือ่ง
ไม่คบืหน้า ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา มันต้องมีคนอยู ่
ข้างหลงั” ทนายรณณรงค์ กล่าว

จากการสอบถามว่าชาวบ้านมีโอกาสจะได้ 
เงินคืนไหม ทนายรณณรงค์ กล่าวว่าชาวบ้าน 
จะได้เงินคืนหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องยึดอายัด
ทรพัย์กลบัคืนมาบ้าง แต่หากเราด�าเนินการตัง้แต่
เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว ยอดเงินความเสยีหายอาจจะไม่มาก
ขนาดน้ี และคนท่ีเอาเงินจากแชร์ลูกโซ่แล้วมาขู ่
ชาวบ้านทกุคน จะไม่ปล่อยไว้แน่

“จากนีจ้ะรวบรวมข้อมลูส่ง ปปง. เพือ่อายดั
ทรัพย์ต่อไป การที่ชาวบ้านหลงเช่ือจนยอดเงิน
ความเสียหายเยอะขนาดนี ้ เพราะมผีูน้�าชมุชนมา
ชักชวนให้น�าเงินไปฝาก แล้ววิธีการสื่อสารผ่าน
ระบบราชการ ผ่านหน่วยงานราชการในท้องที ่มัน
น่าเชือ่ถอื ใครจะไปคดิว่าวนัหนึง่จะถกูโกง ทกุวนันี้
ยงัไม่มคี�าตอบว่าเงนิเหล่านัน้หายไปไหน ชาวบ้าน
เดอืดร้อนกัน โดนขูก่นั แม้แต่ผมยงัโดนขูย่งิ ผมขอ
ประกาศตรงนี้เลย หากจะยิงก็ยิงให้ถูกตัวล่ะกัน 
เชือ่ว่าขบวนการนีต้้องมีเยอะกว่า 15 คน” ทนาย
รณณรงค์ กล่าว

นางสมพศิ อาย ุ65 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 ต.นาบวั  
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก บอกว่า เริ่มส่งเงินมา
ตัง้แต่ปี 2542 จนถงึปัจจุบนั ครัง้ละ 500 ครัง้ละ  
1,000 บาท เพราะเวลาถอนมองว่าจะได้ไม่ต้อง
เข้าตวัเมอืง สะดวกด ี ดอกเบี้ยกด็ี ตอนนัน้ดอก 
ร้อยละ 15% รวมๆ แล้วตอนนีมี้เงินฝากอยูป่ระมาณ  
4 แสนกว่าบาท ถอนไม่ได้เลย

ประมาณ 470,000 บาท ถอนไม่ได้ ท�าอะไรกไ็ม่ได้ 

ลกูทีก่�าลงัเรยีนอกี 2 คน อาจจะต้องลาออกกลางคนั  

เพราะไม่มเีงินส่งเรยีนแล้ว

เบือ้งต้น นายอคัรโชต ิสุวรรณโชต ิปลัดจงัหวดั 

พษิณโุลก พร้อมด้วย นายไสว เจรญิศร ีนายอ�าเภอ

นครไทย มารบัเรือ่งหนงัสอืจากชาวบ้าน พร้อมทัง้ 

ประชุมแกนน�าผู้เสียหาย เพื่อเตรียมช่วยเหลือ

ประชาชนทีย่งัได้ไม่แจ้งความอกีคร้ัง

นายไสว เปิดเผยว่า กรณทีีน่ายก อบต.นาบวั ตก

เป็นผูต้้องหาฉ้อโกงประชาชนธนาคารหมูบ้่าน และ

ถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจจบักมุนัน้ ทางอ�าเภอนครไทย

ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย นายก อบต.นาบัว 

แล้ว และน�าเสนอต่อผูว่้าราชการจังหวดัพษิณโุลก 
เพือ่พจิารณาด�าเนนิการ

ส�าหรับความเสียหายของชาวบ้านในอ�าเภอ
นครไทยนั้น เบื้องต้นมีผู้เสียหายมูลค่าประมาณ 
500 ล้านบาท ฟ้องร้องด�าเนนิคดีธนาคารหมู่บ้าน
ในลกัษณะเดยีวกนันีจ้�านวน 8 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง 
ที่ด�าเนินการลักษณะเดียวกันยังไม่ฟ้องร้อง  
ทางอ�าเภอกพ็ยายามช่วยเหลอืชาวบ้านผูเ้สยีหาย 
ทัง้ในเรือ่งการประสานงานตดิต่อในเรือ่งคดคีวาม 
โดย พ.ต.อ.สมบูรณ์ สีแดง ผกก.สภ.นครไทย  
กล่าวว่า ตอนนีด้�าเนนิคดกีบัผูต้้องหาท้ังหมด 15 ราย  
และคาดว่าจะแจ้งด�าเนนิคดเีพิม่เตมิแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
อกีเรว็ๆ นี้

พฤติกรรมของ ผอ.โรงเรียนรายนี้ต่ออีกว่า มีการ 
โทรตามครสูาวให้มาหา แล้วบอกว่าพีไ่ม่ข่มขนืหรอก 
อีกทั้งยังถามถึงสัดส่วนของครูสาว เข้าด้านหลัง 
จะโอบ และยังชอบโทรหาครูผู้หญิงให้เข้าไปหาที่
ห้องท�างานตอนดึกๆ

ด้าน ว่าทีร้่อยตร ี ธน ุ วงษ์จนิดา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เปิดเผยว่า ตาม
ที่ปรากฏบนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีผู้อ�านวยการ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.
นศ.2) มพีฤตกิารณ์ทุจรติยกัยอกเงนิค่าอาหารกลาง
วันนักเรียน เม่ือทราบเรื่องดังกล่าว ตนได้ส่ังการ 

ให้ศนูย์บรหิารความสุขและความปลอดภยั สพฐ. 
ร่วมกับ สพป.นศ.2 เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง 
โดยทนัที 

“ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง 
และจะรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเรว็ 
พร้อมกันนี้ สพฐ. ได้ก�าชับให้เขตพื้นที่ติดตาม 
ก�ากับ ดูแลให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ
การด�าเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่าง
เคร่งครดั ด้วยความสจุรติ โปร่งใส ได้คณุภาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกคน” ว่าที่
ร้อยตร ีธน ุกล่าว

การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการเลือกตัง้ท่ีมีคุณภาพ 
       การเมอืงท้องถิน่ก�าลงักลบัมาคกึคกัอกีครัง้ เมือ่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่า การเลือตั้ง 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดคร้ังใหม่อาจจดัให้มขีึน้ 
ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากเป็นที ่
ทราบกันดีว่าการเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกบัความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชน 

บทความนี้มองว ่า นับเป ็นโอกาสอันด ี
ที่ประชาชนจะใช้โอกาสในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ครัง้ใหม่น้ี เพือ่ปักธงวาระการพัฒนาให้แก่ผูส้มคัร
รบัไปเป็นแนวนโยบาย เพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหา
และความต้องการของคนในพืน้ทีต่่อไป ทัง้นีเ้พราะ
ปฏเิสธไม่ได้ว่าบทบาทหลกัๆ ในช่วงเลอืกตัง้มกัอยู่ 
ที่ผู้สมัครและนักการเมือง น้อยนักที่จะพบเห็น
บทบาทของภาคประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตัง้  
ทั้งๆ ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือหัวใจส�าคัญของการ 
เลอืกตัง้ทีม่คีณุภาพ 

อันที่จริงในเว็บไซต ์ของคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ระบไุว้อย่างชดัเจนว่าประชาชนผูม้ ี

ตื่นตัว ตระหนักในสิทธิเสรีภาพและศักยภาพ 
ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากข้ึน 

ขณะทีผู่ล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้กต็ระหนกัถงึการ
พฒันาศกัยภาพของตนในการเป็นผูน้�าและเหน็ถึง
ความส�าคญัของการเมอืงเชิงนโยบายเพิม่มากขึน้ 
ซ่ึงอนัท่ีจรงิเวทปีระชันนโยบายเป็นสิง่ทีก่ระท�าได้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2562 
มาตรา 81 ทว่ากลบัไม่ค่อยถกูน�ามาปรบัใช้มากนกั 

ขณะที่ มูลนิธิวีวอช (We Watch) ช้ีให้
เห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
สงัเกตการณ์เลอืกตัง้ มส่ีวนช่วยปรบัปรงุคณุภาพ
การเลอืกตัง้ให้มคีณุภาพได้หลายมติ ิเพือ่ด�ารงไว้ซึง่
การเลอืกตัง้โดยเสร ีเท่าเทยีม โปร่งใสและเป็นธรรม  

สิทธิเลอืกตัง้ สามารถมส่ีวนร่วมได้มากกว่าแค่การไป 
ใช้สทิธใินวนัเลือกตัง้ โดยสามารถกระท�าได้ตัง้แต่
ช่วงก่อนถงึวนัเลอืกต้ัง โดยตรวจสอบบญัชรีายชือ่ 
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร ติดตามนโยบาย
รับฟังการปราศรัย ตลอดจนร่วมรณรงค์หาเสยีง 
และต่อรองนโยบายกบัผูส้มคัร ขณะทีใ่นวนัเลอืกตัง้ 
ประชาชนก็สามารถร่วมสังเกตการณ์ และแจ้ง 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นการทุจริตเลือกตั้งได้ 
นอกเหนือจากไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ โดยแม้เมือ่การ
เลือกตั้งผ่านพ้นไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ยังสามารถ 

ติดตามแจ้งเหตุทุจริตเลือกต้ัง ติดตามการ 
ขบัเคลือ่นนโยบาย ตลอดจนมอบข้อเสนอแนะต่อ
ผูส้มคัรและพรรคการเมอืงได้ 

งานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า เรื่องการ
เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง พบ
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 
โดยยกตัวอย่างกรณกีารเลอืกผูใ้หญ่บ้านทีน่�าเอา
กระบวนการจดัเวทเีสวนาร่วมกนัระหว่างผูส้มคัร
และผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาปรับใช้ พบว่าสามารถ
กระตุ้นความสนใจของผูม้สีทิธเิลอืกต้ังให้เกิดความ 

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / เขียนโดย : ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
ยกตัวอย่างกรณี ‘บัตรเขย่ง’ ในการเลือกตั้ง 
ทัว่ไปปี 2562 ซึง่การสงัเกตการเลือกตัง้ช่วยท�าให้
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นท่ีปรากฎต่อสาธารณชน 

อย่างไรกต็าม การสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้กย็งั 
ไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากนกั แม้ในกฎหมายเลอืกตัง้ 
จะไม่ได้กล่าวห้ามไว้ ทว่าการทีบ่ทบญัญตัไิม่ได้ระบุ 
เกีย่วกบัการสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ไว้อย่างชดัเจน  
จึงท�าให้การสังเกตการณ์การเลือกตั้งไม่ได  ้
รบัการประชาสมัพนัธ์ ทัง้  ๆทีเ่ร่ืองดงักล่าวเป็นกิจกรรม 
ทางการเมอืงท่ีกระท�ากันในระดบัสากล

กล่าวโดยสรุป การปรับปรุงคุณภาพการ
เลือกตัง้จะเกดิขึน้ไม่ได้ หากประชาชนยงัยอมรับ 
ประโยชน์ระยะสัน้จากผูส้มคัรบางรายหรอืปล่อยให้ 
วาระการพัฒนาอยู่ในมือของนักการเมืองเพียง

ฝ่ายเดียว ย่อมเป็นการดีกว่าหากภาคประชาชน
ลุกขึ้นมาก�าหนดวาระการพัฒนาด้วยตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งให้มากกว่าแค่การไปใช้
สิทธิ ท่านใดสนใจสามารถติดตามอ่านรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์เกีย่วกบัการเลอืกตัง้คณุภาพได้จาก
เวบ็ไซต์สถาบนัพระปกเกล้า เพราะอนาคตทีด่นีัน้
ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายต้องสร้างร่วมกัน

อ้างอิง  ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง. (2559) การมีส่วนร่วม: องค์ความรูก้ารเลอืกต้ัง. [ออนไลน์] เข้าถงึเม่ือ 15 พ.ย.2567 จาก https://www.ect.go.th/ect_th/th/db_119_ect_th_6/2961 
  จารวุรรณ แก้วมะโน. (2566) โครงการวจัิยเชงิปฏบัิติการเพ่ือส่งเสริมการเลอืกต้ังสมานฉันท์และไม่ซ้ือสทิธขิายเสยีง. สถาบนัพระปกเกล้า. [ออนไลน์] เข้าถงึเม่ือ 15 พ.ย.2567 
 จาก https://kpi.ac.th/public/knowledge/research/data/1388?page=3 
  จารวุรรณ แก้วมะโน. (2567) โครงการวจัิยเพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละกลไกส่งเสรมิการเลอืกต้ังทีมี่คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ�าปี 2567. [ออนไลน์] เข้าถงึเมือ่ 15 พ.ย.2567 
 จาก https://library-kpi.com/en/single-book/?id=31697 

ก.ศป. มมีต ิ“จ�านงค์ ถาวรวิสิทธิ”์ 
เป็นเลขาธกิาร สนง.ศาลปกครอง

จ�านงค์ ถาวรวิสทิธิ์

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
(ก.ศป.) มมีตเิหน็ชอบให้ นายจ�านงค์ ถาวรวิสทิธิ์  
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารส�านกังานศาลปกครอง  
ต่อจากเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 
คนก่อนท่ีเกษยีณอายรุาชการ 

สบืเนือ่งจาก นายประพฒัน์ ตนัสุวรรณนนท์  
เลขาธิการส�านกังานศาลปกครอง มอีายคุรบหกสบิปี 
บรบิรูณ์ (ครบเกษยีณอายรุาชการ) และพ้นจาก
ราชการ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2567 นัน้ ประธาน
ศาลปกครองสงูสดุ ได้พจิารณาคัดเลอืกบคุคลให้
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 
และคณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง (ก.ศป.) 
ในการประชมุคร้ังที ่329-11/2567 เม่ือวนัพธุที ่20 
พฤศจกิายน 2567 มมีตเิห็นชอบให้ นายจ�านงค์ 
ถาวรวสิิทธิ ์รองเลขาธกิารส�านกังานศาลปกครอง 
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 
ตามทีป่ระธานศาลปกครองสงูสดุเสนอ ตัง้แต่วนัที่  
20 พฤศจิกายน 2567 โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา 78 แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ 
ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

ส�านักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือกราบ
เรยีนนายกรฐัมนตรีน�าความกราบบงัคมทูล เพือ่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งฯ 
ต่อไป

ศาลปกครองแจงข่าวคดี “บิก๊โจ๊ก”
ศาลปกครองสูงสดุยงัไม่มคี�าพิพากษา

พล.ต.อ. สรุเชษฐ์ หกัพาล

หลังจากที่มีสื่อบางส�านัก เสนอข่าวว่า 
ศาลปกครองสูงสุดไม่รบัค�าร้องของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  
หกัพาล ทีข่อให้เพกิถอนค�าสัง่ สตช. สัง่ให้ 
ออกราชการไว้ก่อน

เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2567 จดหมายข่าว 
ของศาลปกครองได้แจ้งถงึกระแสข่าวเกีย่วกบั
การพจิารณาคดีของศาลปกครองสงูสดุ ในคด ี
ของพลต�ารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล ว่า  
กรณทีีม่สีือ่มวลชนน�าเสนอผลการพจิารณาคดี
ของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่พลต�ารวจเอก  

สุรเชษฐ์ หักพาล ย่ืนฟ้องขอเพิกถอนค�าสั่ง
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีใ่ห้ผูฟ้้องคดอีอกจาก
ราชการไว้ก่อน นัน้

ส�านกังานศาลปกครองขอชีแ้จงว่า คดีดงักล่าว 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
และศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีค�าพิพากษา
หรือค�าสั่งใดๆ ทั้งนี้ หากศาลปกครองสูงสุด 
มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ใด  ๆส�านกังานศาลปกครอง 
จะได้แจ้งให้สือ่มวลชนได้รบัทราบต่อไป

นอกจากนี ้กรณทีีม่สีือ่มวลชนบางสือ่น�าเสนอ 
ชือ่และรปูภาพของตลุาการศาลปกครองสงูสดุ 
จ�านวน 5 คน โดยระบวุ่า เป็นองค์คณะตลุาการ
ศาลปกครองสูงสุดที่พิจารณาพิพากษาคดี 
ของพลต�ารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล นั้น 
ส�านกังานศาลปกครองขอช้ีแจงว่า ข้อมลูเกีย่วกบั 
ชือ่และรปูภาพของตลุาการศาลปกครองสงูสดุ
ทัง้ 5 คน ทีส่ือ่มวลชนระบวุ่า เป็นองค์คณะตลุาการ
ศาลปกครองสงูสดุทีพ่จิารณาคดดีงักล่าว เป็นข้อมลู
ทีไ่ม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิแต่อย่างใด 
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วางกรอบคุมนกัด่ืมช่วงเทศกาลปีใหม่
สกดักัน้คนเมาไม่ให้ขบัขีย่านพาหนะ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมี 
นพ.ภาณมุาศ ญาณเวทย์สกลุ อธบิดีกรมควบคุม
โรค นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศกัดิ ์ รองอธบิดกีรม
ควบคมุโรค นพ.นพินธ์ ชนิานนท์เวช ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ทีส่�านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนการประชุม 
ได้มพีธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุแก่คณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ที่สามารถ
เชญิ ชวน เชยีร์ ประชาชนและผูม้ปัีญหาจากการ
ดืม่เหล้า ให้ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบการบ�าบดั
รกัษาสงูทีส่ดุ ประจ�าปี 2567 จ�านวน 10 จงัหวดั 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สโุขทยั แม่ฮ่องสอน ปัตตานี 
สมทุรสงคราม เชียงใหม่ อ่างทอง ยะลา และระนอง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา
เห็นชอบ 4 มาตรการหลักควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพือ่ป้องกันและลดอบัุตเิหตทุางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.  2568 ได้แก่ 1) มาตรการ 
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 2) มาตรการรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ 3) มาตรการป้องปรามพฤตกิรรม
เสีย่งระดบัชมุชน และ 4) มาตรการการบงัคบัใช้
กฎหมาย ซึง่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เป็นหนึง่
ในสาเหตสุ�าคญัของการบาดเจบ็และเสยีชวีติจาก 
อุบัติเหตุทางถนน และเป็นสาเหตุหลักของการ 
เสยีชีวิตก่อนวัยอนัควรของประชาชน โดยเฉพาะ 
ในช่วงเทศกาลส�าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 2567 และ  
พบว่า ในผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 
ทัง้หมด เป็นผูบ้าดเจ็บจากดืม่แล้วขบั 4,777 ราย  
และจากการคัดกรองผู ้มีอาการมึนเมาสุรา 
ในชุมชน/ด่านชุมชน มีผู้ที่ถูกเรียกตรวจทั้งหมด 
23,902 ครัง้ พบผูม้อีาการมนึเมาสรุา 3,370 ครัง้

 นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยที่ขอยกเว้นสถานที่ หรือ
บรเิวณห้ามขายหรอืบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถท่ีอยู่บน
ทางรถไฟ มตทิีป่ระชุม เสนอให้การรถไฟทบทวน
รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วน�ามาเสนอต่อคณะ 
กรรมการฯ เพือ่พจิารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 
ส่วนสมาคมโรงแรมและคณะกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทีข่อยกเว้นวนัและเวลาขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ให้กับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม คณะ
กรรมการฯ เห็นชอบให้ยกเว้นส�าหรับการขาย
และการบรโิภคในห้องพกั และมอบหมายให้คณะ
อนกุรรมการร่างและแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายหรือ
อนบุญัญตั ิ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พจิารณาด�าเนนิการแล้ว 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ต่อไป 
เช่นกัน

ด้าน นพ.ภาณมุาศ กล่าวว่า การด�าเนินงาน
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2568 จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คอื 1. ช่วงเตรยีม
ความพร้อมก่อนเทศกาล โดยจัดกจิกรรมรณรงค์
ปีใหม่ปลอดเหล้า และประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า
และประชาชนปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั  
2. ช่วงเทศกาล จะใช้มาตรการชมุชน สนบัสนุนให้ 
อสม. และเจ้าหน้าทีด่่านชมุชน เรยีกตรวจผูข้บัขี่
เพิม่ขึน้ เพือ่สกดักัน้คนเมาไม่ให้ขบัขีย่านพาหนะ 
โดยน�าวธิกีารสงัเกตและประเมนิอาการมึนเมาสรุา
เบือ้งต้น ไปใช้ในการประเมนิผูข้บัขี ่ ท่ีสงสยัว่ามี
อาการมนึเมาสรุา เพิม่การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในรูปแบบ “ด่านครอบครัว” เน้นย�า้ผูป้กครองดแูล
บุตรหลานและคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับขี ่
ยานพาหนะ เพ่ิมศักยภาพด่านชุมชนคัดกรอง 
ผูข้บัขีท่ีม่อีาการมนึเมา กรณีเกดิเหตมีุผูบ้าดเจบ็ 
หรือเสียชีวิต ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 
ทางลมหายใจทกุราย หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่ง 
โรงพยาบาลเพือ่เจาะเลอืดตรวจปรมิาณแอลกอฮอล์  
และบงัคบัใช้กฎหมายเข้มงวดในผูก้ระท�าผดิ และ  
3. ช่วงหลังปีใหม่ จะเสนอมาตรการดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาตทิราบต่อไป

ขอเพิม่สิทธิมารดาลาคลอด ได้ 180 วัน 
ให้นายจ้างจ่าย 60 วัน สปส.จ่าย 120 วัน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิงและ
เครือข่ายขับเคลื่อนลาคลอด 180 วัน สนับสนุน
โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการ “อนาคต
แรงงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมารดากับการ 
ลาคลอด 180 วนั และการจ้างงานภาครฐั” ณ คณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมี นาย
บณัฑิต แป้นวเิศษ มูลนธิเิพือ่นหญงิและผู้ประสาน
งานโครงการ รศ.อัจฉรา ชลายนนาวนิ คณบดคีณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. นายชนิโชต ิ แสงสงัข์ 
ประธานอนกุรรมาธกิารด้านประกนัสงัคม วฒุสิภา 
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมาธิการ 
การแรงงาน วฒุสิภา นายเซยี จ�าปาทอง รองประธาน 
คณะกรรมาธกิารการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร นาย 
อกุฤษณ์ กาญจนเกตุ ทีป่รึกษาอาวโุส สภาองค์การ
นายจ้างแห่งประเทศไทย น.ส.สุเพญ็ศร ีพึง่โคกสงู 
กรรมธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไข (ร่าง) พระราช
บัญญติั (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที…่) พ.ศ.  
…  นายกฤษฎา ธรีะโกศลพงศ์ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มธ. นางสนีุ ไชยรส รองคณบดีฝ่ายพฒันา
สงัคม วทิยาลัยนวตักรรมสงัคม ม.รงัสิต และ นาย
มนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนา
แรงงานแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

นายบณัฑติ กล่าวว่า การจดัสมัมนาทางวชิาการ
ในครั้งนี้ เพ่ือติดตามความคืบหน้าการพิจารณา
กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลาคลอด มุมมอง 
ในมิติของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และสภาองค์การ
นายจ้าง เป็นการส่งเสยีงสะท้อนให้กับสงัคม

นายชินโชติ กล่าวถึงความคืบหน้า (ร ่าง) 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี …) พ.ศ. … ท่ีมี
ประเดน็แก้ไขสทิธิลาคลอดในการเพิม่สทิธลิาคลอด
เป็น 180 วัน ว่า ก�าลังอยู่ในการพิจารณาในชั้น
กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนฯ โดยยืนยันที่จะ
ผลักดนัให้สิทธลิาคลอดเป็น 180 วนั ด้วยเหตุผล
ทางสรีระร่างกายของสตรี หรือมาตรฐานการ 
ส่งเสรมิสขุภาพขององค์กรอนามยัโลก มาตรฐานท่ี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) รวมถงึเหตผุล 
ด้านจิตวทิยา ความอบอุน่จากอกแม่และค่าน�า้นม จงึ
ควรเพิม่สทิธกิารลาคลอดให้เป็น 180 วนั 

“ปัญหาท่ีส�าคัญคือ ใครจะเป็นผู้จ่ายเงินค่า
ชดเชยจากการลาคลอด ที่ท�าให้นายจ้างและ
ส�านกังานประกนัสงัคม (สปส.) ต้องจ่ายเงนิชดเชย
เพิม่ข้ึน ล่าสดุ คณะกรรมาธกิารฯ มีมตเิหน็ชอบเพิม่
สทิธลิาคลอดจาก 98 วนั เป็น 120 วนั โดยเสนอให้
นายจ้าง และ สปส. ต้องจ่ายเพิม่ขึน้เป็นฝ่ายละ 60 วัน  
เราจงึต้องหาวธีิท�าอย่างไร เพือ่ไม่ให้เป็นภาระของ
ท้ังสองฝ่าย หากสทิธลิาคลอด 180 วัน จงึขอเสนอ
เงือ่นไขและปรบัสตูรใหม่ คอื ให้นายจ้างจ่ายเพยีง 
60 วนั และให้ สปส. จ่าย 120 วัน ซึง่ไม่กระทบต่อ
ความม่ันคงของ สปส.มากนกั”

ด้านนายเซีย กล่าวว่า ขณะนีค้ณะกรรมาธิการฯ 
ก�าลังพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็นและ
มาตรา เบือ้งต้นคาดว่าพจิารณาครบถ้วนแล้ว หลงั
จากนี้จะมีการประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 
ก่อนจะน�าเข้าสูท่ีป่ระชุมสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา
และน�าไปสูว่ฒุสิภา จงึไม่สามารถยนืยันได้ว่า จะมี
การประกาศใช้การเพิม่สทิธลิาคลอด 180 วนั ใน
ต้นปีหน้าได้หรือไม่ เนื่องจากในการประชุมคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน (ฉบบัท่ี …) พ.ศ. … ได้มมีตเิสยีงข้างมาก
สนบัสนนุสทิธลิาคลอด 120 วัน อีกท้ังยงัมีประเดน็
อืน่ๆ เช่น สทิธกิารลาต่อเนือ่งหลังคลอดของมารดา
ที่อาจมีภาระเลี้ยงดูบุตรที่ป่วย โดยให้สิทธิเพิ่มขึ้น  

15 วัน จ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง และให้สิทธิการลา 
แก่คู่สมรส 15 วัน ได้รับค่าจ้างเตม็ 

“ในบางประเทศจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างทีล่าคลอด
เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด แต่ในไทย แรงงานต้อง
เผชญิปัญหาการลาคลอด 98 วนั ได้รับเงนิตอบแทน
แค่ 90 วัน โดยนายจ้าง และ สปส. จ่ายให้ฝ่ายละ  
45 วัน แต่อกี 8 วนั ท่ีบวกเพ่ิมมา ยงัไม่มกีารก�าหนดว่า 
ใครจะจ่าย ท�าให้ลกูจ้างบางคนเลอืกทีจ่ะไม่ใช้สทิธิ
ลาคลอด เพราะกลวัว่าจะไม่ได้ค่าจ้าง”

ส่วน น.ส.สุเพ็ญศรี กล่าวว่า ท่ีประชุมคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … มีมติเสียงข้างมาก
สนบัสนนุสทิธลิาคลอด 120 วัน แต่ยังมกีรรมาธิการ
เสยีงข้างน้อยขอสงวนความเห็นให้ลาได้ 180 วัน โดย
ส่วนตัวกส็นบัสนนุให้เพิม่สทิธลิาคลอดเป็น 180 วนั 
เนื่องจากการเลี้ยงดูลูกมีความยากล�าบาก และย�้า
ว่า นมแม่คือนมทีว่เิศษทีส่ดุ ทัว่โลกจงึมกีารส่งเสริม
อนามยัของแม่และเดก็ รวมถงึครอบครัว ทัง้นี ้การ
ตัง้ครรภ์ของผูห้ญงิไม่ใช่เร่ืองปัจเจกบุคคล

นายอกุฤษณ์ กล่าวว่า ในมมุมองของผูป้ระกอบการ  
ยืนยันว่า การเพิ่มสิทธิการลาคลอดเป็นเร่ือง 
ส�าคญั แต่ตดิตรงปัญหาค่าใช้จ่าย ปัจจบัุนสถานการณ์
เศรษฐกิจของไทยยังซบเซา รวมถึงเศรษฐกิจโลก
ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งคือ ประเทศไทยมี
อตัราการเกดิน้อยมาก เม่ือต้นปี 2567 ไทยมอีตัรา
การเกดิใหม่ไม่ถงึร้อยละ 1 ในขณะทีอ่ตัราการตาย
กว่าร้อยละ 9 หากยงัปล่อยให้อยูใ่นสภาวะแบบนี้ 
ประเทศไทยจะเข้าขัน้วกิฤตในอนาคตแรงงาน ท�าให้
ขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้

‘เดชอิศม์’ หนุนยกระดบัการแพทย์แผนไทย
ดูแลกลุ่มตดิสงัคม/กลุ่มตดิเตยีง/กลุ่มตดิบ้าน

รมช.สาธารณสขุ ตัง้เป้ายกระดับนวัตกรรม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลกลุ่ม 
ตดิสงัคม กลุม่ตดิเตยีง และกลุ่มตดิบ้าน จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 60,000-90,000 คน โดยผูป่้วยทัง้ 
3 กลุม่ ต้องได้รบัการดแูลจากนวตักรรมของ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

นายเดชอศิม์ ขาวทอง รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ
ประชมุช้ีแจงการขับเคลือ่นการด�าเนินโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลอืก โดยม ีนพ.ศกัดา อัลภาชน์  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์  

ผู ้สูงอายุอย่างครบวงจรในพื้นที่ท่ีมีผู ้สูงอาย ุ
มากทีส่ดุของแต่ละเขตสขุภาพ เขตละ 1 จงัหวดั 
ด้วย 5 นวตักรรมด้านการแพทย์แผนไทยฯ ได้แก่ 
ยางยดืพชิติโรค ยดืเหยยีดกล้ามเนือ้ข้อต่อและ
เส้นเอ็น, แผงไข่มะกรูด ลดอาการชาเท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน, ออกก�าลังกายด้วยชักรอก, ผ้าขาวม้า
คลายปวด และตาราง 9 ช่อง เคลือ่นไหวร่างกาย
แบบ 3 มติ ิ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลงั และ บน-ล่าง    

“ถ้าผู ้สูงอายุเลือกกินอาหารเป็นก็ช่วย
ป้องกันอาการเจ็บป่วยได้ เพราะสมุนไพรไทย
มากมายเป็นประโยชน์ อาจไม่ต้องพ่ึงพายา 
แผนปัจจุบนั เช่น โรคนอนไม่หลับ ก็มแีกงข้ีเหล็ก
ช่วยให้นอนหลับสบาย ส�าคญัคอื การให้ความรูกั้บ 
ประชาชน ถ้ากินอาหารเป็นก็ไม่เจ็บป่วยอย่าง
แน่นอน ร่วมกบัการออกก�าลงักาย แล้วสขุภาพ
จะดข้ึีนแน่นอน”

ด้าน นพ.ศักดา กล่าวว่า การประชมุคร้ังนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ือสารสร้างความเข้าใจ
แนวทางการด�าเนินงานและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคเีครือข่ายท่ีเกีย่วข้อง โดยการน�า
นวตักรรมไปดแูลสขุภาพของผูส้งูอาย ุสร้างความ
เชื่อม่ันและยกระดับนวัตกรรมภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทยในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ท�าให้
คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุดีขึน้ เป็นไปในทิศทาง
และมาตรฐานเดียวกันอย่างครอบคลุมและ 
ทัว่ถึง ผูเ้ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดทัว่ประเทศ แพทย์
แผนไทยผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอาย ุเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และผู้แทนจากชมรม 
ผูส้งูอาย ุจ�านวนทัง้สิน้ 200 คน

จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลอืก คณะผูบ้รหิาร และภาคเีครอืข่าย
ด้านการดแูลผูส้งูอาย ุเข้าร่วมกว่า 200 คน

โดย นายเดชอิศม ์ กล ่าวว ่า กระทรวง 
สาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการ
แพทย์ปฐมภมู ิ และส่งเสรมิภาคเีครอืข่ายในพ้ืนท่ี
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน โดย
สนับสนุนการท�างานของอาสาสมัครหมู ่บ ้าน 
(อสม.) และผลิตผู้ดูแล ให้พร้อมรองรับสังคม 
สงูอาย ุตลอดจนสนับสนนุการใช้ยาจากสมุนไพรไทย 
เสรมิประสทิธภิาพการรักษาแผนปัจจุบนั ซึง่ล่าสดุ 
มีรายการยาจากสมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทน 
ยาแผนปัจจบุนัและเบกิจ่ายได้ตามรายการบรกิาร 
(Fee Schedule) 27 รายการ รวมทัง้มกีารเพ่ิม

ชุดสิทธิประโยชน์นวัตกรรมพอกเข่ารองรับสังคม
สงูอายอุกีด้วย  

การใช้นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลอืก จะช่วยเหลอืดแูลกลุม่ผูส้งูอาย ุซึง่ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มติดบ้าน กลุ่ม 
ตดิเตยีง และกลุม่ตดิสงัคม โดยพยายามให้กลุ่มที่ 
ตดิบ้านออกมาตดิสงัคมด้วย แล้วเสรมิให้กลุม่ตดิบ้าน 
และกลุ่มติดสังคม เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มติดเตียง 
อีกทั้งเพิ่มคนด้วยการอบรมนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่ม
ศกัยภาพคน ให้มีผูช่้วยเหลอืกลุม่ตดิเตยีง และดแูล
ผูส้งูอาย ุผูป่้วย ให้ครอบคลมุมากข้ึน

นายเดชอิศม์ กล่าวต่อว่า ในผูส้งูอาย ุ 60-69 ปี 
พบว่า ร้อยละ 69.3 ป่วยเป็นโรคเรือ้รงั และพบเพิม่ขึน้ 
เมื่ออายุมากขึ้น กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้
พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
ผูส้งูอาย ุโดยบรูณาการร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจบุนั  
และภาคเครอืข่ายในระดับชมุชน ครอบคลุมทัง้กลุ่ม
ตดิบ้าน ตดิเตียง และตดิสงัคม

จากการด�าเนินงาน ตั้งเป้าดูแลกลุ่มติดสังคม 
ไม่น้อยกว่า 160,000 คน กลุม่ตดิเตยีงและกลุ่มติดบ้าน  
ควรได้รบัการดแูลไม่น้อยกว่า 60,000-90,000 คน  
โดยผู ้ป ่วยทั้ง 3 กลุ ่มต้องได้รับการดูแลจาก
นวัตกรรมของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ท้ังนี้ บุคลากร 
ทางการแพทย์มคีวามพร้อมมากในการท�างาน อีกทัง้ 
ปัจจุบนั ผูส้งูอายดุแูลตวัเองได้ดมีากขึน้ 

นอกจากนี ้ในปี 2568 จะมุง่ขยายผลการดแูล 

ปภ.ช้ีแนะผูข้บัขีร่ถบนท้องถนน
เลีย่ง 7 พฤตกิรรมเส่ียงอุบตัเิหตุ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) แนะผูข้บัขีเ่ลีย่งพฤตกิรรมลกัษณะเสีย่ง
อนัตรายและความเคยชนิ อาท ิการขับรถเรว็  
การดื่มแอกอฮอล์ การขับรถปาดในระยะ
กระชัน้ชดิ การฝ่าไฟแดง การพิมพ์หรอือ่าน 
ข้อความทางโทรศัพท์ และการใช้สัญญาณไฟ 
ของรถที่ไม ่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที ่
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถควบคุมรถ 
ได้อย่างปลอดภัย ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนก่อให้เกดิความสูญเสยีต่อตนเองและ
ผูร่้วมใช้เส้นทางได้ 

นายภาสกร บญุญลกัษม์ อธบิดกีรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เผยว่า การเกดิ
อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม 
ผู้ขับรถที่มีความเสี่ยงจากการขับรถเร็ว การ 
ไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร การใช้โทรศัพท์ขณะขบัรถ  
ผู้ขับข่ีที่มีอาการเมาจะมีพฤติกรรมการขับขี่ 
ทีไ่ม่ปลอดภัย จงึเพิม่ความเส่ียงต่อการเกดิอุบตัเิหต ุ
ในลักษณะรุนแรง เพื่อความปลอดภัย กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะการ
ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุด้วยการเลี่ยง  
7 พฤติกรรมเสีย่งขณะขบัรถ ดงันี ้

1. ดืม่แล้วขบั เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มฤีทธ์ิ
กดประสาทตอบสนองช้ากว่าปกต ิการคาดคะเน 
และกะระยะห่างจากรถคนัอืน่ผดิพลาด ท�าให้

ความสามารถในการขบัรถลดลง จงึไม่สามารถ
แก้ไขเหตฉุกุเฉนิเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภยั 

2. ขบัรถเรว็ ท�าให้การมองเหน็เส้นทางลดลง 
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถควบคุมรถ
ได้อย่างปลอดภัย เพราะต้องใช้ระยะทาง 
ในการหยดุรถมากกว่าปกต ิโดยเฉพาะหากเกดิ 
อบุตัเิหต ุแรงปะทะ ณ จดุเกดิเหตจุะเพิม่ขึน้ตาม
ระดับความเร็วท�าให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะ
รนุแรง 

3. การแซงปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด 
เนื่องจากรถคันที่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนในระยะ 
ไม่ปลอดภยั ท�าให้รถคนัอืน่ชะลอไม่ทนัหรือต้อง
เบรกกะทนัหนัจะเกดิอบัุตเิหตเุฉีย่วชน 

4. ชอบฝ่าไฟแดง อาจเกิดการเฉี่ยวชน 
หรอืชนประสานงากับรถทีข่บัมาจากช่องทางอ่ืน 
เป็นการกระท�าท่ีประมาทจนท�าให้ผู้อ่ืนเกิด
อบุตัเิหตรุนุแรง 

5. ชอบคุยโทรศัพท์และเล่นโซเซียลขณะ
ขบัรถ ท�าให้ผูข้บัขีเ่สยีสมาธแิละต้องละสายตา
จากเส้นทางส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขบัรถ 
ลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
ปกต ิ2-4 เท่า 

6. ไม่ชอบเปิดไฟ เป็นสาเหตขุองการชนท้าย 
บ่อยครัง้ทัง้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์มักมาจาก 
การไม่เปิดไฟเลี้ยวเพื่อบอกให้ผู้ร่วมทางทราบ 
ควรเปิดไฟเลี้ยวก่อน 30 เมตร เพื่อความ
ปลอดภยั 

7. ชอบเปิดไฟสงู พฤตกิรรมเสีย่งทีร่บกวน
ทัศนวิสัยและการมองเห็นของรถคันท่ีสวนมา
จนเกิดอบุตัเิหต ุควรใช้ไฟสงูเปิดในสถานการณ์
จ�าเป็นเท่านัน้ เช่น เวลาฝนตกหนกัหรอืเวลาท่ี
ขบัรถในทีม่ดื ไม่มแีสงไฟ เป็นต้น 

ท้ายนี ้หากประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน
หรือประสบพบเหตุสามารถแจ้งและขอความ
ช่วยเหลอืทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหต ุ1784” โดย 
เพ่ิมเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึง 
สายด่วนนริภยั 1784 ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือประสาน 
ให้การช่วยเหลอืโดยด่วนต่อไป

ภาสกร บญุญลกัษม์

ปลดั อว.มอบนโยบาย 44 อุทยานวิทย์
ชู 3 ตวัช้ีวัดยกไทยสู่ความเป็นเลิศ

ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการ
ด�าเนินงานและขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ รักษาการในต�าแหน่ง  
รองปลดักระทรวง อว. นายเอกพงศ์ มสุกิะเจรญิ  
ผู ้อ�านวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อ
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กปว.) ส�านกังานปลดักระทรวง อว. อธิการบดี
มหาวทิยาลยั ผูอ้�านวยการและบคุลากรอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภมิูภาค 44 แห่งทัว่ประเทศ เข้าร่วม 
ณ ห้องประชมุภูมบิดนิทร์ ช้ัน 6 อาคารสถานศกึษา 

ส่งเสรมิการน�าผลการวจิยัและพฒันาเข้าสูร่ะบบการ 
คุม้ครองและการใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ รวมท้ัง 
ส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้าน ววน. ทีส่�าคัญของประเทศชาติ

ด้าน นายเอกพงศ์ กล่าวว่า ผลการด�าเนนิงาน 
ของอุทยานวิทยาศาสตร ์ภูมิภาค ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้ประกอบการ 
เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม มากกว่า  
250 ราย เกดิการพฒันาผลติภณัฑ์/บรกิารใหม่ของ 
ผูป้ระกอบการทีเ่สนอขายในตลาดกว่า 50 รายการ  
เกดิการใช้ประโยชน์จากเครือ่งมือ อปุกรณ์ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่า 10,000 ครัง้ มกีาร 
จัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคารอ�านวยการ
อุทยานฯ มากกว่า 9,500 กิจกรรม โดยม ี
ผู้ใช้ประโยชน์ในอาคารอ�านวยการอุทยานฯ 
มากกว่า 234,000 ราย ส่งผลให้เกดิการส่งเสรมิ
ให้เกิดการจ้างงานของผู้ประกอบการ มากกว่า 
1,500 ราย โดยเป็นการจ้างงานบุคลากรด้าน  
R&D มากกว่า 1,000 ราย ก่อให้เกดิมูลค่าผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
โครงสร ้างพื้นฐานและการน�าผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์ มากกว่า 3,900 ล้านบาท โดยมี
มลูค่าการลงทนุวจิยัของบรษิทัทีม่าใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 490 ล้านบาท คิดเป็นความคุม้ค่าในการ 
ลงทุน หรือ ROI (Return on Investment)  
ร้อยละ 1,425 หรอืประมาณ 14.25 เท่า

เคมีปฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) และ ผ่าน
ระบบออนไลน์

 ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคมีบทบาทอย่างยิ่งในการเป็นกลไกส�าคัญ 
ทีจ่ะช่วยในการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 
ของประเทศไทยให้อยูใ่นล�าดบัต้นๆ ของโลกผ่านตวั 
ชีว้ดัส�าคญั 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ World Compititiveness  
Ranking, Global Innovation Index (GII)  
และ World University Ranking ทัง้นี ้World 
Compititiveness Ranking จดัโดย International 
Institute for Management Development 
(IMD ซึง่ถอืว่ามคีวามส�าคญัในการบอกสถานภาพ
ของประเทศในระบบเศรษฐกิจโลก ในการช่วยให้
ภาคนโยบายและธรุกจิสามารถวางแผนเพือ่พฒันา
ประเทศได้อย่างยัง่ยนื 

ทั้งนี้ หากสามารถเพิ่มตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด 
ทีก่ล่าวมาได้ จะส่งผลให้ประเทศสามารถยกระดบั
ปัจจยัทีส่่งผลต่อขดีความสามารถของประเทศไทย 
มีส่วนช่วยให้ผู ้ก�าหนดนโยบายและสถาบันการ
ศึกษาสามารถประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย และมองเห็นโอกาสในการปรับปรุง
เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล อีกทัง้ยงัมีส่วน 
ช่วยในการพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์ที่จะ 

ยกระดบัศกัยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการเรยีนรู้  
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของโลกในยุคปัจจบัุน

“การผลิตคนแรงงานทักษะสูง ทั้ง Specific 
Skill และ Soft Skill เป็นหัวใจของทุกอย่างที่ม ี
ในปัจจุบนั เป็นหน้าทีข่อง กระทรวง อว. มหาวิทยาลยั  
อทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาค หน่วยงานภาครัฐ และ 
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมกันผลิตคนให ้
ตอบโจทย์อตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เพือ่ 
พัฒนาคนและประเทศได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง
สถานการณ์โลกทีแ่ปรผนัตลอดเวลา ได้อย่างยัง่ยนื
สบืไป” ปลดักระทรวง อว. กล่าวและว่า

ดงันัน้ ตนจงึอยากเหน็พฒันาการของอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค เติบโตพัฒนาขึ้นเป็นกลไก
ส�าคัญของประเทศที่มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็น
ตวักลางเชือ่มโยงระหว่างภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ 
ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย 
สร้างธุรกิจฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ่ 

ศ.ดร.ศภุชยั ปทุมนากลุ
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สปสช. เปิด “ตูห่้วงใย” แพทย์ทางไกลเชิงรกุ
ใช้สทิธิ “30 บาทรกัษาทกุท่ี” ตรวจรกัษา 42 โรค 

เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน ทีส่หกรณ์เคหสถาน
เจริญชยันมิติใหม่ กรงุเทพมหานคร นายสมศักด์ิ 
เทพสุทนิ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นประธานพธิเีปิดตู้ห่วงใย บรกิารการแพทย์
ทางไกลเชงิรกุในชมุชนด้วย 30 บาทรกัษาทุกที่  
โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
ส�านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
นายเกียรติศักดิ์ มีสมพร ประธานสหกรณ์ 
เคหสถานเจรญิชยันมิติใหม่ นายวเิชียร แสงพลอย  
ประธานชุมชนสหกรณ์เคหสถานเจริญชัย 
นมิติใหม่ ผู้บรหิาร บรษัิท ทชั เทคโนโลย ีจ�ากดั 
ตวัแทนจากกรุงเทพมหานคร ประชาชนในชมุชน
เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย 
ทีจ่ะยกระดบั หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิผ่าน
นโยบาย “30บาท รักษาทกุที”่ เพือ่ให้คนไทย
ได้รบับรกิารทีด่ ี ครอบคลมุและท่ัวถึง โดยการ
ขบัเคลือ่นนโยบายนี ้ให้ส�าเรจ็ จ�าเป็นต้องพฒันา 
นวตักรรมบรกิารรปูแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลย ี
ท่ีทนัสมยั ตนจึงมคีวามยินดี ทีไ่ด้มาเปิดนวตักรรม 
บรกิาร “ตู้ห่วงใย” ซึง่จะช่วยให้พีน้่องประชาชน 
เข้าถึงบรกิารสขุภาพ ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ใกล้บ้าน พร้อมบรกิารจดัส่งยาถงึบ้าน โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย และจะช่วยลดความแออัด และ
ระยะเวลารอคอยการรกัษาพยาบาลได้อีกด้วย 

ได้คยุกนัใกล้ชดิโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล สปสช.ได้
จัดตูห่้วงใยมาให้บรกิาร ใช้พืน้ท่ีไม่มาก มกีารตรวจ
วัด ส่วนสูง น�้าหนัก ความดัน ถามประวัติคนไข้ 
จากนัน้ข้อมูลส่งไปยงัศนูย์บรกิาร มแีพทย์รบัสาย  
วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจรักษา ลดความแออัดใน 
โรงพยาบาลลงได้ เพราะแต่ละปี มปีระชาชนใช้บริการ 
ในโรงพยาบาลประมาณ 304 ล้านครัง้ ดงัน้ันเมือ่ม ี
ตูห่้วงใยจะลดความแออัดในโรงพยาบาลลง ลดปัญหา 
การขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ ลดระยะเวลา
ในการไปรอควิตรวจรกัษา

“1 วนั ตูห่้วงใยสามารถให้บรกิารได้ 72 คน 

การน�าร่องให้บริการตู้ห่วงใย จะเร่ิมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยติดตั้งที่ชุมชนสหกรณ์
เคหสถานเจริญชัยนิมิตใหม่ เป็นแห่งแรก และ
จะขยายไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศต่อไป ขอ
ขอบคณุกรงุเทพมหานคร สปสช. รวมถงึ บรษิทั 
ทชั เทคโนโลย ีจ�ากดั ทีไ่ด้ร่วมกนัพฒันาบริการนีข้ึน้  
เชือ่ว่า ตูห่้วงใยน้ี จะเป็นส่วนหน่ึง ในการขบัเคลือ่น
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ให้ส่งมอบบริการ
สขุภาพทีด่แีก่พ่ีน้องประชาชนทกุคนต่อไป 

นายสมศกัดิ ์กล่าวว่า ตู้ห่วงใย มเีพือ่การรกัษา 
42 กลุม่โรคเจบ็ป่วยเลก็น้อย เพือ่ให้แพทย์กบัผูป่้วย

เผยคนวัยท�างานป่วยซึมเศร้าพุง่ ! 
แนะวิธีจดัการสุขภาพจติในออฟฟิศ

สถิติสุขภาพจิตในประเทศไทยปี 2567 
จากข้อมลูล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข พบ
ว่า ประชากรไทยมปัีญหาสขุภาพจติเพิม่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ 
ส�าคญัของการจดัการสขุภาพจติในท่ีท�างาน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุม่วยัท�างาน
ที่มักพบปัญหาความเครียดจากการท�างาน 
การต่อสู้กบัความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศร้า

พญ.ปวณีา ศรมีโนทพิย์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสขุภาพจิต 
Bangkok Mental Health Hospital หรือ 
BMHH กล่าวว่า จากข้อมูลของ BMHH พบ 
ว ่ากลุ ่มผู ้ป ่วยที่มารับบริการสูงที่สุดของ 
โรงพยาบาลคอืวยัท�างานอาย ุ25-40 ปี โดย 5 โรค 
ทีพ่บมากทีส่ดุในวยันี ้ ได้แก่ โรคซมึเศร้า โรค
วติกกงัวล ภาวะเครยีดสะสม โรคแพนคิ และ
โรคไบโพลาร์ เหน็ได้ชดั โดยเฉพาะในกลุ่มคน 
ทีม่งีานเครยีดสงู หรอืท�างานในสภาพแวดล้อม 
ทีม่แีรงกดดนัสงู ท้ังจากความคาดหวงัในงานและ 
ความยากล�าบากในการรักษาสมดุล ระหว่าง
ชีวติส่วนตวักบัการท�างาน การใส่ใจสขุภาพจิต
ในทีท่�างานไม่ใช่ทางเลอืก แต่เป็นความจ�าเป็น
ทีท่กุองค์กรต้องให้ความส�าคญั 

“ถงึเวลาแล้วทีเ่ราทกุคนจะร่วมกันผลกัดนั
ให้สุขภาพจิตเป็นวาระส�าคัญขององค์กรและ
สงัคม เพือ่สร้างสงัคมทีใ่ห้คณุค่ากบัสขุภาพกาย
และใจอย่างสมดลุส่งต่อให้คนรุน่ต่อไป การดแูล
สขุภาพจิตคอืความรบัผดิชอบร่วมกนัของทกุคน 
ไม่ได้เพียงสร้างองค์กรทีแ่ข็งแกร่งขึน้ แต่ก�าลงั
สร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นส�าหรับทุกคน สุขภาพจิต
ในทีท่�างานเป็นประเดน็ทีเ่ราต้องให้ความส�าคญั
อย่างจรงิจงั”

โรคซึมเศร้าภัยเงียบในที่ท�างาน ไม่ใช่แค่
เรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวน แต่เป็นภาวะที ่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจของผูท้ีเ่ผชญิ
อยู ่การมคีวามเครยีดสะสมจากการท�างาน หรอื
สภาพแวดล้อมที่กดดันสามารถกระตุ้นหรือ
ท�าให้โรคซมึเศร้ารนุแรงขึน้ได้อย่างรวดเรว็ ใน
หลายกรณ ี ผูท้ีม่อีาการซึมเศร้าในทีท่�างานมกั
ไม่แสดงอาการอย่างชดัเจน เนือ่งจากพวกเขา
รู้สึกว่าตนเองต้องแสดงออกถึงความเข้มแข็ง 
และไม่อยากให้คนอื่นเห็นความอ่อนแอ แต่
ความเครยีดทีส่ะสมจากการท�างานหนกั ความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต และปัญหาภายใน

องค์กร สามารถผลักดันให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้น
อย่างเงยีบๆ จนกลายเป็นปัญหาทีต้่องได้รบัการ
รกัษาอย่างจริงจงั

 ผลกระทบจากโรคซมึเศร้าในท่ีท�างาน
อาการของโรคซมึเศร้าสามารถส่งผลกระทบ 

ทั้งในด้านการท�างาน และความสัมพันธ  ์
ภายในท่ีท�างานได้อย่างลึกซึ้ง โดยผู ้ที่เป็น 
โรคซึมเศร้ามักจะมีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย 
ขาดสมาธ ิ และมกัรูส้กึว่าตวัเองไม่มีคณุค่า ซึง่
ท�าให้การตัดสินใจหรือการท�างานเป็นเรื่อง
ยาก และไม่สามารถท�างานได้เต็มที่ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท�างานลดลง ความขัดแย้ง
ในทีม อาการซึมเศร้าอาจท�าให้พนักงานรู้สึก
โดดเดีย่วหรอืหงดุหงดิได้ง่าย จนส่งผลต่อความ
สมัพนัธ์ภายในทมี และท�าให้บรรยากาศในการ
ท�างานไม่ดี พนักงานที่มีอาการซึมเศร้าอาจ 
ขาดงานบ่อย หรอืมปัีญหาในการท�างานให้เสรจ็
ตามก�าหนดเวลา

วิธีการจัดการสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้า
ในทีท่�างาน

1. สร้างพื้นที่ให้พนักงานสามารถเปิดใจ
เกีย่วกบัสขุภาพจติ พนกังานควรรูสึ้กปลอดภยั
ทีจ่ะพดูคยุเกีย่วกบัอาการทางจติเวชโดยไม่ต้อง
กลวัการตดัสนิ หรอืผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน

2. ให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยา องค์กร
สามารถจัดให้มีบริการค�าปรึกษาจิตวิทยา
ภายในองค์กร หรือส่งพนักงานท่ีมีอาการ 
ซมึเศร้าไปหาผูเ้ชีย่วชาญ

3. ส่งเสรมิการท�างานท่ียดืหยุน่ การจดัการ
กบัการท�างานทีม่คีวามยดืหยุน่ เช่น การท�างาน 
จากทีบ้่าน หรอืการก�าหนดเวลาท�างานทีเ่หมาะสม 
กับพนักงานแต่ละคน จะช่วยลดความเครียด
และบรรเทาความวติกกงัวลทีเ่กดิจากงาน

4. ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและกจิกรรม
เพือ่ผ่อนคลาย การให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น โครงการโยคะในท่ี
ท�างาน การเดนิเล่น หรอืกจิกรรมสนัทนาการ
สามารถช่วยลดระดบัความเครยีดได้

5. อบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ
หัวหน้างาน การอบรมให้หัวหน้างานและ 
ผู้บริหารเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
และสญัญาณต่างๆ จะช่วยให้พวกเขาสามารถ
ช่วยเหลอืพนกังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

โรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบท่ีก�าลังกลายเป็น
ปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในท่ีท�างาน 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี 2567 ท่ีสถิติโรค 
ซึมเศร้าในกลุ่มวัยท�างานเพ่ิมขึน้อย่างเหน็ได้ชัด 
การดแูลสขุภาพจติของพนักงานและการจดัการ
กบัโรคซมึเศร้าในท่ีท�างานจงึเป็นเรือ่งท่ีองค์กร
ไม่สามารถมองข้ามได้ หากองค์กรสามารถ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการสนับสนุน
ด้านสุขภาพจิต พนักงานก็จะสามารถท�างาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และองค์กรกจ็ะเตบิโต
ไปอย่างยัง่ยนื

องค์กรผูบ้รโิภคย่ืน 3 ร่าง พ.ร.บ.
ให้ประธานสภาฯ บรรจเุข้าสูว่าระ

ที่รัฐสภา น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายก
สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมด้วย 
น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการส�านักงาน
สภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะ เข้ายื่น
เสนอร่างกฎหมายต่อ นายวันมูหะมัดนอร์  
มะทา ประธานสภาฯ ผ่าน นายคมัภร์ี ดษิฐากรณ์  
โฆษกประธานสภาผู ้แทนราษฎร จ�านวน  
3 ฉบบั ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค 
พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.ความรบัผดิเพือ่ความ
ช�ารดุบกพร่องของสนิค้า พ.ศ. .... และ 3. ร่าง 
พ.ร.บ.อาหาร (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... หลังจากทีไ่ด้
รายชือ่ผูส้นบัสนนุ จ�านวน 71,454 รายช่ือ

โดย น.ส.สารี กล่าวว่า ส�าหรับ ร่าง พ.ร.บ.ทัง้ 
3 ฉบบัมสีาระส�าคญัเพือ่แก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย
เดมิให้ทนัสมยั โดย ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค 
พ.ศ. .... จะเพิ่มนิยามของค�าว่า “ผู้บริโภค” 
ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ซื้อ
สินค้ามาเพื่อจ�าหน่ายต่อ และผู้ท่ีได้รับความ
เสยีหายจากการประกอบธรุกจิด้วย ส่วนค�าว่า 

“ผูป้ระกอบธรุกจิ” นัน้ ให้หมายความรวมถงึ 
ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารแพลตฟอร์มดจิทิลัและ 
ผูท้ีข่ายสนิค้าหรอืบรกิารผ่านแพลตฟอร์มดจิิทัล

ส�าหรบัร่าง พ.ร.บ.อาหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 
.... เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะช่วยปกป้องและคุม้ครอง
ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพราะมีเป้าหมายเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงและ
ท�าให้เจ้าหน้าทีส่ามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิ เพ่ือ
เพิม่ประสทิธภิาพในการคุม้ครองผูบ้รโิภค ท�าให้
สามารถคุม้ครองผูบ้รโิภคได้อย่างแท้จรงิ

ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความ
ช�ารดุบกพร่องของสนิค้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
ที่ยังไม่มีการบังคับใช้ มีรัฐบาลหลายสมัย 
ให้ความสนใจซ่ึงจะช่วยตรวจสอบและยกระดบั
มาตรฐานสนิค้า ลดการฟ้องร้อง และเพ่ิมความ 
มัน่ใจให้ผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ยงัท�าให้สนิค้าของไทย 
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เพราะ 
สินค้าที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศจะถูก
ควบคมุด้วย

“ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ เสนอต่อคณะ
รฐัมนตรไีปแล้ว และขอให้ประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎร บรรจุเข้าสูว่าระการประชุมให้ทันในสมยั
การประชมุหน้า ทีจ่ะเปิดในเดือน ธ.ค. น้ี เพือ่
ให้มกีฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคบงัคบัใช้ได้ทันต่อ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป” น.ส.สารี กล่าว

เฉลีย่ 1 ชัว่โมงต่อ 6 คน ประชาชนในจงัหวดัอืน่ 
ที่ถือบัตรทองก็สามารถรับบริการได้ และ 
สามารถรับยาได้ทนัทผ่ีานไรเดอร์ ซึง่ภายในปีนี้ 
จะพยายามขยายให้ได้ 50 แห่งในกรุงเทพฯ 
ส่วนปีหน้าจะเริ่มขยายการให้บริการในพื้นที่ 
ต่างจงัหวดั อยากขอเชญิชวนบรษิทัอืน่เข้ามาร่วม
ลงทุน เพื่อการให้บริการประชาชนครอบคลุม
ยิ่งขึ้น นอกจากการให้บริการด้านการรักษา
แล้ว ผมได้ท�าเร่ืองการป้องกันลดความเจบ็ป่วย 
ลดการเข้ารักษาในสถานบริการทางการแพทย์ 
และลดค่าใช้จ่าย สปสช. โดยให้อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) และ อาสาสมคัร 
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ช่วยกัน
รณรงค์กนิถกูวธิ ีกนิเป็นไม่ป่วย สวยข้ึน หล่อขึน้ 
ผอมลง” นายสมศกัดิ ์กล่าว

ประชาชนสิทธิบัตรทองที่พักอาศัยอยู่ใน
พืน้ที ่กทม. หากมอีาการเจบ็ป่วยตาม 42 กลุ่มโรค 
และอาการ ท่านสามารถเลือกใช้บริการทั้ง 
4 แอปฯ นีไ้ด้ โดยตดิต่อผ่านไลน์ของทัง้ 4 แอปฯ
จะมีเจ้าหน้าท่ีแนะน�าขั้นตอน เมื่อพบแพทย์
ออนไลน์แล้ว ก็จะมกีารจดัส่งยาไปให้ทีบ้่านหรือ
ทีอ่ยูท่ีท่่านพักอาศยั ทัง้นี ้ ผู้มสิีทธบิตัรทองทีม่ ี
หน่วยบรกิารประจ�าอยูต่่างจงัหวดั แต่หากเดนิทาง 
มาท�าธุระใน กทม. เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้ว
เกดิอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุม่โรคหรอือาการ
ดังกล่าว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ท่านมีที่อยู ่
ส�าหรับการจัดส่งยา ก็รับยาและรักษาตัว 
ตามค�าแนะน�าของแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

ในส่วนของหน่วยบรกิารนัน้ นพ.จเด็จ กล่าว
ว่า มกีารจดัระบบ AMED Telehealth ซึง่เป็น
ระบบบรกิารทางการแพทย์ทางไกลทีด่�าเนนิการ
โดยส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) รองรับ เพ่ือให้ผู้ให้บรกิารฯ 
บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย และข้อมูล 
ใช้ในการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. 
ซึง่ผูป่้วยจะได้รบัตรวจวนิจิฉยัและให้ค�าปรกึษา 
ผ่านบรกิารการแพทย์ทางไกล ค่ายาและเวชภณัฑ์  
รวมถงึการจดัส่งยาให้ผู้ป่วย 

“บริการแพทย์ทางไกลเป็นบริการสุขภาพ
วถิใีหม่ ทีม่าหนนุเสรมิระบบสขุภาพหลกั โดย
ให้บรกิารรกัษาพยาบาลในระดบับรกิารปฐมภมูิ 
นอกจากเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับผู้ป่วยแล้ว  
ยังเพิ่มความสะดวก ช่วยลดความแออัดใน 
โรงพยาบาล ถอืเป็นอีกหนึง่ทางเลือกของการบริการ 
สุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ให้กับประชาชน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว    

 พญ.ปวณีา ศรมีโนทพิย์ 

ธนาคารท่ีดิน-พอช. ร่วมออกแบบ
“บ้านมัน่คงชนบท” ช่องโคพฒันา

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อ�านวยการ
สถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ พร้อมคณะ
ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ ร่วมกับ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ 
พอช. น�าโดย นางสาวสุวิมล มีแสง ผู้ช่วย 
ผูอ้�านวยการส�านกังาน (พืน้ที)่ ลงพ้ืนที ่วิสาหกจิ
ชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโค
พฒันา ต.ลงักาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 
เพือ่บูรณาการท�างานการออกแบบพืน้ทีน่�าร่อง 
“บ้านมั่งคงชนบท” ในพื้นที่ด�าเนินโครงการ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 

นางสาวสุวิมล กล่าวว่า ที่วิสาหกิจชุมชน 
ไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา 
เริม่ต้นจากพีน้่องมทีีด่นิ จาก “ธนาคารทีด่นิ” 
ก�าลงัพฒันาไปสูเ่รือ่งบ้านมัน่คงชนบท กบั พอช. 
ซึง่เป็นภาคร่ีวมกัน ส�าหรบัโครงการบ้านม่ันคง

เกษตรกร “มดีนิ มกีนิ มทีีอ่ยูอ่าศยั” มคีวาม
มัน่คงในการด�ารงชวีติ

ส�าหรับคณะผู้บริหาร “ธนาคารที่ดิน” ที่
ลงพืน้ท่ีประกอบด้วย นายสทุธริกัษ์ อฒุมนตรี 
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร นายธนัทเทพ จิระประวัติตระกูล 
ผู ้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
และ น.ส.เครอืวัลย์ จ�าปาเงิน ผูอ้�านวยการกอง
ส่งเสรมิพัฒนาชุมชน และเครอืข่าย ส่วนคณะ 
พอช. ประกอบด้วย น.ส.พมิพไิล ศรบีวั หวัหน้า
งานปฎิบตักิารชมุชน น.ส.หทยัวรรณ เรอืงยศ 
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง และ นาย 
สบืพงศ์ ทองด ีสถาปนกิอาวุโส

ชนบท ที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกร
ฐานรากช่องโคพฒันา จะท�าให้เป็นพืน้ท่ีแรก โดย
กระบวนการพจิารณาอนมุตั ิได้ผ่านการกลัน่กรอง
ระดับภาคไปแล้ว ส่วนคณะกรรมการกล่ันกรอง
ระดบัชาตติดิเงือ่นไข โดยธนาคารทีด่นิ ต้องช่วย 
พอช. เน่ืองจาก พอช. สนบัสนนุด้านทีอ่ยูอ่าศยั 
ในลกัษณะแปลงรวมเป็นกรรมสิทธิห์มู่ พอช. ต้องการ 
ป้องกันที่ดินหลุดมือ แต่ที่นี่พี่น้องมีความมั่นคง
เร่ืองทีด่นิ ทีอ่าศัย มกีารท�าสญัญาเช่าทีก่บัธนาคาร
ทีด่นิ ทีด่นิจงึไม่หลดุมือ 

“ธนาคารที่ดิน ท�าให้พ่ีน้องพ้นจากความ
ยากจน ไม่ต้องกอดความจนไว้ทีอ่งค์กร อย่างน้อย 
พอช. และธนาคารที่ดิน จะมีความร่วมมือหรือ
เอ็มโอยูให้ชัดเจน เพราะเชื่อว่ามีพ้ืนที่ลักษณะนี้
กระจายตวัอยู่ทัง้ประเทศ ถ้าเรามเีง่ือนไขออกแบบ
ร่วมกัน มาวิเคราะห์ด้วยกัน ใช้โจทก์ของพี่น้อง
เป็นตวัตัง้ และความต้องการของพีน้่องเป็นตวัตัง้ 
หมายความว่าจะใช้โครงการทั้ง 2 องค์กรน้ีเป็น

เคร่ืองมอื ยดึโยงกับท้องถิน่ในต�าบลลงักาใหญ่ นี่
จะเป็นโจทย์ทีเ่ราจะใช้เป็นจดุเริม่ต้น แล้วค่อยขยบั
ไปสู่ชมุชนรอบข้าง”

ด้าน นายกลุพัชร เปิดเผยว่า ความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องรอไม่ไหว ท�าอย่างไรที่จะท�าให้ความ 
เดอืดร้อนของพีน้่อง ได้รบัการแก้ไขจากหน่วยงานรฐั 
ให้ได้ จึงฝากความหวังไปที่ พอช. ว่าพี่น้อง 
ต้องการขอความอนุเคราะห์โครงการบ้านมั่นคง
ชนบท ขอให้ยืดหยุ่นเง่ือนไข ซ่ึงจากการรับฟัง
ข้อมูลแล้ว เชื่อว่าพี่น้องมีโอกาสและมีความหวัง
ว่า วนันีจ้ะเป็นเคร่ืองมือ เป็นสารต้ังต้น พีน้่องจะมี
ส่วนร่วมเป็นหวัใจที ่“ธนาคารทีด่นิ” และ พอช. ได้
หารือแนวทางการท�างานร่วมกนั ถงึการออกแบบ
พืน้ทีน่�าร่อง “บ้านมัง่คงชนบท” ในพืน้ที ่ด�าเนนิ
โครงการกระจายการถอืครองทีดิ่นอย่างยัง่ยนื ได้
สนิเช่ือด้านทีดิ่นจาก “ธนาคารทีดิ่น” 

เมื่อ “ธนาคารท่ีดิน” และ พอช. ถ่ายทอด
ข้อมลู องค์ความรู ้และพัฒนาศกัยภาพร่วมกนั ก็
จะมีการต้ังคณะท�างานเพื่อออกแบบพื้นที่ และ
ลงนามความร่วมมือส�าหรับด�าเนินการโครงการ 
“บ้านมั่นคงชนบท” ในพ้ืนที่ ที่จะมีการจัดซื้อ
ทีด่นิใหม่ในปีงบประมาณ 2569 และปี 2570 โดย

ชูนโยบาย “คนไทยห่างไกล NCDs”
แนะน�าประชาชนกนิแบบนับคาร์บ

“สมศักดิ์” เดินหน้านโยบาย “คนไทย 
ห่างไกล NCDs” ในเขตสุขภาพที่ 4 และ 6  
ชวนประชาชนเรยีนรูแ้ละปรบัพฤตกิรรมการกนิ
แบบนับคาร์บ ลดความรนุแรงโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ในผูป่้วยรายเก่า และลดจ�านวนผูป่้วยรายใหม่  
หลังจากจัดกิจกรรมเช่นนี้มาแล้ว 6 เขตฯ  
38 จงัหวดั ประชาชนร่วมเรียนรูน้บัคาร์บแล้วกว่า  
640,000 คน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส  
การย์กวนิพงศ์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และ นาย 
ธวชัชยั ศรีทอง ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรีุ เปิดกจิกรรม 
การขบัเคลือ่นนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ตดิต่อ
เรือ้รงั (NCDs) ครัง้ที ่4 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี โดยมผีูบ้รหิาร ทัง้ส่วนกลาง
และส่วนภมิูภาค ในเขตสขุภาพท่ี 4 และ 6 รวมทัง้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อสม. ประชาชน 
ทั่วไป ร่วมงานทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์  
รวมทัง้ส้ิน 131,200 คน

เรยีนรูก้ารนับคาร์บ รวมกว่า 640,000 คน และ
ครัง้นีเ้ป็นคร้ังที ่4 ส�าหรบัเขตสุขภาพที ่4 และ 6 
จ�านวน 16 จงัหวดั โดยม ีอสม. เป็นกลไกส�าคญั
ในการส่งต่อความรู้ไปสู่ประชาชน สอนให้เข้าใจ
การค�านวณพลงังานทีร่่างกายต้องการในแต่ละวนั 
และกนิอาหารแบบนบัคาร์บ หรอืคาร์โบไฮเดรต 
ทีม่าจากกลุม่ข้าว แป้งและน�า้ตาล ไม่ให้เกนิร้อยละ 
5-20 ของพลงังานทีร่่างกายต้องการต่อวนั ร่วมกบั
การออกก�าลงักายสม�า่เสมอ

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า สถานการณ์โรค 
NCDs ปี 2567 ในเขตสุขภาพที่ 4 (นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี 
สงิห์บุร ี อ่างทอง นครนายก) ยงัคงมอีตัราผูป่้วย
รายใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
และผูป่้วยโรคเบาหวาน เช่นเดยีวกบัเขตสขุภาพที ่6  
(ฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุ ี สระแก้ว สมทุรปราการ 
จนัทบรุ ี ชลบรุ ี ตราด ระยอง) มอีตัราผูป่้วยโรค 
เบาหวานและโรคความดนัโลหติสูงรายใหม่สงูกว่า 
ภาพรวมประเทศ และมแีนวโน้มเพิม่สูงข้ึน ส�าหรับการ 
รณรงค์นโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั  
(NCDs) ครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมผ่านระบบออนไซต์ 
และออนไลน์ จ�านวนมาก 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาโรค 
ไม่ติดต่อเรือ้รงั หรอื NCDs ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของ 
การเจบ็ป่วยและการเสียชวีติของคนไทย รวมถงึการ 
สูญเสียต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล โดย
นโยบายคนไทยห่างไกล NCDs จะให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ใช้ชีวติ ให้เป็นไปตามแนวทางวถีิชวีติเพ่ือสขุภาพ 
โดยเฉพาะการกินอาหารและการออกก�าลังกาย 
เน้นการกนิแบบนับคาร์บ เพือ่ควบคุมอาหารกลุม่
คาร์โบไฮเดรต ซึง่จะช่วยลดการเกดิโรค NCDs ได้ 
รวมทัง้มีการปรับปรงุกฎหมายให้เอือ้ในการต่อสู้
กบัปัญหา NCDs และสนบัสนนุแนวคิด สขุภาพดี 
สทิธปิระโยชน์เพ่ิม

“นโยบายน้ีจะส�าเรจ็ได้ ประชาชนคนไทยทุกคน 
ต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติอย่างจริงจัง หาก 
ท�าให้ทกุคนตระหนกัและหันมากินแบบนบัคาร์บ 

จะช่วยไม่ให้มีผูป่้วยรายใหม่เพิม่ขึน้ และลดความ
รนุแรงของโรคในผูป่้วยรายเก่าได้” 

นายสมศกัด์ิ กล่าวต่อว่า ได้จดักจิกรรมรณรงค์
โครงการคนไทยห่างไกล NCDs ไปแล้ว 3 ครัง้ ใน
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ที่จังหวัดสงขลา 
(เขตสขุภาพท่ี 11 และ 12) จงัหวดันครพนม (เขต
สุขภาพที ่7 และ 8) จังหวดันครสวรรค์ (เขตสขุภาพ
ที ่3 และ 5) รวม 6 เขตสขุภาพ 38 จงัหวดั มผีูร่้วม

สมศกัดิ ์เทพสทุนิ

42 กลุ่มโรคท่ีบรกิารให้ผูป่้วยท่ี ‘ตูห่้วงใย’
1. ข้อเสือ่มหลายข้อ 2. ตาแดงจากไวรสั 3. ตาแดงจากไวรสั ท่ีมไิด้มรีหัสระบรุายละเอยีด 4. ข้อเสือ่มโดยทัว่ไป 

ปฐมภมู ิ5. เนือ้เยือ่อกัเสบ 6. วงิเวยีน มนึ 7. ปวดศรีษะ 8. อาหารเป็นพษิจากเชือ้แบคทเีรยีอืน่ 9. อาการท้องร่วง  
10. กระเพาะและล�าไส้อกัเสบจากการตดิเชือ้ 11. ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ12. ความผดิปกตขิองระบบการทรงตวัของ
หู 13. โรคตากุ้งยงิและตุ่มอกัเสบเรือ้รงัท่ีหนงัตา 14. การอกัเสบของเยือ่บตุา 15. การตดิเชือ้ไวรัส ทีม่ไิด้ระบ ุ
รายละเอียด 16. กล้ามเนือ้เคล็ด 17. ตดิเชือ้ไวรสัไม่ระบตุ�าแหน่งท่ีเป็น 18. ข้ออกัเสบข้อเดยีว ทีม่ไิด้มีระบรุายละเอยีด  
19. เยือ่บุจมกูและล�าคออักเสบเฉยีบพลนั (หวัดธรรมดา) 20. ไข้ ไม่ระบชุนดิ 

21. เวยีนศรีษะบ้านหมนุเฉยีบพลนั แบบไม่รนุแรง 22. ปวดท้องช่วงบน 23. การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจในส่วนบนแบบเฉยีบพลนัหลายแห่งพร้อมกนั 24. ลมพิษ 25. ปวดท้อง  
และปวดอุง้เชิงกราน 26. เยือ่บุตาอกัเสบเฉยีบพลนั ทีม่ไิด้ระบรุายละเอยีด 27. ลมพษิ ท่ีมไิด้ระบุรายละเอียด 28. ปวดหลังส่วนล่าง 29. คออกัเสบเฉยีบพลนั 30. ต่อมทอนซิล
อกัเสบเฉยีบพลนั31.คออกัเสบเฉยีบพลนั ท่ีมไิด้ระบรุายละเอยีด 32.การตดิเช้ือทางเดนิหายใจในส่วนบนแบบเฉยีบพลนั 33.กระเพาะอาหารอกัเสบ ทีม่ไิด้ระบรุายละเอยีด 
34. อาการปวดท้องอืน่ๆ และอาการปวดท้องท่ีไม่ระบ ุ35. ข้ออกัเสบหลายข้อ ทีม่ไิด้ระบรุายละเอยีด 36. ต่อมทอลซลิอกัเสบเฉียบพลนั ทีม่ไิด้ระบรุายละเอยีด 37. เยือ่จมกู 
อกัเสบจากการแพ้ ทีมิ่ได้ระบรุายละเอียด ปวดกล้ามเนือ้ 38. เยือ่จมกูอกัเสบจากการแพ้หรือการเปล่ียนอากาศ 39. ข้ออักเสบแบบอ่ืน 40. ไซนสัอกัเสบเฉยีบพลนั 41. ไซนสั
อกัเสบเฉยีบพลนั ทีม่ไิด้ระบรุายละเอยีด และ 42. การติดเชือ้โควิด-19 กลุม่สเีขียว ทีม่อีาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย



ปีที่ 19 ฉบับที่ 441 วันที่ 1-15 ธันวาคม 25678 คณุภาพชวีติ

แม้ว ่าสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจ 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะมีการ
ชะลอตวัลง โดยปี 2568 มกีารถ่ายโอน 256 แห่ง  
จากปี 2567 ทีมี่การถ่ายโอน 933 แห่ง ปี 2566 
ถ่ายโอน 3,263 แห่ง แต่สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ (สวรส.) ในฐานะองค์กรด้านวชิาการ
ในระบบวจิยัสขุภาพของประเทศ ยังคงเดนิหน้า
สนับสนุนข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการเพ่ือให้
เกดิการบรกิารสขุภาพปฐมภมูอิย่างต่อเนือ่ง และ
เกดิประโยชน์กบัประชาชนมากทีส่ดุ

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ร่วมกบั 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) จัดประชมุสัมมนาทาง
วชิาการส่งคนืข้อมลูและถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่พืน้ที่ 
“สร้างต้นแบบด้วยเครอืข่าย สูก้่าวย่างทีม่ัน่คงของ
ระบบสุขภาพปฐมภมูถ่ิายโอนขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั” เม่ือวนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2567 ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ได้รับการ 
ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่จงัหวดั และโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ เข้าร่วม

เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาวจิยั การถอดบทเรยีน 
ประสบการณ์การของพืน้ทีต้่นแบบ และแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ถ่ายโอน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)  
ไปแล้ว และยงัไม่ได้ถ่ายโอน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ
การน�างานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ควบคูก่บัการเสรมิ
องค์ความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที่
ไปในเวลาเดยีวกัน 

ทั้งนี้ ในเวทีสัมมนาฯ ยังได้รับเกียรติจาก 
รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และกรรมาธิการ
สาธารณสุขในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 เป็น
ประธานในพธิเีปิดและปาฐกถาพเิศษ หวัข้อ การ 
บรูณาการความร่วมมอืระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการยกระดับ 
บรกิารสขุภาพปฐมภมู ิรวมทัง้ผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ส่วน
ในการขับเคลื่อนการกระจายอ�านาจด้านสุขภาพ
ของประเทศ อาทิ นายบุญชอบ สะสมทรัพย์  
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสาธารณสุข  
น.ส.สริลิภสั กองตระการ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ รองผูอ้�านวยการ 
สวรส. นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รองผู้อ�านวยการ 
กองสนบัสนนุระบบสุขภาพปฐมภมู ิส�านกังานปลดั
กระทรวงสาธารณสขุ นายเลอพงศ์ ลิม้รัตน์ อดตี 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 
พญ.สพุตัรา ศรวีณชิชากร ประธานราชวทิยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

รวมทัง้มผีูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ัง้จาก
สงักดั อปท. และหน่วยงานด้านสาธารณสขุ ร่วม
สมัมนากว่า 450 คน เม่ือวนัที ่ 8 พ.ย. 2567 ณ  
หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา 

สวรส.ถอดรหัสต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต.
หวังสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา)
รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ และกรรมาธกิาร
สาธารณสขุในสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่ 26 กล่าว
ปาฐกถาพเิศษช่วงหนึง่ว่า การพฒันาระบบสขุภาพ 
ปฐมภมูจิ�าเป็นต้องเชือ่มโยงนโยบาย ทัง้รฐัธรรมนญูไทย  
พ.ศ. 2560 ทีร่ะบวุ่าให้มรีะบบการแพทย์ปฐมภมิู 
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน 
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อ 
ยกระดบับรกิารสขุภาพปฐมภมู ิโดยค�านงึถงึประชาชน 
เป็นศนูย์กลาง และมุง่เน้นให้เกิดการบรกิารสขุภาพ
ปฐมภมูทิีมี่คณุภาพและมาตรฐาน ภายใต้แนวคดิ 
การให้บริการแบบองค์รวม และการให้บริการ 
ทัง้ด้านส่งเสริม ควบคมุ และป้องกันโรค ตลอดจน
การตรวจรักษาและฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชมุชน 

ทั้งน้ี การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไม่ใช่
แค่เพียงกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่
ยังมีหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดของกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรงุเทพมหานคร/
พทัยา เอกชน และสังกดัอืน่ๆ ทีส่ามารถจดับรกิาร
ได้ จึงควรมีการบูรณาการความร่วมมือกัน และ
ด�าเนินงานตามที่กฎหมายก�าหนด โดยกระทรวง
สาธารณสขุควรท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานก�ากบัดแูล
ด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยแต่ละหน่วยงาน
ภายใต้สงักดัทีห่ลากหลายควรมเีป้าหมายเดยีวกนั
คอื เพ่ือประชาชน มสีขุภาพทีด่ ี ภายใต้การได้รบั

บริการ อาทิ มีที่ปรึกษาสุขภาพ รู้ข้อมูลสุขภาพ
ของตนเอง สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ ลด
เวลารอคอย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดความแออดัของโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่าย
ด้านสขุภาพของภาครฐัตามมา ถอืเป็นการยกระดบั
การบรกิารสขุภาพปฐมภมิู ซึง่เป็นบริการพืน้ฐาน 
ทีค่นไทยควรได้รบั

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ รองผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า สวรส.  
มีการสนับสนุน ทุนวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการ 
กระจายอ�านาจด้านสขุภาพมาโดยตลอด ปัจจุบันมี 
จ�านวนทั้งหมด 49 โครงการวิจัย ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือโครงการรูปแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ทีท่�าให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารสขุภาพปฐมภมูไิด้ดข้ึีน  
ซึง่เป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวจิยั และ 
ทดลองการยกระดบัการจัดบรกิารสขุภาพปฐมภมิู
ของ อบจ. น�าร่อง ด้วยหลกัเวชศาสตร์ครอบครวั 
และทดลองขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขั้นต�่าด้านสาธารณสุขปฐมภูมิ ภายใต้
กลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 
แผนพฒันาสขุภาพระดบัพืน้ที ่ตลอดจนประเมนิผล 
ถอดบทเรยีน และจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายจาก
การขบัเคลือ่นการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภูมิด้วย
หลกัเวชศาสตร์ครอบครวัในพืน้ที ่11 อบจ.น�าร่อง 
ได้แก่ ระยอง ปราจนีบรุ ีก�าแพงเพชร ปัตตาน ีน่าน 
เชยีงใหม่ อบุลราชธานี สกลนคร ล�าปาง สโุขทัย 
เพชรบูรณ์ ด้วยแนวทางการประเมินเชิงพัฒนา 
(Developmental Evaluation) และทฤษฎีว่าด้วย
การเปลีย่นแปลง (Theory of Change)

รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา หัวหน้า
โครงการวิจัยรูปแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ที่ท�าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

ศธ.ชู Thailand Zero Dropout
แก้ปัญหาเด็กหลดุระบบการศึกษา

พลต�ารวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการได้ร่วมกบั 11 หน่วยงาน เพือ่
แก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้กลาย 
เป็นศนูย์ ภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout  
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายให้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ.) ท�าการส�ารวจข้อมูลต่างๆ และมกีารกระทบ 
ยอดจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือวางแนวทางด�าเนินการ  
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทก.) ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็น 
เจ้าภาพหลกัในการดงึข้อมูล และประสานกบัหน่วยงาน 
น้ันๆ มาบรูณาการ เพ่ือตดิตามและน�าเดก็กลบัมาสู่ 
ระบบการศกึษาต่อไป 

ในเบ้ืองต้น มีตัวเลขเด็กหลุดจากระบบการ
ศกึษาของกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
(กสศ.) 1,020,000 กว่าคน กระทรวงศกึษาธกิาร
ได้มีการติดตามและด�าเนินน�ากลับมาสู่ระบบการ
ศึกษาได้บ้างแล้ว โดยมีโครงการน�าน้องกลับมา
เรยีนในรปูแบบต่างๆ ทัง้ในและนอกระบบ โดยเป็น
ความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน ทัง้ส�านกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ส�านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) กรมส่งเสรมิ
การเรียนรู้ (สกร.) ท้ังนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษากลายเป็นศนูย์ 

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ตน
ได้มอบหมายให้ส�านกันโยบายและแผนการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน (สนผ.) สพฐ.ส�ารวจและรวบรวมข้อมลู 
รวมถึงวางแนวทางแก้ไขปัญหาเดก็นอกระบบและ
เด็กตกหล่นของ สพฐ. โดย สพฐ.ได้ท�าโครงการ 
พาน้องกลบัมาเรียน น�าการเรยีนไปให้น้อง (Obec 
Zero Dropout) ซึง่ม ี4 มาตรการ คือ 1. ค้นหา
จากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ 2. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
คดักรองเดก็กลุม่เสีย่งออกกลางคนั 3. จดัการศกึษา
ทีย่ดืหยุน่ Anywhere Anytime เช่น จดัการศกึษา

ด้วยโรงเรยีนสามรูปแบบ โรงเรยีนมอืถอื หรอืศนูย์
การเรยีนต้นแบบ 4. เรียนรู ้เพือ่อยู่รอด Learn to 
Earn คือ สร้างหุ้นส่วนการศึกษากับภาคเอกชน
หรือผู้ประกอบการ เกิดเป็นห้องเรียนภูมิปัญญา/
ห้องเรยีนอาชพี เรยีนไปมีรายได้ 

ด้าน ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อ�านวยการส�านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สพฐ. กล่าว
ว่า สพผ.ได้น�าข้อมลูของกองทนุเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศกึษา (กสศ.) ทีร่ะบวุ่า ปีการศกึษา 2566 
มเีด็กอยูน่อกระบบและเด็กตกหล่น 1,020,000 คน 
และข้อมลูของ ศทก.สป.ศธ. มาสงัเคราะห์ แล้วพบ 
ว่า ข้อมลู ณ วนัที ่10 มถินุายน 2567 ในจ�านวน 
1,020,000 คน เป็นเด็กที่กลับเข้าสู่ระบบ หรือ 
พบว่ามชีือ่อยูใ่นระบบแล้ว 326,402 คน โดยมเีดก็
อยูก่บั สพฐ. 85,259 คน เดก็อยูก่บั สช. 80,511 คน  
เดก็อยูก่บั อปท. 79,354 คน อยูกั่บ สกร. 44,758 
คน อยูก่บั กทม. 19,969 คน และอืน่ ๆ  16,551 คน 
เป็นเดก็ไม่พบในระบบหรอืทีห่ลดุจากระบบจรงิๆ 
699,112 คน โดยเดก็ทีไ่ม่พบในระบบนี ้เป็นสญัชาติ
ไทย 452,326 คน ไม่ได้สญัชาตไิทย 149,217 คน 
ไม่มสีถานะทางทะเบยีน 93,999 คน และสัญชาติ
อืน่ๆ 20,170 คน

พล.ต.อ. เพิม่พูน ชดิชอบ ว่าท่ี รต.ธนุ วงษ์จนิดา

กรมวิทย์ฯ แนะต้นแบบผลติน�า้ด่ืมสะอาด
บรกิาร ปชช. น�าร่องเขตทุง่กุลาร้องไห้

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยพีน้่อง
ประชาชนและเดก็ๆ ในพืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดาร 
ไม่มนี�า้ดืม่น�า้ใช้ทีไ่ม่มีคณุภาพ กระทรวง อว. จึง
มีนโยบายเน้นย�้าให้น�าผลงานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมที่ดี ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาตรงความ
ต้องการของประชาชน โดยได้ส่งทมี “ผู้พนัวิทย์”  
หรอืหน่วยปฏิบตักิารเคลือ่นทีเ่รว็ของกระทรวง อว.  
ลงพืน้ทีส่�ารวจสภาพปัญหา และวางแผนจดัท�า
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งได้มอบหมายกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้าดื่มน�้าใช้ที่ไม่สะอาดและปนเปื้อน
สารเคมี 

ตามนโยบาย “การน�าวิทยาศาสตร์สู่การดูแล
ประชาชน” โดยใช้องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ 
และอาศยักลไกสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท่ีรบัผดิชอบหลกั ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัพืน้ที่ 

โดยเฉพาะในพืน้ทีท่รุกนัดารห่างไกลทีมี่ปัญหาน�า้ดืม่ 
น�า้ใช้ทีไ่ม่ได้คณุภาพ เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องประชาชน 
และเด็กๆ ให้มีน�้าด่ืมที่สะอาดมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซือ้น�า้ดืม่ และได้
ตัง้เป้าหมายว่า ภายใน 2 ปี ทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย
จะมีน�า้ด่ืมน�า้ใช้ทีส่ะอาดและปลอดภยั เพือ่ลดความ
เหล่ือมล�า้ทีเ่กิดขึน้กับประชาชน

ทัง้น้ี กรมวทิย์ฯ บรกิาร มปีระสบการณ์ในการ
พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปรบัปรงุคณุภาพ
น�า้ดบิเพือ่การอปุโภคบรโิภค และมศีกัยภาพในการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีให้หน่วยงานเครอืข่ายมากว่า 20 ปี  
ครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ได้ลงพืน้ทีแ่ก้ไขปัญหา 
และตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ราคาถกู  
สามารถผลิตได้เองไปใช้ในพื้นที่ จนประสบความ
ส�าเรจ็ เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศและนานาชาติ  
โดยให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้า 
และการบ�ารุงรักษาให้แก่ครู เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต

และสงัคมทีด่ขีึน้ให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชน
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

บริการ (วศ.) กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ บริการ เป็น 
หน่วยงานหลกัด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ให้ความ 
ส�าคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาน�้าดื่มน�้าใช้ที่ไม่ได้คุณภาพและ

สถาบนัพระปกเกล้า (นกัศกึษาหลกัสตูร ปปร. 
รุน่ 26) ในการด�าเนนิการสร้างต้นแบบการพฒันา 
แก้ไขปัญหา คุณภาพน�้าดื่มสะอาดปลอดภัย 
ในพ้ืนทีเ่ขตทุง่กลุาร้องไห้

ด้วยหลกัการ  “เราน�าวทิยาศาสตร์สูก่ารดแูล
ประชาชน” เน้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื พึง่ตนเอง
ได้ ตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
พร้อมน้อมน�าความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการกรอง
น�า้ดืม่สะอาดทีป่ลอดภัย เข้ามาช่วยเหลอืและให้
ความรูแ้ก่ครแูละนกัเรยีน ณ โรงเรยีนโนนแท่น
พิทยาคม รวมทัง้ประชาชนในพ้ืนทีใ่กล้เคียง ซึง่
ต้องใช้น�้าจากบ่อ และน�้าประปาที่ไม่มีคุณภาพ
ในระดบัทีด่ืม่ได้ ประชาชนต้องซือ้น�า้ดืม่บรโิภค 
โดยส่งเสรมิให้ความรู้การผลติน�า้ดืม่ทีม่คุีณภาพ
ปลอดเชือ้โรค และการตรวจสอบคณุภาพน�า้ โดย
ใช้เทคโนโลยทีีส่ามารถท�าได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ ได้ให้ “สถาบันวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชุมชน” ด�าเนินการสร้างและติดตั้ง
เครื่องกรองน�้าในพื้นที่อ�าเภอท่าตูม จังหวัด
สรุนิทร์ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และขยายผลโมเดลการ
พัฒนาคุณภาพน�้าด่ืมสะอาดปลอดภัยในพ้ืนที่
ทัว่ประเทศต่อไป 

ความปลอดภยั เมือ่ได้รบัข้อมลูจากทมี “ผูพ้นัวทิย์” 
กไ็ด้มอบหมายสถาบันวทิยาศาสตร์เทคโนโลยชีมุชน 
ร่วมกับส�านักวิทยาศาสตร์บริการ เขต 9 ที่ดูแล
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้แก้ไข
ปัญหา โดยประสานความร่วมมอืกับจังหวัดสุรินทร์ 
หน่วยงานปกครองในระดบัท้องถิน่ ส�านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา และการประปาภูมภิาคเขตรตันบรุ ี
จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก

สบส.ยกระดบัองค์กรสู่ดจิิทลั
Biz Portal  เข้าถงึข้อมูล 55 รายการ
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ (กรม สบส.) 

กระทรวงสาธารณสุข ปรับกระบวนงาน
บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบดิจิทัลน�าระบบ 
Biz Portal มาให้บริการเต็มรูปแบบ ผู้รับ
บริการสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลและงาน
บรกิารของกรม สบส. ได้อย่างสะดวกสบาย
กว่า 55 รายการ

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดี 
กรม สบส. กล่าวว่า ด้วยยุคสมยัและวถิชีีวติของ
ประชาชนทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด ภาครฐั
จะต้องมกีารเสรมิสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี
ขององค์กรให้ทันสมัย ก้าวทันต่อสถานการณ์ 
ซึง่หนึง่ในแนวทางทีจ่ะพฒันาหน่วยงานให้เกดิ
ความทันสมัยนั้น จะต้องมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ อย่างการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ภายในหน่วยงาน เพ่ิมศกัยภาพการท�างานของ
องค์กรให้รวดเรว็ ฉบัไว สามารถอ�านวยความ
สะดวกสบายให้กบัประชาชนในหลากหลายด้าน 

โดยกรม สบส. ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกับบริการในด้านระบบริการสุขภาพ 
ทัง้ในส่วนของประชาชนและผูป้ระกอบกจิการ
สถานพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการเปลีย่นแปลง จงึได้น�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ 
เพ่ือยกระดับการให้บริการ โดยพัฒนาระบบ 
Platform เพือ่ปรับเปลีย่นกระบวนงานบรหิาร
จัดการองค์กรสู ่ระบบดิจิทัล อ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถ
ท�าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบ
ครบวงจร ผ่านเวบ็ไซต์ศนูย์กลางบรกิารภาครฐั
เพือ่ภาคธรุกจิ (https://bizportal.go.th) ซ่ึง

ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
และงานบริการของกรม สบส. ได้กว่า 55 
รายการ อาท ิงานบริการเกีย่วกบัสถานพยาบาล 
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้
บคุคลท�าการประกอบโรคศลิปะ การขอแก้ไข
ให้ด�าเนินการ/ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(คลนิกิ) การแจ้งยกเลกิกจิการสถานพยาบาล 
(คลนิกิ) การช�าระค่าธรรมเนยีมรายปี คลนิิก/ 
โรงพยาบาล การขอต่ออายใุบอนญุาตให้ด�าเนนิการ 
และประกอบกจิการสถานพยาบาล ฯลฯ 

โดยสามารถท� าธุ รกรรมผ ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร ณ จุดเดียว 
สามารถลดภาระด้านเอกสาร และค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทาง อกีทัง้ ยงัสามารถติดตามสถานะ
การด�าเนินงานด้วยตนเอง ผ่านคอมพิวเตอร์ 
หรอืโทรศพัท์มอืถอื โดยในปี 2567 มสีถติผิูใ้ช้
บริการของกรม สบส. ยอดรวมธุรกรรม Biz 
Portal รวม 11,650 ค�าขอ ซึง่ค�าขอทีย่ืน่ผ่าน
ระบบ Biz Portal โดย 3 อันดบัทีม่คี�าขอมาก
ทีส่ดุคอื 1. การขอรบัใบอนญุาตให้ด�าเนินการ
สถานพยาบาล 1,932 ค�าขอ 2. การช�าระค่า
ธรรมเนยีมประจ�าปี 1,794 ค�าขอ และ 3. การ
ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
1,418 ค�าขอ

นายแพทย์กรกฤช กล่าวต่อว่า ระบบ Biz 
Portal เป็นระบบกลางบรกิารภาครฐัเพือ่ภาค
ธรุกจิ เพือ่สือ่สารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน/
ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครฐั ยกระดบั
การบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให้มคีวาม
สะดวก ลดระยะเวลา ลดข้ันตอนท่ีซ�้าซ้อน  
ไม่ต้องเดนิทางไปยืน่เอกสารกบัหน่วยงาน แต่
สามารถท�าได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
โดยประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับบริการได้ท่ีเว็บไซต์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ
เวบ็ไซต์กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ และหาก 
มีข ้อสงสัยหรือค�าถาม สามารถสอบถาม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ กรมสนบัสนนุบริการ
สขุภาพ ทางหมายเลขโทรศพัท์ 0 2193 7000 
ในวนัและเวลาราชการ

นพ.กรกฤช ลิม้สมมตุิ

ได้ดีขึ้น เครือข่ายนักวิจัย สวรส. จากวิทยาลัย 
สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ น�าเสนอว่า 
จดุเด่นของงานนีค้อื การวจิยัเชงิปฏบัิตกิาร โดยมี 
การสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง หนุนเสริมให้เกิด 
นักวิจัยและผูช่้วยปฏบัิตกิารวิจัยในพ้ืนท่ี จ�านวนกว่า  
90 คน ซึง่เป็นแนวทางการยกระดบังานวิจัยด้าน
การกระจายอ�านาจท่ีสร้างความย่ังยืนให้กับพืน้ท่ี
อย่างเป็นรปูธรรม และมเีครือ่งมอืในการศกึษาวจิยั 
อาท ิTrain the Changemakers การประชมุเชงิ
ปฏบัิตกิาร การคิดค้นและด�าเนนิการโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาของพืน้ท่ี (โครงการเรอืธง) การส่งเสรมิ
และแนะน�าให้พื้นที่ น�าแนวทางการท�างานแบบ
บูรณาการและโครงการเรอืธง เข้าสูก่ระบวนการ
ตดัสนิใจเชงินโยบายของ กสพ. อบจ. และส�านกังาน
สาธารณสขุจงัหวัด (สสจ.) การส�ารวจสถานการณ์
และความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
การติดตามการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิของ
ประชาชนในเรือ่งต่างๆ 

ซึง่ผลการศกึษาพบว่า แนวทางการบรูณาการ
ความร่วมมือการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบ
เครือข่าย เป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา ใน
กระบวนการกระจายอ�านาจด้านสุขภาพ, ส่วน
ราชการภูมิภาคและหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในการศึกษานี้ อบจ. และ รพ.สต. 
ถ่ายโอน มพีฒันาการทางการเรียนรูท่ี้ดมีากถงึดเีย่ียม  
โดยมีความพยายามในการขบัเคลือ่นการสร้างและ
พฒันาเครอืข่าย อบจ. และสาธารณสขุ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน, อบจ.ขนาดเล็ก และ
พื้นที่ที่มีการถ่ายโอนไม่ครบทั้งพื้นที่มีความเสี่ยง
ท่ีจะประสบปัญหาและอปุสรรคในการขบัเคลือ่น
การบริการสุขภาพปฐมภูมิตามกฎหมายว่าด้วย
ระบบสขุภาพปฐมภมู ิดงันัน้งานวจิยัเชงิขับเคลือ่น
ความรูสู่้การใช้ประโยชน์ ก่อให้เกดิประโยชน์ทาง
ด้านวชิาการ และช่วยส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ 
ของผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ด้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้  
โครงการวิจัยนี้ยังได้มีการจัดท�าคู ่มือแนวทาง
การสร้าง จัดการ และพัฒนาเครือข่ายการให้
บริการประชาชนด้านสุขภาพปฐมภูมิตามทฤษฎี 
การจดัการเครอืข่ายและเวชศาสตร์ครอบครวั ซึง่ 

แต่ละพืน้ทีส่ามารถน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง

รศ.ดร.ธชัเฉลมิ กล่าวถงึข้อเสนอแนะจากงาน
วจิยัว่า 1) รฐับาลควรพจิารณาระบบเงินอุดหนุน
เป็นกรณีเฉพาะให้แก่พื้นที่ อบจ.ขนาดเล็กที่มี 
งบประมาณน้อย และรบัถ่ายโอน รพ.สต.หลายแห่ง  
2) หน่วยบรหิารส่วนกลางควรเน้นการขบัเคลือ่นเพือ่ 
ผลกัดนักฎหมายและนโยบายให้มีผลในทางปฏบัิติ 
3) หน่วยบรหิารส่วนกลางควรใช้กลไกมหาวทิยาลยั
และหน่วยงานวิจัยของรฐัมาช่วยในการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพในการท�าวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้ง
เน้นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริหารส่วน
ภมูภิาคให้มภีาวะผูน้�า รวมทัง้มกีารบูรณาการและ
การสร้างเครอืข่าย เพือ่ให้สามารถเป็นพีเ่ลีย้งให้แก่ 
อปท. ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

ทัง้นี ้ช่วงหนึง่ของการสมัมนาได้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากพืน้ทีท่ีม่นีวตักรรมและแนวทาง
การปฏบัิตท่ีิเป็นเลศิ เพือ่เป็นต้นแบบให้กบัพ้ืนที ่
อื่นๆ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ โดยมีประเด็นการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การถ่ายโอน 6 เรือ่งส�าคญั ได้แก่ 1) การพัฒนา 
เครอืข่ายเวชศาสตร์ครอบครวั 2) การพัฒนาเครือข่าย 
ทันตสาธารณสุขและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 
ต่อเน่ือง (COC) 3) การพฒันาระบบการเงนิและ
บัญชีของ รพ.สต.ถ่ายโอน 4) การบรูณาการตัวชีว้ดั 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีการ
จัดการและแสดงผลข้อมูล 5) การพัฒนาระบบ
บริหาร รพ.สต. สังกัด อบจ. ในระดับพ้ืนที่  
6) การพัฒนากลไกส่งเสริมและสนับสนุน อบจ.  
ในระดบัพืน้ที่

นอกจากนี ้ในการสมัมนาดังกล่าว ยังได้มีการ
มอบโล่รางวัลให้กบัพืน้ทีต้่นแบบทีม่กีารด�าเนนิงาน 
โดดเด่นและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าง
ชดัเจน และมกีารรบัมอบโล่ร่วมกนัท้ัง อบจ. และ 
สสจ. สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานร่วมกันอย่าง
มีเอกภาพ โดยแบ่งเป็นระดับ Platinum ได้แก่ 
ระยอง ปราจนีบรุ ีระดบั Gold Plus ได้แก่ เชยีงใหม่ 
ระดบั Gold ได้แก่ น่าน ล�าปาง ปัตตานี สกลนคร 
ก�าแพงเพชร สุโขทัย อุบลราชธานี และระดับ 
Silver ได้แก่ เพชรบูรณ์ รางวัลโครงการเรือธง 
ท่ีแสดงถงึความเป็นเลศิด้านสาธารณสขุเชงิรุก ได้แก่  
โครงการกองทุนส่งใจถงึไตหมออนามยัปราจนีบรุี 
และรางวัลบุคลากรต้นแบบของกระบวนการ 
ถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. เพ่ือเป็นก�าลงัใจและ
เสรมิพลงัให้กบัคนท�างานและพืน้ท่ีทีมุ่ง่มัน่ สานต่อ  
และพัฒนาการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมาอย่าง
ต่อเน่ือง และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ทีด่มีากขึน้
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ผ่านไปด้วยดีโผนายพลสีกากี ท่ีมี น.ส. 
แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการต�ารวจ (ก.ตร.) เป็นประธาน
การประชมุพจิารณาแต่งตัง้ข้าราชการต�ารวจระดบั 
รอง ผบ.ตร. ถึง ผบช. และ จตร. วาระประจ�าปี 
2567 โดยมี พล.ต.อ. กติติร์ฐั พนัธ์ุเพช็ร์ ผบ.ตร. 
น�ารายชื่อที่“บอร์ดกล่ันกรอง”เสนอ   
รอบนี ้ ก.ตร. ถกมาราธอนกว่า 4 ชัว่โมง โดยงดั
หลกัเกณฑ์ “อาวโุส 3 ปี ข้ึน ผู้บัญชาการ (ผบช.)  
สะกัดนักว่ิง สุดท ้ายลงเอยด ้วยดี    
ระดับ รอง ผบ.ตร. ที่ว ่าง 4 ต�าแหน่ง คือ  
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สขุ พล.ต.ท.นรินัดร เหลือ่มศรี  
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง พล.ต.ท.ธัชชัย  
ปิตะนลีะบตุร  ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง  
7 ต�าแหน่ง คอื พล.ต.ท.ธนพล ศรโีสภา หวัหน้าจเร 
ต�ารวจ พล.ต.ท.ธิต ิแสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ท.อภิชาติ  
เพชรประสิท ธ์ิ  ผบช.ส. พล.ต.ท.กฤษฎา  
สุรเชษฐพงษ์ ผบช.สกบ. พล.ต.ท.อิทธิพล  
อทิธสิารรณชยั ผบช.สตม. พล.ต.ท.สมประสงค์  
เยน็ท้วม ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.สรายทุธ สงวนโภคยั  
ผบช.ภ.4  ส่วนเก้าอี ้ “ผบช.” พลกิลอ็ก
เก้าอี้แม่ทัพเมืองหลวง (ผบช.น.) ตกเป็นของ 
พล.ต.ท.สยาม บญุสม จตร. นรต.รุน่ 46   
พล.ต.ต.ภาณมุาศ บญุญลกัษม์ รอง ผบช.สตม. 
นรต.รุน่ 41 สายตรง “นายกป”ู น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตร คุมพื้นที่ทองเป็น ผบช.สตม.   
พล.ต.ท.สรุพล เปรมบตุร ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร. 
นรต.41 เพื่อนร่วมรุ่นนักการเมืองคนดัง ขยับมา 
ผบช.ภ.1  พล.ต.ท.ยิง่ยศ เทพจ�านงค์ ผบช.
สภพ. นรต.รุ่น 41 โยกมาเป็น ผบช.ภ.2   
พล.ต.ท.วฒันา ย่ีจนี ผบช.ศ. นรต.40 ขยบัเป็น 
ผบช.ภ.3  พล.ต.ต.ฉตัรชยั สรุเชษฐพงษ์ 
รอง ผบช.ภาค 2 นรต.42 เป็น ผบช.ภาค 4   
พล.ต.ท.กฤตธาพล ย่ีสาคร ผบช.ภาค 5 
นรต.42 สายแข็งการเมือง อยู่ที่เดิม   
พล.ต.ท.กติศิกัดิ ์ ดรุงควบิลูย์ ผบช.ภาค 6 นรต.
รุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ์
อดีต ผบ.ตร. สาย ร.ต.อ.ธรรมนัส อยู ่ท่ีเดิม  

 พล . ต .ท .นั ย วัฒน ์  ผ ะ เ ดิ มชิ ต 
ผบช.ภ.7 นรต.40 สายการเมืองใหญ่อยู่ที่เดิม  

 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8  
นรต.42 อยู่ท่ีเดิม  พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ 
เฉลิมศร ีผบช.ภาค 9 นรต.42 อยูท่ีเ่ดิม   
พล.ต.ท.อดุร ยอมเจริญ ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร. 

นรต.รุน่ 42 เป็น ผบช.ส.  พล.ต.ต.นตินิยั  
หลงัยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9 นรต.รุน่ 40 อดตี ผบก.
ตชด. เป็น ผบช.ตชด.  พล.ต.ท.สนัต ิชยันริมัย  
จตร.(สบ.8) นรต.รุน่ 48 เป็น ผบช.ปส.   
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.46 
โยกมาเป็น ผบช.สอท.  พล.ต.ต.อาทชิา  
เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 นรต.รุน่ 44 เป็น ผบช.สพฐ. 
ตร.  พล.ต.ท.นธิธิร จนิตกานนท์ ผบช.
ประจ�า สง.ผบ.ตร. นรต.47 มอืท�างานภาพลกัษณ์
ต�ารวจ โยกเป็น ผบช.ศ.  พล.ต.ต.วรีชน 

บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 นรต.41 สายตรง ร.อ. 
ธรรมนสั พรหมเผ่า ขยับข้ึนเป็น ผบช.ประจ�า สง.ตร.
(ประสานงานนายก)  พล.ต.ท.กฤษฎา  
กาญจนอลงกรณ์ ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร. สายตรง 
นายเนวนิ ชดิชอบ และนายอนทุนิ ชาญวรีะกลุ  
ขยับเป็น จตร.(สบ.8)  พล.ต.ท.เสนิต  
ส�าราญส�ารวจกจิ ผบช.รร.นรต. นรต.40 อยูท่ีเ่ดิม   
พล.ต.ต.มานะ อนิพทัิกษ์ รอง ผบช.ภาค 2 ขึน้ 
ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร.  พล.ต.ต.ไพศาล  
ลอืสมบรูณ์ รองผบช.ภ.5 นรต.รุน่ 43 ขึน้ จตร.(สบ.8)  

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ท.สนัต ิชัยนริมยัพล.ต.ท.สยาม บุญสม .พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ

 

ฉบบัน้ี เปิดตัว
วา่ที ่“ผบช.น.” คนที ่53 นามวา่

พล.ต.ท.สยาม บญุสม 
จเรต�ารวจ (จตร.) 

นกัเรยีนนายรอ้ยต�ารวจ รุ่น 46
ชือ่ พล.ต.ท.สยาม 

ผงาดขึน้มาเป็น ผบช.น.
ถอืวา่เป็นมา้มดืมาแรงชนดิเรียกวา่

พลกิโผลม้กระดานเซยีน 
ส�าหรับประวตัว่ิาที ่“น.1” 

สมชาย จรรยา...รายงาน

 เกดิเมือ่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2513 อายุ 

54 ปี นักเรียนนายร้อยต�ารวจรุน่ 46 เกษยีณ

อายรุาชการ พ.ศ. 2573

 พล.ต.ท.สยาม ถือเป็นนายต�ารวจที่มี 

ความรู้ความสามารถ เชีย่วชาญรอบรูช้�านาญการ 

ในพื้นที่ กทม. เนื่องจากเคยด�ารงต�าแหน่ง  

รอง ผบช.น. รับผดิชอบปฏบิตัภิารกจิด้านกจิการ 

- ผกก.4 บก.ปคม.

- ผกก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยธุยา

- รอง ผบก.อก.ภ.1

- รอง ผบก.ป.

- รอง ผบก.ปอท.

- ผบก.บก.ตร.มหด.รอ.904 บช.ก.

- ผบก.ปคม.

- รอง ผบช.น. และ จตร.

พเิศษ โดยไม่ขาดตกบกพร่อง จึงได้รับการเสนอ

ชือ่ เป็นการโยกในระนาบต�าแหน่ง ผู้บญัชาการ

 เมือ่ครัง้ครองยศ “พล.ต.ต.” 

- เคยด�ารงต�าแหน่ง ผู ้บังคับการคนแรก 

ของกองบงัคบัการต�ารวจมหาดเลก็ราชวลัลภรกัษา

พระองค์ 904 ซึ่งปัจจุบันหน่วยดังกล่าว ได้รับ 

พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม  

เป็น “กองบงัคับการปฏิบตักิารพิเศษ”

- เคยด�ารงต�าแหน่งเป็น ผูบ้งัคบัการปราบปราม 

การค้ามนษุย์ ช่วงปี 2562–2564 

- เมือ่วนัที ่23 ก.พ. 2564 ราชกจิจานุเบกษา 

เผยแพร่ ประกาศชือ่ของ พล.ต.ต.สยาม เป็นหนึง่

ใน 25 นายต�ารวจราชองครกัษ์

 เริม่รบัราชการในต�าแหน่ง -สว.ส.ทท.2 (ลพบรุ)ี 

กก.3 บก.ทท.

- รอง ผกก.2 บก.2 ทน.

- รอง ผกก.ฝ่ายปฏบิติัการ 2 บก.ทท.

- ผกก.ประจ�า สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สยาม บญุสม

“ทรมัป์” กลบัมาเปิดศกึ
แต่พิลกึดนั “จนี” ผงาด

 พล.ต.ต.สรุจติ ชงินวรรณ์ รองผบช.ภ.2  
ขึน้ จตร.(สบ.8)  พล.ต.ต.วราวธุ สกลสนารกัษ์  
รอง ผบช.สตส. อดีตนายเวร พล.ต.อ.ณรงค์วิช 
ไทยทอง เป็น ผบช.งป.  พล.ต.ท.อาชยน  
ไกรทอง ผบช.ประจ�าสนง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 46  
เป็น ผบช.สกพ.  ต่อควิเดอืนหน้า ก.ตร. 
เตรียมจัดทพัโผนายพลเล็ก งานนีใ้ครจะสมหวงัหรือ
ผดิหวัง ห้ามพลาด!

จีนมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ของตัวเองมาต้ังแต่ 
ปี 2009 โดยเริม่อย่างเป็นรปูธรรมในปี 2015 เมือ่
รัฐบาลประกาศนโยบายให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง
ทัว่ประเทศอดุหนนุจัดซือ้รถ EV จีนทีผ่ลติขึน้ใน
ประเทศ ต่อมาในปี 2020 รัฐบาลประกาศให้การ
อุดหนุนถ้วนหน้าคันละ 2,300-3,200 เหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 72,000-100,000 บาท)

แต่จีนนัน้มุง่มัน่พัฒนารถยนต์ EV มาต้ังแต่ต้น 
เพราะจีนรูต้วัว่าหากจะแข่งรถยนต์สนัดาปภายใน
ก็ไม่มีทางสู้เจ้าของตลาดเดิมอย่างญี่ปุ่น ยุโรป 
สหรฐัอเมรกิา จะเสยีเวลาสูท้�าไมเมือ่รูว่้าแพ้ต้ังแต่
ขึน้เวท ี จีนจึงมุง่พัฒนารถ EV ซ่ึงเป็นท้ังพลงังาน
สะอาดทีต่อบโจทย์การแก้ปัญหามลพษิในเมอืงจีน 
และเป็นความต้องการของทัว่โลกด้วยเช่นเดียวกนั

แรกๆ ทกุคนบอกว่าจีนล้มเหลว แต่ทีจ่รงินัน้
รฐับาลปล่อยให้เอกชนแข่งขนัเพ่ือคดัออกให้เหลอื 
ผู ้ท่ีแข็งแกร่งที่สุด สินค้าดีที่สุด เพ่ือสามารถ 
ออกสูต่ลาดโลก วนันี ้EV จนีสารพดัแบรนด์ออกไปตัง้ 
โรงงานผลติอยู่ทัว่โลก ตีตลาดรถน�า้มนั รถสันดาป 
หรอื รถ EV ทัง้อเมรกิา ยุโรป ญ่ีปุน่ เกาหล ีกระจยุ
กระจาย จนรฐับาล โจ ไบเดน ต้องต้ังก�าแพงภาษี 
100% ฝ่ายยุโรปก็เช่นกนัออกมาตัง้ก�าแพงภาษีด้วย

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2024 ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป หรือ EU นดัลงมตกิารก�าหนดอัตรา
ภาษนี�าเข้ารถ EV จากจีนเพ่ิมเตมิ ท่ีก�าหนดอัตรา
ภาษสูีงสดุประมาณ 45% ในระยะเวลา 5 ปี โดย
อ้างว่าจีนให้เงินอดุหนนุซึง่ไม่เป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั

รัฐบาลจีนตอบโต้ทันควันโดยรัฐบาลสั่งภาค
เอกชนให้หยุดการลงทนุ EV ในประเทศท่ีเกบ็ภาษี
รถ EV จีนในอัตราสงู 

จีนท�าให้เห็นว่าไม่แคร์ชาติที่ต่อต้าน EV จีน 
เพราะ EV จีนไม่ได้หยุดแค่ว่ิงบนพ้ืนดิน ล่าสุด
เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมาบริษัทจีนได้เปิดตัวรถ 
EV บนิได้ในงาน AIR SHOW CHINA โดยมแีผน
จะเริม่ผลติในช่วงไตรมาส 3 ปี 2025 ก�าลงัการ
ผลติปีละ 10,000 คัน ก�าหนดส่งมอบปี 2026 ชงิ
ส่วนแบ่งตลาดเฮลิคอปเตอร์ทีม่มีลูค่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ซึง่คาดว่าจะเตบิโตถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์
ในปี 2050 โดย EV บนิได้คอืการเดนิทางระยะสัน้
ทางอากาศทีไ่ร้มลพิษ

ควบคูก่บัการพัฒนา EV คอืแบตเตอรี ่ ซึง่จนี 
ก้าวสู่ยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น CATL และ BYD 
เนือ่งจากจีนมีความได้เปรยีบ มแีร่ลเิทียม สามารถ
ผลติลเิทยีมไอออนได้ในราคาถกูกว่าชาตติะวนัตก 
จีนมี “ลิเทียม” ซ่ึงเป็นวัตถุดิบส�าคัญยิ่งในการ
ผลติแบตเตอรี ่จีนสามารถผลติลิเทียมได้กว่า 46% 
จากเหมอืงแร่ลเิทยีมทัว่โลกนัน่คอืความได้เปรยีบ
ของจีน เพราะปัจจุบัน 50% ของราคารถ EV คือ
ราคาแบตเตอรี่

นอกจากจะกีดกนัรถ EV จีน กระทรวงการคลงั 
สหรฐัฯ ได้สัง่ห้ามนกัลงทนุและบรษิทัลงทุนสญัชาติ
อเมริกันลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน ฮ่องกง 
และมาเก๊า ซึง่รวมไปถงึ AI และเซมคิอนดกัเตอร์ 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันเงินทุนจาก
สหรัฐอเมริกาไหลเข้าไปหนุนเทคโนโลยีจีน หวั่น
ช่วยสนับสนุนทางการจีนในการพัฒนาทางการ
ทหาร โดยจะมผีลในวันที ่2 มกราคม 2025

สหรัฐฯ กะว่าจะให้จีนเดี้ยงเรื่องไอที แต่จีน
ตอบโต้กลบัด้วยการแบนชปิจาก intel AMD และ 
Nvidia เลกิใช้ windows ของไมโครซอฟท์ และ
มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจจีนหันใช้ระบบไอทีและ
เทคโนโลยีสญัชาติจีนทัง้หมดภายในปี 2027

4 ปีในช่วงเวลาของทรมัป์ 2 ต่อให้ขึน้ภาษเีต็ม  
100% ต ่อให ้ออกอีกสารพัดมาตรการมา 
สกดักัน้สนิค้าจนี แต่เชือ่เถอะว่าสนิค้าจนีกจ็ะยงั
มีจ�าหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา อาจจะน้อยลง 
บางส่วน แต่จะมีเข้าไปทดแทนอกีหลายส่วนหลาย 
ประเภท โดยท้ายสดุผูบ้รโิภคชาวอเมรกัินจะตดัสนิใจ 
เองว่าจะยอมจ่ายแพงเพราะมีเลือดรักชาติ หรือ 
ซือ้ของถกูกว่าเพ่ือรกัษาเงินในกระเป๋า 

หมายเหตุ : ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์  
อปท.นวิส์ ปีที ่19 ฉบบัที ่441 วนัที ่1-15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2567 

สวสัดคีรบัในยคุทีก่ารสือ่สารโต้ตอบและการท�า
ธรุกรรมแทบทกุคร้ังเกิดขึน้ทางออนไลน์ การตลาด
ดจิิทัลได้กลายมาเป็นเครือ่งมอืทีข่าดไม่ได้ ส�าหรบั
การท�าธรุกิจทกุวนันี ้ อย่างไรกต็าม พลงัการตลาด 
ดจิทิลัทีย่ิง่ใหญ่ มาพร้อมกบัความรับผดิชอบอนัยิง่ใหญ่ 
เช่นกนั 

ตวัอย่าง จากแพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดียชือ่ดงัแห่งหนึง่ 
ต้องเผชิญกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 
หลังจากถูกเปิดเผยว่า พวกเขาได้รวบรวมข้อมูลของ 
ผูใ้ช้ น�าไปใช้หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รบัความยนิยอม 
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ท�าลายชื่อเสียงของบริษัท
เท่านัน้ แต่ยังจุดประกายให้เกิดการพดูคยุในวงกว้าง
เกี่ยวกับการมีจริยธรรมของการท�าการตลาดดิจิทัล 
ในโลกทกุวนันี้

ป ัญหาส�าคัญในประเด็นนี้อยู ่ที่ป ัญหาทาง
จริยธรรมของการน�าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ถือว่า
เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาส�าคัญ  
เนื่องจากบริษัทได ้รวบรวมข ้อมูลส ่วนบุคคล 
เป็นจ�านวนมาก โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากผูใ้ช้อย่าง 
ชดัเจน ท�าให้เกดิค�าถามเกีย่วกบัวิธีการใช้ข้อมลูน้ี ใคร
มสีทิธิเ์ข้าถงึข้อมลู และควรปกป้องข้อมลูในระดบัใด 
นอกจากนี ้ เส้นแบ่งระหว่างการตลาดแบบโน้มน้าวใจ
และแบบหลอกลวงมักจะไม่ชัดเจน เทคนิคทีโ่น้มน้าว
ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าบางครั้งอาจล�้าเส้นจนดูเป็นการ
หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ การโฆษณาที่ท�าให้
เข้าใจผิดเป็นอีกประเด็นส�าคัญ เนื่องจากช่องว่าง
ระหว่างสิง่ทีส่ญัญาไว้กับส่ิงทีส่่งมอบอาจน�าไปสู่ความ
ไม่ไว้วางใจและผลทีต่ามมาทางกฎหมายได้

ก่อนอืน่ไปท�าความรูจ้กักบัแนวคดิของ “การตลาด
ทีร่บัผดิชอบ” กนัก่อน แนวทางนีไ้ม่เพียงแต่ให้ความ
ส�าคัญกับมาตรฐานทางจริยธรรมและความโปร่งใส
เท่าน้ัน แต่ยังส่งเสริมความไว้วางใจและความภักด ี
ในหมู่ผูบ้ริโภคอกีด้วย แบรนด์และนกัการตลาดทีมุ่ง่มัน่
ในแนวทางการตลาดทีร่บัผิดชอบจะเสรมิสร้างชือ่เสียง 
สร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าและประสบ
ความส�าเรจ็อย่างยัง่ยืนในท่ีสุด 

โดยความท้าทายทางจริยธรรมที่ส�าคัญในการ
ตลาดดิจิทัลต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส 
ความซือ่สตัย์ และความเคารพต่อผูบ้รโิภค นกัการตลาด 
สามารถสร้างภูมิทัศน์ดิจิทัลท่ีมีจริยธรรม และ 

น่าเช่ือถอืมากขึน้ได้ โดยการจดัการปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กบัความเป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ากบั 
การท�าโฆษณาซือ่สตัย์ตรงไปตรงมา โดยทีไ่ม่ให้ข้อมลูเท็จ 
และใช้เทคนคิหลอกลวงลูกค้า 

แน่นอนว่าข้อมลูของผูบ้รโิภคกลายเป็นสินทรพัย์ 
ทีม่มีลูค่ามากทีส่ดุอย่างหนึง่ ทีช่่วยให้นกัการตลาดปรับแต่ง 
กลยุทธ์ของตนเองได้ โดยมอบประสบการณ์เฉพาะ
บคุคลทีจ่ะกระตุน้การมส่ีวนร่วมและยอดขาย อย่างไร
กต็าม ความมัง่คัง่ของข้อมลูเหล่าน้ียงัก่อให้เกิดความ
เส่ียงในการน�าไปใช้ในทางทีผิ่ดและการแสวงประโยชน์ 
เนือ่งจากบรษัิทต่างๆ สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ
ขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่าง
เหมาะสม ซึง่อาจน�าไปสู่การละเมดิความเป็นส่วนตัว
และความไว้วางใจต่อผู้บริโภคได้

ซึ่งในภูมิทัศน์การแข่งขันของการตลาดดิจิทัล 
การท�าโฆษณาออนไลน์ท่ีท�าให้เข้าใจผิดและการล่อ
ให้คลิกนัน้ ถอืเป็นการขดัต่อจรยิธรรมของการตลาด
ดจิทัิล เช่น การใช้หัวข้อข่าวทีเ่ร้าอารมณ์และค�ากล่าว
อ้างทีเ่กนิจรงิเพือ่ดงึดดูการคลกิ แม้ว่าการล่อให้คลิก
อาจให้ผลทนัทแีต่บ่อยครัง้ทีน่�าไปสูค่วามเสยีหายต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้รโิภคในระยะยาว เมือ่ผูใ้ช้รูส้กึว่า 
ถกูหลอกลวงด้วยโฆษณาทีใ่ห้ข้อมลูเท็จ ความเชือ่มัน่ 
ทีพ่วกเขามต่ีอแบรนด์ก็จะลดลง และอาจขบัไล่ผูบ้รโิภค 
ออกไปตลอดกาล

ส่ิงท่ีีีส�าคัญเพือ่สร้างและรกัษาความไว้วางใจของ 
ผูบ้รโิภคนัน้ นกัการตลาดควรเน้นทีก่ารสร้างแคมเปญ

ทีซ่ือ่สตัย์และน่าดงึดดู ซึง่หมายถงึการท�าให้แน่ใจว่า 
ค�ากล่าวอ้างในโฆษณาท้ังหมดได้รบัการพสิจูน์ และพาด 
หัวข่าวแสดงเนื้อหาที่ตามความจริงมาอย่างถูกต้อง  
โดยการส่งเสรมิความโปร่งใสและความถกูต้อง จะท�าให้ 
แบรนด์สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมี
ความหมายมากข้ึน กับกลุม่เป้าหมายผูบ้ริโภค น�าไปสู่ 
ความภกัดแีละการสนบัสนนุท่ียัง่ยนื 

แน่นอนว่าการตลาดท่ีรับผิดชอบไม่ได้หมายความถงึ 
การยึดมั่นในแนวทางจริยธรรมเพียงอย่างเดียว 
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างแบรนด์ท่ีผู้บริโภค
สามารถเชื่อมั่นและสนับสนุนได้ การสร้างรากฐาน
ของแนวทางปฏบิตัทิางการตลาดทีม่จีรยิธรรมสามารถ
ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เดนิหน้าในภูมทัิศน์ท่ีซับซ้อนของ
การตลาดดจิทัิลด้วยความซ่ือสตัย์สุจรติ ขณะเดยีวกนั
กส่็งเสรมิความไว้วางใจ ความภกัด ี และความส�าเรจ็
ในระยะยาว

กล่าวสรุปได้ว่า อนาคตของการตลาดดิจิทัลท่ีมี
จรยิธรรม ผูท้�าการตลาดจ�าเป็นต้องมกีารยอมรบัการ
บริโภคอย่างมีสติ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
การยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรม  
จะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างความไว้วางใจ  
สร้างความแตกต่างจากแบรนด์อืน่ๆ และสร้างผลกระทบ 
เชงิบวกต่อสงัคมได้ เมือ่ภมิูทศัน์ทางดจิทิลัยงัคงพฒันา
ต่อไป การตลาดที่ถูกต้องตามจริยธรรมจะเป็นองค์
ประกอบส�าคญัของความส�าเรจ็ทางธุรกจิท่ียัง่ยนื 

(อ้างองิแปลจาก Blog Roger West ภาพประกอบ 
Freepix)

จรยิธรรมการตลาดดิจทัิลท่ีควรรู้

ลอน มสัก์ มหาเศรษฐีเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า 
Tesla เคยพูดว่าต้องกีดกันทางการค้าจีน 

จึงจะสกดัรถ EV จีนอยู่
ต้นปี 2025 เมือ่ โดนลัด์ ทรัมป์ กลับมาน่ังเก้าอี้

ประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาอกีครัง้ เขาจะแต่งตัง้
อลีอน มสัก์ เป็นรฐัมนตรกีระทรวงประสทิธภิาพ
รฐับาล (Department of Government Efficiency  
: DOGE) ทีเ่พ่ิงจัดต้ังขึน้ใหม่ตามทีไ่ด้ประกาศไว้

บทบาทใหม ่ของมักส ์คือการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการท�างานของรัฐบาลให้เกิด
ประสทิธิผล โดยหนึง่ในเป้าหมายส�าคญัของทรมัป์
คอืการ “สยบจีน” ไม่ให้ขยายอทิธิพลมากไปกว่านี้
ในทกุๆ ด้านท้ังเศรษฐกจิและการเมอืง โดยทรมัป์ 
ได้หาเสยีงเอาไว้ชดัเจนว่าต้องกดีกนัสนิค้าจีน จะขึน้ 
ภาษสิีนค้าจีนให้ถงึ 60%

แต่ใครๆ ก็รู้ว่ามัสก์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
นายกรัฐมนตรีหล่ี เฉียง ซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนช่วย 
ให้ Tesla สามารถตัง้โรงงานทีเ่ซีย่งไฮ้ในปี 2018 
จนกลายเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยและ 
ย่ิงใหญ่ระดบัโลก

นอกจากโรงงานผลิตรถ Tesla แล้ว มัสก์
ยังเลือกจีนเป็นฐานการผลิตตู้แบตเตอรี่เพื่อเก็บ
พลงังานใช้ในบ้านแห่งใหม่ โดย Tesla Shanghai 
Megafactory ซึง่อยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัโรงงาน
ผลิตรถยนต์เพ่ิงเปิดสายพานผลิตในปี 2024 ภายใต้ 
เป้าหมายการผลติปีละ 10,000 ตู ้พร้อมแผนส่งออก 
จากโรงงานในจีนไปจ�าหน่ายทัว่โลก

นี่คือความย้อนแย้งในระดับผู ้น�ารัฐบาล
อเมรกิา

เมือ่ทนุมหาเศรษฐีอเมรกินัยงัเลอืกตัง้โรงงาน
ในจีน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี ้“จีนคือโรงงานโลก” 
ก�าลงัการผลติรวมของจีนวนันีเ้ทยีบเท่า 1 ใน 3 
ของโลก จีนคอืมหาอ�านาจทางการผลติ สนิค้าจีน
วันนีค้อืไม่ใช่ของกระจอกทีถ่กูมองข้าม ไม่ใช่สนิค้า
ต้นน�้าแค่สิ่งทอ เสื้อผ้าอย่างสมัยก่อน แต่สินค้า 
อเิลก็ทรอนิกส์ เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่นีวัตกรรม ทีด่กีว่า 
ถูกกว่าสินค้าประเภทเดียวกันจากญี่ปุ่น เกาหลี 
หรอืฝ่ังตะวันตก เชือ่ได้ว่า Made in China 

จีนผลิตสินค้าแบบล้นเหลือ ส่งออกราคาถูก 
ทางสหรัฐและยุโรปกระทบหนัก สหรฐัฯ ตัง้ก�าแพง
ภาษสิีนค้าอตุสาหกรรมกลุม่เป้าหมาบ เช่น รถ EV  
โซลาเซลล์ เหล็ก อลูมิเนียม แบตเตอร์รี่ลิเทียม
ไอออน ถงุมอืยาง สนิค้ากลุม่การแพทย์

ย้อนไปปี 2018 โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าเป็น
ประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาสมยัแรก เปิดสงคราม
การค้ากับจีนทันทีตามท่ีหาเสียงเอาไว้ว่าจะแก้
ปัญหาการขาดดุลการค้าจีน และเบรกจีนไม่ให้
เติบโตแซงหน้าอเมริกา เพราะมองจีนคือศัตรู
การค้า 

แต่ผ่านไป 4 ปีหลงัจากทรมัป์หมดอ�านาจ กลับ
พบว่าสหรฐัฯ กยั็งขาดดลุการค้าจีน และจีนกลับย่ิง 
แขง็แกร่งกว่าเดมิ ความพยายามสกดักัน้จนีกลายเป็น 
แรงผลกัดนัให้จีนมกีารพฒันารวดเรว็ยิง่ขึน้โดยเฉพาะ 
ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต ้นป ีหน ้ า  ท รัมป ์จะกลับมานั่ ง เก ้ าอี้
ประธานาธิบดสีหรฐัฯ อกีครัง้ จะขึน้เป็นผูน้�าโลก  
จะเปิดสงครามการค้ารอบใหม่กับจีน จะตรึง
กางเขนจีนไม่ให้กร่างไปกว่านี้

แต่ท�าไมคนจ�านวนไม่น้อยกลับไม่เชื่อน�้ายา
ทรมัป์ ไม่เช่ือว่าสหรฐัอเมรกิาจะสามารถฉุดรัง้พญา
มงักรให้ยอมอยู่เป็นเบีย้ล่างแก่พญาอนิทร ี เพราะ
วันนีอิ้นทรมีสีภาพไม่ต่างกบั “อีแร้ง” ทีห่วิโซคอย
ทึง้ซากศพทีเ่กดิจากสงครามทีส่หรฐัฯ อยู่เบือ้งหลัง
จุดไฟสงครามไปทัว่โลก

เหตุผลที่จีนผงาดข้ึนมาได้เพราะจีนมีการ
พัฒนาด้านอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง คุมต้นทนุ
ท�าราคาสนิค้าได้ถกูกว่าสนิค้าจากโลกตะวันตก 

ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่รัฐบาลมี 
เป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้ผลิต 
และพฒันา รฐับาลจนีปล่อยให้ภาคเอกชนแข่งขนักนั 
อย่างเต็มที่ และรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ลงเล่น
ด้วย จนช่วงหนึง่มรีถ EV จีนออกสูต่ลาดมากกว่า 
500 แบรนด์ แย่งชิงตลาด ฟาดฟันราคากนัอตุลดุ
จนล้มหายตายจากไปมากกว่าครึง่ มรีถ EV จนทิง้
กลายเป็นสสุานรถ EV ให้เหน็ 

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับหอการค้า 
ไทย-จีน ด้วยการสนับสนุนของเอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัประชาชนจนี ประจ�าประเทศไทย โดย 
มีรายการจับจ้องมองจีน และ China Media 
Group ร่วมให้การสนบัสนนุ ได้จัดปฐมนเิทศ การ 
อบรมหลักสูตรผู ้บริหารรุ ่นใหม่ธุรกิจไทย-จีน  
รุน่ที ่1 (Young Executive Program) ณ เวย์ โฮเทล  
พทัยา (Way Hotel Pattaya)

โดย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธาน
หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน และที่ปรึกษา 

หลกัสตูรผูบ้รหิารรุน่ใหม่ธรุกิจไทย-จนี พร้อมด้วยคณะ 
กรรมการหลกัสตูร ให้การต้อนรบัและจดักจิกรรม
ส�าหรับผูเ้ข้าร่วมหลกัสูตรฯ รุน่ท่ี 1

นายปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์ นายกเมอืงพัทยา 
ได้กล่าวต้อนรับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ 
ผู้เรียนทีจ่ะมีส่วนช่วยสนบัสนนุสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างไทย-จีน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์

ของชาวจนีและชาวไทย ทีต่่างกเ็กือ้กลูกนัด้วยดี
ตลอดมา โดยเมอืงพทัยาพร้อมให้การส่งเสรมิการ
เตบิโตของธรุกิจไทย-จีน ในรปูแบบทีไ่ด้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสาร พร้อมทัง้แนะน�าเมืองพทัยาในด้าน
การท่องเทีย่ว เพือ่เป็นจดุมุง่หมายในการท่องเทีย่ว
ทีส่�าคัญของพีน้่องชาวจนีต่อไป

ปฐมนิเทศหลักสูตรผูบ้รหิารรุน่ใหม่
ธุรกจิไทย-จนี รุน่ 1 ท่ี เวย์ โฮเทล พทัยา
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ลงนามความร่วมมือ มลูนธิิเพือ่สถาบัน
ปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาแนวทางจัดการ 
สารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOCs) โดยเฉพาะสาร 
เบนซนี และ 1,3 - บวิทาไดอนี ในพืน้ทีม่าบตาพดุ  
เพ่ือลดผลกระทบสิง่แวดล้อมต่อชัน้บรรยากาศ 
ดนัสูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศอย่างย่ังยนื

นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงาน
พัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะตัวแทน นายสุเมธ  
ตัง้ประเสรฐิ กรรมการ กนอ. รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก 
รกัษาการในต�าแหน่งผูว่้าการ กนอ. เพือ่มาร่วม
แสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมอืครัง้นี ้ ทีถ่อืเป็น
ก้าวส�าคญัในการบรูณาการองค์ความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศกึษา เพ่ือร่วมกนัศึกษาแนวทางการ
บรหิารจดัการ VOCs โดยเฉพาะสารเบนซีนและ
สาร 1,3 - บวิทาไดอนี ในบรรยากาศบรเิวณรมิร้ัว
ในกลุ่มนิคมอตุสาหกรรมและท่าเรอือุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการ
ก�าหนดมาตรการควบคมุสารดงักล่าว เพ่ือบรหิาร
จดัการสถานการณ์ VOCs ในพืน้ทีม่าบตาพดุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการนี้ จะเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมของ กนอ.
ให้เกดิความย่ังยนื 

นายปรเมษฐ ไชยรัตน ์  รองประธาน
กลุ ่ มป ิ โ ต ร เคมี  สภาอุ ตสาหกรรมแห ่ ง 

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ทีม่าร่วมเป็นสกัขีพยาน และ
ร่วมแสดงความยินด ีระบวุ่า ผลจาก MOU ฉบบัน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดมาตรการควบคมุ 
VOCs ในบรรยากาศ และสร้างความม่ันใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และถือเป็นก้าวส�าคัญในการ
แสดงเจตนารมณ์ของภาคอุตสาหกรรม ในการ
ร่วมมือกบัทกุภาคส่วน เพือ่ปกป้องสิง่แวดล้อมและ
ยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน โดย ส.อ.ท. 
พร้อมสนับสนนุการด�าเนินงานของคณะท�างานฯ 
ให้บรรลเุป้าหมายในการควบคมุ VOCs และพฒันา
พื้นท่ีมาบตาพุดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นเิวศอย่างยัง่ยนืต่อไป

ด้าน นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้อ�านวยการ
สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย 
(สถาบันปโิตรเลยีมฯ) กลา่วเสรมิวา่ การลงนาม 
ความร่วมมือครัง้นี ้เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการบรูณาการ 
ความเช่ียวชาญจาก 3 หน่วยงาน เพื่อศึกษา 
และจัดท�าข้อมลูด้านวชิาการเกีย่วกบั VOCs ใน
พืน้ทีม่าบตาพดุ ซ่ึงเป็นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ โดยผลการศึกษาจะถูกน�าไปใช้ประโยชน์
ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการควบคุม 
VOCs เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ
ของประชาชน และน�าไปสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมีไทยอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการดูแล
สิง่แวดล้อมและสงัคมควบคูก่นัไป

ขณะที ่นายแพทย์ปิยะมติร ศรธีรา อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงรูปแบบการศึกษา
แนวทางจัดการ VOCs ในช่วง 2 ปีของ MOU 
ฉบบันีว่้า จะมุง่เน้นการวจิยั การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาแบบจ�าลองทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการก�าหนดมาตรการ
เชิงรุกในการควบคมุ VOCs ให้อยูใ่นระดับปลอดภยั 
สร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชน และส่งเสรมิการ
พัฒนาอุตสาหกรรมควบคูกั่บการรกัษาสิง่แวดล้อม 
โดยมหาวิทยาลยัมหดิลมกีารท�างานร่วมกับภาครฐั 
และเอกชนในพ้ืนที่มาบตาพุดมาอย่างต่อเนื่อง 

ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาบัญชีรายการปล่อย
มลพษิ (Emission Inventory) การใช้แบบจ�าลอง
ทางคณติศาสตร์ การวเิคราะห์แหล่งก�าเนดิ การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการศึกษา
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ
ควบคุมมลพษิ

นายคณพนายคณพศ ขนุทอง รองผูว่้าการ 
กนอ. (ฝ่ายปฏบิติัการ 3) กล่าวว่า พืน้ทีม่าบตาพดุ
ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศ ซึง่การลงนาม MOU คร้ังนี้  
สะท้อนให้เหน็ถงึความมุ่งม่ันของทัง้ 3 ภาคส่วน 
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยัง่ยนื พร้อมทัง้สร้างความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือ หรือ MOU ทาง

กนอ./มูลนิธิสถาบันปิโตรเลยีม/ม.มหิดล 
MOU ควบคุม VOCs พืน้ท่ีมาบตาพดุ

วชิาการฉบบันี ้มีผลบงัคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นบั
ต้ังแต่วนัทีล่งนามโดยแนวทางการบรหิารจดัการ 
VOCs ทีเ่กีย่วข้องกบัชัน้บรรยากาศ ตามบนัทกึ
ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ครอบคลมุแนวทางการบรหิาร
จดัการ VOCs ในหลายมติ ิเช่น การตรวจวดัและ
ตดิตาม โดยการศกึษาการกระจายตวัของ VOCs 
ในชัน้บรรยากาศ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
อากาศอย่างต่อเนือ่ง การประเมนิผลกระทบ ด้วย
การประเมินผลกระทบของ VOCs ต่อสุขภาพ
ของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การ
ควบคมุและลดการปล่อย VOCs จากแหล่งก�าเนดิ
ต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยสีะอาด การปรบัปรงุ
กระบวนการผลิต การบ�าบัดมลพิษทางอากาศ 
และการสร้างความตระหนกั ส่งเสรมิความรูค้วาม
เข้าใจเกีย่วกับผลกระทบของ VOCs และแนวทาง
การป้องกนัแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ

สอน.ร่วมมือกบั 10 โรงงานน�า้ตาล
ป้องปรามการเผาอ้อย น�าร่อง 100,000 ไร่

ในการแก้ไขปัญหาฝุน่ PM2.5 ในภาคการเกษตร 
โดย 10 โรงงานน�า้ตาลน�าร่องทีไ่ด้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท ไทย
รุง่เรอืงอตุสาหกรรม จ�ากดั, บรษิทั น�า้ตาลมติรผล  
จ�ากัด, บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล  
ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เกษตร
ไทย อนิเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) (รวมผล), บริษัท โรงงานน�้าตาลนิว 
กรงุไทย จ�ากดั, บรษิทั น�า้ตาลเกษตรผล จ�ากดั, 
บรษัิท น�า้ตาลทพิย์สโุขทยั จ�ากดั, บรษิทั น�า้ตาล
ไทยกาญจนบรุ ีจ�ากดั, บริษทั น�า้ตาลไทยอุดรธานี 
จ�ากดั และบรษิทั น�า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ�ากดั 
(มหาชน) (วังสมบรูณ์)

ที่ผ ่านมา สอน. ได้เฝ้าระวังการลักลอบ 
เผาอ้อยด้วยการใช้จดุความร้อน (Hotspot) โดย
ในฤดูการผลิตปี 2566/67 พบจุดความร้อน  
(Hotspot) สะสมในพืน้ทีป่ลกูอ้อย 47 จังหวดั จ�านวน  

ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาล
ทราย (สอน.) ร่วมมอืกับ 10 โรงงานน�า้ตาล
น�าร่อง เฝ้าระวังและป้องปรามการลักลอบ
เผาอ้อย เพือ่ลดฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM2.5  
ฤดูการผลิตปี 2567/2568 ด้วยระบบ
อากาศยานไร้คนขบั (Drone) เพือ่ยกระดบั
ผลผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
ทราย สูอ่ตุสาหกรรมเศรษฐกจิใหม่ท่ีเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล
ทราย เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) การ 
เฝ้าระวงัและป้องปรามการลกัลอบเผาอ้อย เพือ่
ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฤดูการผลิต
ปี 2567/2568 ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขบั  
(Drone) ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) กบั 10 โรงงาน 
น�า้ตาลน�าร่อง ว่า สอน. ตระหนกัถงึความส�าคญั
ในการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของ 
ผูป้ระกอบการโรงงานน�า้ตาล ให้มกีารเตบิโตอย่าง 
มั่นคงและยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการวางแผนการเกบ็เกีย่วผลผลติอ้อย ผลกัดัน 
การใช้เทคโนโลยีในไร่อ้อย ทดแทนปัญหา 
การขาดแคลนแรงงาน รวมไปถงึการเก็บเกีย่ว
อ้อยสด สอดคล้องกับนโยบาย “การปฏิรูป
อุตสาหกรรม” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์) เพื่อ
สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดรับนโยบายของรัฐบาล 

2,830 จดุ คดิเป็น 2.43% จากจดุความร้อน 
(Hotspot) สะสมทีพ่บในประเทศ 116,502 จุด  
เพ่ือให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย 
เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สอน. จงึได้ยกระดบัการเฝ้าระวงัการลกัลอบเผา
อ้อย โดยใช้เทคโนโลยีด้านระบบอากาศยานไร้
คนขบั (Drone) ส�าหรบัเกบ็ข้อมลูภาพยนืยนั
ร่องรอยการเผาอ้อยในพ้ืนท่ีปลูกท่ีตรวจพบ 
จดุความร้อนด้วยภาพถ่ายดาวเทียม และระบบ 
อากาศยานไร้คนขับบินวิเคราะห์คุณภาพ
ผลผลติตัน และค่าความหวานของอ้อย

“สอน.คดัเลอืก 10 โรงงานน�า้ตาลน�าร่อง
ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา เช่น คุณสมบัติในด้าน
ต�าแหน่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่หนาแน่น 
ความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลากร
และสิ่งสนับสนุนขั้นพื้นฐานต่อการใช้งาน
ระบบ และมกีารกระจายตวัของต�าแหน่งของ 

ท่ีบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์
พระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี  
รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด รักษาราชการ 
แทนผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเถรานเุถระ คณะ
สงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่า
กาชาดจงัหวดั หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ร่วมเปิด
งานเทศกาลนมสัการองค์พระปฐมเจดย์ี ประจ�า
ปี 2567 

โดยวดัพระปฐมเจดย์ี ราชวรมหาวิหาร ร่วมกบั  
จังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 
2567 รวม 9 วนั 9 คนื ซึง่ตรงกบัวันขึน้ 12 ค�า่  
ถึงแรม 5 ค�่า เดือน 12 ของทุกปี เป็นงาน
ประเพณปีระจ�าปีของชาวจงัหวดันครปฐม ทีม่มีา

แต่โบราณกาล เพ่ือให้ประชาชนได้สักการะบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปส�าคัญ 
ทีป่ระดษิฐานรอบองค์พระปฐมเจดย์ี ได้แก่ พระร่วง
โรจนฤทธิฯ์ พระพทุธรูปศลิาขาว พระพุทธรปูปาง
ตรัสรู ้พระพทุธรปูปางปฐมเทศนา พระพทุธรปูปาง
ไสยาสน์ และพระประจ�าวนัเกิด อกีทัง้ร�าลึกถงึวนัที่
พระสมณทตู มพีระโสณะเถระ และพระอตุตระเถระ  
ซึ่งเป็นผู้น�าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดน
สวุรรณภมู ิเป็นมรดกสบืทอดมาจนถงึปัจจบุนั 

ตลอดจนรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
พร้อมร่วมสร้างบุญกุศล ถวายจตุปัจจัย ในการ 

บรูณปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถุในบรเิวณองค์พระปฐมเจดย์ี  
นอกจากนี ้เพือ่ให้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ในพืน้ที่
ต่างๆ ทัว่ประเทศ ได้มโีอกาสน�าสนิค้าของแต่ละ
ท้องถิน่มาจ�าหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง อกีด้วย

ส�าหรบัองค์พระปฐมเจดย์ี เดิมเรยีกว่า “พระธม 
เจดีย์” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช 
เมื่อครั้งทรงพระผนวช ทรงออกธุดงค์จาริกไป
ทรงนมัสการ พร้อมกับมีพระบรมราชวินิจฉัยถึง
ความเก่าแก่และความเป็นมาทีน่่าสนใจ หลงัเสดจ็
ขึน้ครองสริริาชสมบตั ิในปี 2396 ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระเจดีย ์
องค์ใหญ่ เป็นทรงระฆังคว�า่ ครอบพระเจดย์ีองค์เดมิ  
มคีวามสงู 120 เมตร พร้อมกับสร้างวิหารคด และ
ระเบียงโดยรอบ แล้วพระราชทานนามว่า “พระ
ปฐมเจดย์ี” แต่ยงัไม่ทนัแล้วเสรจ็ ก็เสดจ็สวรรคต

ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ปฏสิงัขรณ์องค์พระปฐมเจดย์ี สร้างหอระฆงั และ
ประดบักระเบือ้งจนแล้วเสรจ็ ซึง่ในรชักาลต่อมา 
ทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบูรณปฏสิงัขรณ์
จนมคีวามสมบรูณ์งดงามทัง้พระอาราม

สบืสานประเพณ-ีวัฒนธรรมไทย
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 67

มท.4 เย่ียมศูนย์เรยีนรูผ้้าย้อมคราม
บ้านดอนกอย อ�าเภอพรรณานิคม

นางสาวธรีรตัน์ ส�าเร็จวาณชิย์ รฐัมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น�าคณะลงพืน้ที ่
เยีย่มชมกระบวนการผลติผ้าครามท้องถิน่ ณ  
ศนูย์เรยีนรูผ้้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วชิชาลยั 
ดอนกอย วถิแีห่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื” ต�าบล
นาหวับ่อ อ�าเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร

นางสาวธรีรตัน์ ส�าเรจ็วาณิชย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย 
นางสาวจิรัชยา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขต 3 สกลนคร และคณะ ได้เดินทาง
เยีย่มชมกระบวนการผลติผ้าย้อมครามท้องถิน่  
ณ ศนูย์เรยีนรูผ้้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัย 
ดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ต�าบล
นาหวับ่อ อ�าเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร  
โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการ

จงัหวัดสกลนคร นายยรรยง พรมศร นายอ�าเภอ
พรรณานคิม กลุม่ทอผ้าย้อมคราม และชาวบ้าน
บ้านดอนกอย ร่วมให้การต้อนรบั จากนัน้ รฐัมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ชมการแสดง 
ฟ้อนร�าพืน้บ้าน เช่น การฟ้อนร�าเพลงสาวเข็นฝ้าย 
ของนกัเรียนโรงเรยีนบ้านดอนกอย และการฟ้อนร�า 
เพลงโฮมเหง้าไทสกลของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม
บ้านค�าประมง

พร้อมเย่ียมชมกระบวนการย้อมครามและ 
ย้อมสธีรรมชาตทิีใ่ช้อุปกรณ์และวตัถดุบิท้องถิน่ เช่น  
ใบส้มมอให้สทีอง ฝางให้สแีดง และกะลามะพร้าว 
ให้สนี�า้ตาล รวมถงึสาธติการเตรียมเส้นใย การอิว้ฝ้าย  
การดีดฝ้าย และการปั ่นหลอด หลังจากนั้น 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ  
ไ ด ้ เข ้ า เ ยี่ ย มชมกิ จ ก ร รมภาย ในอาค า ร

เฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา 
ทีม่กีารสาธติการทอผ้า การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
ผ่านการไลฟ์สด และบธูนทิรรศการผลติภณัฑ์
ตามแนวคิด “ดอนกอยโมเดล” ซ่ึงเป็นความ
ร ่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการ 
ส่งเสริมอาชพีและพัฒนาผลติภณัฑ์ท้องถิน่ พร้อม 
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้าน
ดอนกอย ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจได้เดินทางต่อ
ไปยงัวดัพระธาตภุเูพก็ ต�าบลนาหวับ่อ อ�าเภอ
พรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร

องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าตมู จงัหวดั 
ปราจนีบรีุ จดังานประเพณลีอยกระทงสดุครีเอท 
ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง 3 รักษ์” โดย
จัดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์และการ 
ลอยกระทงในสระน�า้ขนาดใหญ่ เพือ่ส่งเสรมิ
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและสบืสานประเพณไีทย

ณ สนามกฬีาโป่งไผ่ พืน้ท่ีหมู ่7 ต�าบลท่าตมู 
อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน 
ลอยกระทง ในปีนีไ้ด้รบัความสนใจจากประชาชน 
และนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
หนุม่สาวจากนคิมอตุสาหกรรม 304 และนคิม
อตุสาหกรรมโรจนะ รวมท้ังแรงงานต่างชาตไิม่ว่า 
จะเป็นชาวจีน พม่า เขมร ซึง่มีการเดนิทางมา 
ร่วมงานอย่างคบัคัง่ นอกจากนี ้ยงัมกีารประกวด 
นางนพมาศท้ังในกลุม่เยาวชนและผูส้งูอายุ ซึง่เป็น 
อกีหนึง่กจิกรรมทีด่งึดดูผูเ้ข้าร่วมได้ดี

ส�าหรับกิจกรรม “ลอยกระทงออนไลน์” 
ในยุคดิจิทัลนั้น ผู้ร่วมงานสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนัหรอืเข้าไปบรเิวณจดุทีท่างองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท่าตูมตั้งบูธและออกแบบ
กระทงตามจินตนาการของตนเอง โดยใช้เวลา
เพียงไม่กี่นาทีในการลอยกระทงผ่านหน้าจอ 
LED ขนาดใหญ่ท่ีจดัแสดงภายในงาน

อีกหนึ่งไฮไลต ์ของงานคือการจัดการ 
ลอยกระทงรกัษ์โลก โดยทางองค์การบรหิารส่วน
ต�าบลท่าตูมได้น�าน�้ามาใส่ในสระน�้าขนาดใหญ่ 
ซึง่ประชาชนและนกัท่องเทีย่วสามารถน�ากระทง
ทีท่�าจากวสัดธุรรมชาติ เช่น ต้นกล้วยและใบไม้ 
มาลอยได้อย่างไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อม หลงัจาก 
เสร็จสิ้นงาน กระทงทั้งหมดจะถูกน�าไปสับ 
และย่อยเพือ่น�าไปท�าเป็นปุ๋ยชวีภาพ ก่อนน�าไป
ใส่ต้นไม้ในพืน้ทีต่�าบลท่าตูมต่อไป

ในครัง้นี ้ ได้น�าเทคโนโลยลีอยกระทงดจิทัิล ซึง่
ชาวบ้านก็สามารถที่จะสื่อสารประเพณีไทย 
โดยไม่กระทบกบัสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้งานน้ีถอืเป็นการ 
ผสมผสานระหว่างการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและ
การสืบสานประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง 
ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากประชาชนและ
นกัท่องเทีย่วท่ีมาร่วมงานเป็นอย่างดี

นายโยธนิ พงอ้อ นายกองค์การบรหิารส่วน
ต�าบลท่าตมูได้เปิดเผยกับผูส้ือ่ข่าวว่า ทางองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท่าตูมได้จดัประเพณีลอยกระทง
ขึน้มา โดยมีแนวคดิ 3 รกัษ์ คอื 1. รกัษาสิง่แวดล้อม 
2. รกัษาประเพณไีทย และ 3.  รักษาความปลอดภยั 
โดยทางหน่วยงานได้น�าสระน�า้จ�าลองมาตัง้บรเิวณ 
สนามกฬีาก็เพือ่รกัษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเทีย่ว 
หรือประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทงในครั้งนี้ 
หากไปลอยในพืน้ท่ีธรรมชาตอิาจเกิดอบัุตเิหตขุึน้ 
ก็เป็นได้ และยังมีลอยกระทงแนวคิด 3 สร้าง  
น่ันก็คอื 1. สร้างความรกัความสามัคค ี 2. สร้าง
ความสุข ส่วนสร้างที่ 3. ก็คือสร้างรายได้ให้กับ 
พีน้่องชาวต�าบลท่าตมู จะเหน็ได้ว่าร้านค้าท่ีน�ามา
ตัง้ขายภายในงานนัน้จะเป็นร้านค้าของชาวบ้านท่ีมี 
ภมิูล�าเนาอยู่ในเขตพืน้ท่ีต�าบลท่าตมูท้ังน้ัน สวนน�า้ 
ที่อยู่ในสระน�้าและกระทงที่น�ามาลอยกระทง 
ในครั้งนี้ หลังจากที่เสร็จงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าตูมลงมาท�าการ 
คดัแยก หากสิง่ของไหนทีส่ามารถน�าไปรไีซเคลิได้กจ็ะ 
น�าไปขายเพือ่สร้างรายได้ ส่วนสิง่ไหนท่ีขายไม่ได้
กจ็ะน�ามาท�าเป็นปุย๋เพือ่ใช้ประโยชน์ในพืน้ทีต่่อไป

 ทางด้าน รองนายกฯ ชอ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า 
นอกเหนือจากสระน�า้ท่ีใช้ลอยกระทงแล้ว กยั็งมีการ 
เพิม่เตมิในเรือ่งของการรกัษาประเพณลีอยกระทง 

อบต.ท่าตมู จดัลอยกระทง 3 รกัษ์
ชูประเพณไีทย/ใส่ใจสิง่แวดล้อม

โรงงานน�าร่องอย่างทั่วถึง เป็นต้น มาท�า 
ข้อตกลงร่วมกันซ่ึงจะน�าร่องในพื้นที่ปลูกอ้อย
รวม 100,000 ไร่ และคาดว่าการใช้เทคโนโลยี
ด้านระบบอากาศยานไร้คนขบั (Drone) ร่วมกับ
เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ในการตดิตามอ้อยใน
แปลง จะได้ข้อมูลทีถ่กูต้องทีส่ามารถใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการป้องปรามการลักลอบ
เผาอ้อย และจะสามารถขยายผลไปสู่การส่ง
เสรมิรณรงค์ให้เกิดการผลติอ้อยท่ีมีคุณภาพและ
ตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงาน ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับ
ผลผลิตของอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย
สู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่” นายใบน้อย 
กล่าวปิดท้าย

ครุจุติ นาครทรรพ
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ในช่วง 10 เดอืนท่ีผ่านมา ธอส.สามารถปล่อย
สนิเชือ่ได้ 1.8 แสนล้านบาท คาดว่าไตรมาสที ่4 
จะปล่อยสนิเชือ่ได้อกีไม่น้อยกว่า 5 หม่ืนล้านบาท 
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนมียอดรอโอนกว่า  
1 หม่ืนล้านบาทและเดอืนธนัวาคมอกีกว่า 30,000 ล้าน 
บาท ส่งผลให้ทัง้ปี 2567 ธอส.จะปล่อยสนิเชือ่ 
ได้ 2.3 แสนล้านบาท

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) 
เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยทั่วประเทศ 
ในไตรมาส 2-3 ของปี 2567 ยงัคงตดิลบเมือ่เทียบกบั 
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ตดิลบน้อยกว่าไตรมาสแรก  

ธอส.ปล่อยสินเชือ่ ปี 67 แล้ว 1.8 แสนล้านบาท
ไตรมาส 4 ปล่อยเพิม่อีก 5 หม่ืนล้านบาท

สะท้อนถึงตลาดมีสญัญาณการฟ้ืนตวัขึน้ หลงัได้รบั
แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
ภาคอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนยีม
โอนและจดจ�านองเหลอื 0.01% ให้กบัทีอ่ยูอ่าศยั
ราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ท�าให้ยอดโอนกรรมสทิธิ์
ทีอ่ยูอ่าศยัราคาไม่เกนิ 7 ล้านบาท ขยายตวัเพ่ิมขึน้ 
โดยเป็นการเพิม่ข้ึนของอาคารชดุต�า่กว่า 7.5 ล้าน
บาท ในขณะท่ีแนวราบลดลง เมือ่เทยีบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน

นายกมลภพกล่าวว่า โดยสถานการณ์การโอน
ในไตรมาส 3 ปี 2567 ในส่วนของอาคารชุด รวมทุก
ระดบัราคา มี 31,247 หน่วย เพิม่ข้ึน 7.6% มูลค่า  
79,284 ล้านบาท ลดลง 1.7% ทั้งน้ีอาคารชุด 
ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึง่เป็นกลุม่ท่ีได้รบัแรงสนบัสนนุ
จากมาตรการมีการโอน 29,883 หน่วย เพิ่มข้ึน 
9.1% มีมูลค่า 59,271 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6% เมือ่
เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่อาคารชดุราคา
มากกว่า 7.5 ล้านบาทขึน้ไป ทีไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุ
จากมาตรการ มีการโอน 1,364 หน่วย ลดลง 7.3% 
มูลค่า 20,013 ล้านบาท ลดลง 19.1% เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ส่วนการโอนแนวราบทกุระดับราคา ม ี59,381 
หน่วย ลดลง 9.9% มูลค่า 173,968 ล้านบาท ลดลง 
7% แต่ราคามากกว่า 10 ล้านบาท แม้ไม่ได้รับ
มาตรการ แต่มีการโอนเพ่ิมขึน้ทัง้จ�านวนหน่วยและ
มลูค่า ม ี1,715 หน่วย เพิม่ 5.5% มลูค่า 36,642 ล้าน 
บาท เพิม่ 6.5%

นายกมลภพ กล่าวว่า คาดการณ์การโอนทัง้ปี  
2567 ม ี350,545 หน่วย ลดลง 4.4% เป็นแนวราบ 
243,088 หน่วย ลดลง 6% อาคารชดุ 107,456 
หน่วย ลดลง 0.6% ส่วนมูลค่าคาดมีมลูค่ากว่า 1.012 
ล้านล้านบาท ลดลง 3.3% โดยแนวราบ มมีลูค่า 
717,052 ล้านบาท ลดลง 3.4% อาคารชุด มลูค่า 
295,707 ล้านบาท ลดลง 2.9% ส�าหรบัแนวโน้ม
ปี 2568 คาดมโีอน 363,600 หน่วย เพิม่ขึน้ 3.7% 
เป็นแนวราบ 254,520 หน่วย เพิม่ขึน้ 4.7% อาคาร 
ชดุ 109,080 หน่วย เพิม่ข้ึน 1.5% ส่วนมลูค่าคาด
มโีอนกว่า 1.043 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 3% โดย
แนวราบมมีลูค่า 739,700 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3.2% 
อาคารชดุ มลูค่า 303,600 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.7%

นายกมลภาพ กล่าวว่า ขณะเดียวกันรัฐบาล 
ให้ความส�าคัญกับผูม้รีายได้น้อย โดย ธอส. ได้ออก 
สินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่และได้รบัการตอบรบัด ีเช่น แฮปป้ีไลฟ์ 
และแฮปปี้โฮม, สินเชื่อบ้าน 71 ปี ธอส.ที่มียื่นกู้  
6 หมื่นล้านบาท, สินเชื่อเพื่อผู้ประกันตน 2567 
ท�าให้ ธอส.มส่ีวนแบ่งสินเช่ือทีอ่ยูอ่าศัยเพ่ิมขึน้ ล่าสดุ
ไตรมาส 3 อยูท่ี ่42% จากไตรมาสแรกอยูท่ี ่29% 
และไตรมาส 2 อยูท่ี ่33%

ทัง้น้ี ในช่วง 10 เดือนทีผ่่านมา ธอส.สามารถ
ปล่อยสนิเชือ่ได้ 1.8 แสนล้านบาท คาดว่าไตรมาสที ่4  
นี้ จะปล่อยสินเช่ือได้อีกไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้าน 
บาท โดยเฉพาะเดือนพฤศจกิายนนีมี้ยอดรอโอนกว่า 
1 หมืน่ล้านบาทและเดอืนธันวาคมอกีกว่า 30,000 
ล้านบาท ส่งให้ทัง้ปี 2567 ธอส.จะปล่อยสนิเชือ่ได้ 
2.3 แสนล้านบาท พร้อมกนันี ้ธอส.เตรยีมมาตรการ
ทีม่อบเปน็ของขวญัปีใหม่ให้กบัลกูค้าของธนาคาร 
โดยเฉพาะกลุม่มกีารช�าระหนีด้ ี และผู้มรีายได้น้อย 
อยูร่ะหว่างการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง

กรมการท่องเที่ยว โดยข้อมูลจากส�านักงาน
ท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัดสมทุรสงคราม ได้จดัท�า 
8 ข้อแนะน�า ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว ซึง่เดนิทางไป
เทีย่ว “ตลาดร่มหบุ” จงัหวดัสมทุรสงคราม อนัซนี 
ริมรางรถไฟ 1 เดยีวในไทย เพือ่ความปลอดภยั 
และสขุใจกบัการถ่ายภาพตลาดร่มหบุ 

1. ระวงัยานพาหนะทีส่ญัจรไปมาบรเิวณถนน
ร่มหบุ

2. ยนือยูห่ลงัเส้น Red line ขณะรถไฟเข้า- 
ออก เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตรุถไฟเฉีย่วชน

3. นักท่องเทีย่วห้ามปีน-โหนรถไฟ ขณะวิง่ผ่าน 
โดยเด็ดขาด

4. งดสบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะ
5. ระวงัทรพัย์สนิจากกลุ่มมจิฉาชพี
6. ท้ิงขยะในพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้
7. ไกด์ดูแลนกัท่องเทีย่วและนดัแนะจดุรบัส่ง

นกัท่องเทีย่วให้ชดัเจน

8. จุดจอดรถ รบั-ส่ง นกัท่องเท่ียว 
- จุดจอดรถบัส รับ–ส่ง บริเวณหน้าวัด 

ป้อมแก้ว
 - จุดจอดพักคอย รับ-ส่ง บริเวณหน้า 

ศาลากลางจงัหวดัสมทุรสงคราม
- จุดจอดรถตู ้ รับ–ส่ง บริเวณสะพาน  

(นวิเปงล้ง)
- จุดจอดรถพักคอย รับ-ส่ง บริเวณลานวัด 

เพชรสมทุรฯ และวดัธรรมนมิิ 
ส�าหรับตลาดร่มหบุ หรอืทีเ่รยีกว่า “ตลาดเสีย่ง

ตาย” มีความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร 
พ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสนิค้าบนพืน้ติดกับรางรถไฟ 
สายแม่กลอง-บ้านแหลม ซ่ึงเป็นรถไฟสายสัน้ทีว่ิ่ง
ระหว่างมหาชยั-แม่กลอง เวลารถไฟมา พ่อค้าแม่ค้า
กจ็ะรีบหบุร่มและผ้าใบทีก่างไว้ พร้อมเกบ็สนิค้า 
ให้พ้นทางรถไฟภายในพริบตา 

ขณะเดียวกนั คนทีม่าจบัจ่ายสนิค้า เมือ่ได้ยนิ

สญัญาณบอกว่าก�าลงัจะมขีบวนรถไฟวิง่ผ่าน ทุกสิง่ 

ทุกอย่างในบริเวณนั้นก็จะอยู่ท่ามกลางความ

โกลาหล แต่เมือ่พอรถไฟผ่านไปแล้ว กก็ลบัมาปกต ิ

เหมือนเดิม ภาพที่เกิดขึ้นนี้ นักท่องเที่ยวและ 

พ่อค้าแม่ค้าต่างเห็นเป็นเรือ่งสนุกสนาน ท�าให้ทีน่ี่

กลายเป็นหนึง่ในอะเมซ่ิงไทยแลนด์ทีน่กัท่องเท่ียว

8 ข้อแนะน�า ส�าหรบั นักท่องเท่ียว 
ซึง่เดินทางไปเทีย่ว“ตลาดร่มหุบ”

ทัง้ชาวไทยและต่างชาตต้ิองมปีระสบการณ์ร่วมกบั
ตลาดร่มหบุสกัครัง้ในชีวติ 

ตลาดนี้ เปิดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
06.00-18.00 น. โดยรถไฟจะวิ่งเข้าออกสถานี
รถไฟแม่กลอง วนัละ 8 รอบ ดงันี ้ รถไฟขาออก 
เวลา 06.20 น. 09.00 น. 11.30 น. และ 15.30 น.  
รถไฟขาเข้า เวลา 08.30 น. 11.10 น. 14.30 น. 
และ 17.40 น. 

‘EEC Capital city’ เร่งสปิด 
ตอบโจทย์ Net Zero ในปี 2050

เผยความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเมือง
อัจฉรยิะของออีซี ีด้วยโครงการ EEC Capital 
city ซึง่ในอนาคตจะเป็นเมอืงศูนย์กลางธุรกจิ 
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่มาตรฐานสากล 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม บนพืน้ที ่1.4 หมืน่ไร่ 
บรเิวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี เพือ่
รองรับการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
(New S-Curve Target Industries) ทีจ่ะเข้า
มาในพืน้ทีอ่อีซีี

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (ออีซีี) ร่วมสมัมนา POSTTODAY Thailand 
Smart City 2025 “การจดัการเมอืงอจัฉรยิะด้วย
เทคโนโลยีและ AI เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวิีต” ใน
หวัข้อ “Smart city เทคโนโลยใีนเมืองอจัฉรยิะ” 
โดยระบวุ่า บทบาทออีซีนี�าไปสูส่มาร์ทซติี ้เร่ืองนี ้
ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการผลกัดนั 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New 
S-Curve Target Industries)

โดยอีอีซีได้แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็น 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย การแพทย์และ
สขุภาพ ดิจทิลั ยานยนต์ อุตสาหกรรมสเีขยีว BCG 
และภาคบรกิาร ซึง่ปัจจบุนัเร่ิมเหน็การลงทนุอย่าง
เป็นรูปธรรม เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีอีอีซีมากสุด
ในกลุม่อตุสาหกรรมสเีขยีว BCG และภาคบรกิาร 
โดยอตุสาหกรรมท่ีออีซีพียายามผลกัดนัให้เกดิการ
ลงทนุนัน้ จะโฟกสัอยูใ่นกลุม่ 4 กลุม่หลกั ประกอบ
ด้วย

1. อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อดึงเทคโนโลย ี
มาแปรรปูอาหารและสนิค้าเกษตรของไทย

2. อตุสาหกรรมประเภทเชือ้เพลงิชวีภาพ เคมี
ชวีภาพ เช่น การท�าไบโอดีเซล น�า้มัน SAF เพ่ือผลกัดนั 
ให้เกิดการน�าเอาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในไทย 
มาใช้เพือ่ต่อยอดสูอ่ตุสาหกรรมเหล่านี้

3. อุตสาหกรรมด้านพลงังาน 
4.อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ 

ของเสียและรีไซเคิล ซึ่งมองว่า 2-3 ปีข้างหน้า  
ผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจในเรือ่งนีอ้ย่างมาก และ

อยูห่่างจากพทัยา-จอมเทยีนประมาณ 10 กโิลเมตร  
และห ่างจากสนามบินอู ่ตะเภาประมาณ  
15 กโิลเมตร ตดิทางหลวงหมายเลข 331 และอยู่
ภายในรศัม ี30 กโิลเมตร รอบสนามบนิอูต่ะเภา 
ครอบคลมุพืน้ทีใ่กล้รศัมีนคิมอตุสาหกรรม

โดยคอนเซป็ต์ของการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 
EEC Capital city จะมุง่เน้น 3 เรือ่งคอื Smart 
–Green–sustainable โดยปัจจุบันก�าลังท�า 
คอนเซ็ปต์พัฒนาเมืองนี้อยู่ ซึ่งคาดว่าคนที่จะ 
เข้ามาอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาต ิและ
เทรนด์ทัว่โลกในตอนนีต้้องสร้างเมอืงอจัฉริยะที่ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดังนัน้คอนเซป็ต์ในเบือ้งต้น 
ออีซีจีะสร้างพืน้ท่ีสเีขยีว แหล่งน�า้ สวนสาธารณะ
และพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นธรรมชาติราว 30% 
ของพืน้ทีท่ัง้หมด เพือ่เป็นปอดของอีอซี ีมแีหล่ง
ทรพัยากรทางธรรมชาติ

นอกจากนี ้ เพือ่ตอบโจทย์สมาร์ทซติี ้ จะน�า
เอาระบบบริหารจัดการ AI มาพัฒนาเพ่ือเก็บ
ข้อมูลของเมืองนี้ สร้างเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ทีส่ามารถน�าไปต่อยอดการพัฒนาในอนาคต รวม
ไปถงึการพฒันาระบบรไีซเคลิ การบรหิารจดัการ
น�า้ สร้างพ้ืนท่ีชุม่น�า้ เพือ่ให้มีสตัว์เข้ามาอยูเ่ป็น
สิง่แวดล้อม ซ่ึงคอนเซ็ปต์การสร้างเมอืงอัจฉรยิะ 
EEC Capital city คาดว่าจะเริม่เห็นในปี 2030 
ดงันัน้จะตอบโจทย์เรือ่ง Net Zero ในปี 2050

“ตอนนี้อีอีซีก�าลังจัดเตรียมท�าโครงการ
เปิดให้เอกชนร่วมลงทนุ (พพีพี)ี เพือ่ดแูลระบบ
สาธารณปูโภคในเมือง EEC Capital city ทัง้หมด 
เพือ่ให้ธมีของ Net zero เดนิไปได้ และต้องการ
สร้างมาตรฐานเมืองสีเขียวในพื้นที่นี้ ซึ่งนี่คือ 
โปรเจกต์ทีท่กุคนทัว่โลกจะได้ยนิอยูบ่่อยครัง้ในช่วง 
หลังจากนี ้ซึง่เชือ่ว่าจะดึงความน่าสนใจของออีซีี 
ความน่าสนใจของประเทศไทย ให้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ของคนเข้ามาท�างานในประเทศต่อไป” นายจุฬา 
กล่าวทิง้ท้าย

อุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนผ่านเพื่อรองรับลูกค้า 
ปลายทาง เรือ่งการจัดการของเสีย

นอกจากการลงทุนในกลุ ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมายแล้ว ทีผ่่านมาออีซียีงัพยายามผลกัดนัการ 
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้เป็นประตูสู่อีอีซี 
อ�านวยความสะดวกนักลงทุนและนักท่องเที่ยว 
เข้ามายงัพืน้ที ่3 จังหวดัในออีซี ีโดยโครงการลงทนุ 
โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจบุนัได้เริม่ก่อสร้าง และมบีางส่วน 
ทีย่งัอยูร่ะหว่างท�าแผนเตรียมก่อสร้าง ประกอบด้วย  
ท่าเรือมาบตาพุด, ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3, 
โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบนิ

 “หน่ึงในพ้ืนท่ีเมืองอัจฉรยิะของอีอีซ ี จะยงัมี
โครงการของเอกชนเพ่ือพัฒนาเมืองการบนิ ให้เป็น
พ้ืนทีใ่ห้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เป็นเมอืงปลอดภาษี  
โดยสนามบนิอู่ตะเภาน้ันมีแผนพัฒนาให้เป็นสนามบนิ 
กระตุ ้นการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยของคน 
ทุกกลุ่ม คล้ายกับสนามบินชางงีสิงคโปร์ แต่จะ
พัฒนารองรับกิจกรรมบันเทิง ประเภทคอนเสิร์ต
และสนามแข่งรถ F1 เพือ่ให้นักท่องเทีย่วมาใช้จ่าย
ในพืน้ทีน่ีด้้วย”

นายจุฬา กล่าวด้วยว่า อีอีซียังมีแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะเพ่ือรองรับนักลงทุนท่ีจะเข้ามาใน
พืน้ที ่ซึง่จะเดนิหน้าไปด้วยโครงการ EEC Capital 
city เป็นโปรเจกต์เรื่องการพัฒนาเมืองบนพื้นที่  
1.4 หมืน่ไร่ ซึง่จะสร้างเมอืงในรปูแบบเมอืงอนาคต 
อยูบ่รเิวณพ้ืนท่ี ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี  

จฬุา สขุมานพ

“คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลัง 
คนไทย” ภายใต้กลุ่มบรษิทั คงิ เพาเวอร์ ร่วมกับ 
สโมสรฟตุบอลเลสเตอร์ ซติี ้ยกระดบัสินค้าไทย 
สู่เวทีโลก เปิดตัวเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
คอลเล็กชั่นพิเศษ ในชื่อ “NORTHERN 
WILD, NORTHERN LIFE COLLECTION” 
ซึ่งเป็นของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ 
ซิตี้ ประจ�าปี 2567 ผลงานจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
ต�าบลดูใ่ต้ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดน่าน ซึง่เป็น
ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่บืทอดกนัมากว่า 100 ปี

NORTHERN WILD, NORTHERN LIFE 
COLLECTION ได้รบัแรงบนัดาลใจจากเสน่ห์
สสีนัแห่งขนุเขา จดุเด่นอยูท่ีค่วามงดงามของ
ลวดลายบนผนืผ้าทอมอือนัเป็นอตัลักษณ์ของ 
จงัหวดัน่าน เช่ือมโยงธรรมชาต ิวฒันธรรมท้องถิน่  
และกฬีาระดบัโลก เกดิเป็น Sportswear ท่ี
ผสมผสานแฟชัน่ Sport Hunting โดยเป็นการ 
พฒันาร่วมกนัระหว่าง บรษิทั มลัตพิลาย บาย เอท  
จ�ากัด ท่ีให้บริการด้านออกแบบในกลุ ่ม 
บรษัิท คงิ เพาเวอร์ กบัชาวบ้านจากวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านเชยีงราย จงัหวดัน่าน

คอลเล็กช่ันนี้ได้ออกแบบลวดลายพิเศษ 
คือรูปสุนัขจิ้งจอกที่ก�าลังวิ่งไล่ล่าลูกฟุตบอล 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของจิ้งจอกนักล่าที่ไม่เคย
ยอมแพ้ ตามแบบฉบบั Foxes Never Quit 
สะท้อนถึงพลังและความเข้มแข็งของสโมสร 
ฟตุบอลเลสเตอร์ ซติี้

ทัง้น้ี มกีารใช้เทคนคิการทอผ้าลายยกดอก 
4 ตะกอ ด้วยลวดลายก้างปลา และลายตาโก้ง 
ซึง่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ของวสิาหกจิชมุชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน 
โดยมาพร้อมกบัโทนสนี�า้เงนิ หมายถงึ สายน�า้, 
สเีทา หมายถงึความอบอุน่ของครอบครัว, สขีาว 
หมายถึงความรกับริสทุธิ ์ และสเีขยีว หมายถงึ
ความอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานความงามของ
วฒันธรรมไทยเข้ากบัเทรนด์แฟช่ันสมยัใหม่ได้
อย่างลงตวั

‘คงิ เพาเวอร์’ ชผู้าทอเมอืงน่าน
ผลติของทีร่ะลกึ “เลสเตอร์ ซิตี”้ 

โดยมทีัง้เสือ้แจก็เกต รุน่ลมิิเตด็อดิิชัน่ ทีม่ี

จ�าหน่ายเพยีง 500 ตวัทัว่โลก, เส้ือยดืคอกลม

แขนสั้น สีน�้าเงิน, เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สี

กรมท่า, หมวกบักเกต, หมวกแก๊ป, หมอน

ลกูบอล, พวงกญุแจกระเป๋า ทรงเหลีย่ม, พวง

กุญแจกระเป๋า ทรงกลม, กระเป๋าโท้ท และ

กระเป๋าสะพายข้าง

 นายอัยยวฒัน์ ศรวีฒันประภา ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุ่มบรษิทั คงิ เพาเวอร์ และ

ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เผยว่า  

คงิ เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลงัคนไทย มคีวาม

มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพคนไทยในด้านชุมชน 

(Community Power) มาอย่างต่อเนือ่ง เพราะ

เราเชือ่มัน่ในพลงัแห่งความเป็นไปได้ทีว่่า เมือ่

ทกุคนร่วมมอืกันอย่างจรงิจงัแล้ว ทกุอย่างย่อม

เป็นไปได้

โดยในทกุๆ ปี คงิ เพาเวอร์ จะมกีารสลบั

เปลีย่นหมนุเวยีนเข้าไปร่วมมอืกบัชุมชน พร้อม 

ส่งเสริมศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองของไทย 

ในภมูภิาคต่างๆ ผ่านผลติภณัฑ์ดไีซน์ใหม่ๆ ท่ี

ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคและตลาดท่ัวโลก

ทั้งนี้ NORTHERN WILD, NORTHERN 

LIFE เป็นคอลเลก็ชัน่ที ่ 7 ทีส่ร้างสรรค์สนิค้า

แฟช่ันฝีมอืคนไทย และร่วมพฒันาสนิค้าสร้าง

คณุค่าสูส่งัคม เพือ่ความย่ังยืน (Sustainability)  

โดยมทีีมดไีซเนอร์ของ คงิ เพาเวอร์ และ เลสเตอร์  

ซิตี้ ได้ลงพื้นที่ไปช่วยพัฒนาการออกแบบ 

ให้มคีวามร่วมสมยั สามารถสวมใส่ได้จริงในชวิีต

ประจ�าวนั เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมผลกัดนั 

เศรษฐกจิท้องถิน่ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื

นางสาวพวงทอง สทุธจินิดา เลขานกุาร 

ฝ่ายขายวสิาหกจิชมุชนกลุม่ส่งเสรมิอาชีพบ้าน

เชยีงราย จงัหวดัน่าน กล่าวว่า ศลิปะการทอผ้า 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน

เชยีงราย จงัหวดัน่าน สบืทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ 

มขีัน้ตอนการทอผ้าทีส่ลบัซับซ้อน ต้องใช้ความ

ช�านาญเป็นพเิศษ โดยเฉพาะผ้าทีท่างกลุม่ได้ทอ

ให้กับคงิ เพาเวอร์ โดยมกีารต่อยอดองค์ความรู้

เพือ่เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ในการทอผ้าลายตาโก้ง 

ด้วยการใช้ 4 โทนสคีอื สนี�า้เงนิ, สเีทา, สขีาว 

และสเีขียว ทัง้เส้นยนืและเส้นพุง่เป็นครัง้แรก

นอกจากนี ้ยงัมกีารข้ึนลวดลายทีไ่ม่เหมอืน

ใคร คอืลายก้างปลาแบบหยกัเล็ก โดยใช้เวลา

ในการทอผ้าทัง้สิน้จ�านวน 4 เดอืน ซึง่ถอืเป็น

ความภาคภมูใิจทีไ่ด้เห็นผ้าทอฝีมอืคนไทยจาก

วสิาหกจิชุมชนกลุม่ส่งเสรมิอาชีพบ้านเชยีงราย 

อัยยวัฒน์ ศรวีฒันประภา

ความงดงามของลวดลายบนผนืผ้า

ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิ (สทบ.) จดัฝึกอบรมหลกัสตูร “อาสา
ปศุสตัว์” ภายใต้โครงการ “โคแสนล้าน” น�าร่อง 
ครัง้ท่ี 12 ณ ศูนย์วทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช สโุขทยั เมือ่วนัที่  
16 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นาย 
จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ประธานคณะท�างาน
ติดตามสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ “โค
แสนล้าน” น�าร่อง เป็นประธานในพิธเีปิด ร่วมด้วย 
นางดวงตา ตนัโช ผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการ 
กองทนุหมูบ้่านฯ และ นายสตัวแพทย์ทว ีเกตขุนุทด  
ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งพบปะพี่น้อง

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่
จงัหวดัสโุขทยัและลงพ้ืนทีเ่ยีย่มชมการด�าเนินงาน
เลีย้งโค ฟาร์มโคอาณาจกัรเพชรชมุแสง ต�าบล
เกาะตาเลีย้ง อ�าเภอศรีส�าโรง จังหวดัสโุขทยั

นายจริพงษ์ ทรงวชัราภรณ์ กล่าวว่า การฝึก
อบรมหลกัสตูร “อาสาปศุสัตว์” ภายใต้โครงการ 
“โคแสนล้าน” น�าร่อง จะเป็นส่วนส�าคญัในการ
ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สมาชิก
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงได้มีความเข้มแข็ง
มากข้ึน รวมทัง้สนบัสนนุการประกอบอาชพี การ
สร้างอาชพี สร้างรายได้ และน�าไปสูก่ารพฒันา 
ที่ยั่งยืนได้อย่างมั่นคง โดยหลักสูตรนี้จะช่วย 
เสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก 
กองทนุฯ ได้ สามารถน�าไปพฒันาการเลีย้งโคให้มี
คณุภาพมาตรฐานและมปีระสิทธิภาพทีดี่ รวมถงึ
การปรบัปรุงพนัธุใ์ห้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดได้ ซึง่จะเป็นการสร้างความมัน่คงทาง
อาหารและช่วยให้สมาชกิกองทนุฯ เข้าถงึโอกาส
การพัฒนาอาชพีเลีย้งโคคุณภาพสงูได้ต่อไป

สทบ.อบรมอาสาปศุสตัว์ จ.สโุขทัย
หนุนโครงการโคแสนล้าน “น�าร่อง”

กมลภพ วรีะพละ

 “ภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2568 มี
แนวโน้มดขีึน้ จากมาตรการสนิเชือ่ซือ้-สร้าง-ซ่อม-
แต่ง วงเงนิ 5.5 หมืน่ล้านบาท ทีเ่ริม่เปิดให้ยืน่ขอตัง้แต่
ไตรมาสที ่4 นี ้ซึง่จะส่งผลต่อไปถงึปี 2568 รวมถงึ 
อตัราดอกเบ้ียนโยบายทีข่าลง ประกอบกบัรฐับาล
จะมมีาตรการแก้ไขปัญหาหนีค้รวัเรอืน ช่วยเหลอื 
กลุม่เปราะบาง และต่ออายมุาตรการกระตุน้อสงัหาฯ  
การขยายตวัเศรษฐกจิท่ีคาดขยายตัว 2.8-2.9% จะ 
เป็นปัจจยับวกตลาดอสงัหาฯ และการปล่อยสนิเชือ่ใหม่ 
ให้ขยายตวัเพิม่ขึน้” 

“สถานการณ์หนี้เสีย ธอส.เริ่มดีขึ้น หลังช่วง  
3 เดอืนทีผ่่านมาทีม่กีารปรบัโครงสร้างหนี ้ยดืเวลาการกู้ 
จาก 75 ปี เป็น 80-85 ปี ล่าสดุมมีายืน่กว่า 2.2 แสน
บญัช ี สามารถลดภาระลงได้ประมาณ 26% และ
กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติได้ ท�าให้ปัจจุบันมีสัดส่วน 
หนี้เสียและหนี้ใกล้จะเสีย (SM) ประมาณ 10%  
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่สนิเชือ่ไม่เกนิ 3 ล้านบาท และในนี้ 
จะเป็นหนีเ้สยี 5%” นายกมลภพ กล่าว

“ขณะน้ี ธอส.ได้เตรยีมมาตรการทีม่อบเป็นของขวญัปีใหม่ให้กับลกูค้าของ
ธนาคาร โดยเฉพาะกลุม่มกีารช�าระหนีด้ ี และผู้มรีายได้น้อย โดยอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาจากกระทรวงการคลงั”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 441 วันที่ 1-15 ธันวาคม 256712 เศรษฐกจิชมุชน

รฐับาลแจกเงนิ 1 หม่ืนบาท “เฟส 1” ใกล้จบ
ขยับ “เฟส 2”  ผูสู้งอายุ 60 ปีขึน้ไป 4 ล้านคน

“การเตมิเงนิ 10,000 บาท เฟส 2 เป็นกลุม่

คนทีม่คีวามจ�าเป็น คอื กลุ่มทีม่อีาย ุ 60 ปีขึน้ไป 

ซ่ึงมจี�านวน 3-4 ล้านคน ซ่ึงท�าได้ทนัท ี ส�าหรบั

กลุ่มคนที่เหลือจะดูความพร้อมของระบบ ซึ่ง

ประมาณเมษายน-มิถุนายนปีหน้า จะเป็นช่วงที ่

จะได้ทบทวนและดวู่าจะมกีารท�าต่อไปหรอืไม่ คณะ 

กรรมการจงึมอบกระทรวงการคลงัไปด�าเนนิการ

เตมิเงนิ 10,000 บาทให้กับผูส้งูอาย ุ60 ปี ขึน้ไป” 

นายพชัิย กล่าว

ด้าน นายจุลพนัธ์ อมรววิฒัน์ รฐัมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเสริมว่า ไม่เกิน

ช่วงตรุษจีนสามารถเติมเงินส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

เกนิ 60 ได้ โดยเป็นผูสู้งอายทุีเ่ป็นกลุม่เปราะบาง

เช่นกนั ไม่ใช่ว่าผูส้งูอายทุกุคนจะได้ แต่ต้องเป็น 

ผูส้งูอายท่ีุลงทะเบยีนผ่านแอปทางรฐั มกีารตรวจสอบ 

สทิธคิรบถ้วน และไม่ใช่กลุม่ทีไ่ด้เงิน 10,000 บาท

ในเฟสแรกไปแล้ว เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้าง

ล�าบาก เพราะมรีายได้ไม่เกนิ 7 หมืน่ และมเีงนิ

ในบญัชธีนาคารไม่เกนิ 5 แสนบาทตามทีก่�าหนดไว้  

จึงอยู ่ ในกลุ ่มที่ เหมาะสม โดยโอนเงินสด 

เหมอืนเดมิ เราก�าหนดกรอบวงเงนิไว้ 4 ล้านราย คอื  

4 หมืน่ล้านบาท

14,399 ราย โดยในจ�านวนดังกล่าวโอนส�าเร็จ 
ไปแล้วจ�านวน 30,268 ราย และโอนไม่ส�าเรจ็อกี 
43,699 ราย แบ่งเป็นผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
39,399 ราย และผู้พกิารอกี 4,300 ราย 

สาเหตหุลักของการโอนเงนิไม่ส�าเรจ็นัน้ ส่วนใหญ่ 
เกดิจาก

1. ผูมี้สทิธยิงัไม่ผกูบญัชกัีบระบบพร้อมเพย์ มี
จ�านวน 40,157 ราย

2. รองลงมาคอืบัญชธีนาคารของผูม้สีทิธ ิไม่ม ี
ความเคลื่อนไหวในบัญชี จนท�าให้ธนาคาร 
ปิดบญัชีไป

3. กลุ่มไม่มบัีญชธีนาคาร 
4. เลขบญัชธีนาคารไม่ถูกต้อง
5. บัญชธีนาคารตดิเงือ่นไขอืน่ๆ 
“ทัง้นี ้ขอฝากลกูหลานทีพ่อมคีวามรูเ้ร่ืองการ

เปิดบัญชพีร้อมเพย์ หรือตรวจสอบบญัชขีองญาติ
ผู้ใหญ่ และคนในครอบครัว ขอให้สอบถามคน 
ในครอบครัวหรอืญาติผูใ้หญ่ทีม่สีทิธ ิว่าได้ด�าเนนิการ 
แล้วหรือยัง ทั้งผู ้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และผูพ้กิาร ขอให้ด�าเนนิการเร่งผกูบญัชธีนาคาร 

พร้อมเพย์กบัเลขประจ�าตวัประชาชน ภายในวนัที่  
16 ธ.ค. 67 ส่วนผูพ้กิารทีบ่ตัรประจ�าตวัผูพ้กิาร
หมดอายหุรอืสญูหาย ขอให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ 
ภายในวนัที ่3 ธ.ค. 67 เพือ่ให้ทนัต่อรอบการจ่ายซ�า้
ครัง้ที ่3 ในวนัที ่19 ธ.ค. 67 ซึง่จะเป็นคร้ังสดุท้าย
แล้ว และหากพ้นก�าหนดครัง้ที ่ 3 แล้ว ทางกรม
บญัชกีลางโดยกระทรวงการคลงัจะยตุกิารจ่ายเงนิ
ให้แก่กลุม่ผูม้สีทิธแิละถอืว่ากลุม่ผูม้สีทิธไิม่ประสงค์
รบัเงินภายใต้โครงการดังกล่าว”

ก่อนหน้านี ้ เมือ่วันที ่ 19 พฤศจกิายน 2567 
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
โครงการกระตุน้เศรษฐกิจ ครัง้ที ่1/2567  ณ ตกึ
ภกัดีบดนิทร์ ท�าเนยีบรฐับาล 

โดย นายพชัิย ชณุหวชริ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (คกก.ศก.) ว่า ทีป่ระชมุ
มมีติเห็นชอบมาตรการแจกเงนิ 10,000 บาท เฟส 2  
ให้กบัผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ 60 ปีขึน้ไป รวมประมาณ  
4 ล้านคน ใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาท

แพทองธาร ชนิวัตร พิชยั ชุณหวชริ จริายุ ห่วงทรัพย์

เผยรัฐบาลโอนเงิน 10,000 บาท ให้กลุ่ม
เปราะบางและคนพิการ รอบ 2 แล้ว เมื่อ  
21 พ.ย. 2567 แต่โอนจ่ายได้ไม่ครบทุกราย 
ด้วยสาเหตุต่างๆ  “จิรายุ” ฝากลูกหลาน 
ช่วยสอบถามและให้ค�าแนะน�าแก่ญาติผู้ใหญ ่
คนใกล้ชิด 4 หมืน่กว่าคน ทีร่ฐัยงัโอนเงนิให้ไม่ได้  
แนะอย่าปล่อยให้เสยีโอกาส ขอให้ด�าเนนิการให้ 
แล้วเสร็จ ภายในวนัที ่3 ธ.ค. 67 เพือ่ให้ทันต่อรอบ 
การจ่ายซ�า้ครัง้ที ่3 (ครัง้สดุท้าย) ในวนัที ่19 ธ.ค. 67  
ขณะท่ี คกก.ศก. มมีตเิห็นชอบมาตรการแจกเงิน  
10,000 บาท เฟส 2 ให้กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  
60 ปีขึน้ไป รวมประมาณ 4 ล้านคน งบประมาณ 
40,000 ล้านบาท

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ภาพรวมการโอนเงิน 
10,000 บาท ให้แก่ กลุม่เปราะบาง ทีผ่่านมาว่า 
ขณะนีโ้ครงการเตมิเงินผ่านดจิทิลัวอลเลต็ ในรอบ
จ่ายซ�า้ ครัง้ที ่ 2 เมือ่วนัที ่ 21 พ.ย. 67 ได้มกีาร 
โอนเงนิไปแล้ว ทัง้สิน้ จ�านวน 73,967 ราย แบ่งเป็น 
ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 59,568 ราย และผูพ้กิาร 

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายสรวงศ์ เทยีนทอง รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พร้อมด้วย 
ทมีงานผูบ้ริหารระดับสงู อาท ินายจกัรพล ตัง้สทุธธิรรม  
ผูช่้วยรฐัมนตรฯีและโฆษกกระทรวงการท่องเท่ียว
และกฬีา นายจกัรพรรดิ ์คล่องพยาบาล ทีป่รึกษา 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ 
กีฬา นางสาวนทัรียา ทวีวงศ์ ปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดวีานชิ อธบิดี
กรมการท่องเที่ยว นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี  
ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพิเศษเพื่อ
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน ร่วมกันลงพืน้ทีเ่กาะกดู  
จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  
ผูว่้าราชการจังหวัดตราด พ.ต.ต.ณรงค์ศกัดิ ์มลูศาสตร์  

สว.ส.ทท 6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. ให้การต้อนรบั
โดยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและ

กฬีา และคณะ ลงพืน้ทีเ่กาะกดู จงัหวดัตราด ในครัง้นี้  
เพือ่รับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการจาก 
ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่และได้มีการพดูคยุอย่างใกล้ชดิ 
กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในประเด็นส�าคัญ 
ทีส่่งผลต่อการพัฒนาการท่องเทีย่วในพืน้ที่

 ปัญหาทีผู่ป้ระกอบการสะท้อน :
ผู้ประกอบการในเกาะกูดได้สะท้อนปัญหา

หลายด้าน เช่น ปัญหาไกด์เถือ่น ผูป้ระกอบการไม่มี
ใบอนญุาต ข้อจ�ากดัด้านสาธารณปูโภค เช่น ไฟส่อง
สว่าง การคมนาคมขนส่ง และสัญญาณโทรศัพท์ 

‘สรวงศ์’ ยัน “เกาะกดูไม่มีปัญหา” 
ชวนนกัท่องเท่ียวไปสมัผสัเสน่ห์ !

รวมถึงการบริหารจัดการจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ในช่วงฤดทู่องเทีย่วสงู (High Season) ทีเ่กนิขดีความ 
สามารถของพืน้ที ่นอกจากนีย้งัต้องการให้กระทรวง
การท่องเทีย่วและกีฬาช่วยประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพ 
ของเกาะกดูให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เพ่ือดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 
คณุภาพและเสรมิสร้างเศรษฐกจิท้องถิน่

 รมว.ท่องเทีย่วฯ ย�า้พร้อมพฒันาเกาะกูดสู่ 
 High End Tourism :

นายสรวงศ์ เทียนทอง กล่าวภายหลังการ
ประชมุว่า กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาพร้อม
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
มหาดไทยในเรือ่งทีด่นิท�ากนิ กรมเจ้าท่าในเรือ่งการ
คมนาคมขนส่ง และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการพัฒนาเกาะกูด 
นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาไกด์เถือ่นและทวัร์เถือ่น พร้อมส่งเสรมิการ
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และ
ผลักดันผู้ประกอบการนอกระบบให้เข้าสู่ระบบ
อย่างถกูต้อง

“ทรพัยากรของเกาะกูดยังมีความบริสุทธิ ์และ
มีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรอืต่างชาต ิ กระทรวงจะเร่ง
ด�าเนนิการป้องกนัปัญหาผดิกฎหมาย พร้อมพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้เติบโตไป
พร้อมกบัการท่องเทีย่วท่ียัง่ยนื” รัฐมนตรกีล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยือน 
ชุมชนขาวเล โดยได้พบปะเครอืข่ายชาติพันธุช์าวเล  
5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ชุมชนชาวเล
โต๊ะบาหลวิ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 
ยืนยันรัฐบาลเห็นความส�าคัญของพี่น้องกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และพร้อมที่จะส่งเสริมศักยภาพของ 
พีน้่องชาตพินัธ์ุทุกกลุม่

เมือ่เรว็ๆ นี ้นางสาวสดุาวรรณ หวงัศภุกจิโกศล  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม เดนิทางไปยงั
อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยได้เยี่ยมชม
นทิรรศการ พร้อมรับฟังการบรรยายสรปุถงึประวัติ
ความเป็นมาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
พร้อมพบปะเครือข่ายกลุม่ชาตพินัธุช์าวเล 5 จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอันดามนั ได้แก่ ระนอง พงังา กระบี ่ภเูกต็ 
และสตูล และภาคีองค์กรเครือข่ายด้านชาติพันธุ์   
ณ บรเิวณสถานท่ีจัดงานสถาปนาเขตพืน้ท่ีคุม้ครอง
วถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุช์าวเลโต๊ะบาหลวิ ต.ศาลาด่าน 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรม ได้/ชมการสาธติการท�าอาหาร
โดยเชฟชาวเล 3 เผ่า พร้อมได้ชมิอาหารทะเลสดๆ 
โดยเชฟชาวเล และร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมของ
กลุม่ชาตพินัธ์ุชาวเลด้วย

ก ่อนหน ้านั้น รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวง
วฒันธรรม ได้เดนิทางไปเย่ียมชุมชนชาวอูรกัลาโวยจ 
บ้านสงักาอู ้ต.เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี 
พร้อมรบัฟังชมุชนน�าเสนอการจดัการข้อมลูทีส่�าคัญ 
น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการจัดท�าข้อมลูสนบัสนนุการ
ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเล ตามมตคิณะรฐัมนตร ี2 มถินุายน 2553  ด้วย

นางสาวสดุาวรรณ กล่าวว่า กระทรวงวฒันธรรม
ได้น�าเสนอแนวคิดการก�าหนดเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์ ไว้ในแนวนโยบายฟื ้นฟ ู

“สดุาวรรณ” พบชาวเล 5 จว.ฝ่ังอันดามัน
ย�า้ให้ความส�าคัญกบัวิถชีีวิตกลุ่มชาตพินัธ์ุ

วิถชีีวิตกลุม่ชาตพัินธ์ุชาวเล ตามมตคิณะรัฐมนนตรี 
2 มถินุายน 2553 และแนวนโยบายฟ้ืนฟวิูถชีวีติ
กลุม่ชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่ง ตามมตคิณะรัฐมนตรี 
3 สิงหาคม 2553 โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแนวทาง
คุม้ครองสทิธิทางวัฒนธรรมและส่งเสรมิศกัยภาพ
พีน้่องกลุม่ชาติพนัธ์ุในการใช้ทนุวฒันธรรมเป็นฐาน
ในการพฒันาคณุภาพชวีติท่ีดี

“วันนี้ ดิฉันได้มาพบปะพ่ีน้องชาวชาวเล 
อูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
และได้รับฟังว่าท่ีน่ีเป็นชุมชนชาวเลแห่งส�าคัญที่

 รมว.สรวงศ์ ชวนเทีย่วเกาะกดู :
นายสรวงศ์ ยงัเชญิชวนนกัท่องเทีย่วว่า “เกาะกดู 

ไม่มีปัญหาจริงๆ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน 
ทัง้ชาวไทยและต่างชาติ มาสัมผัสความสวยงาม
ของเกาะกูด การเดินทางสะดวกสบาย และที่ 
ส�าคัญขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
ของเราไว้ มาแล้วคณุจะตดิใจ ถ้าไทยไม่เทีย่วไทย 
แล้วใครจะมาช่วยเรา ไทยต้องช่วยไทย ไม่มใีคร
ช่วยเราได้”

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก  
พร้อมผลักดันเกาะกูดให้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ระดบั High End อย่างยัง่ยนื

ทัง้นี ้ เกาะกูด เป็นเกาะทีอ่ยู่ในจังหวดัตราด 
ตัง้อยูใ่นล�าดบัสุดท้ายของภาคตะวนัออกบรเิวณ
อ่าวไทย มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ 
เป็นเกาะที่ยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่าง
สมบรูณ์ มสีถานท่ีท่องเทีย่วมากมาย มหีาดทราย
สีขาวน�้าทะเลใสเป็นสีมรกต จนได้รับฉายาว่า 
“อนัดามนัแห่งทะเลตะวนัออก” และ “มลัดฟีส์
เมอืงไทย” อกีทัง้ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย
เป็นท่ีนยิมของนกัท่องเท่ียว อาทิ  หาดคลองเจ้า  
หาดบางเบ้า อ ่าวตะเภา หาดคลองยายก๋ี  
อ่าวคลองตาดิน้ อ่าวพร้าว อ่าวจาก อ่าวยายเกิด 
อ่าวสลัด และ อ่าวกล้วย เป็นต้น

กลุ่มคลองไทย-กลุ่มปลูกมะพร้าว
ร้อง สว.สงขลา ให้ช่วยแก้ไขปัญหา

เมื่อเร็ว นี้ ที่ส�านักงานศูนย์ประสานงาน
สมาชกิวฒุสิภาจงัหวดัสงขลา นายณรงค์ ขุม้ทอง  
ผอ.ศูนย์ประสานงานคลองไทย 5 จังหวัด 
ภาคใต้ พร้อมด้วย นายทศพล ยอดศร,ี นาย
ณรงค์ นวลพรหม กรรมการประสานงาน เข้าพบ 
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ตัวแทนวุฒิสภาชิก 
จ.สงขลา เพือ่ให้เป็นผู้ประสานงานกบัวฒุสิภา 
ในการผลกัดนัการขดุคลองไทย ซึง่คณะกรรมการ 
ประสานงานการขุดคลองไทย ได ้มีการ 
ขบัเคลือ่นผ่านวฒุสิมาชิกรฐัสภาชุดก่อน จนมี

ความก้าวหน้าไปแล้วระดบัหนึง่ จึงขอให้วฒิุสภา
ชดุปัจจบุนัพจิารณาแต่งตัง้คณะท�างาน เพือ่การ 
ศกึษาการขดุคลองไทยอย่างเป็นรปูธรรม ให้เหน็ถงึ  
ข้อดี ข้อเสีย และโอกาสในการขุดคลองไทย  
เพือ่การพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของประเทศ

ต่อมา นายเจริญกิจ มีศิริ อนุกรรมการ
กองทนุฟ้ืนฟเูกษตรกรจงัหวดัสงขลา ได้เข้ายืน่
หนงัสอืกบันายไชยยงค์ มณรีุง่สกลุ เพือ่ขอให้
สมาชิกวฒุสิภาช่วยเป็นปากเสยีง น�าปัญหาของ
เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน�้าหอมในคาบสมุทร
สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 
เนือ่งจากผลผลิตขายได้เพยีงลูกละ 3 บาท และ
มกีลุม่ผูต้ดิยาเสพตดิ ขโมยพชืผลการเกษตกร 
จงึขอให้ สว.สงขลา น�าประเดน็ปัญหาน้ีไปบอก
กบัรัฐบาลด้วย

ด้านนายไชยยงค์ ได้รับปากว่าจะน�า
ทั้งสองเร่ืองน้ี ไปแจ้งให้กับ สมาชิกวุฒิสภา 
จ.สงขลา ได้รบัทราบ และด�าเนินการให้เป็นตาม
วตัถปุระสงค์ของกลุม่ตัวแทนประชาชนต่อไป

ไชยยงค์ มณรีุง่สกลุ

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าข้อมูลชุมชน 
เพ่ือเสนอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมข้อมูล
การจัดท�าเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต
กลุม่ชาตพินัธุ ์ล�าดบัที ่24 ทีจ่ะประกาศขึน้ทีช่มุชน 
โต๊ะบาหลิว อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ในวันที่  
22 พฤศจกิายน 2567 นี้

โดยท่ีผ่านมา ชุมชนได้มีการจัดการแบบม ี
ส่วนร่วมและประสานประโยชน์กัน ระหว่างชมุชนและ 
ส่วนราชการต่างๆ มีการรวมกลุม่ในชมุชนเพือ่ท�า
ประมง เนื่องจากในอ่าวที่ชุมชนอาศัยอยู่ มีการ 
ยกร่องทะเล เพือ่ท�าเป็นท่าจอดเรอืร่วมกัน จงึมพีืน้ที ่
ส�าหรับท�ากิจกรรมกลางบริเวณริมหาด ท�าให้ม ี
รายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ดิฉันรู้สึกได้ว่าพี่น้องที่นี ่
มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์
อรูกัลาโวยจ และนีเ่ป็นแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ก�าหนดไว้เป็นสาระ
ส�าคัญในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อที่จะได้มีผลบังคับใช ้
เป็นกฎหมายต่อไป” 

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวด้วยว่า “รัฐบาลนี ้
เห็นความส�าคัญของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ ์ และ

พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องชาติพันธุ์ ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดิฉันก�ากับการ 
ขบัเคลือ่นกฎหมายชาติพนัธุอ์ย่างใกล้ชิด ดิฉนัมาวนันี ้
นอกจากจะมาแสดงความยนิดกีบัพีน้่องชาวสงักาอู้  
ที่เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยจัดท�าข้อมูลชุมชนในการ
ก�าหนดเขตพ้ืนทีคุ่ม้ครองวถิชีวีติกลุ่มชาติพันธุแ์ล้ว 
ดิฉันยังมาเพ่ือเป็นก�าลังใจให้พ่ีน้องชุมชนสังกาอู้

ร่วมใจกันสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ชมุชนชาติพนัธุ ์
ในฐานะชมุชนดัง้เดมิ มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 
พืน้ที ่ เพือ่ให้กลุ่มชาติพนัธ์ุสามารถด�ารงวิถกีารท�า
มาหากนิบนฐานภมูปัิญญาและมรดกทางวฒันธรรม 
ควบคูไ่ปกบัการผสานองค์ความรูใ้หม่ เพ่ิมขีดความ
สามารถในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ด้วยทนุ

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทุนวัฒนธรรม 
ทีห่ลากหลายด้วย”

ต่อมา รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทาง
ไปเป็นประธานเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 
ครั้งที่ 14 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์
มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) ส�านกังาน
วฒันธรรมจังหวัดกระบี ่เครือข่ายภาคประชาสงัคม 
พีน้่องเครอืข่ายกลุม่ชาติพนัธุช์าวเล 5 จงัหวดั และ 
ภาคีองค์กรเครือข ่ายด้านชาติพันธุ ์  จัดงาน 
รวมญาติชาติพนัธ์ชาวเล ครัง้ที ่ 14 และสถาปนา
เขตพื้นที่คุ ้มครองวิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
อูรักลาโวยจ ชุมชนโต๊ะบาหลิว ต.ศาลาด่าน 
อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่โดยม ีนายอนวุรรตน์ โหมดพริง้  
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ภาคส่วนต่างๆ  
ทัง้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุม่ชาตพัินธุก์ว่า 
500 คน ร่วมงาน

“การขับเคล่ือนพ้ืนที่คุ ้มครองวิถีชีวิตกลุ ่ม
ชาตพินัธุน์ี ้ ถอืเป็นสาระส�าคัญหลกัในร่างพระราช
บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรได้มมีติรบัหลกัการไปแล้วเมือ่
วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2567 และปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่างพระราชบญัญตัคุ้ิมครองและส่งเสริมวิถชีีวติกลุม่
ชาติพนัธุ ์วนันี ้จงึเป็นโอกาสทีด่ ีทีท่กุท่านมาร่วมงาน 
ในวันนี้ จะได้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนของแนวคิด 
เขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” นางสาว
สดุาวรรณ กล่าว

ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคช่ัน 
“ทางรัฐ” ที่ไม่ใช่กลุ่ม 60 ปีนั้น ต้องการความ
มัน่คงปลอดภยัของระบบ อาจมกีารท�า Sandbox 
เพือ่ตรวจสอบระบบให้ม่ันใจ และดูกรอบเวลาคอื
ไตรมาสที ่ 2 ของปีหน้า ส�าหรบัการลงทะเบยีน
กลุม่ไม่มสีมาร์ทโฟนนัน้ รมช.คลงั ยอมรบัว่ารฐับาล
จะเปิดให้คนกลุม่นี ้เข้ามาลงทะเบยีนร่วมโครงการ
ได้ในเรว็ๆ น้ี

ขณะที ่นายจิราย ุ ห่วงทรพัย์ โฆษกประจ�า
ส�านกันายกรัฐมนตร ี เปิดเผยว่า น.ส.แพทองธาร 
ชนิวตัร นายกรฐัมนตรกีล่าวว่า จากข้อมลูเศรษฐกจิ
ไตรมาสที ่ 3 จะเห็นว่าเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัอย่าง 
ต่อเน่ืองในไตรมาสที ่3 GDP ขยายตัวที ่3% ต่อปี 
ซึง่เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่1 และ 2 ทีข่ยายตวั 1.6% 
และ 2.2% ตามล�าดบั โดยเมือ่รวมท้ัง 3 ไตรมาส 
พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 2.3% ถือเป็น
สัญญาณเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นตัว 
ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง และรฐับาลเชือ่มัน่ว่าเศรษฐกจิไทย 
ในปัจจบุนัจะมศีกัยภาพเตบิโตได้มากกว่านี ้ จงึได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจขึ้น เพื่อผลักดันนโยบายตามที่คณะ
รฐัมนตรไีด้แถลงต่อรฐัสภา เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์
อย่างเป็นรปูธรรมและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของไทย 

ให้เติบโตเต็มศักยภาพไปพร้อมๆ กับการดูแล
คณุภาพชวีติ ความเป็นอยูข่องประชาชน 

รวมทั้งก�าหนดแนวทางในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในระยะยาว  
ส�าหรบัระยะสัน้นี ้รฐับาลจะมุง่เน้นในการเพิม่รายได้ 
และบรรเทาค่าครองชีพส�าหรับประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง ซึ่งรัฐบาลได้เริ่มด�าเนินการผ่านการ
อุดหนุนค่าครองชีพส�าหรับกลุ่มประชาชนท่ีม ี
รายได้น้อย และกลุม่คนพกิาร

 “นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าภาระหนี้สิน
ประชาชนเป็นเรื่องส�าคัญมาก จึงควรให้ความ
ส�าคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือน 
ให้เบด็เสร็จอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นสนิเชือ่บ้าน  
สนิเช่ือรถ และสนิเชือ่ SME ซึง่กระทรวงการคลงั
และธนาคารแห่งประเทศไทยอยูร่ะหว่างพจิารณา
ออกแบบมาตรการแก้ปัญหาหน้ีท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนควบคูไ่ปกบัการรกัษาวนิยั
การเงนิการคลงัของประชาชน”

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบหลกัการแนวทางและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 
“โครงการกระตุน้เศรษฐกจิ ผ่านผูส้งูอายุ” เพือ่
บรรเทาภาระค่าครองชีพของผูส้งูอายใุห้มโีอกาส
เข้าถงึการใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการยกระดบัคุณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้ ช่วยเพิม่การบรโิภคทีจ่ะสร้างเมด็เงนิ
หมนุเวยีนในระบบและกระตุน้เศรษฐกจิภาพรวม
ของประเทศ 

 “โดยจะด�าเนนิการเงนิหมืน่เฟสต่อไปให้กบั 
ผู ้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการเตมิเงนิ 10,000 บาท ผ่าน Digital 
Wallet ผ่านแอปพลเิคชันทางรฐัส�าเรจ็ และต้อง
ไม่เป็นกลุ่มเป็นเป้าหมายตามโครงการกระตุ้น
เศรษฐกจิ ปี 2567 ผ่านผู้มบีตัรสวัสดกิารแห่งรฐั
และคนพิการ คาดว่าจะมีกลุม่เป้าหมายนีไ้ม่เกนิ 
4 ล้านคน โดยจะเร่งจ่ายเงนิผ่านบญัชีพร้อมเพย์ 
ทีผ่กูกบัเลขประจ�าตวัประชาชนไม่เกนิเดอืนมกราคม  
2568” นายจริาย ุกล่าว
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“ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่าและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศด้วยการมส่ีวนร่วมของประชาชน” ดร.พิรณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ 

อธบิดีกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
และสิง่แวดล้อม 

“การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ติดตาม
สภาพพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณ
อ�าเภอแม่สาย และอ�าเภอท่าข้ีเหลก็ เมียนมา จาก
ทัศนียภาพมมุสงูบรเิวณวัดพระธาตดุอยเวา รวมถงึ 
บริเวณสถานีสูบน�้าดิบจากน�้าแม่สาย สะพาน
มติรภาพแม่น�า้สาย แห่งที ่1 และตลาดสายลมจอย  
อ�าเภอแม่สาย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน 
ทีส่บรวก สามเหลีย่มทองค�า อ�าเภอแม่สาย และ
สถานีวัดระดบัน�า้แม่น�า้โขง อ�าเภอเชียงแสน ด้วย 

สทนช.น�ำคณะผู ้แทนประเทศจีน ศึกษำ 
ดูงำนพื้นท่ีประสบอุทกภัย ณ จังหวัดเชียงรำย 
หำรือกำรด�ำเนินโครงกำรเสริมสร ้ำงกำร 
ปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภำวะอุทกภัยภำยใต้ 
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ และควำมรนุแรง 
ทีเ่กดิขึน้ในแม่น�ำ้สำย-แม่น�ำ้รวก ซึง่อยูร่ะหว่ำง
กำรขอรับกำรสนับสนุนทุนจำกกองทุนพิเศษ 
แม่โขง-ล้ำนช้ำง ปี 68 มุง่แก้ปัญหำน�ำ้ข้ำมพรมแดน 

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า แม่น�า้สาย  
-แม่น�้ารวก ซ่ึงเป็นแม่น�้าที่กั้นชายแดนระหว่าง
ไทยและเมียนมา ในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหา
น�า้ท่วมชมุชนเมอืงโดยรอบท้ัง 2 ฝ่ังของประเทศ 
และบริเวณพื้นที่ท�าการเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง
จะประสบปัญหาไม่มนี�า้ส�าหรบัเกษตรกรรม โดยที่
ผ่านมา สทนช. ได้ด�าเนินโครงการวิจยัร่วมเพือ่การ
บริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดน ด้านอุทกภัยและ 

ภัยแล้งในพื้นที่ลุ ่มน�้าสาย-น�้ารวก ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-  
ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง  
(Mekong-Lancang Cooperation: MLC)  
ปี 61 แต่โครงการไม่สามารถด�าเนินได้ตามแผน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จงึต้องมปีรบัเปลีย่นงบประมาณและ
แผนการด�าเนนิงาน 

ในปีนี้  สทนช.จึงได้จัดท�าข้อเสนอขอรับ 
งบประมาณจากกองทนุพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ปี 68  
ส�าหรับด�าเนินโครงการเสริมสร้างการปรับตัว 
ของชุมชนเมืองต ่อภาวะอุทกภัยภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนในแม ่น�้าสาย-แม ่น�้ารวก ระหว ่าง 
ราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแจ้งเตือนอุทกภัย 
ล่วงหน้าและระบบการสนับสนุนการตดัสนิใจเพ่ือ
การบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดน รวมถึง
เสรมิสร้างขดีความสามารถให้ชุมชนสามารถตัง้รบั 
ปรบัตวักับสถานการณ์อุทกภยัได้ โดยในระหว่างวนัท่ี  
15-16 พ.ย. 67 สทนช. พร้อมด้วยคณะผูแ้ทนจาก
ประเทศจนี และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้ร่วมศกึษา
ดงูานพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั ณ จงัหวดัเชียงราย เพือ่
เป็นการหารอืเกีย่วกบัโครงการดังกล่าว

เลขาธกิาร สทนช. เปิดเผยต่อว่า ส�าหรับการ
มาเยอืนประเทศไทยในคราวนี ้ สทนช. และคณะ
ผู้แทนจากประเทศจีน รวมถึงผู้แทนจากประเทศ
สมาชกิแม่โขง-ล้านช้าง ได้แก่ เมยีนมา สปป.ลาว  
กัมพูชา และเวยีดนาม ยงัได้ร่วมประชมุเชิงปฏบัิติการ 
หารือระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเดอะ  
คาวาลิ คาซ่า รสีอร์ต จงัหวัดพระนครศรอียธุยา 
เพ่ือรายงานผลการด�าเนินโครงการและถอด 
บทเรยีนจากโครงการท่ี สทนช. ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 
ปี 65 จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้าง 

สทนช.แก้ปัญหาน�้าข้ามพรมแดน
สร้างการปรับตวัของชุมชนเมอืงต่อภาวะอทุกภยั

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชาญฉลาดต่อสภาพ
ภูมิอากาศมาใช้ส�าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า ช่วยส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีจังหวัด
นครราชสีมาเป็นพื้นที่น�าร่องด�าเนินการ โดยท้ัง  
2 โครงการดงักล่าว มสีถาบนัสิง่แวดล้อมสตอกโฮล์ม 
(SEI) และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ERIC) เป็นหน่วยงานร่วมด�าเนิน
โครงการตามแผนงาน มีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือน 
ธ.ค. นี้

เครือข่ายผู้น�าเยาวชนด้านน�้าในระดับภูมิภาค 
ล้านช้าง-แม่โขง ซึง่ช่วยส่งเสริมบทบาทและศกัยภาพ 
ของเยาวชนจาก 6 ประเทศของภูมิภาคในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคในอนาคต และ
โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยแีละนวัตกรรมอจัฉรยิะ
ด้านน�า้ทีเ่ท่าทนัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ในระบบนาข้าวระดับภมูภิาคล้านช้าง-แม่โขง เพ่ือ
เร่งรบัมอืกบัปัญหาภัยแล้งและภาวะขาดแคลนน�า้
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ด้วยการน�า

สรุสห์ี กติตมิณฑล

โดย สทนช. ได้หารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการ
ดงักล่าวร่วมกบัผูแ้ทนจากประเทศจนี ซึง่แผนการ
ด�าเนนิงานในระยะเร่ิมแรกจะมกีารประเมนิความ
ต้องการส�าหรบัระบบเตอืนภยั จดัการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ เทคโนโลยี
และแนวปฏบิตัริะหว่างไทย เมยีนมา และจนี ใน
ประเดน็การตดิตามด้านอุต-ุอทุกวทิยา การแบ่งปัน 
ข้อมลู และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การศกึษา
ร่วมและการลงพื้นที่ส�าหรับติดตั้งสถานีตรวจวัด
ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ในบริเวณต้นน�้าสาย-รวก  
ซึง่ขณะนีย้งัคงอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาจัดสรรทนุ
ของประเทศจนี เพือ่เป็นงบประมาณในการด�าเนนิ
โครงการต่อไป” ดร.สรุสห์ี กล่าว

บรษิทั ปตท. น�ำ้มนัและกำรค้ำปลีก จ�ำกัด 
(มหำชน) (OR) ประกำศพร้อมปรับสัดส่วน
กำรผสม ไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ธรรมดำ จำกสูตร B7 เป็น B5 ตำมมติของ
คณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำยพลงังำน (กบง.)  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์รำคำน�ำ้มนัดบิ 
และปริมำณสต๊อกน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) 
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำร
ผลิตไบโอดีเซล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
21 พฤศจกิำยน 2567 เป็นต้นไป

นำยพิมำน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารด้านธรุกิจค้าปลกีน�า้มนั OR เปิดเผยว่า  
พทีที ีสเตชัน่ พร้อมปฏบิติัตามนโยบายของรฐับาล 
อย่างเตม็ทีใ่นการปรบัสดัส่วนการผสมไบโอดเีซล
ในน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา ทัง้ เอก็ซ์ตร้า เซฟ 
ดเีซล (Xtra Save Diesel) และซเูปอร์ พาวเวอร์ 

OR ปรับส่วนผสมน�ำ้มนัดเีซล เป็น B5 
ขำนรบันโยบำยใหม่ตำมมตขิอง กบง.

พมิาน พลูศรี

ดเีซล (Super Power Diesel) เป็นสตูร B5 ทีม่ ี
ไบโอดเีซลผสมในปรมิาณไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 และ
ไม่เกนิร้อยละ 7 โดยปรมิาตร ซึง่สามารถใช้ได้กบั 
รถดีเซลทกุประเภท ทกุรุ่น ทกุปี โดยการปรับเปล่ียน
ครัง้นี ้ไม่เพยีงแต่สอดคล้องกบันโยบายภาครฐั แต่ยงั
สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืของ OR ทีมุ่่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ 
ดแูลสังคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ โดยนอกจาก 

จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
แล้ว ยังเป็นก้าวส�าคัญในการส่งเสริมการใช้
พลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการส่งเสรมิ 
การใช้ทรพัยากรท้องถิน่อย่างยัง่ยืนอกีด้วย

นอกจากนี ้ พีทที ีสเตช่ัน ยงัคงมุง่มัน่ในการ 
ส่งมอบน�า้มันทีมี่คุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของผู ้ใช้รถ
อย่างครบวงจร ทั้งน�้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน 
เอก็ซ์ตร้า เซฟ (Xtra Save) ทีเ่พ่ิมสารเพิม่พลงั
เครือ่งยนต์มากถงึ 1.5 เท่า และน�า้มนัดเีซลเกรด
พรเีมยีม ซเูปอร์ พาวเวอร์ (Super Power) ทีม่อบ
ประสิทธภิาพสงูสดุ 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 441 วันที่ 1-15 ธันวาคม 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื GC ร่วมกบั Toray Industries, 
Inc. หรือ Toray ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เพ่ือร่วมศึกษาความเป็นไปได้และ
แสวงหาโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
กรดมิวโคนิกและกรดอะดิปิกจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร โดยต้ังเป้าหมายการผลิตกรด 
มิวโคนิกและกรดอะดิปิกชีวภาพในเชิงพาณิชย์
รวมหลายพนัตนัต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึง่
ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการการร่วมสร้างสรรค์อนาคตของ
กลุม่ประเทศก�าลงัพฒันา (The Global South 
Future-Oriented Co-Creation Project) 
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของญีปุ่น่ (Ministry of Economic, Trade and 
Industry: METI) 

GC ได้น�าองค์ความรู้และความเชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลยีการหมักขั้นสูงในการแปลงน�้าตาล
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย 
เช่น กากมนัส�าปะหลงัและกากอ้อย ซึง่ไม่ได้ใช้
เป็นอาหาร ให้สามารถผลติกรดมิวโคนกิชวีภาพ
ที่มีมูลค่าสูง ผสานความรู้และเทคโนโลยีของ 
Toray ในกระบวนการไฮโดรจิเนชันผลิตกรด 
อะดิปิกชีวภาพที่มีความบริสุทธิ์สูงจากกรด 
มวิโคนกิชวีภาพ ซึง่กรดอะดิปิกชวีภาพนีส้ามารถ
น�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไนลอน-6,6  
ทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม ส�าหรบัการผลิตเรซนิ

คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวำกำนันต์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร GC กล่าวว่า ความร่วมมอืระหว่าง  
GC และ Toray ในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ 
ทีส่อดคล้องกนั โดย Toray มปีรัชญาในการสร้าง
นวตักรรมจากเคมี ซึง่ตรงกับเป้าหมายของ GC 
ทีมุ่ง่หวังจะเป็นบริษทัเคมภัีณฑ์ชัน้น�าเพือ่สร้าง
ชวีติทีด่ขีึน้ ความร่วมมอืครัง้น้ีจะช่วยเสรมิสร้าง
ศกัยภาพทางเทคโนโลยแีละสร้างมลูค่าเศรษฐกจิ
อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญีปุ่น่ ซึง่
แสดงให้เห็นถงึความส�าคญัของโครงการในการ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนส�าหรับทั้งสอง
ประเทศ นอกจากนี้ GC ได้มุ่งมั่นที่จะเติบโต 
ไปสู่ผลิตภณัฑ์มลูค่าสูงและคาร์บอนต�า่ โดยมแีผน 
ที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอชีวภาพและเสริมสร้าง
ศกัยภาพของ “ศนูย์เคมภีณัฑ์ชนิดพเิศษในนคิม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Map Ta Phut  
specialty hub) เพือ่สนบัสนนุการพฒันาเคมภีณัฑ์ 
ชนดิพเิศษและเคมภีณัฑ์ชวีภาพ รวมถงึการขยาย
เครือข่ายพันธมติรตลอดห่วงโซ่คณุค่า เพือ่รองรับ
ความต้องการวัสดทุีย่ัง่ยืนในภมูภิาคอาเซยีน 

ต้ังแต่ปี 2566 จนถงึปัจจบุนั GC และ Toray 
ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพ 
ส�าหรับไนลอน-6,6 โดยใช้น�้าตาลที่ผลิตจาก 
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากบริษัท เซลลโูลซิค  
ไบโอแมส เทคโนโลยี จ�ากัด (Cellulosic  
Biomass Technology Co., Ltd. หรือ CBT) 
ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศไทยที ่Toray ถอืหุน้อยู่
ถงึ 84% การพฒันาเทคโนโลยนีีมี้เป้าหมายเพือ่
สร้างผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และลด 
การพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเลียม โดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ในประเทศไทยอกีด้วย

GC ผนึก Toray Industries
ยกระดับวัสดุเกษตรเหลือใช้

และเส้นใยทีม่คีณุสมบติัคล้ายกับไนลอน-6,6 ทีผ่ลิต
จากปิโตรเคม ีอกีทัง้กระบวนการผลตินีไ้ม่ก่อให้เกดิ
ไนตรสัออกไซด์ ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจาก
กระบวนการสงัเคราะห์ทางเคมี 

ความร่วมมือในโครงการนี้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายของ GC ในการเป็นองค์กรทีม่กีารปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกต�า่ โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะบรรลกุาร
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ (Net-zero) ภายใน
ปี พ.ศ. 2593 พร้อมประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกจิ
หมนุเวยีนควบคูกั่บการพฒันาธรุกิจ ด้วยการพฒันา
นวตักรรมผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยทีีย่ัง่ยนื ค�านงึถงึ
การบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และการ
ก�ากบัดแูล (ESG) อย่างสมดลุ รวมทัง้การจดัการ
ทรัพยากรเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพและค�านึง
ถงึความยัง่ยนื และเป้าหมายของ Toray ในการใช้
วสัดุจากการรีไซเคลิ 20% ของวตัถดิุบทีใ่ช้ในการ
ผลติโพลีเมอร์หลักภายในปี พ.ศ. 2593 โดยมุง่มัน่
ทีจ่ะสร้างเศรษฐกจิหมนุเวยีนทีย่ัง่ยนืตามแนวทาง
การสร้างคณุค่าใหม่และการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
อย่างยัง่ยนืในสงัคม

จริาพร ศริคิ�า

‘พรีะพนัธุ’์ ดนัร่างกฎหมายส่งเสรมิปาล์มน�า้มนั
ช่วยเกษตรกรรับมอืเลกิชดเชยไบโอดเีซล

‘พีระพนัธุ’์ ตัง้ ‘อรรถวชิช์’ นัง่ประธำนคณะ
กรรมกำรยกร่ำงกฎหมำยส่งเสรมิปำล์มน�ำ้มัน เร่ง
ช่วยเหลอืเกษตรกรและกลุม่ผู้ผลติปำล์มน�ำ้มนั 
ให้ได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม 
พร้อมรบัมอืกองทนุน�ำ้มันฯ เลกิชดเชยไบโอดเีซล
อกี 2 ปีข้ำงหน้ำ คำด 5-6 เดือนเหน็รปูร่ำง

นำยพีระพันธุ ์ สำลีรัฐวิภำค รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เปิดเผยว่า กระทรวงพลงังานได้เตรียมพร้อมรับมือ
กบัการเปลีย่นแปลงของราคาน�า้มนัไบโอดเีซลทีจ่ะ
ปรบัตวัสงูขึน้ หลงัสิน้สดุการอดุหนนุจากกองทุน
น�า้มนัเชือ้เพลิงในปี พ.ศ. 2569 พร้อมหาแนวทาง
ในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูปาล์มน�า้มนัทีจ่ะ
ได้รบัผลกระทบในอกี 2 ปีข้างหน้า

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ตนในฐานะที่มีส่วน
ก�ากับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือกับ 
นำยเอกนฏั พร้อมพนัธุ ์รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม รวมทัง้ปลดักระทรวงพลงังานและ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหา และได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ยกร่าง 
กฎหมายส่งเสรมิปาล์มน�า้มนัให้กบัเกษตรกรผูป้ลกู
ปาล์มน�้ามัน โดยมอบหมายให้ นำยอรรถวิชช์ 
สวุรรณภกัด ีเป็นประธานคณะกรรมการดงักล่าว 
และคาดว่าภายใน 5-6 เดือนหลงัจากนีจ้ะเริม่เหน็
รปูร่างของโครงการชดัเจนมากยิง่ข้ึน

นายพรีะพนัธ์ุ กล่าวเพิม่เตมิว่า ปาล์มน�า้มัน
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญกับพ่ีน้อง

ต้องเร่งท�าให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรผูป้ลกู 
ปาล์มน�้ามัน รวมทั้งสายการผลิตที่จะน�าผล 
ปาล์มน�า้มันไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้มกีาร
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีดกีว่าในปัจจบุนั

“ผมหวังเป็นอย่างยิง่ว่ากฎหมายฉบบันีจ้ะเป็น
กฎหมายอีกฉบบัหนึง่ทีส่ร้างความเป็นธรรม มกีาร 
จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ท่ีน�าผล 
ปาล์มน�า้มันไปผลติเป็นน�า้มัน และท�าให้เกษตรกรผู้ปลูก 
ปาล์มน�า้มนัได้ประโยชน์อย่างเตม็ที ่ และจะมกีาร
ศึกษาพัฒนาต่อยอดการน�าผลผลิตไปท�าให้เกิด 
ประโยชน์ต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องต่อไป” นายพรีะพนัธุ์  
กล่าว

EGCO Group ทุม่ลงทนุปีละ 30,000 ล. 
ชสูมดุลควำมเตบิโตเป็นองค์กรคำร์บอนต�ำ่

บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื EGCO 
Group ทบทวนแผนลงทนุระยะ 3 ปี เน้นกลยทุธ์ 
“Triple P” ตอบโจทย์กำรเตบิโตอย่ำงอย่ำงยัง่ยนื 
ในทกุมิต ิสร้ำงควำมสมดลุทำงธรุกจิ ผลกำรด�ำเนนิงำน 
ที่แข็งแรงอย่ำงต่อเน่ือง และกำรเป็นองค์กร 
คำร์บอนต�ำ่ พร้อมตัง้งบลงทนุปีละ 30,000 ล้ำนบำท  
มุ่งลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำ และแสวงหำโอกำสลงทุน 
ในธรุกิจพลงังำนทีเ่กีย่วเน่ือง

ดร.จริำพร ศริคิ�ำ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ EGCO 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเป็น 30% ของ
ก�าลังผลิตทั้งหมด เป้าหมายระยะกลาง ภายในปี 
2583 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) และเป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2593 
จะบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ 
(Net Zero Carbon)” ดร.จริาพร กล่าว

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2568 ECGO  
Group เดินหน้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและแสวงหา
โอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่าง 
ต่อเน่ือง ด้วยการตัง้งบลงทนุ 30,000 ล้านบาท การ
เตบิโตทางธรุกจิในปีหน้าจะมปัีจจยัสนบัสนนุส�าคญั
มาจากโครงการลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ ได้แก่  

จ ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
นอกชายฝ่ัง Yunlin ในไต้หวนั การรบัรูร้ายได้จากการ
ขายโครงการพลังงานหมุนเวียนและการจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบของ APEX ในสหรฐัอเมรกิา  การเจรจา
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหม่ของโรงไฟฟ้า Quezon ใน
ฟิลปิปินส์ ในขณะเดยีวกนั กม็โีอกาสปิดดลีโครงการ 
โรงไฟฟ้าใหม่ในรปูแบบ M&A ทัง้โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกั 
และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได ้
ทนัที

ส่วนผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 และ 9 เดอืน
ของปี 2567 ว่า มกี�าไรจากการด�าเนนิงาน 3,604 ล้าน 
บาท และก�าไรสุทธิ 2,463 ล้านบาท โดยได้รับ 
แรงหนนุจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ในต่างประเทศ ในขณะที ่9 เดอืนแรกของปี 2567 มี
ก�าไรจากการด�าเนนิงาน 7,014 ล้านบาท และก�าไร
สุทธิ 5,518 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก 
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ และกลุม่โรงไฟฟ้า
ในสหรฐัอเมริกา 

นอกจากนี ้ EGCO Group ยงัสามารถผลกัดนั
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มคีวามก้าวหน้า
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ Yunlin ทีต่ดิต้ังเสากังหนั  
(Monopiles) และกังหันลม (Wind Turbine  
Generators - WTGs) ครบ 80 ต้น เรยีบร้อยแล้ว และได้ 
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วทัง้สิน้ 68 ต้น คดิเป็นก�าลงัผลติ  
544 เมกะวตัต์ บรษิทัมัน่ใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบครบ 640 เมกะวตัต์ ภายในสิน้ปี 2567 นี ้

ส�าหรับ EGCO Group มกี�าลงัผลติตามสดัส่วน
การถือหุน้รวมท้ังสิน้ 7,019 เมกะวตัต์ (รวมโรงไฟฟ้า
ทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้วและโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง) โดยมกี�าลงัผลติจากพลงังานหมุนเวยีน

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค

บรษิทั อนิโนพำวเวอร์ จ�ำกัด ร่วมกับสถำบนั
คำร์บอนเพ่ือควำมยัง่ยืน (Carbon Institute for 
Sustainability: CBiS) จัดท�ำหลักสูตร ส�ำหรบั
บคุคลทัว่ไป มจีดุมุง่หมำยในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำน Climate Change เบือ้งต้น เพือ่เป็นพืน้ฐำน 
ในกำรพฒันำต่อยอดไปยังควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร 
ตัง้รบัปรับตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
ส�ำหรับบุคคลทั่วไป และ SMEs รวมถึงกำร 
เสรมิสร้ำงควำมรูใ้ห้กบัผูท้ีต้่องกำรพัฒนำองค์กร
และธุรกิจในทิศทำงที่ยั่งยืน โดยเฉพำะกำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ซึง่เป็นส่วนส�ำคญัในกำร 
ขับเคลือ่นเศรษฐกิจสเีขยีวในอนำคต

นำยอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั อินโนพาวเวอร์ จ�ากดั เปิดเผยว่า 
หลกัสูตรนีไ้ด้รับการออกแบบเพือ่ถ่ายทอดความรู้
เรือ่ง Climate Change เบือ้งต้น ทีช่่วยให้ผูเ้รยีน
สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ในการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตั้งรับ 
ผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนในธรุกจิ โดยเนือ้หา 
ของหลักสูตรจะครอบคลุมเรื่องการประเมิน 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจัดการคาร์บอน และ 
วธิกีารลดการปล่อยคาร์บอนในองค์กร SMEs ทีม่ี
ส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ 

“เป้าหมายท่ีเราตัง้ไว้ส�าหรบัหลกัสตูรนีค้อืการ
สร้างผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถประเมนิและ
จดัการการปล่อยคาร์บอนในธรุกจิของตนได้ และ
ต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงไม่เพียงแต่
ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่ยงัสามารถเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดทีใ่ห้ความ 
ส�าคัญกับการลดคาร์บอนและเศรษฐกิจสีเขียว 
ในระดบัโลก” นายอธปิ กล่าว

นายอธปิ ยงักล่าวเพิม่เตมิว่า ผลลพัธ์ทีค่าดหวัง
จากการอบรมครั้งนี้คือการสร้างความตระหนักรู้
และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมใน
กระบวนการลดการปล่อยคาร์บอน และน�าความรู ้

อนิโนพำวเวอร์ ร่วมมือ CBiS 
มุง่สู่กลไกกำรลดคำร์บอนในธรุกิจ

ที่ได้รับไปปรับใช้จริงในองค์กร ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและสามารถยกระดับ
การด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัหลกัการความยัง่ยนื
ในระยะยาว

ศำสตรำจำรย์ ดร.พสุิทธิ ์เพยีรมนกุล ผูอ้�านวยการ 
สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) กล่าวว่า 
ความร่วมมือระหว่าง CBiS และ อินโนพาวเวอร์  
จะเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัในการสร้างความเข้าใจและการ 
มส่ีวนร่วมของชุมชนและ SMEs ในการลดคาร์บอน 
เพือ่ให้เกดิการพฒันาในเชิงระบบ โดยเราจะมุง่เน้น
การให้ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิและลดการปล่อย
คาร์บอนในองค์กร โดยการใช้เครื่องมือที่สามารถ
ตรวจวดัได้ และยงัมกีารเรยีนรู้จากกรณศีกึษาทีช่่วย
สร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงระบบการผลิต 
ให้มีประสทิธภิาพในการลดการปล่อยคาร์บอน 

ส�าหรับผู ้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับความรู ้ 
ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงในการปรับปรุงระบบการ
จัดการคาร์บอนในธุรกิจ โดยเฉพาะการเรียนรู ้
การประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสม
กบัองค์กรของตนเอง พร้อมท้ังการจดัท�าแผนการลด
คาร์บอนทีส่ามารถน�าไปปฏิบตัไิด้จรงิ และสามารถ
ตดิตามผลลพัธ์จากการลดคาร์บอนท่ีเกดิขึน้ในระยะ
ยาว นอกจากน้ี ผูท้ีเ่ข้าร่วมจะได้รบัทกัษะในการน�า
เครือ่งมอืทีท่นัสมัยมาใช้ในการตรวจวัดและจดัการ
คาร์บอน และยังสามารถเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากทัง้ภาครฐั 
และเอกชน เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน 
ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ การเรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง Climate 
Change นับเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับทุกคน บุคคล
ทั่วไป องค์กร หรือธุรกิจที่ต้องการเติบโตและ
พัฒนาในแนวทางท่ียั่งยืน ซึ่งจะท�าให้ผู ้เรียนได ้
ชุดความคดิ และตัวอย่างท่ีเป็นประโยชน์ ในการท�าให้ 
หน่วยงานของผูเ้รยีนสามารถชบัเคลือ่นการพฒันา
ให้สอดคล้องไปในแนวทางของการปล่อยคาร์บอน
ต�า่และยัง่ยนื

“ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากความร่วมมือครั้งนี้
คือการขยายวงกว้างของการปฏิบัติตามแนวทาง
ลดคาร์บอนในธุรกิจ SMEs และการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
ทีส่ามารถแข่งขนัได้ในเศรษฐกจิสเีขยีวท่ีก�าลงัเติบโต”  
ศาสตราจารย์ ดร.พสิทุธ์ิ กล่าว

ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อความมั่นคงของ 
ระบบไฟฟ้าในยคุเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน และโรงไฟฟ้า 
พลงังานหมนุเวยีน ผ่านการลงทนุทัง้รปูแบบ M&A 
และ Greenfield ตลอดจนแสวงหาโอกาสลงทุน 
ในธรุกจิพลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง โดยต่อยอดการลงทนุ
ในประเทศทีมี่ฐานธรุกจิอยูแ่ล้ว 8 ประเทศ ด้วยการ
ตัง้งบลงทนุปีละ 30,000 ล้านบาท 

• Portfolio and People Management 
บรหิารจัดการพอร์ตการลงทนุและทรพัยากรบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ ่งเน้นสร้างความ 
เป็นเลิศในกระบวนการด�าเนินงาน (Operational 
Excellence) ให้ความส�าคญักับการบรหิารสินทรพัย์

เกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นอย่างมาก และในอดตี 
น�้ามันปาล์มยังถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในช่วงที ่
น�้ามันดีเซลมีราคาแพง โดยน�ามาผสมกับน�้ามัน
ดเีซล ท�าให้มปีริมาณน�า้มันเพิม่ขึน้และราคาถกูลง  
เรยีกว่า น�า้มนัไบโอดีเซล หรือ B100 เนือ่งจาก
น�้ามันปาล์มในช่วงเวลานั้นมีราคาถูกกว่าน�้ามัน
ดเีซลหลายเท่า

แต่ปัจจบุนัราคาน�า้มันปาล์มตกอยูท่ีป่ระมาณ 
41-42 บาทต่อลิตร ซึ่งแพงกว่าเนื้อน�้ามันดีเซล 
ทีน่�ามาผสมเกอืบเท่าตวั จงึเป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าให้
ราคาน�า้มนัในประเทศไทยแพงขึน้ และต้องใช้เงนิ
จากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิมาชดเชยให้ราคาน�า้มนั
ดเีซลอยูท่ีไ่ม่เกนิ 33 บาทต่อลติร ซ่ึงเหลอืเวลาให้
ชดเชยได้อกีเพยีง 2 ปีเท่าน้ัน ขณะเดยีวกัน ด้าน
เกษตรกรผูผ้ลติปาล์มน�า้มันก็เริม่มปัีญหาส่วนแบ่ง 
ราคากบัโรงสกดั และผลประโยชน์จากราคาน�า้มนัปาล์ม 
ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนก็ไปไม่ถึงเกษตรกรอย่างที่ควร
จะได้รบั ทัง้นี ้ จากผลผลติน�า้มนัปาล์มทัง้หมดใน
ประเทศ 1 ใน 3 น�ามาผสมกบัน�า้มนัดเีซลเพ่ือใช้ 
ภายในประเทศ ส่วนอกี 2 ใน 3 น�าไปผลิตน�า้มันพชื 
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีการส่งออกในส่วนนี้
ประมาณ 20%

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เพ่ือดูแลเกษตรกร 
ผูผ้ลิตปาล์มน�า้มนัให้ได้ค่าตอบแทนผลผลติทีเ่ป็นธรรม 
และถกูต้อง จงึต้องร่างกฎหมายออกมาฉบบัหนึง่  
ช่ือว่า กฎหมายส่งเสรมิปาล์มน�า้มนั ซึง่จะมีรูปแบบ 
เหมือนกฎหมายอ้อยและน�้าตาล เพื่อเป็นการ
รองรับในอกี 2 ปีข้างหน้า เมือ่กองทนุน�า้มันต้อง
หยดุชดเชยการผสมน�า้มันปาล์มในเนือ้น�า้มัน และ

Group เปิดเผยว่า EGCO Group ได้ทบทวนและปรบั
กลยุทธ์การด�าเนินธรุกิจระยะ 3 ปี (ปี 2568-2570) 
โดยมีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่ง 3 ด้าน ได้แก่ 
การเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผล
ก�าไรอย่างย่ังยืน การบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอน
ต�า่ และการปรับเปล่ียนองค์กรเพ่ือรองรบัการเตบิโต
ในอนาคต ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวน้ีจะขับเคลือ่นด้วย
กลยุทธ์ “Triple P” 3 ด้าน ได้แก่ 

• Profitability and Performance Energizing 
เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลก�าไร 
ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงนิ เพือ่ดแูลอตัราส่วนหน้ีสนิและรกัษาอนัดบั 
ความน่าเชือ่ถอืของบรษิทั ตลอดจนให้ความส�าคญักบั 
การดูแลผู้ถือหุ้น ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างสม�า่เสมอ 

• Power and Energy-related Focus เน้น
ลงทนุในธรุกจิไฟฟ้า ซึง่เป็นธรุกจิหลกัและรากฐาน
ความแข็งแกร่งของ EGCO Group ทัง้โรงไฟฟ้าท่ีใช้ 

เชงิกลยทุธ์เพือ่น�ารายได้ไปแสวงหาโอกาสการลงทนุ
ใหม่ (Asset Recycling) ทีจ่ะสร้างการเตบิโตต่อเนือ่ง
ในระยะยาว พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์กร
เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิในระดบัสากล ตลอดจน
ปรับปรงุกระบวนการด�าเนนิธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ด ้วยการประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับโอกาสการเติบโต
ทางธุรกจิในอนาคต 

“EGCO Group เชือ่ม่ันว่า กลยทุธ์ “Triple P” 
จะตอบโจทย์การเตบิโตขององค์กรอย่างอย่างยัง่ยนื
ในทกุมติิ ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทาง
ธรุกิจ ผลการด�าเนินงานทีแ่ขง็แรงอย่างต่อเนือ่ง และ
การบรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต�า่ ทัง้ 3 ระยะ 
ได้แก่ เป้าหมายระยะส้ัน ภายในปี 2573 เพิม่สัดส่วน

การรับรู ้รายได้เต็มปีจากการเข้าซื้อหุ ้นในกลุ ่ม 
โรงไฟฟ้า Compass ในสหรฐัอเมรกิา และจากการ 
เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration  
ส่วนขยาย จ.ระยอง การรับรู ้รายได้จากการ 

รวม 1,463 เมกะวตัต์ (คิดเป็น 21% ของก�าลงัผลติ
ทัง้หมด) ทัง้จากชวีมวล พลังน�า้ พลงังานแสงอาทติย์ 
พลงังานลมทัง้บนบกและนอกชายฝ่ัง เซลล์เชือ้เพลงิ 
และระบบกกัเก็บพลงังานด้วยแบตเตอรี่

ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเคยออก
กฎหมายที่เรียกว่า ‘พระราชบัญญัติอ้อยและ 
น�า้ตาล’ เพือ่วางระบบให้เกษตรกรผู้ปลกูอ้อยได้รบั 
ผลประโยชน์จากการน�าอ้อยไปผลิตเป็นน�้าตาล 
โดยมกีารวางระบบจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกนั 
เพือ่ท�าให้เกดิความเป็นธรรมมากขึน้ และจะเป็น 
ต้นแบบในการร่างกฎหมายเพ่ือดูแลปัญหา 
ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามันซึ่งเป็นปัญหา 
ทีค่ล้ายคลงึกนัต่อไป
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‘เฉลิมชัย’ มอบ 2 อธิบดีฯ ทช. อส. ผนึกก�าลัง
เดินหน้าปฏิบัติการปกป้องคุ้มพะยูนและหญ้าทะเล 

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (รมว.ทส.) 
กล่าวว่า จากสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศ ส่งผลกระทบให้พะยนูขาดแคลนอาหาร 
พบพะยูนทีม่ลีกัษณะผอมมากกว่าปกต ิซึง่เกิดจาก 
หญ้าทะเลเสือ่มโทรม ท�าให้พะยนูมีอาหารไม่เพยีงพอ  
จงึจ�าเป็นต้องอพยพไปยงัพืน้ทีใ่หม่ ซึง่มีความเสีย่ง 
ต่อการเกยตื้นเพิ่มขึ้น และอาจต้องเผชิญกับ
อนัตรายต่อชวีติของพะยนูได้ตลอดเวลา เนือ่งจาก
พื้นที่ใหม่ๆ มีกิจกรรมทางน�้า การเดินเรือ มีการ
ท�าประมง ซ่ึงประชาชนมกีารด�าเนนิกจิกรรมเป็น
ปกต ิ โดยไม่รูว่้ามกีารเคลือ่นย้ายของพะยนูเข้ามา
ในพื้นที่ จึงเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายได้  
ในการนี ้ตนจึงได้มอบหมายให้ นำยจตพุร บรุษุพฒัน์  
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นในการ
ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตพะยูนเกยตื้น
ให้เป็นรูปธรรม ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธ์ุพชื (อส.) 

โดยท่ีประชมุได้มข้ีอสรุปก�าหนด 4 มาตรการหลกั 
ในการแก้ไขปัญหาพะยูนเกยตื้นและหญ้าทะเล 
เสือ่มโทรม ตลอดจนก�าหนดแผนงานในระยะเร่งด่วน 

ท่ีจะเพิม่อาหารให้กับพะยูนในธรรมชาต ิ และดูแล
พะยูนที่ผอมเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มอาหารให้กับ
พะยนู คอื การปลกูหญ้าบนบกแล้วน�ามาเป็นอาหาร
ให้พะยนู การส่ังซือ้หญ้าทะเลเข้ามาเสรมิ และการ
กัน้เขตแหล่งหญ้าทะเลธรรมชาตเิพือ่ให้หญ้าทะเล 
สามารถเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น พร้อมสั่งการ 
ให้ ทช. และ อส. ลงพ้ืนท่ีเป็นการเร่งด่วน เพ่ือ

เฉลมิชัย ศรอ่ีอน

ประสานกบัผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็ ในการส่ือสาร
ท�าความเข้าใจ ให้ความรูเ้กีย่วกบัพะยูนแก่ชาวบ้าน
และหน่วยงานในพ้ืนที่ เพื่อสร้างความร่วมมือกัน 
ในการดแูลรกัษาแหล่งหญ้าทะเลให้กบัพะยูน อีกทัง้ 
ติดตามความคืบหน้าและด�าเนินการแก้ไขปัญหา
พะยูนและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัด
ภเูก็ตต่อไป

ด้าน ดร.ป่ินสกัก์ สรัุสวด ีอธบิดกีรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง กล่าวว่า ภายหลงัจากท่ีมกีาร 
ประชุมก�าหนดมาตรการคุ ้มครองพะยูนและ 
หญ้าทะเล เมือ่วนัที ่11 พ.ย. ทีผ่่านมานัน้ ตนและอธิบดี 
กรมอุทยานฯ น�าทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ดังกล่าว  
พร ้ อมกับ เยี่ ยมชมการปฏิบั ติ ง านของทีม 
อาสาสมัครงานวิจัยส�ารวจพะยูนด้วยอากาศยาน 
ไร้คนขบั บรเิวณจุดชมวิวอ่าวป่าคลอก จากการส�ารวจ 
พบพะยูนคู่แม่-ลูกก�าลังว่ายน�้า พร้อมทั้งตรวจ
เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าท่ี 
ผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึทมีอาสาท้องถิน่และผูน้�าชมุชน 
ซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าระวังคุ้มครองพะยูนและติดตาม
สถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรมอย่างใกล้ชิด  
ตลอดจนร่วมประชุมหารอืกบันายโสภณ สวุรรณรัตน์  
ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดภู เก็ต และหน ่วยงาน 
ราชการทกุภาคส่วนในพืน้ที ่ เพือ่ก�าหนดมาตรการ

TEI ร่วมกบั KKP และเมอืงแสนสขุ
เกบ็ คัด แยก ขยะ ชำยหำดบำงแสน

สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ร่วม
เทศบำลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และกลุ่ม 
ธุรกิจกำรเงนิเกยีรตินำคนิภัทร ผสำนควำมร่วมมอื  
3 ภำคส่วนส�ำคัญ รัฐ (ท้องถิ่น) เอกชน  
และภำคประชำสงัคม ร่วมกระบวนกำร “KKP 
Clean sea, Clear future : เกบ็ คดัแยก ส่งคนื 
ใช้ประโยชน์สงูสดุ ลดขยะก�ำจดั ณ หลมุฝังกลบ” 
ณ หำดบำงแสน 

เทศกาลคกึคกั ซึง่มักสร้างขยะจ�านวนมากจากวัสดุ
ทีใ่ช้ท�ากระทง การจดัการขยะกระทงจ�านวนมาก
มหาศาลของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และกระทงที่
ลอยลงทะเลกย็ิง่เพ่ิมความยากล�าบากควบคมุยาก
จากกระแสน�า้ทีพั่ดพา รัว่ไหลไปกระทบกบัระบบ
นิเวศทะเล รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในวันนี้ 
จะเป็นการช่วยออกแบบการจดักจิกรรมให้ครอบคลมุ 
การจัดการในระบบ มข้ีอมลูวชิาการประเภทวัสด ุ

ในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์พะยนูเกยตืน้
และหญ้าทะเลเสือ่มโทรม ในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ โดย
มรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะท�างานในการประสานงาน 
2. จัดตั้งทีมอาสาสมัคร และชุดลาดตระเวนเฝ้า
ระวังคุ ้มครองพะยูน 3. จัดท�าประกาศ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์การจ�ากัดการสัญจรหรือลดความเร็ว

เรอื และแผนทีเ่ส้นทางหรอืแหล่งอาศยัพะยนู ให้
ประชาชน ชมุชนชายฝ่ัง และผู้ประกอบการเดินเรือ
ได้รบัทราบ 4. ด�าเนนิการฟ้ืนฟแูหล่งหญ้าทะเล โดย
การปลกูหญ้าทะเลในพืน้ท่ีทีก่�าหนด 

จากนัน้น�าคณะสือ่มวลชนเยีย่มชมแปลงเสรมิ
อาหารพะยนู บรเิวณท่าเทยีบเรือราไวย์ ต�าบลราไวย์  
อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จังหวดัภเูกต็ พร้อมดูการสาธติ
ท�าแปลงเสรมิอาหารพะยนู โดยใช้สาหร่ายผมนาง 
ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง น�ามาเป็นอาหารเลียนแบบ
ธรรมชาติให้กับพะยูน พร้อมกันนี้ ชมการติดตั้ง
ทุน่ก�าหนดชะลอความเร็วในการเดินเรือ เขตพ้ืนที่

คุม้ครองพะยนูและหญ้าทะเล บรเิวณอ่าวบางขวญั 
จงัหวัดพงังา 

นอกจากนี ้กรม ทช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ 
จัดท�าแผนการด�าเนินงานร่วมกับกรมอุทยานฯ  
เพื่อเสนอของบกลางเป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน  
ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมอืส�าหรับการส�ารวจ
และติดตามประชากรพะยูน เพ่ือการวางแผน
อนุรักษ์ต่อไปในระยะยาว ที่ผ่านมากรม ทช. ได้
มีการวางแนวทางจัดเตรียมความพร้อมในการ
รบัมอืสถานการณ์พะยนูเกยตืน้ในทกุพืน้ที ่ ภายใต้
โครงการอนรัุกษ์แนวปะการังและส่ิงมชีวีติใต้ทะเล
ไทย ในพระด�าริ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ 

สริวิณัณวร ีนำรรีตันรำชกญัญำ โดยให้มกีารสอบ
อบรมการช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
รวมถึงสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากในพ้ืนที่
จงัหวัดภเูก็ต และระยอง เพือ่รองรบัการช่วยเหลอื 
หรือดูแลพะยนูและสัตว์ทะเลหายากทีป่่วย อีกทัง้ 
ท�างานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรทางทะเล และส่งมอบส่ือประชาสัมพนัธ์
เพือ่สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ให้กบัชมุชนในพืน้ที่
ติดชายฝั่งทะเล ร่วมกันตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการอนรัุกษ์พะยนูและแหล่งหญ้าทะเลอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปยงัผู้ประกอบการเดินเรอื 
กลุ่มนักท่องเที่ยวเรือเจ็ทสกีให้ช่วยกันระมัดระวัง
ขณะเดินเรือ หรือท�ากิจกรรมทางทะเล ให้ชะลอ
ความเร็วหากเข้าใกล้ฝั่ง รวมถึงเขตพื้นที่คุ้มครอง
พะยนูและหญ้าทะเล 

อกีทัง้ เน้นย�า้ให้พ่ีน้องชาวประมงช่วยดูแลและ
เฝ้าระวัง หมั่นตรวจเช็กเครื่องมือประมงขณะท�า
ประมงอย่างต่อเนือ่ง งดใช้เคร่ืองมอือวนขนาดใหญ่ 
และหลีกเล่ียงการท�าประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
หรอืพืน้ทีก่ารแพร่กระจายของพะยนู เพือ่ป้องกนั 

ไม่ให้พะยนูตดิอวนได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ตลอดจน 
งดเว้นการเดินเรือผ่านแหล่งหญ้าทะเล หรือหาก
จ�าเป็นต้องใช้เส้นทาง ควรใช้ความเรว็ไม่เกนิ 3 น๊อต 
ในส่วนกรณหีากพบเห็นพะยนูบาดเจบ็หรือเกยตืน้
ตาย สามารถแจ้งข่าวสารให้กับกรม ทช. หรอืโทร
แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล หมายเลข 
1362 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่จะได้ประสานงาน
กบัเจ้าหน้าทีเ่ข้าช่วยเหลอืและน�าส่งศนูย์ช่วยเหลอื
สตัว์ทะเลหายากต่อไป “ดร.ป่ินสกัก์ กล่าวท้ิงท้าย”

นำยอรรถพล เจรญิชันษำ อธบิดกีรมอทุยาน
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื กล่าวเสรมิว่า ในเขต
พืน้ทีอ่นรัุกษ์ จงัหวดัตรงั ไม่ว่าจะเป็นอทุยานแห่งชาติ 
หาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลิบง ซ่ึงจากเดิม
เป็นพ้ืนทีแ่หล่งหญ้าทะเลทีอุ่ดมสมบรูณ์ จากการ
ส�ารวจพบว่าหายไปกว่าสองหมื่นไร่ ซึ่งมากกว่า  
50 เปอร์เซน็ต์ พ้ืนทีท่ีเ่ป็นแหล่งของการเกดิ การอยู่
อาศยั การเกดิขึน้ของหญ้าทะเลก็ลดลง ซ่ึงเป็นเรือ่ง 
ทีน่่ากังวลและเป็นส่วนหนึง่ทีม่องว่า จะท�าอย่างไร
ให้หญ้าทะเลกลับคนืมาอดุมสมบรูณ์อกีครัง้ ส�าหรบั
เรื่องเร่งด่วนที่กรมอุทยานฯ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านรัฐมนตรี คือ กรมอุทยานฯ จะน�าเงินรายได้
ของกรมฯ มาจดัท�าคอกอนบุาลพะยูนก่อน ตามที่
อธบิดีกรม ทช. ได้ก�าหนดพืน้ทีค่วบคมุ เร่งอนบุาล
พะยูนที่สุขภาพไม่แข็งแรง และเป็นการป้องกัน 
ไม่ให้เกดิภัยคกุคาม 

พร้อมทั้งจะเร่งจัดท�าแผนงบประมาณโดย
จะขอสนับสนุนจากงบประมาณกลางของรัฐบาล 
เพือ่น�ามาสร้างศนูย์ฟ้ืนฟู ศนูย์เพาะเลีย้งหญ้าทะเล 
งานวจิยั และการลาดตระเวนเฝ้าระวงัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการคุ้มครองพะยนูทกุมาตรการ ถ้าทกุฝ่ายเร่ง
ด�าเนนิการ ตนเชือ่มัน่ว่าในอนาคตพะยูนจะกลบัมา
มากข้ึนเหมอืนเดมิ ทัง้น้ี ในส่วนของการท�าคอกให้ 
พะยนู ได้มกีารหารือร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เรยีบร้อยแล้ว โดยจะเลอืกบริเวณหาดราไวย์ และ
หาดบางขวญั ป่าคลอก รวมทัง้จะมีการด�าเนนิการ 
ในพืน้ทีอ่ืน่  ๆอกีต่อไป โดยเฉพาะบรเิวณพ้ืนทีอ่่าวพังงา 
เป็นพ้ืนทีแ่หล่งพะยนูได้มีการอพยพมาด้วย

อันเป็นการพัฒนาความร่วมมือการจัดเก็บ
ขยะทะเลและขยะกระทงอย่างเป็นระบบ เกิด
กระบวนการจัดการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง  
ปลายทาง เพือ่สนบัสนนุการคดัแยกและหมนุเวยีน
ใช้ประโยชน์ สนบัสนนุการลดปริมาณขยะก�าจัด 
ยงัหลมุฝังกลบ รวมทัง้การสือ่สารสร้างความรู ้กระตุน้ 
ความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบของขยะ
ต่อระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง สัตว์น�้า และ 
สิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน
กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร รวมถงึชมุชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�านกังานทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังที ่2 (ชลบุร)ี และหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในพืน้ที ่ร่วมเป็นจติอาสาในคร้ังน้ี จ�านวน
กว่า 200 คน เข้ามามส่ีวนร่วมเกบ็ คดัแยกขยะ 
ท�าความสะอาดหาดหลงัวนัเฉลมิฉลองลอยกระทง
เพือ่ให้ประเพณทีีด่งีามและรกัษาสิง่แวดล้อมของ
พืน้ทีไ่ว้ได้อย่างยัง่ยนื

ดร.วิจำรย์ สิมำฉำยำ ผู้อ�านวยการสถาบัน 
สิง่แวดล้อมไทย (TEI) กล่าวว่า “วันลอยกระทง  
ถอืเป็นวันการสบืสานประเพณไีทยทีม่มีายาวนาน 
ดงีามด้านวฒันธรรม สงัคม มาแต่อดตี มกีารด�าเนนิ
กจิกรรมและจดังานกนัอย่างกว้างขวาง ท�าให้ผูค้น
ในสังคมออกมาร่วมกันลอยกระทง จัดเป็นงาน

ทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ที่ 
ผสานก�าลังกับภาคเอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ดงักล่าวได้มาก”

คุณพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกัสือ่สารองค์กรและการตลาด 
กลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร (KKP) กล่าวว่า 

วจิารย์ สมิาฉายา พทันยั เหลอืงตระกลู

กจิกรรม “KKP Clean sea, Clear future : เกบ็ 
คัดแยก ส่งคืนใช้ประโยชน์สูงสุด ลดขยะก�าจัด 
หลมุฝังกลบ” ณ หาดบางแสน ครัง้นี ้คณะผูบ้ริหาร
และพนกังานกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและ
คัดแยกขยะทะเล ขยะกระทงที่หลงทางบริเวณ
ชายหาดหลงัวนัลอยกระทง ซึง่จะแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ แล้วท�าการชั่งน�้าหนัก บันทึกข้อมูล และ 
น�าไปจดัการอย่างถกูวธีิ ดงันี้

• กลุ่มขวดพลาสติกใส ขวดแก้ว และกระป๋อง 
น�าไปเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล และฝาขวด
พลาสติก น�าไป Upcycle ผ่านกลุ่มบางแสนคอลเลคชัน่ 

• กลุม่ถุงพลาสตกิ ถงุหหูิว้ ถงุขนม สายเด่ียว
แก้วน�า้ กล่อง-แก้วพลาสตกิ โฟม หลอด ช้อน/ส้อม
พลาสติก รองเท้า ฟองน�า้ เศษยาง ส่งให้เทศบาล 
ส่งต่อไปเป็นขยะเชือ้เพลิง 

• เศษอาหาร เทศบาลส่งให้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 
ส่วนขยะอินทรีย์อื่นๆ เช่น ลูกมะพร้าว เศษไม้ 
ตะเกยีบไม้ ใบไม้ ใบตอง รวมทัง้กล่อง-ถ้วยชานอ้อย  
เทศบาลน�าไปท�าปุ ๋ย แจกจ่ายให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ 

• กลุ่มไฟแชค็ เศษพลุ ก้นบหุร่ี ขยะทีม่สีารเคมี 
รวบรวมส่งให้เทศบาล ส่งต่อก�าจัดอย่างถกูวธิี

นำยณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี
เมืองแสนสุข ได้กล่าวว่า เน้นย�้าถึงปัญหาขยะ 
ในทะเลและกระทงทีเ่กดิขึน้จากเทศกาลลอยกระทง 
จ�านวนมากในแต่ละปี แม้ว ่าจะมีการห้าม 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ในฐำนะหวัหน้ำคณะผูแ้ทนไทย ได้มอบหมำย
ให้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์ิพำนิช อธิบดีกรมกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม 
หำรอืร่วมกบั Mr. Henry Gonzalez ต�ำแหน่ง 
Chief Investment Officer ของกองทุน
ภูมิอำกำศสีเขียว (Green Climate Fund: 
GCF) ในห้วงกำรประชุม COP29 ณ กรงุบำกู 
สำธำรณรฐัอำเซอร์ไบจำน

ซ่ึงทัง้สองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางขบัเคล่ือน
การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของไทย ภายใต้ Thailand Country 
Programme ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ โดยเฉพาะประเดน็ความชดัเจนเก่ียวกบั 
การเพิม่โอกาสให้ไทยได้รับสนับสนุนทางการเงนิ
มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านการด�าเนินโครงการ และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อน�าไปสู ่การลงทุน 
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate 
Investment) พร้อมทัง้เร่งรดัตดิตามการขอรบั
การรบัรองเป็นหน่วยงานปฏบิตักิารระดบัชาตขิอง 
หน่วยงานไทย ทั้งนี้ ผลจากการหารือดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดทิศทาง และแนวทาง 
ที่ชัดเจนในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
ภมูอิากาศสเีขยีว ต่อไป 

ไทยหารือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
เร่งการสนับสนุนทางการเงิน

นอกจากน้ี ในช่วงสปัดาห์แรกของการประชุม 
COP29 นี ้ ทส. ร่วมกบัภาคเีครือข่ายทัง้ภาครฐั
และเอกชน ยังได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน COP29  
ใน Thailand Pavilion อย่างต่อเนือ่งทกุวนั โดยมี 
การจดัแสดงนิทรรศการ น�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศ 
ใน 4 ส่วนที่ส�าคัญ ได้แก่ Climate Policy 
Climate Technology Climate Action และ 
Climate Finance 

รวมถึง Technology and Innovation 
Zone น�าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการกกัเกบ็ 
คาร์บอนจากภาคเอกชน อีกทั้งเปิดเวทีเสวนา 
แลกเปลีย่นข้อมลู ความรู ้และประสบการณ์ระหว่าง 
นกัวชิาการ ผูแ้ทนเยาวชน ผูแ้ทนรัฐบาล องค์กร
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยช่วงวนัที่ 
12-16 พ.ย. 2657 มปีระเดน็การเสวนา 5 ประเดน็ 
ประกอบด้วย 1. World Climate Summit  
2. Finance Investment and trade 3. Energy  
peace, relief and recovery 4. Science,  
technology และ 5. Youth session information  
รวมจ�านวน 14 sessions มวีทิยากรทัง้ในและ
ต่างประเทศมาร่วมแลกเปลีย่น รวมกว่า 60 คน 

นอกจากนี ้ใน Thailand Pavilion ทส. ได้จัด
กจิกรรมดงึดูความสนใจ โดยมจุีดถ่ายรปูและของ 
ท่ีระลึกเป็นแมกเนต “น้องหมเูด้ง” ชมิกาแฟดอยตงุ  
โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม
ในช่วงสปัดาห์แรกกว่า 3,000 คน ทัง้นี ้ทกุท่าน
สามารถตดิตามข้อมลูข่าวสารความเคลือ่นไหว 

“ประเทศไทยเติบโตอย ่าง ย่ัง ยืนด ้วย
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่าและมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน”

ลอยกระทงในทะเลและรณรงค์ลอยกระทงใน 
แหล่งน�า้ปิดแล้วกต็าม การแก้ปัญหาและการจดัการขยะ 
ที่เทศบาลท�าได้คือ ร่วมกับจิตอาสาในการช่วย
เกบ็ขยะท่ีตกค้างหลงัคนืลอยกระทง และจ�าแนก
ประเภท อาทิ ขยะอินทรย์ี ขยะจากกระทง และ
ขยะจากถุงพลาสติก เศษพลาสติก หนังยาง  
พร้อมทัง้มกีารบนัทกึข้อมลูในแต่ละปีไว้ 

ส�าหรบักจิกรรม “KKP Clean sea, Clear  
future : จะมบีทบาทและส่วนส�าคญัให้เกดิกระบวน 
และแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการต้ังแต่ต้นทาง 

กลางทาง ปลายทาง สนับสนุนการคัดแยกและ 
น�าไปหมนุเวียนใช้ประโยชน์ และช่วยลดปรมิาณขยะ 
ก�าจัดยังหลุมฝังกลบ ท่ีส�าคัญมีฐานข้อมูลส�าคัญ
และชัดเจนในการวางแผนบริหารจัดการขยะ
รวบรวมจากงานเทศกาล และสื่อสารสร้าง 
ความรูใ้ห้กบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องได้ตระหนกัและเข้ามา 
มีทบาทในการจัดการขยะและการลอยกระทง 
ลงทะเลให้เกิดผลส�าเรจ็ร่วมกนัต่อไป
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ทส.ต้อนรบัมูลนธิ ิEJF ร่วมหำรือด�ำเนนิงำนกำรลดมลพษิ 
อภชิำต ศกัดเิศรษฐ์ ทีป่รกึษา รมว.ทส. ให้การต้อนรับ Dominic Thomson ผูอ้�านวยการ 

ภมูภิาคเอเชียอาคเนย์ ของมูลนธิคิวามยุตธิรรมเชิงสิง่แวดล้อม (Environmental Justice Foundation:  
EJF) และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือประเด็นการด�าเนินงานด้านการลดมลพิษจากพลาสติก 
ของไทย ทัง้ในเรือ่งการจัดท�ามาตรการทีม่ผีลผกูพนัทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพษิจาก
พลาสตกิ และสิง่แวดล้อมทางทะเล รวมถงึร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการจดัการบรรจุภณัฑ์อย่าง
ยัง่ยนื โอกาสนี ้ ทีป่รกึษา รมว.ทส. ได้แสดงความขอบคณุมลูนิธ ิ EJF ทีไ่ด้สนบัสนนุการด�าเนนิ
โครงการเพือ่แก้ปัญหามลพษิจากพลาสตกิในประเทศไทย และเน้นย�า้ว่า ทส. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ 
ด�าเนนิงานด้านการจัดการมลพษิจากพลาสติกอย่างเตม็ทีแ่ละเปิดกว้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วน 
ทีเ่ก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมลู ทัง้ด้านวิชาการ และแนวทางด�าเนนิงาน

GGC ช่วยแก้ปัญหำรำคำปำล์มน�ำ้มนัตกต�ำ่ 
ส่งเสรมิควำมย่ังยนือุตสำหกรรมปำล์มน�ำ้มนั

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ GGC จับมือองค์กรเจรจำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยปำล์มน�้ำมันย่ังยืน 
Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) และ องค์กรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจ�ำ
ประเทศไทย พร้อมกลุ่มเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชมุชนผูป้ลกูปำล์มน�ำ้มนั และโรงสกัดปำล์ม
น�้ำมัน ผลักดันขยำยควำมร่วมมือยกระดับ
กำรผลิตปำล์มน�้ำมันอย่ำงยั่งยืนตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่อปุทำนของประเทศไทย เพ่ือเป้ำหมำยให้ 
เกษตรกรขำยผลิตภัณฑ์ปำล์มน�้ำมันได้รำคำ
ทีด่อีย่ำงยัง่ยืน

นำยกฤษฎำ ประเสริฐสุโข กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั โกลบอลกรีนเคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื GGC เปิดเผยว่า GGC ได้ด�าเนนิการ 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน 
ของประเทศไทยมากกว่า 1,000 ราย ให้ด�าเนนิการ 
ตามมาตรฐานและได้รบัการรับรอง Roundtable  
on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึง่เป็น
มาตรฐานการผลติปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม
ท่ีได้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ ผ่านการ 
ด�าเนินโครงการการผลิตปาล์มน�้ามันและ 
น�า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนื Sustainable Palm oil 
production and procurement (SPOPP) 

จากความส�าเร็จของโครงการดังกล่าว 
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน ์
ต่อเกษตรกรในระยะยาว คอื เกษตรกรมผีลผลติ
ปาล์มน�า้มนัทีเ่พ่ิมขึน้ มต้ีนทุนในการปลูกปาล์ม
ทีต่�า่ลง และสามารถสร้างรายได้ทีเ่พิม่ข้ึนให้แก่
เกษตรกร โดย GGC ได้สานต่อความส�าเรจ็ของ
โครงการดงักล่าวสูโ่ครงการการผลติปาล์มน�า้มนั
และน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ Sustainable 
Palm Oil Production and Procurement  
Project for Climate Mitigation and  
Adaptation (SPOPP CLIMA) เพือ่เป็นต้นแบบ 
ให้กบัเกษตรกรรายย่อยผลติปาล์มน�า้มนัในการ 
จดัการสวนปาล์มแบบคาร์บอนต�า่ของประเทศไทย

จากการสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกปาล์ม
อย่างยั่งยืน นับเป็นต้นทางที่ส�าคัญท่ี GGC  

ได้สร้างความม่ันคงทั้งเร่ืองการปลูกปาล์ม 
รวมถึงความมั่นคงทางการเงินให้กับเกษตรกร 
ในระยะยาว และ GGC มีความมุ่งมั่นในการ 
สานต่อนโยบายในการสนับสนุนการซื้อ-ขาย
ปาล์มน�า้มันของกลุม่ ปตท. เพือ่สนบัสนนุนโยบาย 
ภาครัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน�้ามันสามารถขายผลผลิตได้ไม่ต�่ากว่า
ราคาประกาศของราชการ ความส�าเรจ็ทีผ่่านมา 
รวมถงึนโยบายดงักล่าวท�าให้ GGC เลง็เหน็ถงึ
ความส�าคญัและด�าเนนิการสร้างความร่วมมอืกนั 
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเกษตรกรในด้านราคา
อย่างเป็นรปูธรรม ท้ังโรงสกดัน�า้มนัปาล์ม GGC 
และบรษิทั ปตท.น�า้มนัและการค้าปลกี จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื OR เพือ่ร่วมกนัด�าเนนิโครงการ
การจัดซื้อปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน (Palm Oil 
Sustainable Procurement) 

โดยโครงการดังกล่าว จะยึดหลักการ 
ซือ้ขายทีเ่ป็นธรรมตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน เพือ่ส่ง 
ผลประโยชน์ไปยังเกษตรกรทุกรายได้อย่าง 
ต่อเนือ่งและยัง่ยนื ท�าให้เกษตรกรมรีายได้ทีด่ขีึน้  
เพราะสามารถขายผลผลิตได้ราคาที่ดีและ 
เป็นธรรม เราร่วมผลกัดนัเพือ่ให้การรบัซือ้ผลปาล์ม 
ในมูลค่าที่สูงข้ึน ท้ังในส่วนของเกษตรกรที่ยัง 
ไม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน RSPO เรารบัซ้ือ 
ตามราคาประกาศของกรมการค้าภายใน และในส่วน 
ของเกษตรกรทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน RSPO 
นอกจากจะได้รบัราคาตามประกาศฯ แล้ว ยงัได้
ราคาพรเีมีย่มจากมาตรฐาน RSPO เพิม่ขึน้ด้วย 
ซึง่โครงจดัซือ้น�า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนืนีจ้ะส่งผล
ให้ทุกกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานปาล์มน�้ามัน
ของประเทศไทยสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื 

เรามพีนัธมติรทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั และ
ภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเครอืข่ายวิสาหกจิ
ชมุชน ผูป้ลกูปาล์มน�า้มนั โรงสกดัปาล์มน�า้มนั 
GGC OR กรมวชิาการเกษตร GIZ และ RSPO 
ท่ีพร้อมร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้เกิด 
ความยัง่ยนืในอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัตลอดทัง้ 
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งผ่านความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มทุกรายของประเทศไทย
ได้อย่างยัง่ยนื

“ประเสรฐิ” ส่ัง “กรมทะเล” เฝ้ำระวงัวิกฤตพะยูน
ผลกัดันมำตรกำรป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ในฐานะประธานการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาต ิกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งนี้มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันพิจารณา
จ�านวน 4 เรือ่ง คอื 

การเสนอออกกฎกระทรวงก�าหนดเขต
พืน้ทีเ่พือ่ใช้มาตรการในการป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง จ�านวน 3 พืน้ที ่ในจงัหวดัตราด จงัหวดั
จันทบุรี จังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่ใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... 
เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นระบบนิเวศ
และทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทีส่�าคญัของ
ประเทศไทย จงึต้องรกัษาความสมบรูณ์ และ
อนรุกัษ์ชายหาดทีม่คีวามสมดลุไว้ 

โดยการก�าหนดหลกัเกณฑ์ส�าหรบัควบคมุ
การด�าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ังและการใช้ประโยชน์บรเิวณ
ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ที่ประชุมมีมติ
เหน็ชอบ มอบหมายให้กรม ทช. เร่งเสนอร่าง
กฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป อกีท้ังได้พจิารณากรณท่ีีเกษตรกรผูเ้พาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ายื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังแห่งชาติ กรณกีารแพร่ระบาดของ 
ปลาหมอคางด�าทีท่�าให้เกดิการท�าลายวถีิชวีติชมุชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิมและสร้างความเสียหายให้แก่

อกีทัง้ เร่งส�ารวจประชากรพะยนูและแหล่ง
หญ้าทะเลตลอดแนวชายฝ่ังอนัดามนั เตรยีมบ่อ
พักฟื้นในแต่ละพื้นที่และจัดเตรียมหญ้าทะเล 
ได้มีการใช้แบบจ�าลองทางสมุทรศาสตร์เพื่อ
ระบุพื้นที่ที่พะยูนตายใช้ในการเฝ้าระวังพื้นท่ี
หญ้าทะเล เพือ่ป้องกนัการเกยตืน้ซ�า้ในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม กรมทะเลได้วางมาตรการแผนเร่งด่วน 
ส�าหรับพะยูนในช่วงอาหารธรรมชาติวิกฤต  
โดยการน�าผกัทีม่อีงค์ประกอบทางเคมใีกล้เคยีง
กับหญ้าทะเล เช่น ผักกวางตุ้ง และสาหร่าย
ผมนาง เพือ่ทดแทนหญ้าทะเลในบริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลเดิมที่เสื่อมโทรม จากการทดลอง
วางแปลงอาหารเสรมิให้แก่พะยนูท่ีหาดราไวย์ 
จงัหวัดภเูก็ต และบรเิวณเกาะลบิง จงัหวัดตรงั 

โดยให้อาหารเป็นสาหร่ายผมนาง ผัก
กวางตุง้ ผักกาดขาว ผกัคะน้า และผกับุง้ พบว่า 
พะยูนได้เข้ามากินอาหารเสริมจนหมดเกลี้ยง 
พร้อมกนันี ้ กรมฯ ได้ศกึษาการใช้เทคนิคเพิม่
มวลชีวภาพของหญ้าทะเลในห้องปฏิบัติการ
เพื่อเร่งการเติบโตของหญ้าทะเล ท้ังน้ี กรม 
ทช. มีแผนงานโครงการปลูกเสริมหญ้าทะเล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ�านวน 24 ไร่  
ในพืน้ทีจ่งัหวัดตรงัและพงังา โดยทีผ่่านมากรม ทช.  
ได้ผสานความร่วมมอืการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
ชายฝ่ัง อาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล หน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน ในเร่ืองการอนรัุกษ์สตัว์ทะเลหายาก  
กรณีหากพบเห็นพะยูนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
สามารถแจ้งข่าวสารให้กับกรม ทช. หรือโทร
แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่ารักษาทะเล หมายเลข  
1362 ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือจะได้ประสานงาน 
กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือ และน�าส่ง 
ศนูย์ช่วยเหลอืสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ประชาชนในพืน้ท่ี โดยท่ีประชมุมมีตมิอบอ�านาจ
ให้อธิบดี ทช. เป็นผู้มีอ�านาจในการด�าเนินการ
เก่ียวกับคดีหมายเลขที่ ส.14/2567 แทนคณะ 
กรรมการฯ จนถงึทีส่ดุ

นำยประเสริฐ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได ้
มอบหมายให้กรม ทช. พฒันาโครงการพฒันาระบบ 
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังแบบองค์รวม พร้อมท้ังให้ศกึษา 
แนวทางการฟื้นฟูชายหาดโดยการเติมทราย ซึ่ง
เป็นรปูแบบทีส่อดคล้องกบัมาตรการสเีขยีว เพือ่
การบรหิารจดัการชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน พร้อมส่ังการ
ให้กรมฯ เร่งส�ารวจศกึษาการประเมนิมลูค่าความ
เสยีหายต่อระบบนเิวศด้านสถานการณ์ทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทีย่งัน่าเป็นห่วง 

เนือ่งจากปัจจบุนัหญ้าทะเลเสือ่มโทรมลงมาก 
ส่งผลให้พะยนูอพยพถิน่ฐานเพือ่หาแหล่งอาหาร
ใหม่ ก่อให้เกิดความเสีย่งการสญูเสยีพะยูน ซึง่จาก

การส�ารวจประชากรพะยูนในปีงบประมาณ 2567 
พบลดลงจาก 280 ตวัในปี 2566 เหลอื 267 ตัว 
จากสถานการณ์หญ้าทะเลเสือ่มโทรมมากในพ้ืนที่
จงัหวดัตรงั ส่งผลให้พะยนูทางฝ่ังทะเลอนัดามนั 
มกีารอพยพจากจงัหวดัตรงัไปยังพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ 
และจงัหวดัพงังา เบือ้งต้น ล่าสดุการตายของพะยนู
ทัง้หมด 10 ตวั ในช่วงวนัที ่1 ต.ค.-5 พ.ย. ทีผ่่านมา  
พบการเกยตืน้ในจงัหวดัสตลู 3 ตัว ภเูกต็ 3 ตวั  
ตรงั 3 ตวั และกระบี ่1 ตวั สาเหตหุลกัพบว่าเกดิจาก 
อาการป่วย เนือ่งจากการขาดอาหาร (หญ้าทะเล) 

 ตอนนี้อะไรก็ฉุดกระแสหมูเด้ง 
ไม่อยู ่จนล่าสดุ ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พาหมเูด้งบกุเวที COP29 เตรียมเปิด Thailand 
Pavilion โชว์ผลงานและเวทเีสวนาแก้ปัญหาโลก
เดอืด ประกอบด้วย 4 ส่วนทีส่�าคญั ได้แก่ Climate 
Policy Climate Technology Climate Action 
และ Climate Finance รวมถึงTechnology 
and Innovation Zone น�าเสนอเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
และการกักเก็บคาร์บอนจากภาคเอกชน และ
ทีส่�าคญัได้จดักจิกรรมคูข่นาน (Side Event) ที่
เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล  
ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ  
ผู ้แทนเยาวชน ผู ้แทนรัฐบาล องค์กรเอกชน  
และองค์กรระหว่างประเทศ ในหวัข้อต่างๆ กว่า 
30 หวัข้อ อาทิ เยาวชนกับการด�าเนนิงานด้านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจสีเขียว 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดและกักเก็บ
คาร์บอน การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ การเปล่ียนผ่านพลังงาน รวมถึงการปรบัตัว 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในสาขาต่างๆ 

 นอกจากนี ้ใน Thailand Pavilion 
ทส. ได้จัดกิจกรรมท่ีดึงดูความสนใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีจุดถ่ายรูปและของที่ระลึกเป็น 
แมกเนต “น้องหมูเด้ง” ฮปิโปแคระขวญัใจของ 
ชาวไทยและชาวโลก ฮปิโปตวัน้อยจากสวนสตัว์เปิด 
เขาเขยีว จงัหวดัชลบรีุ อกีด้วย 

 ทส.เปิดเวทีการประชุม COP29 
เร่งแก้วิกฤตโลกเดือดมุ่งก�าหนดเป้าหมายทาง 

การเงนิใหม่ และการปรบัตวัระดบัโลก ส�าหรบัการ 
ประชมุครัง้นี ้H.E. Mukhtar Babayev ในฐานะ
ประธาน COP29 ได้กล่าวถงึ ความคาดหวงัต่อ
การประชุม COP29 ว่าต้องการเสรมิสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคี และมุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าหมาย

 ทส. จับมือ มจร. สร้างความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ร่วมพัฒนาบุคลากรให้สมบูรณ์ 
พร้อมทัง้ความรู้และจิตใจ พร้อมหวงัสร้างหลกัสตูร
ร่วม “ลดโลกร้อน” เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
สู่ประชาชน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กล่าวว่า ความ
ร่วมมอืนี ้ จะเป็นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากรระหว่างกนั 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา  
การพัฒนาด้านวิชาการ การยกระดับสุขภาพ 
ทางจติใจ และการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาเชิง 
บรูณาการกบัการปฏบิตังิาน โดยใช้กระบวนการของ 
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นแนวทาง ซึง่ธรรมะ 
กบัธรรมชาติเป็นเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งสมัพันธ์กนั 
อย่างแยกไม่ออกอยูแ่ล้ว 

 ทัง้นี ้เพือ่ให้การท�างานของบคุลากร
มปีระสทิธภิาพ ประสบผลส�าเรจ็ และมคีวามสขุ 
ยิง่ข้ึน นอกจากนี ้ยงัหวงัให้ ทส. และ มจร. ร่วม 
แบ่งปันประสบการณ์ เพือ่ร่วมกนัพัฒนาเป็นหลกัสตูร 
พิเศษ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพือ่ส่งเสรมิการสร้างองค์ความรูใ้ห้กบัประชาชน
ตัง้แต่ในระบบการศกึษา เพือ่ให้มีความรูท่ี้เท่าทนั
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีส่งผล
ต่อภาวะโลกรวน รวมทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ที่สามารถน�าไปใช้ในการต้ังรับและปรับตัวต่อ 
การเปลีย่นแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม ทีจ่ะกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของตน 
ได้อย่างยัง่ยนืต่อไป

ด�าเนนิงานด้านการเงินเพือ่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กองทุนเพื่อความสูญเสียและความ 
เสยีหาย และการจดัท�า NDC 3.0 โดย ทส. ร่วมกบั 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามประเด็นเจรจา 
ทีส่�าคัญอย่างใกล้ชดิต่อไป

และการตดิเคร่ืองมอืประมง
โดยทีผ่่านมา ได้รับรายงานจาก ดร.เฉลิมชยั  

ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม ว่าได้สัง่การให้กรม ทช. เร่งส�ารวจ
ประชากรพะยนูและแหล่งหญ้า เพือ่น�ามาจดัท�า
แผนการเฝ้าระวังและให้ความคุม้ครอง โดยกรมฯ 
ได้จดัท�าแผนเชงิรกุในการเฝ้าระวังพะยนูและแหล่ง
หญ้าทะเล เช่น การให้ความรูเ้กีย่วกับพะยูนและ 
การช่วยชีวิตพะยูนเบื้องต้นแก่ชาวบ้านและ 
หน่วยงานในพืน้ที ่จัดเตรยีมความพร้อมของอปุกรณ์ 
ให้มีความพร้อมส�าหรับการด�าเนินการในพื้นที่
แหล่งอาศยัและพืน้ทีท่ีพ่บการเกยตืน้ 

ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน จตพุร บรุษุพฒัน์

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

ทางการเงนิใหม่ (NCQG) ให้ได้ โดยตัง้เป้าหมายให้
ประเทศพฒันาแล้วสนบัสนนุเงินปีละ 1 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ภายในระยะ 15 ปีข้างหน้า รวมทัง้ 
สร้างความชัดเจนของแผนด�าเนินการด้านการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่ขบัเคลือ่นการเงนิ 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สูงข้ึน 
นอกจากนี ้Simon Stiell, Executive Secretary 
of UNFCCC กล่าวถงึ “Climate Crisis” ว่าเป็น 
ปัญหาระดบัโลก และ COP29 ต้องเร่งการด�าเนนิงาน 
ทัง้การก�าหนดเป้าหมายทางการเงนิ การขบัเคลือ่น 
การด�าเนินงานตามข้อ 6 ของความตกลง 
ปารีส เป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่ให้สามารถ
ก�าหนดตวัชีว้ดัร่วมกนัโดยเรว็ ซึง่จะส่งผลไปถงึการ
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“นฤมล” ประชุมร่วมอนภูุมภิำคลุ่มน�ำ้โขง 
ไทยพร้อมพัฒนำระบบเกษตรและอำหำร 
“รมว.นฤมล” ร่วมประชมุรฐัมนตรเีกษตร

ของอนภูุมภิำคลุ่มน�ำ้โขง ประกำศ ไทยพร้อม
ร่วมมือพฒันำระบบเกษตรและอำหำร ตัง้เป้ำ 
สร้ำงควำมเท่ำเทียมให้เกษตรกรรำยย่อย  
พร้อมชคูวำมร่วมมอืด้ำนกำรเกษตรระหว่ำงกนั  
พร้อมเพิ่มโอกำสขยำยตลำดสินค้ำเกษตร 
และอำหำรไทย

ท้ังนี ้ ระหว่างวนัที ่ 21–22 พ.ย. ทีผ่่านมา  
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
นำยถำวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชมุด้วย โดยได้เข้าร่วมประชมุระดบัรฐัมนตรี
เกษตรของภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ครัง้ที ่ 3 โดย 
ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า มโีอกาสหารือกบั H.E. 
Mr.Zhang Zhili รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและกิจการชนบท โดยการประชุม 
ดังกล่าว มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลกัดันความร่วมมอื
ด้านวิชาการและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด
สนิค้าเกษตรและอาหารระหว่างกนั 

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า เราได้มีการ 
ยกประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนความ 
ร่วมมอืด้านการเกษตรระหว่างไทยและจนี ภายใต้ 

บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืทางวชิาการ 
เกษตรไทย–จนี (Sino–Thai Agricultural Technical  
Cooperation) ซึ่งมีการจัดการประชุมร่วมกัน 
มาแล้ว 12 คร้ัง สามารถด�าเนินโครงการความ 
ร่วมมอืร่วมกนักว่า 70 โครงการ โดยทัง้สองประเทศ
จะใช้กลไกความร่วมมอืทวภิาคใีนการกระชบัความ
ร่วมมือด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น และมุ่งหวัง 
ในการประชุมครั้งที่ 13 ที่ฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพ 
จะเป็นโอกาสให้ทัง้ 2 ฝ่าย สามารถผลกัดันโครงการ

ความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ 
ให้ความส�าคญั อาท ิการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เกษตรอจัฉรยิะ ระบบตรวจสอบย้อนกลบั รวมถงึ
สร้างความเป็นอยูท่ีด่ใีห้แก่เกษตรกร

นอกจากนี ้ฝ่ายไทยได้ตรยีมความพร้อมในการ
เยือนของนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2568 
เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ทางการทตูและเศรษฐกจิ
ระหว่างไทยและจนี โดยเฉพาะในบรบิทของการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์
ทางการทตูระหว่างสองประเทศ ซึง่เป็นโอกาสอนัดี 
ในการลงนามพธิสีารว่าด้วยความปลอดภยัอาหาร
ด้านการสตัวแพทย์ การปกป้องพชื เพือ่การส่งออก 
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งจากไทยไปจีน ร่วมกับ GACC 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ท�าให้สามารถ
ท�าการส่งออกน�า้ผึง้รวมไปถงึนมผึง้ (royal jelly) 
และเกสรผึง้ (bee-collected pollen) จากไทย
ไปจีนได้มากข้ึน

ทั้งน้ี สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาด 
ส่งออกอนัดบั 1 ของไทยส�าหรบัสนิค้าเกษตร โดยมี 
มลูค่าส่งออก 11,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คดิเป็น
ร้อยละ 42 ของมลูค่าการส่งออกสนิค้าเกษตรกรรม
ทั้งหมด และมีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยมสีนิค้าเกษตรทีส่�าคญั อาทิ ทุเรยีน 
มนัส�าปะหลงั ยางพารา ส�าหรบัสนิค้าผลไม้ทีไ่ทย 
ส่งออกไปจีนได้แล้วมีทั้งสิ้นจ�านวน 22 รายการ  
และอยูร่ะหว่างการขอยืน่การเปิดตลาดอกี 6 รายการ  
โดยขอให้จนีสนบัสนนุและผลกัดนัให้การพิจารณา
แล้วเสร็จ เพ่ือการขยายตลาดของทั้งสองฝ่าย 
ให้เพิม่มากข้ึนอกีด้วย

นอกจากนี ้ศ.ดร.นฤมล ยงัมโีอกาสกล่าวด้วยว่า  
ปัจจุบันทั่วโลกก�าลังเผชิญกับความท้าทายของ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ 
ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อม ซึง่ระบบอาหาร 
ทีย่ัง่ยืนจ�าเป็นต้องมอีงค์ประกอบส�าคญัเพือ่บรรล ุ
เป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาติ  

 

กยท.ทุม่ 800 ล. สูย้ำงรำคำด่ิง
เผยปลกูยำงลดลงกว่ำ 2 ล้ำนไร่

ปีหน้า (2568) ซึง่ผ่านมา 2 เฟสของโครงการ 
สามารถท�าก�าไรได้ประมาณ 50 ล้านบาท ที่
ผ่านมาเกบ็ไว้ได้ขายใน 6 เดอืน ยางไม่เสยีหาย

“กยท.มีข้อมูลว่า ปัจจุบันนี้ยางในระบบ
ลดลง เนือ่งจากภาคใต้ฝนตก กรีดยางได้น้อย 
อีกทั้งชาวสวนยางเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เช่น  
ปาล์ม ทุเรียน มากขึ้น ค�าขอโค่นเพื่อปลูก 
พชือ่ืน ปี 2567 นี ้ทัง้ประเทศขอโค่น 2 แสนไร่ 
ปลกูพืชอืน่ 1.8 แสนไร่ ปลูกยางแค่ 2 หม่ืนไร่ 
และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีโ่ค่นยางแต่ไม่ขอทนุอกีเยอะ 
ประกอบกบัพืน้ท่ีอยูท่ีส่งูหรอืเนนิเขา พอราคา
ตกต�า่ ลกูจ้างเลกิกรดี ท�าให้ไม่มลีกูจ้าง ส่วนนี้
กห็ายไป ดงันัน้ถ้ายางยงัคงต�า่เกษตรกรคงเลกิ
อาชพีนี ้ยางทัง้ประเทศเคยมี 23 ล้านไร่ ตอนนี้
เหลอืเพยีง 21 ล้านไร่ ลดลงไป 2 ล้านไร่ เพราะ
ไม่กี่ปีมานี้กระแสพืชอื่นมาแรง แต่การใช้ยาง 
ยังคงต้องการใช้เพ่ิม ความต้องการของตลาด
โลกสงูกว่าผลผลติทีไ่ด้มาด้วยซ�า้” นายธาดา กล่าว

นายธาดา กล่าวว่า ทีร่าคายางลดฮวบฮาบ
คอื การรบัรองกฎหมาย EUDR ของยโุรปทีเ่ลือ่น
การรับรองจากเริม่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2567 ไป

ท้ังน้ี มรีายงานจากจงัหวดัตรังแจ้งว่า ขณะนี้ 
เกษตรกรชาวสวนยางก�าลงัประสบความเดอืดร้อน 
จากปัญหาราคาผลผลติตกต�า่ลงอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะราคาน�้ายางสดที่เคยปรับขึ้นทะลุ
กิโลกรมัละ 80 บาทไปแล้วเม่ือประมาณปลาย
เดอืนตลุาคมทีผ่่านมา ผ่านมาเพียงเดอืนเดยีว
ตลอดเดอืนพฤศจกิายนมานี ้ราคากลับลดลงมา 
กว่า 20 บาทต่อกโิลกรมั

โดยราคายางที่ตกต�่าจนวันน้ีน�้ายางสด
เหลือเพยีงแค่ประมาณกโิลกรมัละ 58-62 บาท
เท่าน้ัน และมแีนวโน้มลดลงอีกต่อเน่ือง ทัง้ๆ 
ท่ีปรมิาณน�า้ยางออกสูต่ลาดน้อย เนือ่งจากใน 
พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับ 
เน้ือทีป่ลกูยางพาราเหลอืน้อยลง อนัเนือ่งมาจาก 
เกษตรกรโค่นยางหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ชนิดอ่ืนแทนยางพารา เช่น ปาล์มน�า้มัน ทุเรยีน 
เป็นต้น ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ยาง
ของโลกยงัสูงกว่าผลผลติ โดยวงการเกษตรกร
ชาวสวนยางเชื่อว่าสาเหตุที่ราคาตกต�่าแบบ
ฉับพลันนั้นเกิดจากพ่อค้าจับมือกันทุบราคา
ยางพารา

ล่าสุด เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2567 ที่
การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัตรัง (กยท.ตรัง) 
นำยธำดำ พรหมม ี ผูอ้�านวยการการยางแห่ง
ประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วย
นำยสุวทิย์ ก้องศกัดิศ์รี ผูช่้วยผูอ้�านวยการเขต 
ด้านควบคมุและตดิตาม และเจ้าหน้าทีต่ลาดกลาง 
ยางพาราสงขลา เร่งลงพ้ืนที่เรียกประชุม 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน กยท.ตรงั น�าโดย นำย
เจษฎำ จิตรหลัง ผอ.กยท.ตรัง และตัวแทน
สถาบันเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัตรงั เพือ่ชีแ้จง
เกีย่วกบัโครงการชะลอยาง ที ่ กยท.สนับสนุน
งบประมาณให้สถาบันเกษตรกรชะลอการ 
ขายยางในช่วงท่ีราคายางพาราตกต�า่

โดยให้สถาบันสมาชกิน�ายางเข้าฝากไว้กบั

(SDGs) โดยมีการบูรณาการร่วมกันในระดับ 
ท้องถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภมูภิาค และระดบัโลก 
สูก่ารเปลีย่นแปลงระบบอาหารโลกอย่างยัง่ยนื

“ประเทศไทยมีนโยบายส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่น “ตลาดน�า นวัตกรรมเสรมิ เพิม่รายได้”  
โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular 
-Green) ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่ดิน
และน�้า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในการ
เปลีย่นแปลงระบบเกษตรและอาหาร และเพือ่
ให้กลุม่เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถงึได้อย่าง
เท่าเทยีม ทัง้นี ้ฝ่ายไทยยนิดใีห้การสนบัสนนุและ
ให้ความร่วมมือกบัประเทศสมาชกิในอนุภูมิภาค

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์

สถาบนัแม่ข่ายของตนเอง โดยทาง กยท.จะโอนเงนิ
ค่ายางให้แก่สถาบนัเจ้าของยางเป็นเงนิร้อยละ 80 
ของราคายางในวันนัน้ผ่านสถาบนัแม่ข่าย แล้วรอ
ช่วงจังหวะทีร่าคายางดีดตัวสงูขึน้ โดยเฉพาะช่วง
หน้าแล้งซึง่เกษตรกรหยดุกรดี ยางขาดตลาดและ
มรีาคาสงู กยท.กจ็ะเสนอขายยางผ่านตลาดกลาง
เพือ่ท�าก�าไรให้กบัสถาบนัเกษตรกร

ทัง้นี ้ โครงการชะลอยางกเ็พือ่ดงึยางออกจาก
ระบบไปกกัเกบ็ไว้ เพือ่สูก้บันายทนุทีก่ดราคาสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยาง และสถาบัน
เกษตรกรผูแ้ปรรปูยาง โดยล่าสดุ กยท.ได้อนมุติั 
งบประมาณเพือ่ด�าเนนิโครงการจ�านวน 800 ล้านบาท  
เพือ่ท�าโครงการชะลอยาง โดยคาดว่าจะสามารถ
ดดูซบัปริมาณยางออกจากตลาดได้เดือนละไม่ต�า่
กว่า 1,000 ตนั

ผูอ้�านวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาค
ใต้ตอนกลาง บอกว่า โครงการชะลอยางเป็น 1 ใน
โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ทั้งประเภท
น�า้ยางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นรมควนั โดย
สถาบนัเกษตรกรการด�าเนนิการคอืในช่วงทีร่าคา
ยางตกต�า่อย่างในขณะนี ้ กยท.ก็จะสนบัสนนุเงิน
ให้กบัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการน�ายางเอามาฝาก
เกบ็ไว้กบัสถาบันเกษตรกร

โดย กยท.จะให้เงนิแก่เกษตรกรในมลูค่า 80% 
ของราคาสินค้า เพือ่ไปใช้หมนุเวยีนซือ้ยาง โดยยาง
ทีฝ่ากไว้กบั กยท.นัน้ เกษตรกรพอใจจะขายเม่ือไร
กข็าย ซึง่โครงการนีจ้ะสามารถสร้างความเข้มแขง็
ให้สถาบนัเกษตรกรได้อย่างมาก โดยทุกแห่งจะได้
ก�าไรจากการน�ายางพาราออกมาขายในช่วงทีย่าง
มีราคาดี หรือช่วงที่ยางขาดแคลน เพื่อท�าก�าไร  
ทีผ่่านมาท�ามาแล้ว 2 คร้ัง ได้ก�าไรหลายล้านบาท
มาก ทั้งนี้ กยท. จะสนับสนุนห้องเก็บความชื้น 
ท�าให้สามารถเกบ็รักษาคุณภาพยางไว้ได้นานนบั
ปี สร้างอ�านาจต่อรองกับนายทนุ

นายธาดา กล่าวว่า ส�าหรบัช่วงปัจจบุนัน้ี ฝน
ตกหนกัมากในทกุพืน้ที ่แต่ราคายางยงัลง เพราะ
ตลาดล่วงหน้าอ้างอิงราคาน�้ามันที่ลดลง เพ่ือมา
ก�าหนดราคายาง และอ้างองิว่าใกล้จะแล้งแล้ว มี
ผลผลิตออกเยอะราคาต่างประเทศจึงมีแนวโน้ม
ลดลง แต่สถานการณ์จริงขณะนี้เกษตรกรกรีด 
ยางพาราได้น้อยมาก และเกษตรกรกต็อบรบัโครงการ 
ชะลอยาง จะไม่ขายตอนยางราคาต�า่ จะไปขาย
อีกทีตอนยางราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 

เป็นวันที ่30 ธนัวาคม 2568 ทัง้ๆ ทีเ่กษตรกร
และ กยท. ร่วมมือกันเต็มที่ เราเป็นประเทศ  
1 ใน 2 ประเทศของโลก ท่ีมคีวามพร้อมผลติยาง 
รบักฎหมาย EUDR แต่มกีารเล่ือนออกไปเพราะ
ห่วงไทยจะเป็นผู้กุมราคาเกินไป ตอนนี้ก็บอก
เกษตรกรตลอดว่าอย่าทิ้งยาง ยางใช้เวลานาน
ถงึ 7 ปี จึงจะกรีดได้ แต่พืชอืน่ปลูกแล้วได้กนิ
เลย ดังนัน้ ราคายางไม่ควรต�า่กว่าทนุการผลติ 
ซึง่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 60 บาท หากราคาต�า่กว่า
ต้นทนุน้ี พืน้ทีป่ลกูกจ็ะยิง่หายไป

ด้าน นำงนัฐธิรำ รักษำ ผู้จัดการสาขา
ยางพารา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากดั 
กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากดั 
เป็นสถาบันแม่ข่ายมีสถาบันสมาชิกน�ายาง
มาฝากไว้ 53 ราย เกษตรกรเอามาฝากแล้ว
พอใจ ราคาปรับขึ้นตอนไหนก็สามารถขายได้  
ในปี 2566 ทีผ่่านมา ได้ท�าโครงการไปทัง้หมด 
63 สญัญา ได้ก�าไรทุกแห่ง รวมประมาณ 5 ล้าน
กว่าบาท

ลุม่น�า้โขง เพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของ
อนภุมิูภาคในอนาคต” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้สนับสนุนกรอบ 
ยทุธศาสตร์คนุหมงิ ส�าหรบัการเปล่ียนแปลงระบบ 
เกษตรอาหาร ภายใต้ GMS 2030 ซึ่งเป็น 
กรอบการด�าเนินงานส�าหรบัประเทศสมาชกิของ 
อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง อกีทัง้เป็นก้าวส�าคญัของ GMS  
ที่ประเทศสมาชิกของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ที่ได้ร่วมกันรับรองกรอบยุทธศาสตร์คุนหมิง 
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่ง และความยัง่ยนืให้กบัภาคการเกษตร
และอาหารในอนภูุมภิาคอกีด้วย

แต่งต้ัง 8 ผู้บรหิำรระดบัสูง กระทรวงเกษตรฯ

พบเกษตรมลูค่ำสงู ปี 67
เพิม่รำยได้เกษตรกรจริง

โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูง 
กระทรวงเเกษตรฯ 8 รำย “ถำวร-อัญชลี”  
รองปลัดฯ “เศรษฐเกยีรต”ิ เลขำธกิำร ส.ป.ก.  
“นวนติย์” อธบิดกีรมหม่อนไหม “วณิะโรจน์” อธบิด ี
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ “ชยัวฒัน์” เลขำธกิำร  
มกอช. “ทวีศกัดิ”์ อธบิดกีรมพฒันำทีด่นิ “สรุยิพล”  
อธบิดีกรมชลประทำน

ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ 
ส�านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืน 

นำยวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและ
บรกิารมูลค่าสงู “1 ท้องถ่ิน 1 สนิค้าเกษตรมลูค่าสงู” 
ตามนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีเป้าหมายพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรมูลค่าสูง  
500 ต�าบล และยกระดบัรายได้สทุธทิางการเกษตร
ให้เพิม่ขึน้ 3 เท่า ภายในปี 2570

กรมส่งเสรมิการเกษตร ซ่ึงรบัผดิชอบสนิค้าด้าน
พชื แมลงเศรษฐกจิ และบรกิารเชงิสร้างสรรค์ ได้มี
การคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละสนิค้าเกษตรมลูค่าสงูด้านพชื 
แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ น�าร่อง 
จ�านวน 84 กลุม่ ตัง้เป้ายกระดบัรายได้เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการให้เพิม่ขึน้เป็น 1.5 เท่าในปีแรก

ผลการด�าเนนิงานโครงการฯ ภาพรวมในปีทีผ่่าน
มา เป็นทีน่่าพอใจ เกษตรกรมรีายได้เฉลีย่หลงัเข้าร่วม
โครงการปีแรกเฉลีย่เพิม่ขึน้ 77,495 บาท คดิเป็น 
ร้อยละ 128.66 จากการทีเ่จ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร 
ได้เข้าไปด�าเนนิการพฒันา แก้ไขปัญหา Pain Point 
ของกลุม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาและเพิม่มลูค่า
สนิค้าเกษตรและบรกิารมลูค่าสงูตามหลกัการ ตลาดน�า  
นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้

“จากการด�าเนินงานในปีแรกพบว่า ส่วนใหญ่
มปัีญหาด้านต้นทนุการผลติ รวมถงึปัญหาด้านการ
ตลาดทีเ่กษตรกรมคีวามต้องการขยายตลาดจ�าหน่าย
ผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดท�า
แผนพฒันารายสนิค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ 
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ยกตวัอย่างเช่น กล้วยไม้
ของแปลงใหญ่กล้วยไม้ ต�าบลหนองนกไข่ อ�าเภอ
กระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร มเีกษตรกรสมาชกิ 
26 ราย พ้ืนที่ปลูกกล้วยไม้ 335 ไร่ เดิมมีรายได ้
ปี 2566 อยู่ที่ 94,500 บาท/ครัวเรือน จากการ
วเิคราะห์พบปัญหาข้อจ�ากดัเรือ่งโรคแมลงและความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

จงึได้ส่งเสรมิการใช้กบัดกักาวเหนยีวเพือ่ก�าจดั
แมลงศัตรูควบคุมการระบาดของโรคและแมลง 
และเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายผลผลติ เจรจาต่อรอง 
กับต่างประเทศเพ่ือส่งออกกล้วยไม้แถบเอเชีย 
มากข้ึน ผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพ ปรับปรงุบรรจภุณัฑ์

สามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้น
จากต�าแหน่ง 7 ราย และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสงู จ�านวน 8 ราย ประกอบด้วย

1. นำยถำวร ทันใจ พ้นจากต�าแหน่ง  
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวง 
และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
ส�านกังานปลดักระทรวง

2. นำงอญัชล ีสวุจิตตำนนท์ พ้นจากต�าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวง 
และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
ส�านกังานปลดักระทรวง

3. นำยเศรษฐเกยีรต ิ กระจ่ำงวงษ์ พ้นจาก
ต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส�านักงานปลัด
กระทรวง และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ
ส�านกังานการปฏิรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

4. นำยนวนติย์ พลเคน พ้นจากต�าแหน่ง รอง
ปลดักระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวง และแต่งตัง้ 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง อธบิดีกรมหม่อนไหม

ตอบสนองความต้องการของตลาด Modern Trade 
และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้รายได้ในปี 2567 เพิม่ขึน้
เป็น 260,061 บาท/ครวัเรอืน คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 
175.20 จากปี 2566 นอกจากน้ี ยงัมีสนิค้าล�าไยของ
แปลงใหญ่ล�าไย ต�าบลบ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัด
ล�าพนู เกษตรกรสมาชกิ 30 ราย พ้ืนทีป่ลกูล�าไย 148 ไร่  
เดมิมีรายได้ปี 2566 อยูท่ี่ 29,000 บาท/ครวัเรอืน 

จากการวเิคราะห์พบปัญหาการพฒันาคณุภาพ
การผลิต เกษตรกรขาดความรู ้ในการผลิตล�าไย
คุณภาพ และปัญหาเรื่องการตลาด จึงได้ส่งเสริม
การถ่ายทอดความรูใ้นการผลติล�าไยคณุภาพ การท�า 
ล�าไยสดช่อให้ออกผลสม�า่เสมอ และส่งเสรมิการเชือ่มโยง 

5. นำยวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข พ้นจาก
ต�าแหน่ง เลขาธิการส�านักงานการปฏริปูทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง อธบิดี
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

6. นำยชัยวัฒน์ โยธคล พ้นจากต�าแหน่ง  
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวง 
และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธกิารส�านกังาน
มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

7. นำยทวศีกัดิ ์ธนเดโชพล พ้นจากต�าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกังานปลดักระทรวง
และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง อธบิดกีรมพฒันาท่ีดนิ

8. นำยสุริยพล นุชอนงค ์ รองอธิบดี
กรมชลประทาน ด� ารงต� าแหน ่ ง  อธิบดี
กรมชลประทาน

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ นางสาวแพทองธาร  
ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี

เร่งก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ปี 2568 ตั้งเป้ำ 5,000 ตัว 

นำยอทิธ ิศริลิทัธยำกร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพธิี
เปิด (Kick Off) โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคพิษ
สนุขับ้าในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับ้า ตามพระปณธิาน
ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระ
ศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการฯ ให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัโรคพษิสนุขับ้าแก่ประชาชน  
ส่งเสรมิให้ประชาชนเลีย้งสนุขัและแมวอย่างถกูวธิี  
เพือ่ให้จงัหวดัฉะเชิงเทราปลอดโรคพษิสนุขับ้า 
และเป็นต้นแบบของการร่วมมอืจากทกุหน่วยงาน 
ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โดยมี นำงสำวฉัตรประอร นิยม รอง 
ผูว่้าราชการจังหวดัฉะเชงิเทรา นำยอภัย สทุธสิงัข์  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
นำยสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลำนนท ์
อธบิดีกรมปศสุตัว ์ เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง และ
ประชาชนทีส่นใจ เข้าร่วม ณ อาคารเนกประสงค์ 
เทศบาลต�าบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชงิเทรา

ประกอบด ้วย การผ ่ าตัดท� าหมันสุ นัข 
และแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และส่งเสริม
ให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตลอดจน
ปล่อยคาราวานหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี โดย
ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2567 ถงึเดอืน
กนัยายน 2568 มเีป้าหมายรวมผ่าตดัท�าหมัน
สุนัขและแมว ทั้งสิ้นจ�านวน 5,000 ตัว ทั้งนี้ 
ประชาชนและเจ้าของสตัว์เลีย้งในจังหวดัต่างๆ 
ทีส่นใจ สามารถพาสตัว์เลีย้งไปรับบรกิารได้ที่
จดุให้บรกิาร โดยสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ได้ที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดของท่าน” รมช.
อทิธ ิกล่าว

ด้านอธบิดกีรมปศุสตัว์ กล่าวเพิม่เตมิว่า การ
จดังานในวนันี ้ได้รบัความร่วมมอืจากท้ังภาครฐั
และภาคเอกชน เครอืข่ายสถานพยาบาลสตัว์ 
มหาวทิยาลยั เครอืข่ายวชิาชีพการสตัวแพทย์ 
องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์
เลี้ยง เพื่อให้การด�าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคมุ และก�าจดัโรคพษิสนุขับ้าเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ท�าให้จงัหวดัฉะเชงิเทราปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าได้ต่อไป ซ่ึงในครั้งนี้จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีเป้าหมายในการบริการผ่าตัด
ท�าหมัน จ�านวน 300 ตวั และฉดีวคัซีนป้องกนั
โรคพษิสนุขับ้ารวม 500 ตัว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตัตยิราชนารี 
ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหา
ส�าคัญระดับชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษ
สนุขับ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องร่วมจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การด�าเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พษิสนุขับ้า ตามพระปณธิานฯ โดยสถานการณ์และ 
แนวโน้มโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรานั้น ยังคงพบสัตว์ป่วยตายจากโรค
พิษสุนัขบ้าตลอดมา ประกอบกับเพื่อให้การ 
ขบัเคลือ่นโครงการฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
กรมปศสุตัว์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จงึได้ร่วมกนั 
จัดโครงการเร่งรัดก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
จงัหวัดฉะเชงิเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึน้

“กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการ
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และก�าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้
สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และผ่าตดัท�าหมนัเพือ่ควบคมุประชากรสตัว์ 
ท�าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตาม 
พระปณธิานฯ ต่อไป โดยภายในงานมกีจิกรรมหลกั  

วรีศกัดิ ์บญุเชิญ

ตลาดล�าไยคุณภาพ ส่งจ�าหน่ายยังภูมิภาคอื่นๆ 
ภายในประเทศ พร้อมทัง้ท�าตลาดในทุกมติท้ัิงแบบ 
Online และ Offline ส่งผลให้รายได้ในปี 2567  
เพิม่ขึน้เป็น 53,100 บาท/ครัวเรอืน คดิเป็นเพิม่ขึน้
ร้อยละ 83.10 จากปี 2566”

ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่
ระหว่างการด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูในแบบสมัภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การ
พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและ
พฒันาเพือ่เข้าสูห่่วงโซ่อุปทานและบรกิารมลูค่าสงู ปี 
2568 โดยเน้นย�า้ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร จดัท�าแผนธรุกจิการเกษตร
จากความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ควบคูไ่ปกบั การวางรากฐาน
ในการสร้างหรือพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตร 
ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการผลติ สนิค้าเกษตรภายในท้องถิน่ 
นั้นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดและขายได้ในราคาที่ 
สมเหตุสมผล
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สศก.ปลื้มผลส�ำเร็จ 6 แผนแม่บทย่อย
ยกระดับผลิต-เพ่ิมมูลค่ำ-สร้ำงรำยได้

นำงธัญธิตำ บุญญมณีกุล รองเลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เผยการด�าเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตปิระเดน็การเกษตร 
ประจ�าปีงบประมาณ 2567 ทีม่เีป้าหมายผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประสบ 
ความส�าเรจ็เกินเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดยภาพรวมสามารถ 
ด�าเนินการได้ 106% ของเป้าหมาย

โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 6 แผนย่อย 
ได้แก่

1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอตัลกัษณ์ เกษตรกร
ผู้ปลกูข้าวหอมมะล ิ105 จงัหวัดสรุนิทร์ สามารถ
จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
จงัหวัดสรุนิทร์ได้ในราคาเฉลีย่ 17 บาทต่อกโิลกรัม 
ซึง่สงูกว่าการจ�าหน่ายในตลาดทัว่ไปทีมี่ราคาเฉลีย่ 
12 บาทต่อกโิลกรัม (สงูกว่าเดมิ 5 บาท) มกีาร
ตรวจสอบรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ผ้าไหมไทย 
250,567 เมตร คดิเป็นมลูค่า 643 ล้านบาท

2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภยั ภาพรวม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าพืช ประมง 
และปศสุตัว์) เฉลีย่ที ่ 4,243,444 บาทต่อปี จาก
เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการที่ได้ 4,410,864 บาท
ต่อปี (ลดลงเฉลีย่ 167,420 บาทต่อปี หรอืลดลง 
4%) เนือ่งจากสนิค้าปศสุตัว์ได้รบัผลกระทบจาก

โรคประจ�าถิ่นท�าให้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม 
พบว่า สนิค้าประมงมมีลูค่าสนิค้าเกษตรปลอดภยั
เพิม่ขึน้เป็น 2,709,611 บาทต่อปี จากเดิมก่อนเข้า
ร่วมโครงการทีไ่ด้ 2,586,697 บาทต่อปี (เพ่ิมขึน้ 
122,914 บาทต่อปี หรอืเพ่ิมขึน้ 5%)

3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชวีภาพ เกษตรกรน�า
ความรูด้้านสมนุไพรและแมลงเศรษฐกิจไปใช้ ส่งผล
ให้มีผลผลติเฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ 83% ค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ต่อหน่วยลดลง 41% โดยเกษตรกร 92% มี
รายได้สงูขึน้หลงัจากเข้าร่วมโครงการ เนือ่งมาจาก
การเพิม่พืน้ทีก่ารปลกู/เลีย้ง ตลอดจนน�าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ จงึส่งผลให้มรีายได้สงูขึน้

4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป สถาบัน
เกษตรกรได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
เพิม่ขึน้ เช่น ข้าวสาร มงัคุดกวนสามรส ปลาส้ม 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน�้านมโค โดยสถาบัน
เกษตรกรมีมูลค่าการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าเฉลี่ย 527,375 บาทต่อเดือน จากเดิม 
315,333 บาทต่อเดอืน (เพิม่ขึน้ 212,042 บาท
ต่อเดือน หรอืเพ่ิมขึน้ 67%) ซึง่เป็นการปรับปรงุ
บรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความสวยงาม เพิ่มมูลค่า 
ให้กับสนิค้า

5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มูลค่า
สนิค้าเกษตรจากการน�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม
การเกษตรไปปรับใช้ ส่งผลให้แปลงเกษตรกร

กรมวิชำกำรเกษตร โชว์ สบัปะรดบริโภคสด 
พันธุ์ใหม่ “กวก.เพชรบุรี 3” ให้ผลผลิตสูง 
เนือ้แน่น นุม่ละเอยีด สเีหลอืงเข้ม รสชำตดิี 
วติำมนิซีสงู

นำงสำวมัลลิกำ นวลแก้ว นักวิชาการ
เกษตรช�านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า 
“สบัปะรดพนัธุ ์กวก.เพชรบรุ ี3” เป็นสบัปะรด
ลูกผสมสายพันธุ์ SPPV#51 ได้มาจากการ 
คดัเลอืกลกูผสมระหว่างสบัปะรดพันธ์ุสิงคโปร์
ปัตตาเวยีและปัตตาเวยี โดยใช้วิธีการคัดเลือก
สายต้นทีศ่นูย์วจิยัและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ได้สร้างประชากรลกูผสม
ส�าหรบัการคดัเลอืกจาก 3 คูผ่สม ได้แก่ สงิคโปร์
ปัตตาเวยี×ปัตตาเวยี (SPPV), ปัตตาน×ีปัตตาเวยี 
(PNPV) และตราดสีทอง×ปัตตาเวีย (TTPV)  
จนได้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเด่น
ตามที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิต 7.20 ตัน/ไร่  
สงูกว่าพันธุต์ราดสทีองซึง่เป็นพนัธ์ุเปรยีบเทยีบ  

โชว์สับปะรด กวก.เพชรบุรี 3
ผลผลิตสูง เนื้อแน่น นุ่มละเอียด

33 เปอร์เซน็ต์ ลกัษณะผลใหญ่ ให้ปริมาณวติามินซี 
สูงถงึ 30.03 มลิลกิรมั/100 มลิลลิติร สูงกว่า
พันธุ์ตราดสีทอง 23 เปอร์เซ็นต์ เนื้อแน่นนุ่ม
ละเอยีด สเีหลืองสวย รสชาตหิวานหอม

สับปะรด กวก.เพชรบุรี 3 เป็นสับปะรด 
สายพันธ์ุใหม่ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุและวจิยัมาอย่าง 
ยาวนานตัง้แต่ปี 2539-2566 จึงได้พันธุท์ีเ่หมาะสม 
ต่อสภาพภมูอิากาศและดนิในประเทศไทย อกีทัง้ 
ยังสามารถทนทานต่อโรคยอดเน่าและโรค
รากเน่า ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญที่มักพบในการ 
เพาะปลกูสบัปะรดท่ัวไป ทีส่�าคญัสบัปะรดพนัธุ์
กวก. เพชรบรุ ี3 ช่วยลดการใช้สารเคมใีนการดูแล 
ท�าให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมและลดต้นทนุในการ 
ผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

“ในปี 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบุรี มีต้นแม่พันธุ ์ในสภาพแบบ
ปลอดเชือ้ 3,000 ต้น ซึง่จะสามารถขยายด้วย
การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ได้ 20,000 ต้น/ปี ในปี 
2568 ศนูย์วจัิยและพฒันาการเกษตรเพชรบรุี 
จะร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ขอนแก่น วางแผนการขยายพันธุ ์ด้วยการ 
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพิม่ 40,000 ต้น ซึง่สบัปะรด
พนัธุ ์กวก.เพชรบุร ี3 จะเป็นอกีหนึง่ทางเลอืก
ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร เพ่ิม
รายได้และลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรไทย 
พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการพัฒนาพืชผล 
ในอนาคตทีย่ัง่ยนืและสร้างความเข้มแขง็ให้กับ
เศรษฐกจิการเกษตรของไทย เกษตรกรทีส่นใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
โทรศพัท์ 0 3277 2853” นางสาวมัลลิกา กล่าว

ต ้นแบบมีมูลค ่าสินค ้า เพิ่มขึ้น โดยสินค ้า 
ปาล์มน�า้มันมีมูลค่า 25,620 บาทต่อไร่ จากเดมิ 
18,910 บาทต่อไร่ (เพิม่ขึน้ 6,710 บาทต่อไร่ หรอื
เพิม่ขึน้ 35%) และมผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ข้ึนเป็น 
4,200 กโิลกรมัต่อไร่ จากเดมิ 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ 
 (เพ่ิมขึน้ 1,100 กโิลกรัมต่อไร่ หรอืเพิม่ข้ึน 35%)

6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร เกษตรกรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกข้าวเป็นสินค้าอื่นที่มีความเหมาะสมกับ
พืน้ทีต่าม Agri-Map เช่น เกษตรผสมผสาน หญ้า
เลีย้งสตัว์ เป็นต้น ซึง่คาดว่าเม่ือได้รบัผลผลติแล้ว 
จะได้มลูค่าผลผลติ 5,693 บาทต่อไร่ จากเดมิที่ 
ปลกูข้าวได้มลูค่าผลผลติ 3,190 บาทต่อไร่ (เพิม่ขึน้  
2,503 บาทต่อไร่ หรอืเพิม่ข้ึน 78%) และมรีายได้ 
เพิม่ขึน้เป็น 4,949 บาทต่อไร่ จากเดมิ 2,711 บาท 
ต่อไร่ (เพ่ิมขึ้น 2,238 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 
83%) นอกจากนี ้ เกษตรกรผูป้ลกูข้าวแปลงใหญ่
มกีารรวมกลุม่กนับรหิารจดัการซ้ือปัจจยัการผลติ 
รวมกลุม่จ�าหน่าย ส่งผลให้มค่ีาใช้จ่ายลดลงและมี
ผลผลิตเพิม่ขึน้ เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 4,080 บาท
ต่อไร่ต่อปี จากเดมิรายได้สทุธ ิ2,404 บาทต่อไร่ต่อปี  
(เพิม่ขึน้ 1,676 บาทต่อไร่ต่อปี หรอืเพ่ิมขึน้ 70%)

ทั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในระดับมากทีสุ่ด อย่างไรก็ตาม เพือ่ให้การด�าเนนิ
โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์
ต่อเนื่อง ควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ 
เจ้าหน้าทีอ่ย่างสม�า่เสมอ ให้สามารถน�าไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกร ส่งเสรมิองค์ความรูเ้รือ่งการจดัท�า 
แผนการผลิต และแผนการเพาะปลูกให้กับ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาในการผลิต เพื่อให้มี
ความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติงานและกิจกรรมในระดับพื้นที่ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของ
การได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จัด
กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืข่ายการตลาด และส่งเสรมิ
การรวมกลุม่ ยกระดับกลุม่ให้เป็นผูป้ระกอบการ
เพือ่เพิม่อ�านาจต่อรองราคากบัผูร้บัซือ้ โดย สศก.
ยงัคงติดตามโครงการส�าคญัภายใต้แผนแม่บทด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เกิดการขบัเคลือ่น
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนต่อไป

กระกรวงเกษตรฯ-อ.ต.ก. จับมือ 
Shanghai Taihuixuan Technology 

MOU ส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลำดนำนำชำติ

นำงสำวอนงค์นำถ จ่ำแก้ว เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เร่ืองความร่วมมอืในการส่งเสรมิ และ
จ�าหน่ายสินค้าในนามศูนย์แสดงสินค้าแห่ง
ประเทศไทยในประเทศจีน ภายใต้ช่ือ “Thai 
Mall” ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) กับบริษัท Shanghai Taihuixuan 
Technology Co., Ltd โดยม ีนำยปณธิำน  
มไีชยโย ผูอ้�านวยการองค์การตลาดเพือ่เกษตรกร  
ร่วมลงนามกบั Mr.Chen Zhifa Chairman  
ตัวแทนบริษัท Shanghai Taihuixuan  
Technology Co., Ltd. พร้อมด้วย นำย 
เศรษฐเกยีรต ิกระจ่ำงวงษ์ รองปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ Mr.Gao Jingsong  
ร่วมเป็นสกัขพียาน ณ ห้องประชมุกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 115

 ส�าหรบัพธิลีงนามในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่จดัตัง้ร้านค้า “THAI MALL” ในแพลตฟอร์ม 

E-commerce ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
ประเทศจีน ซึ่งมีความต้องการสินค้าเกษตร 
ของไทยในปริมาณสูง และ เป็นการเชื่อมโยง
ระบบการค้าไทยไปสูป่ระเทศอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ
ในอนาคตอกีด้วย

 “กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความส�าคัญ
อย่างมากส�าหรบัการส่งออกผลไม้ไทย ซ่ึงเป็น
ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบนดนิเปร้ียวจัดให้อยู่รอด

สอบถามเพิม่เติม : กลุม่วิจยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว 
  กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
  กรมพัฒนาทีด่นิ 0 2579 7562

ขัน้ตอนการจดัการดนิเปรีย้วจดัเพ่ือปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ได้ผล

1. ปรบัพืน้ทีเ่ป็นยกร่อง สงูประมาณ 
50-80 เซนตเิมตรจากพืน้เดมิ เพือ่ป้องกนั
น�า้ท่วม

 เทคนคิการยกร่องปลกู
 1) ก�าหนดความกว้างของ 

ร่องปลูกและร่องน�้า (โดยทั่วไปขนาด 

E-commerce ของประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
ให้ถงึมอืผูบ้รโิภคโดยตรง โดย อ.ต.ก. มหีน้าทีใ่นการ 
จดัหา คัดเลอืกผลไม้ทีมี่คณุภาพ พร้อมทัง้จดัส่ง 
ไปยงัเมอืงเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศจนี อกีทัง้
ยกระดบัภาคเกษตรไทยในการขยายตลาดสนิค้า
เกษตรเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์ 
โดยมเีป้าหมายในการเปิดแบรนด์สนิค้าในร้านค้า

 อนงค์นาถ จ่าแก้ว

ปณธิาน มไีชยโย Chen Zhifa

ประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
มาจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ กระทรวงเกษตรฯ ได้
เล็งเห็นถึงศักยภาพและความส�าคัญของภาค
การเกษตรไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ จงึมุง่มัน่พฒันามาตรฐานของผลผลติ
ทางการเกษตรให้มคีณุภาพสงู มคีณุภาพและ
มคีวามปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดโลก โดยสนบัสนนุเกษตรกรในการเข้าถงึ
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการเพาะปลกู การน�า
เทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่เพิม่ผลผลติ ลดต้นทุน 
และ รกัษาคณุภาพของผลผลติให้ได้มาตรฐาน
สากล นอกจากนี ้ผลไม้ไทยยังคงมคีวามต้องการ
ในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
ในตลาดประเทศจีน ที่มีปริมาณการส่งออก
ทเุรยีน มังคดุ ล�าไย ในช่วง มกราคม-ตลุาคม 
2567 คดิเป็นปริมาณ 1,253,208.1 ตัน หรอื
มีมูลค่ากว่า 130,372.7 ล้านบาท” นางสาว
อนงค์นาถ กล่าว

ดงักล่าว ไม่น้อยกว่า 10 ร้าน ภายในเดอืนกนัยายน 
ปี 2568 

พร้อมทั้งให้ภาคการเกษตรของประเทศไทย
มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานของโลก 
(Global E-commerce Platform) ผ่านการ
ขยายสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ชุมชน ในระบบ 

ธญัธติา บญุญมณีกลุ

ำกสภำพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ลุ่มต�่ำ และประสบปัญหำน�้ำท่วม

พืน้ที ่ดงันัน้ กำรเปลีย่นพ้ืนทีจ่ำกกำรท�ำนำปลกูข้ำวไปปลกูไม้ผล  

ไม้ยนืต้น จ�ำเป็นต้องขดุยกร่องให้แปลงสงูกว่ำพ้ืนทีด่นิเดมิ มคัีนดนิ 

ล้อมรอบพืน้ทีเ่พือ่ควบคมุน�ำ้และป้องกนัน�ำ้ท่วมพืน้ที ่และมกีำรจดักำร

ดนิและน�ำ้ให้เหมำะสมกบัชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้นทีป่ลูก

คนัดนิร่องปลกูพืชกว้างประมาณ 6-8 เมตร และร่องน�า้กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลกึไม่เกนิ 1.0 เมตร)  
ให้ปาดดนิบน 0-20 เซนติเมตร ไปกองรวมกัน

 2) ขุดดนิล่างของส่วนทีเ่ป็นร่องน�า้มาถมบนร่อง
 3) ตากดนิไว้ 15-20 วนั แล้วย่อยดนิให้ละเอียดและปรบัปรุงบ�ารงุดนิตามขัน้ตอนต่อไป
2. ท�ำคันดนิล้อมรอบพืน้ทีป่ลูก และปลกูไม้ผล ไม้ยนืต้น บนคันดนิ
3. ปรบัปรงุดนิแก้ควำมเป็นกรด ด้วยการใช้ปนูโดโลไมท์ ปนูขาว หว่านทัว่หลงัร่อง หรอืปรบัปรงุ

เฉพาะหลมุปลกูอตัรา 3-5 กโิลกรมัต่อหลุม (ขึน้กบัความรุนแรงของกรดในดนิ สบัคลกุเคล้ากบัดิน 
หมกัในสภาพดนิชืน้นาน 20 วนั)

4. หลงัจำกน้ันใส่ปุย๋หมกั 20-25 กโิลกรมั
ต่อหลมุ เพือ่ปรบัปรงุเนือ้ดนิให้ร่วนซยุ ระบายน�า้ 
ได้ดี และใส่ปุย๋หมกัหลงัปลกูทุกปีๆ ละ 25-50 
กโิลกรัม รอบแนวทรงพุม่หรือทัว่พืน้ทีใ่ต้ทรงพุม่

5. ใส่ปุย๋หมกัทีข่ยำยเช้ือสำรเร่งซปุเปอร์ 
พด.3 หลมุละ 10 กโิลกรมัก่อนปลกูพชื ป้องกัน
การเกดิโรครากเน่าโคนเน่า

6. ใส่ปุย๋เคม ีชนดิและอตัราทีเ่หมาะสมกับ
ชนดิพืชทีป่ลกู

7. ควบคมุระดบัน�ำ้ในร่องไม่ให้แห้ง และ
ดแูลให้น�า้พชืท่ีปลกูสม�า่เสมอ

8. ปลกูพชืตระกลูถ่ัวคลมุดนิ ป้องกนัรกัษา
ความช้ืนในดินป้องกันวัชพืช และเป็นการเพิ่ม 
อนิทรียวตัถใุห้กบัดนิ

9. เลอืกชนดิไม้ผล ไม้ยืนต้น ทีเ่หมาะสม 
พืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไข
สภาพความเป็นกรดให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม 
กับการปลูกพืช (pH 5.5-6.5) สามารถ 
ปลกูไม้ผลได้ทกุชนดิ อย่างไรกต็าม การเลือก
ชนดิพืชทีเ่หมาะสม เช่น มคีวามทนกรดได้ดี 
ทีร่ะดบั pH 5.0-5.5 หรอืเจริญเตบิโตได้ดี
ในดนิทีม่เีนือ้ดนิเป็นดนิเหนียว สามารถให้
ผลผลติสูงได้ภายใต้การจัดการดนิ น�า้ และ
ธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม และเป็นพืชท่ี
ตลาดมคีวามต้องการสงู จะช่วยเพิม่รายได้
ให้เกษตรกรได้ด ีเช่น ส้มเขียวหวาน มะม่วง 
กล้วยหอม กระท้อน ละมุด มะพร้าว อ้อย 
สบัปะรด ปาล์มน�า้มนั เป็นต้น
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“สุริยะ” ดโูมเดล “ตรุก”ี ผลติขบวนรถไฟ-
หวัรถจกัรใช้เอง สัง่ สทร.-รฟท.บรูณำกำร ก.อตุฯ 
ศกึษำเทคโนโลยต่ีอยอดประยกุต์ใช้ในไทย หวงั
ผลติรถไฟเอง ทดแทนกำรน�ำเข้ำ ลดต้นทนุ เผย 
แผนสร้ำงรถไฟทำงคู-่ไฮสปีด ดนัควำมต้องกำรเพิม่ 
หนนุต้ังไทยโรงงำนได้

นำยสุริยะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า 
ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตรุก ีและ H.E. Mr. Osman Boyraz, CEO บรษิทั 
TÜRASAŞ รฐัวสิาหกจิภายใต้ก�ากบัของกระทรวง
คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานตุรกี ณ เมือง 
ซากายา สาธารณรฐัตรุก ีและได้เยีย่มชมแนวทาง
การออกแบบ ผลิต และแนวทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลิตรถไฟภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ บริษัท TÜRASAŞ มีความร่วมมือ 
ในการพฒันาเทคโนโลยผีลติรถไฟกบับรษัิทชัน้น�า
ด้านเทคโนโลยกีารขนส่งทัว่โลก เช่น HYUNDAI 
ALSTOM และ SIEMENS ภายใต้แผนพฒันาที ่11  
ของรัฐบาลตุรกี Eleventh Development  

“สริุยะ” ปลกุแผนผลติ “ขบวนรถไฟ-หวัจักร” 
สัง่ “สทร.-รฟท.” ศกึษำเทคโนโลยอีอกแบบ

Plan (2019-2023) ได้ก�าหนดให้ประเทศตุรกี
พฒันาการผลติรถไฟภายในประเทศ ลดการน�าเข้า  
และเน้นการใช้อะไหล่และวัสดภุายในประเทศ

นอกจากน้ี ยังมคีวามร่วมมอืกบับรษิทั Blue 
Engineering S.p.L ของประเทศอติาลี ภายหลงั 
เริม่สายการผลติรถไฟในปี 2562 บริษัท TÜRASAŞ  
ได้พัฒนารถไฟฟ้าความเร็ว 160 กม./ชม.  
ตามมาตรฐานยโุรป และส่งมอบให้การรถไฟตรุกี 
(State Railways of the Republic of Turkey) 
น�าไปให้บริการต่อไป โดยผลจากการพัฒนา 
ดงักล่าวส่งผลให้มกีารผลติรถไฟขึน้ในประเทศตรุกี  
ซึง่มีราคาถกูกว่าน�าเข้าจากต่างประเทศถงึ 20% 
และสามารถเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ผลิต
ในประเทศจากเดิม 10% ขึ้นเป็น 75% อีกทั้ง 

TÜRASAŞ ยงัมเีป้าหมายการผลติรถไฟให้ได้รวม 
56 ขบวน (280 คัน) ภายในปี 2573

นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมจึงมี 
นโยบายผลกัดนัการขนส่งทางรางให้เป็นขนส่งหลัก 
ของประเทศ ซ่ึงจะท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งของ
ประเทศถูกลงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega 
Project) โดยได้มอบนโยบายให้ส�านกังานวจัิยและ
พฒันาเทคโนโลยรีะบบราง (สทร.) เป็นแกนหลัก
ท�างานร่วมกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
และกระทรวงอุตสาหกรรมน�าความรู้แนวทาง
จากการด�าเนนิการทีเ่รียนรูจ้ากประเทศตรุก ี เพือ่
เร่งด�าเนนิการให้เกิดการผลิตรถไฟและหวัรถจกัร
ขึ้นในประเทศไทย ทดแทนการสั่งซื้อน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาการบริการขนส่ง
ด้วยระบบรางของประเทศมคีวามยัง่ยนือย่างเป็น
รปูธรรม

ปัจจุบนักระทรวงคมนาคมอยูร่ะหว่างพฒันา
โครงการรถไฟทางคูแ่ละรถไฟความเรว็สงู รวมถงึ 
รถไฟฟ้าในเขตเมืองหลายเส้นทาง เป็นการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางด้านการขนส่งของภมูภิาค ซึง่จะท�าให้
ประเทศไทยมคีวามต้องการ หวัรถจักรและขบวน
รถไฟอีกจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องผลักดันให้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการออกแบบ 
และผลติรถไฟด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
และมีมาตรฐานระดับโลก ซ่ึงจะท�าให้มีต้นทุน 
การผลิตและการบ�ารุงรักษาระหว่างการใช้งาน 
ทีถ่กูกว่าการน�าเข้า อกีทัง้สามารถผลติให้ตรงความ 

ทล.เปิดเส้นทำงมหัศจรรย์
“ถนนโอโซน” เชื่อมกระบี่-พังงำ

สัมผัสธรรมชำติ/ส่งเสริมท่องเที่ยว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดย
แขวงทางหลวงกระบี ่ส�านักงานทางหลวงที ่17  
ได้ดูแลและพัฒนา “ถนนป่าโอโซน” หรือที่ 
ชาวบ้านเรยีกขานกันว่า “ถนนป่าแก่” ให้เป็น 
เส้นทางคมนาคมทีส่�าคญั ตัง้อยูบ่นถนนเพชรเกษม  
หรือทางหลวงหมายเลข 4 ตั้งแต่ กม. ที่ 
962+000 - 964+000 ตอนเขาคราม-ตลาดเก่า  
ต�าบลทบัปรกิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ระยะทาง  
3 กิโลเมตร เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่าง
จังหวัดกระบี่และพังงา พร้อมทั้งรักษาความ
งดงามทางธรรมชาต ินบัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
ธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ของภาคใต้ 
ซึง่ ทล. ได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองความปลอดภัย 
ในการเดินทางของประชาชน รวมถงึการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านการเดินทาง 
ทางถนน ช่วยยกระดบัคณุภาพชวิีตและเศรษฐกจิ 
ของชุมชนในพ้ืนที่ และส่งเสริมการพัฒนา 
เส้นทางท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื 

ทล.ขอแนะน�าให้มาสมัผสัความมหัศจรรย์
ของถนนป่าโอโซนในช่วงเวลาก่อน 8 โมงเช้า 
แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องผ่านใบไม้หนาทบึของ
ต้นยางนาสูงตระหง่าน จะสร้างลวดลายแสงเงา
บนพืน้ถนนราวกบัภาพวาดจากธรรมชาต ิหาก
มาถงึตัง้แต่ 6 โมงครึง่ อาจได้พบกับภาพอนัน่า
ประทบัใจของสายหมอกจางๆ ทีโ่อบล้อมขนุเขา

ส่งมอบสัญญำเช่ำทีด่นิ
ตำมเส้นแนวเขตทำงรถไฟ ให้ชำวกำญจนบุรี

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2567 ทีผ่่านมา  
นำยสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ พนัต�ำรวจเอก  
ศภุกร ศภุศณิเจรญิ กรรมการบรษิทัฯ รกัษาการ 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษทั เอสอาร์ที  
แอสเสท จ�ากัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
สัญญาเช่าที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ 
ตามเส้นแนวเขตทางรถไฟ ในจงัหวดักาญจนบุรี
ณ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบรุ ี และ
อาคาร 60 พรรษามหาราชนิ ีเทศบาลเมอืงท่าเรือ
พระแท่น โดยม ีนำยมนตร ี ตัง้เจรญิถำวร ที่
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
นำงสำวณภทัรำ กมลรกัษำ ผูช่้วยเลขานกุาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำงสำว
พลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
วฒันธรรม ดร.มนตร ี เดชำสกุลสม อธบิดีกรม
ทางหลวงชนบท นำยรณภพ เวยีงสมิมำ รองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำยวุฒิพงษ์  
สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
น.พ. ประวตั ิกิจธรรมกูลนจิ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดักาญจนบรีุ นำยวทิยำ พันธุม์งคล 
รองผูว่้าการ (ปฏบัิตกิาร) รกัษาการแทนผูว่้าการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผูบ้ริหาร
กระทรวงคมนาคม ผู้บรหิารจงัหวดักาญจนบรุี 
รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และแขกผู้มี
เกยีรต ิร่วมเป็นสกัขพียาน 

พนัต�ำรวจเอก ศภุกร ศภุศณิเจรญิ ได้เปิดเผย 
ว่าบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ากัด เป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการน�า
ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนัมาบรหิารจดัการให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน
พืน้ทีต่ามแนวเขตทางรถไฟในจงัหวดักาญจนบรุี
มผีูใ้ช้ประโยชน์ในพืน้ทีแ่ละรอท�าสญัญา จ�านวน
ประมาณ 5,729 ราย ซึง่บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถงึ
ความส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง 
ที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงอันสอดคล้องต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ทีดิ่นของรัฐเพ่ือสนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถงึสทิธิ
ทีด่นิทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท�ากนิ 

บรษิทัฯ จงึเหน็สมควรด�าเนนิการจดัท�าเช่า
ให้กับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยดงักล่าวในระยะเริม่แรก ในบรเิวณ
พื้นที่ตั้งแต่สถานีน�้าตกจนถึงสถานีปากแพรก 
และตัง้แต่สถานเีขาดนิจนถึงสถานบ้ีานโป่ง รวม
จ�านวน 150 สัญญา ในอตัราค่าเช่าท่ีเป็นธรรม 
โดยได้จัดให้มีหน่วยบริการต่อสัญญาในพื้นที่
จ�านวน 2 หน่วย ได้แก่ที ่ องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรีและที่ อาคาร 60 พรรษา
มหาราชิน ี เทศบาลต�าบลท่าเรอืพระแท่น เพือ่ 
เป็นการอ�านวยความสะดวกต่อประชาชน 
ในพืน้ทีก่ารส่งมอบสญัญาเช่าทีด่นิตามเส้นแนวเขต 
ทางรถไฟ จังหวดักาญจนบรีุ ในครัง้นี ้ ถอืเป็น
หมุดหมายส�าคัญของภารกิจหลักของบริษัทฯ 
ในอันท่ีจะบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพือ่ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยัง่ยนื

ดนั AOT ยกระดับสนำมบินสุวรรณภูมิ 
ตดิทอ็ป 1 ใน 20 ของโลก ใน 5 ปี

คมนำคม เปิดแผนดนั AOT ยกระดบัสนำมบนิ 
สวุรรณภมู ิ ตดิทอ็ป 1 ใน 20 ของโลกภำยใน  
5 ปี โดยจะเร่งด�ำเนนิกำรท้ังหมด 3 ระยะ ดนัเป้ำ
รบัผูโ้ดยสำร 200 ล้ำนคน พร้อมชโูมเดลสนำมบนิ
สเีขยีว ป้ันไทยฮบัผลติ SAF รบัตลำดกำรบนิโลก

นำยชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวง
คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้วาง 
เป้าหมายให้บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน)  
AOT หรอื ทอท. ด�าเนนิการพฒันาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ให้ติด 1 ใน 20 อันดับแรก ของ 
ท่าอากาศยานทีด่ทีีส่ดุของโลกภายใน 5 ปี โดยจะเร่ง 
ด�าเนินการทัง้หมด 3 ระยะ 

ระยะเร่งด่วน - ได้สัง่การให้เพิม่ความสะดวก
สบายควบคู่ไปกับการลดระยะเวลารอคอยของ
ผูโ้ดยสาร ซึง่ปัจจบุนั ทอท. ได้ยกระดบัคณุภาพ
การบริการและเพิ่มความรวดเร็วในหลากหลาย
ด้าน อาท ิการน�าเทคโนโลยใีหม่เข้ามาช่วยอ�านวย
ความสะดวกผู้โดยสารตั้งแต่จุดตรวจคนเข้าเมือง 
ระบบรับกระเป๋า ไปจนถึงการเปิดใช้ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งขาเข้าและขาออก 
(Auto Gate)

ระยะกลาง - จะเพิ่มขีดความสามารถการ 
รองรบัผูโ้ดยสารและเทีย่วบนิของท่าอากาศยานหลกั 
ของประเทศ

ระยะยาว - มุง่เน้นการก่อสร้างท่าอากาศยาน
แห่งใหม่ พร้อมทั้งผลักดันอุตสาหกรรมการซ่อม
บ�ารงุอากาศยานและกจิกรรมให้มคีวามแขง็แกร่ง
อย่างยัง่ยนื 

นอกจากนี ้ ยงัได้เยีย่มชมท่าอากาศยานชางงี
และประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือกัน
ระหว่าง Mr. Yam Kum Weng ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร (CEO) และผูบ้ริหารระดับสงูของ Changi  
Airport Group (CAG) พลต�ารวจเอกวิสนุ  
ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ ทอท. และ ดร.กรีติ  
กจิมานะวฒัน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

ด้าน ดร.กรีต ิกจิมำนะวฒัน์ กรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ ทอท. เปิดเผยต่อว่า ปัจจุบันได้เตรียม 
แผนพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน 
โดยตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี ท่าอากาศยานในเขต
กรุงเทพ ต้องมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 
ได้ 200 ล้านคน/ปี และไปสูเ่ป้าหมายการเป็น 1 ใน 20  
ท่าอากาศยานที่ดีสุดในโลก โดยท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิ มแีผนจะขยายโครงการส่วนต่อขยาย
อาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East  
Expansion) ใช้เวลาด�าเนนิการ 3 ปี รองรบัผูโ้ดยสาร 
เพิ่ม 15 ล้านคนต่อปี ควบคู่ไปกับการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal)  
รองรับผูโ้ดยสารเพ่ิมอกี 70 ล้านคนต่อปี เป็นรปูแบบ  
Mega Terminal เพิม่พืน้ท่ีเชงิพาณชิย์ขนาดใหญ่
ใกล้อาคารผู้โดยสาร เมื่อน�ามารวมกับขีดความ
สามารถในปัจจุบัน จะท�าให้สนามบินสุวรรณภูมิ

รองรับผู้โดยสารได้ 150 ล้านคนต่อปี ขณะที่ 
ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างแผนพัฒนา
ระยะท่ี 3 เพือ่รองรบัผูโ้ดยสาร 50 ล้านคนต่อปี 

ดร.กรีต ิกล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบ
นโยบายให้ ทอท. พฒันาท่าอากาศยานเพือ่รองรบั
การเป็นศนูย์กลางการบินของภมิูภาคและตดิอนัดบั 
1 ใน 20 สนามบนิดทีีส่ดุในโลกภายใน 5 ปี โดยใน
ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการตดิตัง้ Self Check-in (Kiosk) 
จ�านวน 250 เครือ่ง ตดิตัง้ระบบรบักระเป๋าสมัภาระ
อตัโนมัต ิ (Common Use Bag Drop: CUBD) 
จ�านวน 40 จดุ ช่องตรวจหนงัสอืเดินทางอตัโนมตัิ
ทัง้ขาเข้าและขาออก (Auto Gate) 80 จดุ และจะ
เพิม่อกี 120 จุดในอนาคต 

โดยมีเป้าหมายจะเปิดใช้ระบบ Autogate 
ทั้งหมดส�าหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศและ 
ผูโ้ดยสารภายในประเทศ เหมือนกบัสนามบินชางง ี
ทีป่ระเทศสงิคโปร์ หลงัจากทีปั่จจบุนัระบบดงักล่าว 
สามารถช่วยลดระยะเวลารอคอยผู ้โดยสาร 
ขาออกให้เหลือเพยีง 2 นาท/ีคน จากเดมิท่ี 30-40 
นาท/ีคน 

อย่างไรกต็าม ทอท. ได้เตรยีมศกึษาแผนเปิด
ใช้งานระบบ Early Check-in ล่วงหน้า 24 ชัว่โมง 
ส�าหรบัทุกสายการบินเพือ่ลดความแออดัและเพิม่

ต้องการของ รฟท. และสามารถรองรบัการผลิต 
ตามค�าสั่ง ซ้ือในประเทศ และส่งออกไปยัง 
ต่างประเทศได้อกีด้วย

“ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติรถยนต์
ในภูมิภาคเอเชีย และมีศักยภาพในการผลิตสูง 
ท�าให้มคีวามพร้อมด้านวัตถดุบิ แรงงานฝีมอื และ 
ประสบการณ์ ที่จะผลิตชิ้นส่วนและอะไหล ่
ในอตุสาหกรรมระบบราง หากมกีารจดัตัง้โรงงาน
ผลติรถไฟขึน้ในประเทศไทย จะเป็นธุรกจิใหม่ ที่
จะสร้างรายได้อย่างย่ังยืนให้กับการรถไฟฯ รวม
ไปถึงการพัฒนาผู้ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่รถไฟ
ภายในประเทศ ปรับเปลี่ยนพัฒนาและสร้าง 
ผูผ้ลติชิน้ส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยทีเ่ข้มแขง็ 
มาสูอ่ตุสาหกรรมราง สร้าง Supply Chain ของ 
อตุสาหกรรมไทยได้ทัง้ระบบการใช้ Local Contents  
จากผู ้ผลิตไทย จะช่วยสร้างเศรษฐกิจ New  
S Curve ใหม่ให้กบัประเทศอกีด้วย”

ส�าหรบับรษิทั TÜRASAŞ มโีรงงานผลติและ
ซ่อมรถไฟ 3 แห่ง ประกอบด้วย เมืองซากายา  
เอสกิเซเฮยีร์ และซวีสั อกีท้ังยงัมศูีนย์วจิยั 2 แห่ง
ในเมอืงซากายา และเอสกเิซเฮยีร์ บรษิทัมพีืน้ที่
ทัง้หมด 400,000 ตารางเมตร ปัจจบุนัมพีนกังาน 
4,000 คน

ชยธรรม์ พรหมศร 

หินปูน สร้างบรรยากาศอนัสดชืน่ สดใส เพิม่
พลงัท่ีดแีก่ชวิีต 

โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกจุดชมวิว 
ป่าโอโซนให้ได้จอดรถแวะถ่ายรูปเก็บความประทบั 
ใจ แต่แนะน�าให้จอดรถชิดไหล่ทางเพื่อความ
ปลอดภยั เนือ่งจากมรีถสญัจรไปมาค่อนข้างเรว็  
ส�าหรับการเดินทางจากอ่าวนางใช้เวลาเพียง  
25 นาท ีและ 15 นาท ีจากตวัเมอืงกระบี่ 

ถนนป่าโอโซนแห่งนีถ้อืเป็นจดุหมายปลายทาง 
ที่นักเดินทางสายธรรมชาติไม ่ควรพลาด  
สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและ
ความงดงามของธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ และเมือ่
ผ่านถนนสายป่าโอโซนยังสามารถแวะสถานที่
ท่องเที่ยวจากตัวเมืองกระบี่ มุ่งหน้าสู่จังหวัด
พงังาและภเูก็ต ได้แก่ ณ ท่าปอมคลองสองน�า้ 
ถ�า้ผหีวัโต ถ�า้ลอด เขือ่นเขาค้อม วดัมหาธาตุ
วชิรมงคล อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณ ี และ
วดัมหาธาตแุหลมสกั

ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว
ไม่จอดยานพาหนะกีดขวางการจราจรบน
ทางหลวง และขอให้ทกุท่านเดนิทางด้วยความ
ระมดัระวงั ปฏบิตัติามป้ายเตอืน ป้ายแนะน�า 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วน ทล. 1586 (โทร
ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และแขวง
ทางหลวงกระบ่ี โทร. 0 7561 1291

ความสะดวกให้ผูโ้ดยสารทีม่าก่อนเวลา หากศกึษา
แล้วเสรจ็คาดว่าจะเปิดใช้ได้ในช่วง ก.พ. 68

ดร.กีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้
เตรียมเปิดให้บริการพื้นที่พักผ่อนใหม่ภายใน 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเป็นพืน้ทีใ่ห้ผูโ้ดยสาร
พกัคอยและ Co-working Space ซึง่จะเพ่ิมพ้ืนที่
ส่วนกลางในการให้บรกิารผูโ้ดยสารมากขึน้ คาดว่า 
จะพร้อมเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 67 รวมถึง
สนามเดก็เล่นมกี�าหนดแล้วเสรจ็ช่วง ก.พ. 68 ซ่ึง 
ท่ีผ่านมาได้หารอืร่วมกบัท่าอากาศยานชางงีท่ีมคีวาม 
เชีย่วชาญด้านการปรบัปรงุภมิูทศัน์เป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลกแล้ว

ดร.กรีต ิกล่าวถึงแผนการพฒันาท่าอากาศยาน 
สี เขียวว ่ า  ขณะนี้ ได ้หารื อถึ งแผนพัฒนา 
ท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) ร่วมกับ 
ท่าอากาศยานชางง ีซึง่มแีผนจะร่วมมอืกนัในการผลติ 
เชือ้เพลงิอากาศยานแบบย่ังยืนท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม (Sustainable Aviation Fuel: SAF)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับทางการบินยุโรป 
ทีก่�าหนดให้ท่าอากาศยานทัว่โลกต้องมเีชือ้เพลงิ SAF  
ให้บรกิารเตมิอากาศยานภายใน 3 ปี ดังน้ัน จึงเป็น
โอกาสที่ดีของเอเชียและประเทศไทยในการเป็น 
ศนูย์กลางผลติและจ�าหน่ายเชือ้เพลงิ SAF นอกจากน้ี 
ยังได้หารือกันถึงเรื่องแผนการใช้พลังงานสะอาด
โดยการตดิตัง้แผงโซลาเซลล์ภายในท่าอากาศยาน 
ซึ่ง ทอท. ตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปีจะลดการใช้
พลงังานช่วงกลางวนัเป็นศนูย์ (Day time energy) 
โดยปัจจบุนั ทสภ.มกี�าลงัผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
อยูท่ี ่20 เมกะวตัต์ ใกล้เคยีงกบัท่าอากาศยานชางงี
ซึง่อยูท่ี ่35 เมกะวตัต์
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เดนิหน้าสัง่การให้ส�านกังานคณะกรรมการดิจทัิลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เร่งพัฒนา DE-fence 
Platform ให้พร้อมใช้งานในต้นปี 68 หวังป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และ
การหลอกลวงผ่าน SMS

โดย DE-fence Platform ถูกออกแบบมา 
เพือ่เชือ่มโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส�าคญั เช่น 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ต�ารวจ (ตร.) ส�านกังาน 

กระทรวงดอีจีดัหนกั! เปิด DE-fence Platform  
ปี 68 บลอ็กเบอร์หลอกลวง-แจ้งเตอืนลิงก์ปลอม 
กนัหลอกประชำชน เสยีหำย 3.7 หม่ืนล้ำน

นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม (ดีอ)ี เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี 
ร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาต ิ(กสทช.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ(ตร.) 
ผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายโทรคมนาคม และหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง เปิดตวัโครงการ “DE-fence Platform” 
หรอื “แพลตฟอร์มกนัลวง” มุง่ยกระดบัการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย
เฉพาะการโจมตีจาก “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ทีย่งัคง
สร้างความเสยีหายอย่างต่อเนือ่ง

ทัง้นี ้จากสถติขิองศนูย์บรหิารการรบัแจ้งความ
ออนไลน์ ตร. พบว่า ระหว่างวันที ่1 ต.ค.66-30 ก.ย.
67 มีคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลยถีกูแจ้งความ
รวมกว่า 3.3 แสนคด ี คดิเป็นมลูค่าความเสียหาย
มหาศาลกว่า 3.7 หมืน่ล้านบาท สถติเิหล่านีส้ะท้อน
ปัญหาอันรุนแรงที่ยังคุกคามประชาชน ขณะที่
มิจฉาชีพยังคงพัฒนารูปแบบการหลอกลวงอย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้การโทรศพัท์และส่ง SMS ล่อลวงเหย่ือ 
ซึ่งโครงการ DE-fence Platform ถูกพัฒนาขึ้น
จากการหารอืระหว่างกระทรวงดอี ีกสทช. ต�ารวจ 
สกมช. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ 
และสมาคมธนาคารไทย โดยระบบนีจ้ะท�าหน้าท่ี
แจ้งเตอืนภยัประชาชน คดักรองสายโทรศพัท์และ 
ข้อความสัน้จากผูไ้ม่หวงัด ีรวมถงึยนืยนัความถกูต้อง 
ของเบอร์โทรศัพท์จากหน่วยงานส�าคัญ เช่น  
สถาบนัการเงนิหรอืหน่วยงานรฐั

“โครงการนีไ้ม่เพยีงแต่รบัมอืแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
แต่ยังมีมาตรการควบคมุการส่ง SMS โดยก�าหนดให้
ผูใ้ห้บรกิารต้องลงทะเบยีนผู้ส่งใหม่ทัง้ระบบภายใน
ปี 2567 พร้อมทัง้ตรวจสอบลงิก์และเนือ้หาอย่าง
ละเอียดก่อนส่งถงึผูใ้ช้งาน” นายประเสรฐิ กล่าว

นำยเวทำงค์ พ่วงทรพัย์ ในฐานะรกัษาราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม (สดช.) กล่าวว่า ปลายเดอืน ต.ค. 67 
รองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ปปง. ศูนย์ AOC 1441 และกระทรวงดีอี โดย
สามารถแจ้งเตือนประชาชน เม่ือได้รับสายหรือ 
SMS ว่ามคีวามเสีย่งหรอืไม่ ตรวจสอบลงิก์แนบใน 
SMS เพือ่ป้องกันมลัแวร์หรือการล่อลวง แจ้งความ
ออนไลน์ และอายดับญัชคีนร้าย ผ่านสายด่วน AOC 
1441 และเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วย
ต�ารวจด�าเนนิการปราบปรามมจิฉาชีพ

ส�าหรับ DE-fence Platform ใช้ระบบจัดกลุม่
หมายเลขโทรเข้าและ SMS เป็น 3 ระดบั ได้แก่  
1. Blacklist (สีด�า) หมายเลขที่ยืนยันแล้วว่า 
เป็นมิจฉาชพี ระบบแนะน�าให้บลอ็กโดยอตัโนมตัิ  
2. Greylist (สเีทา) หมายเลขต้องสงสยั เช่น โทรจาก 
ต่างประเทศหรืออนิเทอร์เนต็ พร้อมค�าเตือนระดับ
ความเสีย่ง และ 3. Whitelist (สขีาว) หมายเลข
ที่ยืนยันว่าเป็นหน่วยงานรัฐ หรือหมายเลขท่ีผู้ใช้
ไว้วางใจ

ในระยะแรก DE-fence Platform เน้นการ
ป้องกนัผ่านหมายเลขโทรศพัท์และ SMS โดยเฉพาะ 
whitelist จากหน่วยงานท่ีคนร้ายมกัแอบอ้าง แต่ 
ในอนาคตจะขยายการป้องกันไปยังโซเชียลมีเดีย 
เพือ่ปิดช่องโหว่การหลอกลวงในทุกรปูแบบ

‘ดีอี’ เปิด DE-fence Platform ปี 68
แจ้งเตือน-ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

ดีอ ีจบัมอื ยติุธรรม รว่มป้องกนัอำชญำกรรมฯ
เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2567 ศำสตรำจำรย์พเิศษวิศษิฏ์ วิศษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวง

ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดอี)ี พร้อมด้วย พงษ์สวำท นลีะโยธนิ ปลดักระทรวงยตุธิรรม ร่วม
พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการใช้ช่องทางออนไลน์ กระท�า
ความผดิ การส่ือสารหรือแสดงออกในลักษณะยยุงหรือส่งเสริมความเกลียดชงัผ่านส่ือออนไลน์ 
โดยม ีไตรยฤทธิ ์เตมหวิงศ์ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม ยพุำภรณ์ ศริกิจิพำณิชย์กลู ผูช่้วยปลดั
กระทรวงดอี ีและผูท้ีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชมุ MDES 1 ชัน้ 9

เป็นทีท่รำบกนัดีว่ำ “ETDA หรอื ส�ำนกังำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์” มีพันธกิจ 
หลกั ในกำรร่วมสร้ำงสงัคมดิจทิลั เพือ่ให้ช่วยส่งผล 
ต่อกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและยกระดับ  
ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ โดย 
2 เป้ำหมำยใหญ่ๆ ที่เป็นเป้ำหมำยรวมระดับ
ประเทศที่ส�ำคัญ คือ กำรเพิ่มสัดส่วนมูลค่ำเพิ่ม
เศรษฐกจิดิจทิลัต่อ GDP เป็น 30% และยกระดบั
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย
ด้ำนดจิิทลัให้อยู่ในอนัดับที ่30 ของโลก ภำยในปี 
2570 หรอื 30:30

เพื่อไปสู ่เป้าหมายที่ตั้งไว้น้ัน ETDA จึงเร่ง 
วางรากฐานที่มั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
ก้าวไปสูสั่งคมดจิทิลัได้อย่างมัน่ใจ ทัง้การสร้างระบบ 
นิเวศดิจิทัล (Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็น ก�าหนดกฎเกณฑ์ วาง
กรอบมาตรฐาน และแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน เพือ่ให้
ระบบเศรษฐกจิและสังคมดิจทิลัขับเคลือ่นไปได้อย่าง
คล่องตวั ทกุคนสามารถเข้าถงึ และใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยีดจิทิลัได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และรูเ้ท่าทนั  
ซ่ึงจากการมุง่มัน่ท�างานหนกัตลอด 13 ปีทีผ่่านมา  
ก็เร่ิมปรากฏผลส�าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยขยับอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขนัด้านดจิทัิลจาก 40 ขึน้มาอยู่
ในอนัดบัท่ี 35 ได้ ซึง่ถือว่าใกล้เป้าหมายเข้าไปทกุที

ETDA เปิด 4 Big Step! ปี 68
‘ก้ำวทีม่ัน่คง…เพ่ือชวิีตดิจทัิลทีมั่น่ใจของทุกคน’

กบักฎหมายแม่แบบของ UN โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็
ภายในปี 2568

(2) Digital Platform Services พฒันามาตรการ
และแนวทางการก�ากับดูแลดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท่ี
มีผลกระทบต่อคนจ�านวนมากให้มีความปลอดภัย 
น่าเช่ือถือ และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรมมากขึน้ โดย
เฉพาะการแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างชาติ

(3) AI & Data Sharing เสนอกฎหมายหรอื
มาตรการ เพือ่ส่งเสรมิให้การแบ่งปันข้อมลู (Data 
Sharing) เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายข้ึน 
โดยเน้นสร้างความโปร่งใสในระบบนเิวศของ AI ว่า
แต่ละฝ่ายเกีย่วข้องกันอย่างไร และแต่ละภาคส่วน 
ควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้งานข้อมูล
และ AI อย่างปลอดภยั และ

(4) Legal & Standard พฒันาและปรบัปรงุ
กฎหมาย มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่สนบัสนนุให้การ
ด�าเนนิกจิกรรมทางดจิทิลัต่างๆ สามารถด�าเนนิได้
อย่างราบรืน่ โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากผูใ้ห้บรกิาร (Service Provider) 
ผ่าน Innovation Sandbox เพือ่เป็นพืน้ท่ีทดสอบ
นวตักรรมเพิม่กลไกการก�ากับดแูลการใช้ดจิทิลัอย่าง
มีธรรมาภบิาล

ด้ำนท่ี 2 Digital Service and Governance 
ใช้ดิจทัิลแพลตฟอร์มและเทคโนโลย ีAI

ด้านธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เร่งเสริม
กลไก สร้างความม่ันใจท้ังผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ 
มากยิง่ข้ึน ETDA ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และก�าลังเร่งแก้ไขปัญหา
ส�าคญั โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ 
โดยเร่งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก�ากับ

ก้าวต่อไปนับจากนี้เรียกได้ว่า มีความเข้มข้น
และท้าทายอย่างมาก เนื่องจากทั่วโลกต่างมุ่ง 
เป้าหมายเดยีวกันในการใช้ “ดิจทัิล” เป็นแผนใหญ่
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ สงัคม และสร้างพาวเวอร์ 
ให้กับประเทศ จากคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ETDA จึงได้เร่งต่อยอด ขยายผล เพิม่ความเข้มข้น 
เพื่อให้งานทุกด้าน ยิ่งชัดเจน เป็นรูปธรรม และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงยึดกรอบการ
ด�าเนินงานใน 4 ด้านหลกั เริม่จาก

ด้ำนท่ี 1 Digital Infrastructure and 
Ecosystem เร่งต่อภาพจิก๊ซอว์ระบบนเิวศดิจทัิล
ของประเทศไทยให้สมบรูณ์ยิง่ข้ึน โดยเน้นไปท่ีงาน
4 กลุ่มหลกั ได้แก่

(1) Document Management การวาง
โครงสร้างพืน้ฐานของ Document Management 
ให้มีความน่าเช่ือถือ ปลอดภัย และตรวจสอบได้
ง่ายขึน้ ซึง่ทีผ่่านมาแม้งานด้านนีจ้ะเป็นรปูเป็นร่าง 
มากพอสมควรแล้ว ท้ังในมิติ Digital ID และ CA 
(Certification Authority) ใช้ส�าหรบัการตรวจสอบ 
และยนืยันความถูกต้องของ e-Signature แต่ยงัคง
ต้องผลกัดนัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในด้าน Trust 
Service ทีช่่วยเพิม่ความน่าเชือ่ถอืให้การท�าธรุกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ โดย ETDA ก�าลงัเร่งเสนอการปรับปรงุ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องให้มคีวามชดัเจนและสอดคล้อง

ดแูลดจิิทลั แพลตฟอร์มผ่านกลไกทัง้มาตรฐาน แนว
ปฏิบัติ (Best Practices) เพือ่ให้เกดิ Ecosystem 
ทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งและปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การให้บริการ นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น 
Labor Platform และ e-Commerce Platform 
เพื่อสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม 
และสนับสนุนการสร้างชมุชนผู้ใช้งานท่ีเข้มแข็ง ซ่ึง
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกลไกการก�ากับดูแลตนเอง 
(Self-regulation) ในอนาคต พร้อมเพิ่มบทบาท 
สายด่วน 1212 ETDA เพือ่เป็นช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
เพือ่สนับสนุนแพลตฟอร์มขนาดเล็ก เพ่ิมความมัน่ใจ  
ให้ผู้ใช้บริการทีจ่ะได้รบัการดแูลและความเป็นธรรม
ในการใช้บริการแพลตฟอร์มดจิทิลัมากขึน้

ด้าน AI Governance เดินหน้าขยายผล 
ต่อเน่ือง แม้ AI จะมปีระโยชน์มากมาย แต่ทุกอย่าง 
มกัมสีองด้านเสมอ การส่งเสรมิการใช้งาน AI จงึต้องท�า 
ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเข้าใจ และส่งเสรมิให้รูจ้กัใช้ 
อย่างมีธรรมาภิบาล (Governance) แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทยยงัขาดหน่วยงานกลาง ทีจ่ะก�ากบัดแูล
เร่ือง AI โดยเฉพาะ ในขณะท่ีหลายประเทศมแีล้ว 
ในระยะต่อไป ETDA จะเร่งหารือกบั NECTEC และ 
สวทช. ว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องมหีน่วยงานกลาง
หรือไม่ และจะมกีลไกและทศิทาง ในการขบัเคลือ่น 
AI ในระดับประเทศอย่างไร ส�าหรับการส่งเสริม 
การน�าเทคโนโลย ีAI ไปประยกุต์ใช้อย่างมีธรรมาภบิาล 
ยังมีความท้าทายอยู ่มาก เนื่องจากหลายกลุ ่ม 
เร่ิมต่ืนตวัและสนใจน�า AI มาใช้ แต่ยงัขาดบุคลากร
ทีม่คีวามเชีย่วชาญ ซ่ึง ETDA มศีนูย์ AIGC พร้อมให้
ค�าปรึกษา โดยดงึผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมด้วย ควบคูไ่ปกบั Toolkit and 
Guideline ที่ยังต้องพัฒนาต่อ แม้ว่าตอนนี้จะได ้
ภาพกว้างและแนวทางหลกัแล้ว แต่ยงัมปีระเดน็ส�าคญั 
ทีต้่องท�าเพิม่ เช่น AI Project Management ซ่ึงมี
ความซบัซ้อนในหลายมติทิัง้ประเดน็ทางเทคนคิ เช่น 
การเลือกใช้ AI ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน เงือ่นไขการ
ใช้งาน แนวทางการดแูลและจดัการข้อมลู พร้อมทัง้
เตรียมออก Implementation Guidance เก่ียวกบั
จริยธรรมของการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีAI ซ่ึงอ้างอิง
จากข้อเสนอของ UNESCO

ด้านที ่3 Adoption and Transformation เพ่ิม
ความเข้มข้นในการผลักดนัให้เกดิการน�าไปใช้ โดย
เฉพาะการผลกัดันให้เกิดการใช้ Digital ID เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพบริการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ส�าหรบัในภาครฐัปัจจบุนัใช้ได้แล้วถงึ 449 บรกิาร 
จาก 1,626 บรกิาร ซึง่ ETDA ตัง้เป้าส่งเสรมิการใช้งาน 

ให้ครอบคลุมบริการเพิ่มขึ้น ให้ได้ 80% ภายใน
ปี 2568

นอกจากน้ี ETDA ยงัมุง่มัน่ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ โดยเน้นไปที่กลุ่ม SMEs 
เป็นหลัก เพราะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและเพิม่ GDP ของประเทศ แต่เนือ่งจาก 
SMEs ไทยมจี�านวนมาก ETDA อาจไม่สามารถเข้าไป
ช่วยส่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัได้ทัง้หมด 
ETDA จงึมุง่เน้นไปทีก่ารสร้าง Model การพฒันา 
เพือ่ให้หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงน�าไป
พฒันาต่อได้ ซึง่ผลจากการลงพืน้ท่ีส�ารวจความพร้อม
ในการเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัของ SMEs ในพืน้ทีต่วัอย่าง 
พบว่าประมาณ 44% มีความพร้อมในระดับ 
ปานกลาง ดงันัน้ ETDA จงึพยายามหาโมเดลท่ีจะช่วย 
ให้ SMEs ม ีDigital maturity (ความสามารถของ
องค์กรในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 
เพิม่ขึน้ อย่างเช่น การส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิแคมเปญ

ผูบ้รหิารไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร เช่น หลกัสตูรระดบั 
ผูบ้ริหาร การรับรองทกัษะดจิทิลั (DSPC) และการ
รับรองทกัษะโดยสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (TPQI) ซ่ึงจะ 
ครอบคลมุไปถงึรปูแบบการขยายความรู้ผ่านช่องทาง 
e-Learning โดยตัง้เป้าเพิม่ทกัษะแรงงานดจิทิลัให้ได้  
90,000 คน ภายในปี 2570 เพือ่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ พร้อมร่วมกบักรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน ก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นและวางแผน
พฒันาก�าลงัคนไปจนถงึปี 2570

2) ส่งเสรมิให้น�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้าสูชุ่มชนเพ่ือ
เป็นเครือ่งมอืช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และลดอตัรา
การว่างงาน โดยต่อยอด Model การพฒันาชุมชน 
ในระดับภมูภิาค จบัมอืพาร์ตเนอร์ ป้ันโค้ชดจิทิลัชุมชน  
อบรมเพิม่ความรู ้และทกัษะด้านดจิทิลั พร้อมผลกัดนั 
สู่การจัดต้ังกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise 
หรือ SE) ก่อนส่งต่อพาร์ตเนอร์เพื่อส่งเสริมอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยตัง้เป้ามชีมุชนเข้าร่วม 1,000 ชมุชน ภายใน 
ปี 2570 นอกจากนี ้ยงัมุ่งแก้ไขปัญหาความซ�า้ซ้อน 
ในการลงพืน้ที ่โดยร่วมกบัหน่วยงานส�าคญัในเชิงพ้ืนที่  
เช่น สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผน 
การด�าเนนิงานล่วงหน้า 3 ปี เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย 
งบประมาณ และกิจกรรมท่ีจะด�าเนินการร่วมกัน

3) ส่งเสริมให้คนไทยใช้เทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนั 
และรู้วิธีป้องกันภัยออนไลน์ ลดความเหลื่อมล�้า 
ในกลุม่เปราะบาง เพือ่ให้ประชาชนทกุกลุม่สามารถ
ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยตั้งเป้าเพิ่ม EDC 
Trainer กระจายไปยงัอ�าเภอต่างๆ ในประเทศ เช่น 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ตะวันตก และตะวันออก
เฉยีงเหนอื อย่างน้อย 80 อ�าเภอ (ปัจจบัุนขยายไป
แล้ว 137 อ�าเภอ) และเพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกว่า 50% 
(ประเทศไทยมี 878 อ�าเภอ) ภายในปี 2570 พร้อม 
จดัท�าสือ่เผยแพร่ความรู ้และเสรมิการวดัผลกระทบ
ทางสงัคม (Social Impact) ในเชิงพืน้ท่ี ไปพร้อมๆ 
กับการต่อยอดสร้าง Community เครือข่ายการ
ท�างาน เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการพัฒนาทักษะ
ดจิทัิลคนไทย และตัง้เป้าภายในปี 2568 นี ้ ETDA 
จะพัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูลกลาง (Content  
Management) เพือ่ให้ทกุคนสามารถเข้าถงึสือ่ ตลอดจน 
คลงัความรู้ในด้านดจิทิลัได้ง่ายย่ิงขึน้

ทัง้หมดนีค้อืทศิทางในก้าวต่อไป ซ่ึงล�าพัง ETDA 
เพยีงหน่วยงานเดียวไม่อาจท�าให้ส�าเรจ็ได้ ต้องอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก้าวไปด้วยกัน เพ่ือ
เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ ยกระดบัขดีความสามารถ 
ในการแข่งขนั น�าพาประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมาย 
30:30 และคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของคนไทยไปด้วยกนั

 ดร.ชัยชนะ มติรพนัธ์

ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 

การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง 
SMEs กบั Tech Providers ซึง่จะช่วยให้ SMEs  
ได้เข้าถงึเทคโนโลยท่ีีเหมาะกับประเภทธรุกิจ ขณะท่ี
ผูใ้ห้บริการก็มรีายได้ เพิม่ข้ึนจากการมลีกูค้า SMEs 
มากขึน้ แต่จากการลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ารวจความต้องการ
ในการเปล่ียนผ่านสู่ดิจทัิล พบว่า SMEs ส่วนใหญ่ 
มคีวามต้องการน�าเทคโนโลยมีาใช้ แต่ยงัขาดแคลน
เงนิทุน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายเลก็ ซ่ึงในอนาคต 
อนัใกล้ ETDA จะพยายามเพิม่บทบาทการช่วยเหลอื
ในด้านเงนิทนุ เพือ่ปลดล็อกข้อจ�ากดัด้านต่างๆ

ด้านที ่ 4 Digital Workforce, Literacy and 
Protection ส่งเสริมให้คนไทยมศีกัยภาพ ตลอดจน
ทักษะเพ่ือน�าเทคโนโลยดิีจทัิลไปใช้ในการประกอบ
อาชพี เพ่ิมรายได้ เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั 
รวมทัง้รูจ้กัใช้อย่างสร้างสรรค์และรูเ้ท่าทนั โดยขยาย
ให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากยิง่ขึน้ โดยเน้นไปที่  
3 กลุ่มหลกั ได้แก่

1) เพิ่มแรงงานด้านดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะความรู ้ด ้านดิจิทัลให ้
ทนัสมัย และครอบคลมุ ให้แก่บคุลากรตัง้แต่ระดบั 

เอ็นที ลุยระบบค�ำขอกลำง 
‘Single Submission’ 
วันสต็อปเซอร์วิสภำครัฐ

เอ็นที เปิดบริกำร Single Submission 
หนุนผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำส่งออกกรอกข้อมูล 
คร้ังเดียวส่งทุกหน่วยงำน น�ำร่องด้วยกลุม่สนิค้ำ 
เกษตร พร้อมเผยสถำนะล่ำสดุเป็นแพลตฟอร์มกลำง 
ของประเทศ

นำยวงกต วิจักขณ์สังสิทธ์ิ รองกรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่สายงานดจิิทลั บรษิทั โทรคมนาคม
แห่งชาต ิจ�ากดั (มหาชน) หรอื เอน็ท ีในฐานะผู้ให้
บรกิารระบบแพลตฟอร์มกลางการเชือ่มโยงข้อมลู
อเิลก็ทรอนกิส์ ณ จุดเดียว (Thailand National 
Single Window: THAI NSW) เปิดเผยถึงความ
ส�าเร็จที่ได้พัฒนาระบบค�าขอกลางหรือ Single 
Submission ผ่าน THAI NSW เพื่อให้บริการ
เชือ่มโยงข้อมลูการออกใบอนญุาต/หนงัสอืรบัรอง
การน�าเข้า-ส่งออกอิเลก็ทรอนกิส์ด้วยการส่งค�าขอ
ผ่านระบบเพียงครัง้เดยีว ตามนโยบายรฐับาลท่ีมุง่
ปรับปรุงบริการวันสต็อปเซอร์วิสให้ความสะดวก
แก่ภาคธุรกจิ 

ทัง้นี ้จะท�าให้การน�าเข้าส่งออกสนิค้าส่วนใหญ่ 
ต้องมีการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองจาก
หลายหน่วยงาน ซึ่งในระบบเดิมผู้ประกอบการ
ต้องกรอกข้อมลูชุดเดมิซ�า้หลายครัง้เพ่ือส่งให้แต่ละ
หน่วยงาน ระบบ Single Submission ทีพั่ฒนาบน 

NSW ปัจจุบนั สามารถยกระดบัการเชือ่มโยงข้อมลู
หน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน พร้อมพัฒนาสู ่
ช่องทางบรกิาร ณ จุดเดียวแบบวนัสต็อปเซอร์วสิ
และเช่ือมโยงกบัแพลตฟอร์มกลางอ่ืนๆ ของภาครฐั 
และเอกชนในอนาคต

ซึง่ระบบดงักล่าว กเ็พ่ือให้ความสะดวกสงูสดุ
แก่ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ทางธุรกิจของประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ 
แผนพฒันา THAI NSW อกีทัง้ระบบได้รับการประกาศ 
ข้ึนทะเบยีนเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทย
ในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วันที ่20 กนัยายน 2567 
ที่ผ่านมา มีผลให้ THAI NSW เป็นระบบหลัก 
ของประเทศส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ 
น�าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง 
ซึง่จะเป็นผลดใีนการบรูณาการการท�างานระหว่าง 
หน่วยงาน ลดความซ�า้ซ้อนของการลงทนุและประหยดั 
งบประมาณภาครัฐ 

THAI NSW จะช่วยปรบัลดข้ันตอนโดยผูป้ระกอบการ
เพียงกรอกข้อมลูค�าขอในรปูแบบ e-Form ครัง้เดียว
บน THAI NSW

จากน้ัน ระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ทุกหน่วยงานให้อัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้ันตอนและ
ประหยัดเวลาให้กบัผูป้ระกอบการ โดยระบบ Single 
Submission ได้เปิดบรกิารตัง้แต่วนัที ่ 1 กันยายน 
ทีผ่่านมา โดยน�าร่องกบักลุม่สนิค้าเกษตรซึง่เป็นสนิค้า
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ก่อนทีจ่ะพัฒนาให้ครอบคลุม
ทกุพิกดัรายการสินค้า เพ่ือเป็นระบบวันสต็อปเซอร์วิส
ด้านการน�าเข้าส่งออกของภาครฐัท่ีสมบรูณ์ต่อไป

นายวงกต เปิดเผยต่อไปว่า THAI NSW เป็น
แพลตฟอร์มหลักที่รองรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์ด้านการน�าเข้าส่งออกซ่ึงเป็นภาคส่วน
หลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศ เราจึงมุง่มัน่ 
ให้ความส�าคัญและได้ลงทุนพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบ THAI NSW อย่างต่อเนือ่ง โดยระบบ THAI 

ดป้ีำ เปิดตวัโครงกำร 1 ต�ำบล 1 ดจิทัิล (OTOD 
ทุเรียนดิจิทัล) ยกระดับเกษตรกรชำวสวนทุเรียน 
และมำตรฐำนทเุรียนไทยด้วยดจิทิลั

นำยพรรณธน ูวรรณกำงซ้ำย ท่ีปรกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(กระทรวงดีอี) กล่าวว่า ตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของ 
ประเทศ ใต้การบริหารงานของรัฐบาล นางสาวแพทองธาร  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตระหนึกถึงความเดือดร้อน 
ของประชาชนทั้งปัญหาหนี้สิ้น รายได้ ค่าครองชีพ  
รวมท้ังความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม ซ่ึงเป็น 
ปัญหาเร่งด่วนและต้องเร่งแก้ไขปัญหาทีก่ระทบความ
มัน่คงของสังคม เพือ่สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางเศรษฐกจิ ด้วยการแก้หนี ้ลดรายจ่ายและเพิม่รายได้ 
กระตุน้เศรษฐกจิ

“กระทรวงดีอี ตอบรับนโยบายของรัฐบาลและ
ด�าเนนิการทันที เพือ่เร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางเศรษฐกิจ โดยต้ังเป้าหมาย ยกระดับการท�า
เกษตรแบบดัง้เดมิให้เป็นเกษตรทนัสมยั โดยใช้แนวคดิ 

“ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้” น�าเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร (Agri-Tech) มาใช้พฒันาอาชพีด้าน
การเกษตรและอาชพีทีเ่กีย่วเนือ่ง เพือ่สร้างความมัน่คง
ทางเกษตรกรรม

รวมถงึการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลก และเร่งเพิม่มูลค่าสนิค้า
เกษตรและราคาพชืผลการเกษตร รวมทัง้เพือ่ยกระดบั
รายได้ของเกษตรกร”

การส่งออกทุเรียนนับว่ามีความส�าคัญมาก มี
สัดส่วนส่งออกมาที่สุด 69% ของผลไม้ไทย คือราว 
9.9 แสนตัน และเราส่งไปจีนกว่า 97% ซึ่งตอนนี้
ก�าลงัถกูท้าทายจากทุเรยีนของประเทศเพือ่นบ้าน ซ่ึง 
เริ่มพัฒนาการผลิตที่ดีมากขึ้น จึงมีความจ�าเป็นที ่
จะต้องยกระดบัมาตรฐาน และการตรวจสอบเพือ่ให้เกดิ 
ความเชือ่มัน่ในสนิค้าทเุรยีนไทย ซึง่เทคโนโลยดีจิทิลั
จะเข้ามาช่วยในเรือ่งนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมำนพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ
ใหญ่ ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล หรอื ดป้ีา กล่าว 
ว่า โครงการ 1 ต�าบล 1 ดจิทัิล (OTOD ทุเรยีนดจิทัิล)  

ต้องการท่ีจะส่งเสรมิเกษตรกรชาวสวนทเุรยีนประยกุต์ใช้ 
แพลตฟอร์มดิจทัิลเพือ่จดบันทึกข้อมูลตดิตามย้อนกลบั
การเพาะปลกูทเุรยีนมากกว่า 6,000 ราย ภายในระยะ
เวลาถงึ 2 ปี เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูเป็น Big Data ด้าน
การเกษตร โดยเฉพาะทเุรยีน พร้อมเพิม่องค์ความรู้
ด้าน E-commerce และการยืน่ขอรับรองมาตรฐาน 
ข้อก�าหนดของการผลติทางการเกษตรทีด่แีละเหมาะสม  
(GAP) แก่เกษตรกรมากกว่า 12,000 รายในพ้ืนที่  
23 จงัหวดั พร้อมสนบัสนนุให้เกิดแพลตฟอร์มกลาง
เพือ่การเกษตร (National Agriculture Platform) 
ของประเทศ

ทัง้นี ้ แพลตฟอร์มทีน่�ามาใช้ได้รบัการพฒันาโดย
ดิจิทัลสตาร์ทอัปไทยท่ีผ่านการขึ้นทะเบียนบนบัญชี
บริการดจิทัิล และได้รับตราสัญลักษณ์รบัรองมาตรฐาน 
dSURE

ส�าหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 1 ต�าบล 1 ดจิทัิล (OTOD ทเุรยีน
ดิจิทัล) สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน 
ทกุช่องทางการสือ่สารของ ดป้ีา ไม่ว่าจะเป็น Facebook  
Page: depa Thailand และ Line OA: depathailand 
โดยเปิดรบัสมคัรตัง้แต่วันนีเ้ป็นต้นไป ร่วมกนัยกระดบั 
ภาคเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ 
เพิม่คณุค่าผลผลิตทุเรยีนไทยให้มมีาตรฐาน ปลอดภยั
ต่อการบรโิภคตามหลกัสากล

‘ดีป้ำ’ เปิดตัว 1 ต�ำบล 1 ดิจิทัล 
ยกระดับเกษตรกรชำวสวนทุเรียน


